
 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 
ของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 

สภาผู้แทนราษฎร 
ระหว่างวนัที่  ๕  ตลุาคม  ๒๕๕๔ – ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

สมัย 
นางนันทนา  ทิมสวุรรณ 

ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร 



                           

  

 

 

 

 

สรุปผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 

สภาผู้แทนราษฎร 
 

ชุดที่ ๒๔/๑ 
ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
สมัย 

นางนันทนา  ทิมสุวรรณ 
ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

 





สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

  

สารบัญ 

           หน้า 

คํานาํ 

- รายนามคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม    ก - ข 
- รายนามที่ปรึกษากิตติศักด์ิ ที่ปรึกษา  นักวิชาการ  เลขานุการ 

และเจ้าหน้าทีป่ระจําคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม   ค – จ 
- สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ๑ – ๑๓๔ 

การสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ๑๓๕ – ๑๖๐ 

สรุปผลการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ 
การสวสัดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ๑๖๑ – ๑๗๖ 

สรุปผลการพจิารณาคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ  
การสวสัดิการสังคมจาํนวน ๒ คณะ 

 -  คณะอนุกรรมาธิการเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคม 
    สู่ประชาคมอาเซียน ๑๗๗ – ๑๘๔ 

 -  คณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ผู้มีรายได้นอ้ยและด้อยโอกาส ๑๘๕ – ๒๐๔ 

     

 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

ก 
 

นางกันตวรรณ  ตันเถียร  กุลจรรยาวิวัฒน์ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 

 

 
รายนามคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 

  
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

นางนันทนา  ทิมสุวรรณ 
ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 

นางมุกดา  พงษ์สมบัติ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

 

นางเพชรินทร์  เสียงเจริญ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 

 

นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

 

นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

นายธวัชชัย สุทธิบงกช 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

ข 
 

 

นายจักรัตน์  พั้วช่วย 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

นางนาถยา  เบ็ญจศิริวรรณ 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

นางนันทพร  วีรกุลสุนทร 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 

นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ 
กรรมาธิการ 

นายกฤษดาภรณ์  เสียมภักดี 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

นายเอี่ยม  ทองใจสด 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

นายสุทิน  นพข า 
กรรมาธิการ 

นายเกียรติศักดิ์  ส่องแสง 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

ค 
 

 
รายนามที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ  

ประจ าคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
 

๑. นายธีระทัศน์  เตียวเจริญโสภา  ที่ปรึกษา 
๒. นายชาญวิทย์  มุนิกานนท์   นักวิชาการ 
๓. นางวรรณภา  ยงเจริญ   นักวิชาการ 
๔. นายธีระวุฒิ  สัมมาทรัพย์   นักวิชาการ 
๕. นายธัชชัย  ขัติครุฑ   เลขานุการ 
๖. นางนันทพร  สุริยกุล ณ อยุธยา  เลขานุการ 
๗. นายสิริเชษฐ์   สมบัติศิรินันท  เลขานุการ 
๘. นายสืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์   เลขานุการ 
๙. นายกานต์  เพชรบูรณ์   เลขานุการ 

๑๐. นางสาวรจชรัตน์  ปทุมนิลรัตน์  เลขานุการ 
๑๑. นางสาวมัลลิกา  เทียนสุวรรณ  เลขานุการ 
๑๒. นายวิรัตน์  อุดมสินวัฒนา   เลขานุการ 
๑๓. นางจุรีพร  ศุภฤกษ์    เลขานุการ 
๑๔. นางสาวจารุมาศ  วีรกุลสุนทร  เลขานุการ 
๑๕. นายสิทธิพงษ์  สอนหลวย   เลขานุการ   
๑๖. นายวิมล  ไชยรัตน์   เลขานุการ 
๑๗. นายภานุพันธ์  ตรัยวัฒนา   เลขานุการ 
๑๘. นาสาวเพ็ญภรณ์  เสียมภักดี  เลขานุการ 
๑๙. นายอุดมศักดิ์  นวลนุช   เลขานุการ 
๒๐. นายศิระ บุญรัตน์    เลขานุการ 
๒๑. นางสาวศิศิรยา  นพข า   เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล  ส.ค. 55 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

ง 
 

 
รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ไม่ได้รับค่าตอบแทน) 

ประจ าคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
 

๑. พลเอก ธันวาคม  ทิพยจันทร์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๒. นางนฤมล  ธารด ารงค์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๓. นางผ่องศรี  แซ่จึง   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๔. นายเดชาวัต  คงคาน้อย   ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ ์
๕. นายรัตนพัฒน์  ปีวิเศษกุลเดช  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๖. นายยงยุทธ  อิทธิจุฑาเสถียร  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๗. นายศรัณย์กร  พงษ์รัตน์ภัชกุล  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๘. นายวรรณะ เดชรา   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๙. นางภัทรจิตร  อุตม์อ่าง   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

๑๐. นางกันต์สินี  คล้ายนาค   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๑. นางจิตสุภา  อดุลย์เจริญ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 
 
 
 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

จ 
 

 

รายนามเจ้าหน้าที่ประจ าคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 

 
๑. นายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์  บังคับบัญชาข้าราชการกลุ่มงาน ฯ 
๒. นางสาวณิชชา  บูรณสิงห์  วิทยากรช านาญการพิเศษ 
๓. นางสาววรนาฎ  ทิพยชล  วิทยากรช านาญการ 
๔. นางสาวนพสร  บัวแดง   วิทยากรช านาญการ 
๕. นายพูนเพ่ิม  กฤษณะวณิช    นิติกรช านาญการ 
๖. นางนิรมล  ศรีอ่อน   นิติกรช านาญการ  
๗. นายมานิตย์  จันทร์ต๊ะวัง  นิติกรปฏิบัติการ 
๘. นางสาวสุพัตรา  พวกสนิท  นิติกรปฏิบัติการ  
๙. นางสาวชวิดา  ใจดี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๑๐. นายกันตภณ  สุคันธพงษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๑. นางสาวอมรรัตน์  ศิริวิบูลย์  เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 
๑๒. นางสาวณัฏฐหทัย  มะลิวัลย์      เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 

 
 



 

 

 

สรุปผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 

ชุดที่ ๒๔/๑ 
ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๑ 
 

พิจารณาเลือกตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  
ตามข้อบังคับการประชุม ขอ้ ๘๒ (๓๒) 

…………………………………………………… 

ผลการพิจารณา 
ตามท่ีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติต้ังคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ขึ้น โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ในการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมไม่น้อยกว่า
สิทธิขั้นพื้นฐาน การสงเคราะห์ดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในเมืองและ
ชนบท 

โดยคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาเลือก
ตําแหน่งต่าง ๆ  ในคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
 

๑. ที่ประชุมได้มีมติเลือกต้ังตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
๑. นางนันทนา ทิมสุวรรณ    ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นางมุกดา พงษ์สมบัติ   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 
๔. นายวีระพล จิตสัมฤทธ์ิ   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่าม 
๕. นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่ี ่
๖. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ   เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๗. นางปิยะดา มุ่งเจริญพร    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนทีห่นึ่ง 
๘. นางนันทพร วีรกุลสุนทร   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๙. นายจักรัตน์ พ้ัวช่วย   โฆษกคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ   โฆษกคณะกรรมาธิการ  
๑๑. นายเอี่ยม ทองใจสด    ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๒. นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๓. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์    ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๔. นายสุทิน  นพขํา   กรรมาธิการ 
๑๕. นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ   กรรมาธิการ 

๒. พิจารณากําหนดวันและเวลาในการประชุม 
 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีมติกําหนดให้มีการประชุมในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เวลา 

๐๙.๓๐ นาฬิกาเป็นต้นไป 
…………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑  

เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๒ 
 

พิจารณากรอบและแนวทางในการดาํเนนิงานของคณะกรรมาธิการ 

…………………………………………………… 

ที่ประชุมได้มีการพิจารณากรอบและแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการดังนี้ 
๑. คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่า กรอบและแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ

การสวัสดิการสังคม ควรจะดําเนินงานในลักษณะเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีเป็นการ 
จัดสวัสดิการให้กับประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน ฯลฯ เป็นต้น 

๒. คณะกรรมาธิการพิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเห็นว่า กรณีที่คณะกรรมาธิการจะดําเนินการ 
ที่กระทํา หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาอยู่ของคณะกรรมาธิการเรื่องใด  หากคณะกรรมาธิการ 
มีมติให้เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย 

๓. วิธีการจัดส่งหนังสือเชิญหรือคําสั่งเรียก ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการจัดส่ง
หนังสือหรือคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเป็นไปตามความในมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งได้กําหนดให้คณะกรรมาธิการดําเนินการด้วยวิธีหนึ่ง 
วิธีใด หรือหลายวิธีตามวิธีที่คณะกรรมาธิการกําหนด ที่ประชุมจึงได้มีมติไปในครั้งนี้คราวเดียว เพื่อให้ฝ่าย
เจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดส่งหนังสือตามวิธีการที่คณะกรรมาธิการมีมติตลอดไป เป็น ๓ วิธีดังนี้ 

๓.๑ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
๓.๒ มอบให้บุคคลอ่ืนนําส่ง 
๓.๓ ส่งทางโทรสาร 

 
  …………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 
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  พิจารณาบทบาทและภารกิจของกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งแผนการดําเนนิงาน 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน 

ในการจัดสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใชแ้รงงานที่ประสบอุทกภัย 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กระทรวงแรงงาน 
๑. นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
๒. นายสง่า  ธนสงวนวงศ์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
๓. นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๔. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

 
ผลการพิจารณา 

กระทรวงแรงงานมีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองแรงงาน การพัฒนาทักษะฝีมือ  
การส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํา และสร้างหลักประกันและความมั่นคง สําหรับผลการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่สําคัญ เช่น การยกระดับรายได้ของแรงงาน ด้วยการปรับค่าจ้างขั้นตํ่าเพิ่มเป็น 
๓๐๐ บาทต่อวัน ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และภูเก็ต โดยจะมีผลต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ส่วนที่เหลือให้ปรับเป็น ๓๐๐ บาทต่อวัน 
ครบทุกจังหวัดในปี ๒๕๕๖ ด้านการสร้างตําแหน่งงานและการจ้างงาน ซึ่งสถานประกอบกิจการได้แจ้ง
ตําแหน่งงานว่าง จํานวน๔๔๙,๘๙๐ อัตรา ซึ่งมีผู้สมัครงาน อาทิ ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ 
จํานวน ๕๒๔,๕๑๐ คน และได้รับการบรรจุงาน จํานวน ๓๔๙,๖๗๑ คน ในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ได้ส่งเสริมสถานประกอบการให้ดําเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน จํานวน ๔,๐๖๔,๐๑๗ คน และได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ๔ ,๐๔๐ ,๓๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙ .๔๒ โดยมีกิจกรรมและโครงการที่สําคัญ เช่น  
ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน จํานวน ๑๓๐,๗๙๐ คน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จํานวน ๔๓,๕๔๕ คน พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จํานวน ๑๐,๑๘๗ คน ด้านการส่งเสริมแรงงานไปทํางานต่างประเทศ ได้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการไปทํางานต่างประเทศ จํานวน ๒,๒๔๔ คน และมีการให้การ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ จํานวน ๕๙๕,๓๘๑ คน จากเป้าหมาย ๔๕๐,๐๐๐ คน 
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้ดําเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์และปรับบริการทางการแพทย์ให้กับ
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เช่น การเพิ่มค่าคลอดบุตร จาก ๑๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง เป็น ๑๓,๐๐๐ 
บาทต่อครั้ง การเพิ่มค่าทันตกรรมจากไม่เกิน ๒๕๐ บาทต่อครั้ง เป็นไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 
๖๐๐ บาทต่อปี รวมทั้ง เพิ่มสิทธิทันตกรรมกรณีรักษาฟันคุด การเพิ่มค่ารักษากรณีทุพพลภาพ ในกรณี
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐเบิกจ่ายได้เต็มตามจํานวนเงินที่จ่ายจริง สําหรับโรงพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยใน 
ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผู้ป่วยนอกไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน พร้อมค่าพาหนะรับ-ส่ง ไม่เกินเดือน
ละ ๕๐๐ บาท การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม ๓๕๐ บาท/คน/เดือน เป็น ๔๐๐ บาท/คน/เดือน เป็นต้น 
 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๔ 
 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้มีการกําหนดโครงการและแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ดังนี้  

๑)  โครงการศึกษาวิเคราะห์รายได้ รายจ่ายผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ภายใต้การ
กํากับของสํานักปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ผลกระทบ และมาตรการลด
ผลกระทบของการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าทั่วประเทศ 

๒)  โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร ในความรับผิดชอบของ
กรมการจัดหางาน (กกจ.) เพื่อให้แรงงานและผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ได้รับบริการด้านการจ้างงานและ
ยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีพ 

๓)  โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสให้นายจ้างและผู้ต้องการหางานทํามาพบ
กันโดยตรง และเกิดการจ้างงานโดยมีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เป็นผู้รับผิดชอบ  

๔)  โครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่ตํ่ากว่าวันละ ๓๐๐ บาท เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้างเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการให้แรงงานทุกกลุ่มมีรายได้ไม่น้อยกว่า 
วันละ ๓๐๐ บาท คุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน (กสร.) รับผิดชอบในส่วนนี้ 

๕)  กิจกรรมยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาแรงงาน
ให้เท่าทันเทคโนโลยีและตลาดแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เป็นผู้ดําเนินการ  

๖)  กิจกรรมย่อย : การพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  (กพร.) เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะความรู้เข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

๗)  โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านแรงงาน 
ให้รองรับการใช้ข้อมูลที่หลากหลายและตอบสนองการใช้ข้อมูลเพื่อการบริการด้านแรงงานโดยสํานักปลัด 
กระทรวงแรงงาน (สป.)  

๘)  พัฒนาแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบเพื่อขยายความ
คุ้มครองประกันสังคมและส่งเสริมประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ โดยสํานักงาน
ประกันสังคม (สปส.) 

๙)  พัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้กว้างขวางครอบคลุมถึงการป้องกันและดํารงคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน โดยมีสํานักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นผู้รับผิดชอบ  

๑๐ )  โครงการบริหารจัดการด้านยาเสพติดในกลุ่มผู้ ใช้แรงงานให้ เข้มแข็งและยั่ งยืน  
เพื่อขยายผลการดําเนินงานโครงการโรงงานสีขาวให้ครอบคลุมทุกนิคมอุตสาหกรรม ทุกสภาองค์การ
นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 
เป็นผู้ดูแล 

 
 มาตรการในการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการ มีดังนี้ 

๑) มาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย โครงการป้องกันและบรรเทา 
การเลิกจ้าง  โครงการเพื่อนช่วยเพ่ือนโดยการหาตําแหน่งงานรองรับลูกจ้างที่เดือดร้อนเข้าทํางานในสถาน
ประกอบกิจการใกล้เคียงเป็นการชั่วคราว โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงิน ๑๐,๐๐๐  
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ล้านบาท เงินกู้จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะลดอัตราดอกเบ้ียกู้ยืมเพื่อการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ ๓ เหลือเพียงร้อยละ ๐.๑ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

๒) มาตรการช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง ประกอบด้วย การจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
ตํ่าสุด ๓๐ วัน สูงสุด ๓๐๐ วัน (ตามอายุงาน) การให้ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (ร้อยละ ๕๐ ของ
ค่าจ้างเป็นเวลา ๖ เดือน) บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางานใหม่ บริการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อหางาน
ใหม่ โดยได้รับเบ้ียเลี้ยงวันละ ๑๒๐ บาท คนละไม่เกิน ๑๐ วัน โครงการจ้างงานเร่งด่วน (กรณียังไม่ได้งาน
ใหม่) ได้รับค่าตอบแทนวันละ ๑๕๐ บาท คนละไม่เกิน ๒๐ วัน ให้สินเชื่อเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ ๐.๑ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

๓) มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างที่นายจ้างไม่เลิกจ้าง ประกอบด้วย โครงการป้องกันและบรรเทา
การเลิกจ้าง โดยให้นายจ้างทําข้อตกลง (MOU) ว่าจะไม่เลิกจ้าง และให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างปกติ และรัฐบาลจ่ายสมทบให้เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน โครงการ
เพื่อนช่วยเพ่ือนโดยได้รับค่าจ้างจากสถานประกอบกิจการที่ยืมตัวไปทํางาน โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน
ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบการเข้ารับการฝึกเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน  
และได้รับเบ้ียเลี้ยง ๑๒๐ บาท คนละไม่เกิน ๒๐ วัน โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตน 
ต้านอุทกภัย โดยให้กู้เงินรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี เพื่อซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย โครงการเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยลดอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ ๐.๑ ต่อปี 
เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. สําหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ควรมีการช่วยเหลือให้มีงานทําและมีรายได้ เช่น โครงการของ

กระทรวงแรงงานในการบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ หลังน้ําลด ควรให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างมาทํางาน 
เช่น ทาสีอาคาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยให้มีรายได้  

๒. ปัจจุ บันสถานการณ์แรงงานในประเทศไทยมีแนวโน้มการย้ ายถิ่ น เข้ ามาทํ างาน 
ในกรุงเทพมหานครมากขึ้นเรื่อยๆ หากมีการขยายเขตอุตสาหกรรมไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อาจจะช่วยแก้ปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองได้ในระดับหนึ่ง 

๓. การเพิ่มสิทธิประโยชน์และปรับบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ถือเป็นการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานที่น่าช่ืนชม เนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตน 
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ด้านอื่น ๆ มากย่ิงขึ้นด้วย 

๔. จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นโดยการเพิ่มค่าจ้างเป็นวันละ 
๓๐๐ บาท และผู้ที่จบปริญญาตรีได้รับเงินเดือนขั้นตํ่า ๑๕,๐๐๐ บาท อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ
กิจการขนาดเล็ก ทั้งนี้ นอกจากมาตรการลดภาษีนิติบุคคลร้อยละ ๒๓ สําหรับผู้ประกอบการแล้ว กระทรวง
แรงงานควรมีมาตรการอื่นๆ ในการให้การช่วยเหลือด้านอื่นด้วย 
 
  …………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 
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พิจารณาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับงานดา้นสวัสดิการสังคมตาม
นโยบายของรฐับาล พร้อมทัง้พิจารณาแนวทางและยทุธศาสตร์ในการพัฒนางานด้านสวสัดิการสังคม

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ และฉบับที่ ๑๑ 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
สํานักงบประมาณ 
๑. นางมัณฑนี  จนัทรศร  รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
๒. นายชนรรค์  พุทธมิลินประทปี ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑ 
๓. นายธรรมศักด์ิ  สมัพันธ์สันติกูล ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านการบริหาร  
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๑. นางชุตินาฎ  วงศ์สุบรรณ  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
๒. นางสาวมนนิภา  สังข์ศักดา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

 
ผลการพิจารณา 

๑. สํานักงบประมาณ 
 สํานักงบประมาณได้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับ

หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม โดยจะพิจารณาจากโครงการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา คํานึงถึงความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ความจําเป็นของโครงการ และศักยภาพของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความซ้ําซ้อนและรายละเอียดของค่าใช้จ่ายว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วงานด้านสวัสดิการสังคมนั้นบางโครงการอาจจะไม่มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ แต่สํานักงบประมาณก็จะมีการจัดสรรงบประมาณให้โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งการจัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมนั้น จะแบ่งออกเป็น ๓ ด้านหลัก ๆ 
ประกอบด้วย สวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการสังคมอื่น ๆ และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งในแต่ละด้านจะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมากน้อยแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและข้อเท็จจริงของแต่ละโครงการที่เสนอ
ต้ังงบประมาณเข้ามายังสํานักงบประมาณ 

 สําหรับแนวทางในการจัดสรรงบกลาง  ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบฟื้นฟูในการ
พัฒนาประเทศนั้น สํานักงบประมาณได้มีการนําเสนอแนวทางพิจารณาของสํานักงบประมาณต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรงบกลางดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้ได้มีกลไก 
การปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขึ้น ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  
ที่ ๒๓๐/๒๕๕๔ โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงาน เพื่อให้การฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยประกอบด้วย
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ จํานวน ๙ ชุด โดยขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวนั้น เมื่อหน่วยราชการใด
เห็นควรจะให้มีการช่วยเหลือเยียวยา หรือฟื้นฟู ในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะเสนอโครงการไปยังคณะกรรมการ
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ชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้วก็จะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็จะเสนอโครงการมายังสํานัก
งบประมาณ เพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานนั้น ๆ ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม 
ในกระบวนการพิจารณาของสํานักงบประมาณก็จะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม โดยสํานักงบประมาณ 
ได้ต้ังคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณด้านการฟื้นฟู เยียวยา  
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยจะพิจารณาโครงการด้วยความรอบคอบ เพื่อพิจารณาว่าการตั้ง
งบประมาณนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ยังพิจารณาในเรื่องของความซ้ําซ้อน 
เนื่องจากเมื่อประสบปัญหาอุทกภัยขึ้นก็จะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนกลางหรือท้องถิ่น รวมถึงจังหวัด การพิจารณางบประมาณจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้
เกิดความซ้ําซ้อนขึ้นได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้สํานักงบประมาณมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที เมื่อมี
หน่วยงานเสนอโครงการเข้ามา ซึ่งการพิจารณาของสํานักงบประมาณนั้นก็จะเป็นไปตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นการจัดทําแผนชี้นําทิศทาง 

เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยในแผนฯ ฉบับที่ ๑๑ นั้นจะให้ความสําคัญกับ
เรื่องของคน การบูรณาการเป็นองค์รวม และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ซึ่งแผนฯ ฉบับที่ ๑๑ จะมีความโดดเด่นในเรื่องการมุ่งสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับงานด้าน
สวัสดิการสังคมนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในยุทธศาสตร์ของการสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพราะว่าการมอง
ยุทธศาสตร์จะต้องมองตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดบริการทางสังคม การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  
ซึ่งหากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้แล้วก็จะนําไปสู่การพัฒนาเกิดความสมานฉันท์ขึ้น
ในสังคม ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับงานด้านสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

 สําหรับการเปรียบเทียบแนวทางและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคม  
ตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๐ และฉบับที่ ๑๑ นั้น สามารถพิจารณาได้ว่า แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๐ ได้มี
แนวทางและทิศทางเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคมที่ เน้นการพัฒนาโดยมองตลอดทุกช่วงวัย  
แต่แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๐ นั้น อาจจะเขียนไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากจะมองการพัฒนาเฉพาะกลุ่มเป็นหลัก 
เช่น กลุ่มแรงงาน กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น ส่วนในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ จะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น 
โดยไม่ได้มองเฉพาะตัวกลุ่มเป้าหมายเพียงเรื่องเดียว แต่จะมองโดยภาพรวมเป็นสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยง 
เช่นในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมนั้นย่อมมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องภาระค่าใช้จ่าย การจัดทําแผนก็จะ
เน้นเรื่องการปรับโครงสร้างภาษี เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการพิจารณาค่าใช้จ่ายในระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคมได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๐ และฉบับที่ ๑๑ นั้น จะมี
ความเหมือนกันในเชิงทิศทาง แต่จะมีความชัดเจนในรายละเอียดมากย่ิงขึ้นในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ 
นอกจากนี้ วัตถุประสงค์และเป้าหมายเฉพาะด้านสวัสดิการสังคม ก็จะทําให้สามารถศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา ฯ ให้มีความสอดคล้องกับงานด้านสวัสดิการสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 
ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ จะให้ความสําคัญในเรื่องของแรงงานทั้งในและนอกระบบ การคุ้มครอง 
ทางสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล การสร้างสิทธิขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการสร้าง
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หน้า ๘ 
 

สวัสดิการชุมชน คุณภาพชีวิตของประชากร ทางด้านสาธารณสุข การศึกษา และการมีอาชีพที่ ดี  
ล้วนแล้วแต่มีอยู่ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติที่สําคัญนําไปสู่การ
พัฒนาของประเทศชาติ 

 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีแนวทาง 
ในการจัดทําแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเป็นการจัดทําแผนหลักเพื่อชี้นําทิศทาง
ในการพัฒนาประเทศ ส่วนในรายละเอียดอ่ืน ๆ ก็จะเน้นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กล่าวคือ 
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นเพียงแผนแม่บทให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนําไป
จัดทําแผนลําดับรองของแต่ละหน่วยงานต่อไป 

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. งบประมาณด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ถือว่า
เป็นงบประมาณที่มีความสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน จึงควรมีการเพิ่มงบประมาณ 
ในส่วนนี้ให้มากขึ้น เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นหน่วยงานที่มี
ความสําคัญในการกําหนดแผนพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะแผนการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม 
และการเกษตร ควรกําหนดแผนที่เป็นประโยชน์ต่อสภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทย โดยเฉพาะการสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดแก่ระบบอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนให้คนไทยเป็นผู้ประกอบการ
มากกว่าการขายแรงงาน ถือเป็นกระบวนการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในสังคมไทย 

๓. เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้พ้ืนที่
เกษตรกรรมในทางที่ไม่ถูกต้อง มีการนําพ้ืนที่เกษตรกรรมไปสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้น ภาคอุตสาหกรรมจึงถูกกระทบ 
เป็นจํานวนมาก ในส่วนนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรมีแผนหรือ
แนวทางในการกําหนดสัดส่วนการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อไป 

๔. ในการจัดทําการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานที่จะนํามาเป็นข้อมูลในการสร้างดัชนีช้ีวัดในยุทธศาสตร์
ด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น บางครั้งการสํารวจข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับ 
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น จึงควรมีมาตรการในการสํารวจข้อมูลที่ชัดเจนตรงกับข้อเท็จจริงในสังคมมากยิ่งขึ้น 
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ต่อไป 

๕. การดูแลความสุขของประชากรในประเทศเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ หากประชาชนมีความสุข 
ประเทศก็จะนําไปสู่การพัฒนาได้โดยง่าย การทํางานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกําหนดแผนพัฒนาประเทศ จะต้องบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสํานักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาประเทศต่อไป 
 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้มีมติให้สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมาธิการ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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สํานักงบประมาณ 
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีการจ่าย

ค่าเฉลี่ยรายหัวในจํานวนที่ลดลงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งในกรณีนี้เป็นผลมาจากสาเหตุใด 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก ตามนโยบายของรัฐบาลสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยงานที่จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอย่างไร 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมีแผนและแนวทางในการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างไร 

 
……………………………………………………  

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๔  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 
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พิจารณาติดตามการดําเนนิงานตามนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งเก่ียวข้องกบักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยท์ี่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ตลอดจน

พิจารณาถึงภารกิจและงบประมาณในการดําเนนิการของกระทรวง ฯ 
และหน่วยงานภายใต้การกาํกับดูแลของกระทรวง ฯ ในการจัดสวัสดิการสังคมใหกั้บประชาชน 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๑. นายสันติ  พรอ้มพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

   และความมั่นคงของมนุษย์ 
๒. นางพนิตา  กําภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๓. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
ผลการพิจารณา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจหลักในการพัฒนาสังคม การสร้าง
ความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบัน
ครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยโครงสร้างของกระทรวงประกอบไปด้วย สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง (สป.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(สค.) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สํานักงานธนานุเคราะห์ 
(สธ.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และหน่วยงานท่ีกล่าวมาทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นหน่วยงานที่มุ่ง
สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต สร้างระบบการพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กําหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์ กล่าวคือ การ
ผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างทางสังคม 
และการยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม โดยมีแผนการดําเนินงานประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑.  นโยบายเร่งด่วน 
๑.๑  ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยให้ความช่วยเหลือปัจจัยการดํารงชีวิต  

จัดฝึกอบรมสร้างอาชีพสร้างรายได้ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และปรับปรุงสาธารณูปการและสภาพแวดล้อม 
๑.๒  เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
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๒.  นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
๒.๑  ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความอบอุ่นมั่นคง โดยส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว และฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเอง 
๒.๒  สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เช่น สร้างความมั่นคงด้าน 

ที่อยู่อาศัย การส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพประชาชน การป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ 
การพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
๒.๔  ส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค และ 
๒.๕  เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 สําหรับกองทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้ต้ังขึ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ประกอบไปด้วย กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนผู้สูงอายุ กองทุน
คุ้มครองเด็ก กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และนอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดให้มีกองทุนส่งเสริมบทบาทสตรี
ขึ้นอีกด้วย 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมยังได้ให้ความสําคัญกับปัญหาอื่นๆ ดังนี้ 
๑. ปัญหาคนเร่รอน คนด้อยโอกาส หรืออาจเรียกว่าปัญหาคนเปราะบาง ในประเด็นปัญหาดังกล่าว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยจัดทําโปรแกรม
เฉพาะตัวของคนกลุ่มดังกล่าว เช่น เงินช่วยเหลือ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเชิงรับอันได้แก่ศูนย์
ประชาบดี ๑๓๐๐  ซึ่งจะเปิดสายด่วนให้ประชาชนโทรศัพท์มาแจ้งศูนย์ ฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
รับตัวผู้ยากไร้มาไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของกระทรวงเป็นกรณี ๆ ไป 

๒. ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนนําไปสู่การตั้งครรภ์ในวัยเรียน  สําหรับปัญหานี้ต้อง
ถือเป็นวาระแห่งชาติ เพราะอัตราการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของประเทศไทยพุ่งขึ้นสูงมาก โดยการแก้ไขปัญหา
นี้ กระทรวงฯ จะเน้นให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดของเด็ก อันได้แก่ พ่อ แม่ ครู แม้กระทั่งเพื่อน เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการกําหนดกรอบแนวความคิดของเด็กเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องเพศสัมพันธ์ กระทรวงฯ  
จะมุ่งเน้นในการสร้างอาสาสมัคร และกําหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง และพื้นที่ที่มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัย
เรียนที่สูงก่อน ทั้งนี้เนื่องจากติดขัดปัญหาด้านงบประมาณ 

๓. ปัญหาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ในประเด็นปัญหานี้กระทรวง ฯ มีนโยบายในการ 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ และปฏิบัติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยส่งเสริมเครือข่ายคนพิการกว่า ๔๙๕ 
องค์กร โดยพยายามให้องค์กรที่ดูแลผู้พิการเหล่านี้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ซึ่งปัจจุบัน 
มีองค์กรที่ผ่านคุณภาพและมาตรฐานที่กําหนดประมาณ ๑๐๐ องค์กร นอกจากนี้ กระทรวงพยายาม
ผลักดันให้มีการปรับสภาพบ้าน และอาคารต่างๆสําหรับผู้พิการ ผลักดันให้มีผู้ช่วยผู้พิการให้เพิ่มมากขึ้น  
จัดให้มีการอบรมล่ามภาษามือ รวมถึงการกําหนดการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ซึ่งสถาน
ประกอบการใดมีลูกจ้าง ๑๐๐ คน จะต้องจ้างผู้พิการ ๑ คน หากไม่จ้างแรงงานคนพิการสถานประกอบการ
จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนด 
ห้ามสถานศึกษาปฏิเสธการรับผู้พิการให้เข้าเรียน หากมีการปฏิเสธสามารถร้องเรียนมายังกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้โดยตรง สําหรับประเด็นการขอรับกายอุปกรณ์นั้น กระทรวง
ไม่มีงบประมาณที่เกี่ยวกับการให้กายอุปกรณ์ ดังนั้น ผู้พิการต้องไปขึ้นทะเบียนกับสถาบันสิรินธร  
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หรือที่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น อย่างไรก็ตามกระทรวงพร้อมที่จะประสานงานให้โดยผู้พิการสามารถ
ติดต่อกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ 

๔. ประเด็นค่าจัดการศพที่ล่าช้า  ในประเด็นนี้เกิดจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 
ทั้งยังขาดความร่วมมือในการทํางานของราชการส่วนภูมิภาค หรือท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ที่ไม่สามารถรับรอง
บุคคลผู้ถึงแก่ความตายได้ 

 
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. กรณีเป็นไปได้ควรเพิ่มงบประมาณให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรจะประชาสัมพันธ์สิทธิที่ประชาชน

ควรจะได้รับจากรัฐให้มากย่ิงขึ้น 
 
  …………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๕ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางในการจัดสวสัดิการชุมชน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการจัดสวัสดิการชุมชน 
พร้อมทั้งแนวทางการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน และสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ของประชาชน 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
๑. นางทิพย์รัตน์  นพลดารมย์  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
๒. นางสาวพรรณทิพย์  เพชรมาก ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
๓. นางสาววราภรณ์  เอี่ยมวิจารณ์ หัวหน้าสํานักนโยบายและแผน 
๔. นางสาวกนิษฐา  สุวัตธกุล  หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
ผลการพิจารณา 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคม
จากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน และประชาสังคม มีพันธกิจ คือ สนับสนุนและให้การช่วยเหลือ 
แก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลัก 
การพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ หลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชน
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีภารกิจตาม
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๓๕ ที่กําหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) มีอํานาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ังและพัฒนากิจการของสภาองค์กร
ชุมชนตําบล  

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สําคัญมีดังนี้   
๑. โครงการให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง งบประมาณ 

๙๗๘.๔๑ ล้านบาท ประกอบด้วย กิจกรรมการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เป้าหมาย 
๒๐๐ ตําบล ดําเนินงานได้ ๓๒๙ ตําบล กิจกรรมสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนากิจการของสภาองค์กร
ชุมชนตําบล เป้าหมาย ๘๐๐ ตําบล ดําเนินงานได้ ๘๓๗ ตําบล กิจกรรมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตําบล ดําเนินงานได้ ๓,๒๑๔ ตําบล  

๒. โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด “โครงการบ้านมั่นคง” 
งบประมาณ ๑๘๖ ล้านบาท เป้าหมาย ๒,๓๒๕ ครัวเรือน ดําเนินงานได้ ๒,๘๓๘ ครัวเรือน ผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรวม ๗๓ จังหวัด ๒๗๘ เมือง/เขต ๑๙๑ 
โครงการ และชุมชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเกิดการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ ๗๑ จังหวัด ๒๙๐ เมือง/เขต ๘๙๒ โครงการ ๑,๖๔๖ ชุมชน 
๙๙,๒๓๕ ครัวเรือน 

๓. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินโดยชุมชนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ ๗๓.๗๙ 
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ล้านบาท เป้าหมาย ๑๐ ตําบล ดําเนินงานได้ ๑๑ ตําบล และกิจกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน 
ในพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท เป้าหมาย ๒๐ ตําบล ดําเนินงานได้ 
๒๑ ตําบล ที่ผ่านมาทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในการสร้าง ซ่อมแซมและต่อเติมบ้านใน ๑,๒๕๒ 
หมู่บ้าน ผู้รับประโยชน์ ๔๒,๑๘๔ ครัวเรือน และมีการจัดต้ังกองทุนที่อยู่อาศัยใน ๑๕๐ ตําบล ๘๓๘ 
หมู่บ้าน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ดินใน ๔๑ ตําบล โดยมีชุมชนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ๒๕๘ ชุมชน 
๓๑,๐๘๔ ครัวเรือน 

แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕   
๑. โครงการที่ให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพัฒนาตนเอง งบประมาณ 

๘๖๒.๔๓๙๐ ล้านบาท ประกอบด้วย กิจกรรมการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นใน 
๓๕๐ ตําบล การสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตําบลใน ๘๕๐ ตําบล  
การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ใน ๘๐๐ ตําบล ขณะนี้กองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับงบประมาณ
สมทบ ๓,๐๓๓ ตําบล ๗๖ จังหวัด มีสมาชิกเข้าร่วมกองทุน ๑,๗๗๙,๔๓๙ คน ซึ่งรวมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่ดําเนินการแล้ว ๓,๓๓๔ ตําบล ๑,๘๑๕,๑๑๕ คน 

๒. โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด “โครงการบ้านมั่นคง” 
ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงชุมชนตามโครงการบ้านมั่นคง จํานวน ๒,๒๐๐ ครัวเรือน 
งบประมาณ ๑๗๔.๙๓๓ ล้านบาท  

๓. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินโดยชุมชนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน ๒๐ ตําบล 
งบประมาณ ๕๒.๒๙๔ ล้านบาท การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินในพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน  
๓ ตําบล งบประมาณ ๓ ล้านบาท  

๔. โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบท ด้วยกิจกรรมการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินในชนบท จํานวน ๔,๐๐๐ ครัวเรือน งบประมาณ ๓๒๔.๘๔๔ ล้านบาท 

สําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วง พ.ศ. 
๒๕๔๗  นําไปสู่การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลท่ีมีการสมทบทุนจากสามฝ่าย คือ ทุนออมของ
สมาชิกชุมชนในรูปแบบออมทรัพย์เดิมหรือสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท การสมทบจากรัฐผ่านสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน และการสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดําเนินการของกองทุนมีการจัดสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกและผู้ยากไร้ในชุมชน ครอบคลุมต้ังแต่เกิดจนเสียชีวิตตามข้อตกลงและความพร้อมของแต่ละ
กองทุน จนเกิดเป็นเครือข่ายสวัสดิการชุมชนในระดับจังหวัดและระดับชาติ จนได้รับการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ในหลักการสมทบ ๑:๑:๑ (ชุมชน:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:
รัฐบาล) เป็นต้นมา โดยกลไกการดําเนินงานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย ระดับชาติ ระดับจังหวัด  
และระดับท้องถิ่น/ตําบล  

หลักเกณฑ์ในการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อขอรับเงินสมทบจากสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

- กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดต้ังแล้ว  
๑. เป็นกองทุนที่ประชาชนจัดต้ังขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ ในระดับองค์การบริหารส่วน

ตําบล หรือเทศบาล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร หรือระดับจังหวัด และดําเนินการมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๑ ปี 
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ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 

๒. กลุ่มจะต้องเปิดกว้างในการรับสมาชิกที่หลากหลาย และสมาชิกต้องกระจายครอบคลุมพ้ืนที่
ไม่กระจุกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน จะต้องมีสมาชิกกระจายอยู่ในชุมชน/หมู่บ้าน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในตําบล/ท้องถิ่นที่มีการจัดต้ังกองทุนนั้น เป็นต้น  

๓. ในระดับตําบล/เทศบาล ที่มีการจัดต้ังกองทุนก่อนการยุบรวมเทศบาล/ตําบล ตามประกาศ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้บูรณาการกองทุนเป็นกองทุนเดียว ในกรณีตําบล/ท้องถิ่นมีการ
จัดต้ังกองทุนมากกว่า ๑ กองทุนต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงการทํางาน/แผนงาน โดยมีกลไกร่วมในการ
บริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบล/ท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ ปี  

๔. กองทุนที่จัดต้ังขึ้นจะต้องมีเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการที่มาจากการสมทบของสมาชิกเฉพาะ  
ซึ่งมิใช่เงินหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ปกติ และได้รับการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

๕. กองทุนจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล  
๖. กองทุนจะต้องมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน ตามความเหมาะสมกับ

สภาพของท้องถิ่นและความสามารถในการสมทบของสมาชิก รวมถึงมีการเชื่อมโยงงานสวัสดิการกับงาน
พัฒนาด้านอื่นของชุมชน 

โดยโครงการจะสมทบให้เท่ากับจํานวนเงินสมทบสวัสดิการของสมาชิกที่มีอายุครบ ๑ ปี  
แต่ไม่เกิน ๓๖๕ บาทต่อคน (จํานวนสมาชิกและเงินสมทบ นับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)   

กองทุนที่จัดต้ังใหม่ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกองทุนที่จัดต้ังแล้ว แต่มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม  
๒ ประการ คือ 

๑. เป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นใหม่ตามการส่งเสริมของโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
๒. มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
โดยโครงการจะสมทบให้เท่ากับจํานวนเงินสมทบสวัสดิการของสมาชิกที่มีอายุครบ ๑ ปีรวมกัน

แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อกองทุน   
ทั้งนี้ ในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน มีระบบการติดตามและรายงาน

ผลการดําเนินงานตามโครงการทุก ๓ เดือน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชน อย่างมีส่วนร่วมจาก
เครือข่ายองค์กรชุมชนและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔    
๑. ชุมชนที่จําเป็นต้องอาศัยอยู่ในที่ดินรัฐ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่  

ทําให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของชุมชนได้ 
๒. การสนับสนุนของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม  

มีข้อจํากัดในด้านกฎหมาย ซึ่งให้อํานาจหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ท้องถิ่นสามารถดําเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย 
ได้เฉพาะท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลนครและกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณของท้องถิ่น
ต่างกัน เป็นต้น 

๓. การขยายเขตไฟฟ้าและประปามีต้นทุนสูง ในโครงการของชุมชนที่จําเป็นต้องย้ายสร้างชุมชน
ในที่ดินใหม่ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรฐานราคาเดียวกับบ้านจัดสรร   
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๔. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลกระทบต่อการเข้าไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และผู้นําชุมชน 

๕. เหตุการณ์น้ําท่วมและดินโคลนถล่ม ส่งผลให้แผนงานของขบวนองค์กรชุมชนไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
๑. รัฐบาลควรมีนโยบายในการประกาศให้ใช้ที่ดินรองรับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มี 

รายได้น้อย โดยเฉพาะที่ดินในครอบครองของรัฐและที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อนํามาจัดสรรให้เช่าเพื่อเป็น 
ที่อยู่อาศัย 

๒. การแก้ไขกฎหมายด้านระเบียบและงบประมาณของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมบทบาทการมี 
ส่วนร่วมของท้องถิ่นในการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้กับชุมชน 

๓. การกําหนดนโยบายและแนวทางการประสานงานระหว่างระดับนโยบายกับระดับหน่วยงาน
ร่วมกันให้ชัดเจน ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่  

๔. การสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานและสถาบันวิชาการ ในการวางแผน
ฟ้ืนฟูชุมชน และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

๕. การจัดงบอุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความล่าช้า ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงให้มีการดําเนินการที่รวดเร็ว 
คล่องตัว เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และเงิน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ มีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้น้อยเกินไป ควรมีการพิจารณาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 

๖. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินโดยชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีการ
ดําเนินการเฉพาะที่  ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรจะเพิ่มพ้ืนที่ดําเนินการของโครงการให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ และโครงการบ้านมั่นคงเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบท ควรให้มีการดําเนินโครงการ 
ให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ  

๗. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานจัดงบอุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้กับองค์กรชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไป
ตรวจสอบทุกชุมชน รวมทั้งควรจัดให้มีการอบรม สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน เพื่อให้เกิดจิตสํานึก 
ในการป้องกันการทุจริตในโครงการ โดยทางสถาบัน ฯ ควรมีศูนย์อบรมหรือศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัด
สวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ด้านสวัสดิการชุมชน และรู้จักการใช้จ่าย
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 
 
มติที่ประชุม 

มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมาธิการ ในประเด็น
ข้อมูลเกี่ยวกับตําบลท่ีได้รับการจัดสรรเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนและตําบลที่ยังไม่ได้มีการจัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งประเทศ 

----------------------------------------------- 
  

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๖  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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พิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ และวิธีการดําเนินงานในการบริหารจดัการกองทุนสง่เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และกองทุนผูสู้งอาย ุที่เป็นสวสัดิการให้กับประชาชน 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
 กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๑. นางสาวสุธิดา  จุฑามาศ  ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนส่งเสริม  
                 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒. นางสาวยิ่งลักษณ์  ศรีบุญเรือง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
 สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 

๑. นางสุนทรี  พัวเวส   ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
๒. นางอัญชลี  ชูตระกูล   หัวหน้ากลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ 

 
ผลการพิจารณา 

 กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ ได้แถลงข้อเท็จจริง 
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดต้ังขึ้นตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ 
และรายได้ที่ประกอบเป็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณอุดหนุนครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๖ จํานวน ๒๕ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสําหรับการ
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและดําเนินงานด้านการสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง  

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รับงบประมาณจากเงินงบประมาณที่รัฐบาล
จัดสรรให้ เงินจากสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางาน เงินดอกผลของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เงินบริจาค 

การบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริหารโดย “คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ เป็นประธานและประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้แทน
องค์กรคนพิการ อีกจํานวน ๑๖ คน คณะอนุกรรมการจะประชุมกันทุกเดือนเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
และเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินกองทุนโดยมีเลขาธิการสํานักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ได้กําหนดให้มีการประชุมทุกเดือน 
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รูปแบบการให้บริการ 
๑. ให้กู้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พิการที่ประสงค์จะประกอบอาชีพแต่ขาดทุนทรัพย์ 

สามารถกู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชําระคืนภายใน ๕ ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย โดยใช้บุคคล
หรือหลักทรัพย์ค้ําประกัน ปัจจุบันใช้บุคคลค้ําประกันเพียงอย่างเดียว 

๒. ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่หน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชนยื่นขอรับการสนับสนุนเน้นโครงการความจําเป็นเร่งด่วน โครงการระยะสั้น 
งบประมาณไม่สูงมาก และมิได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติหรือจากหน่วยงานอื่น  

แผนการดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร คือ แผนยุทธศาสตร์
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติการประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการระดมและเพิ่มแหล่งทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม โดยดําเนินการตามโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ที่กําหนดตามแผน นอกจากนี้ได้เพิ่มช่องทางสื่อสาร คือ เวบไซด์ (www.nep.go.th)  
จุลสาร พก. จัดบูธ นิทรรศการ และสื่อทางสถานีโทรทัศน์ / วิทยุในรายการต่าง ๆ เป็นต้น 

สํานักงานมีปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ คือ ผู้พิการที่อยู่ในต่างจังหวัดยังไม่สามารถ
เข้าถึงบริการของกองทุนได้ ดังนั้น สํานักงานจึงขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัด
สัมมนาเพื่อชี้แจงและให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร 
ส่วนตําบล เพื่อเป็นสื่อกลางกับคนพิการในท้องถิ่นนั้น พร้อมทั้งประสานกับสมาคมคนพิการทั้ง ๖ ประเภท 
ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการของกองทุนไปยังสมาชิกของสมาคมด้วย  

สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ได้แถลงข้อเท็จจริงสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
กองทุนผู้สูงอายุ จัดต้ังตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ซึ่งกําหนดให้มีการ

จัดต้ัง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นในสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงสร้างการบริหารงานกองทุน
ผู้สูงอายุดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ  
ให้มีศักยภาพความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดําเนินงาน
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ที่มาของเงินกองทุนได้มาจาก
งบประมาณจากรัฐบาล 

กองทุนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินที่ได้รับจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย หรือโดย 
นิติกรรมอื่น ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

รูปแบบการให้กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ คือ 
๑. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคล โดยให้กู้ยืมได้คนละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  

และต้องชําระคืนเป็นรายงวดในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
๒. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็นกลุ่ม โดยให้กู้ยืมกลุ่มละไม่น้อยกว่า ๕ คน ได้กลุ่มละ 

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และต้องชําระคืนเป็นรายงวดในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
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ผู้ค้ําประกันให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
ต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีรายได้ประจํา ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ําประกันให้กับบุคคลอ่ืนที่กู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล และไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
ประเภทรายบุคคล 

การประชาสัมพันธ์กองทุนผู้สูงอายุ 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้มีการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้กําหนดแผนงานปฏิบัติ 
ประกอบด้วย การจัดทําแผ่นพับ คู่มือกองทุนผู้สูงอายุ โปสเตอร์ สปอตวิทยุ เวบไซด์ การจัดนิทรรศการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยขอความร่วมมือไปยังประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัด สถานีวิทยุชุมชน 
ทั่วประเทศ สถานีวิทยุที่อยู่ในสังกัดของกองทัพบก ตํารวจ กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ สภาผู้สูงอายุ 
แห่งประเทศไทย และชมรมผู้สูงอายุต่าง ๆ โดยการจัดส่ง CD สปอตวิทยุให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร โปสเตอร์ เพื่อกระจายลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
และมีการระดมทุนด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบมอบให้ทางกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์กับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
แต่ไม่ประสงค์ที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุได้ เพื่อไว้ดําเนินงานในกองทุน
เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุต่อไป 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. ปัจจุบันพบเห็นผู้ที่มีร่างกายปกติจําหน่ายสลากของผู้พิการมากกว่าผู้พิการ หน่วยงานควร
พิจารณามาตรการหรือหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่จะรับสลากไปจําหน่าย เนื่องจากเห็นว่า 
คนพิการยังไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง 

๒. กองทุนควรสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรองเป็นผู้พิการในประเทศไทย เพื่อมิให้มีความ
เหลื่อมล้ําในเรื่องสิทธิหรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากรัฐ ดังนั้น ควรมีเกณฑ์การวัดจากแพทย์ผู้รับรองว่า
เป็นผู้พิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจะได้ไม่เหลื่อมล้ําในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคล 

๓. การกู้ยืมเงินในกองทุนผู้สูงอายุบางจังหวัดได้รับการอนุมัติเร็ว บางจังหวัดอนุมัติช้า ซึ่งอาจ
เป็นเพราะบุคคลในการทํางานมีไม่เพียงพอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ดังกล่าวประกอบกับในการปล่อยกู้ของกองทุนมีความซ้ําซ้อนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ซึ่งเป็นการเพิ่มหนี้สินให้กับผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะให้ผู้สูงอายุไปทําการเกษตร ควร
ส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

๔. ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อไปประกอบอาชีพมีจํานวนมาก ในขณะที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีงบประมาณจํานวนน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการ ดังนั้น ควรพิจารณาเรื่องงบประมาณให้เพียงพอต่อผู้สูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อดูแล
ผู้สูงอายุได้ทั่วถึง กรณีเป็นไปได้รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ด้วย 

๕. สํานักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุควรสนับสนุนโครงการผู้สูงอายุในรูปแบบของการ 
ออกกําลังกาย เนื่องจากผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพ ไม่ควรไปสนับสนุนในเรื่องอาชีพ  
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๖. สํานักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุได้มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพต่าง ๆ แล้ว  
ควรมีช่องทางการตลาดในการจําหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ จะทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

๗. การอนุมัติการกู้ ยืมเงินเพื่อไปประกอบอาชีพ สํานักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
ควรพิจารณาผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะไม่ค่อยดี ไม่ควรอนุมัติให้กับผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้สูงอายุ 
ที่มีฐานะ เมื่อได้รับอนุมัติเงินน้อยก็ไม่ประสงค์ที่จะรับ ดังนั้น กองทุนควรมีหลักเกณฑ์หรือกระบวนการ
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 

๘. สํานักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพราะถ้าขาดการ
ประชาสัมพันธ์ โอกาสท่ีจะได้รับการบริจาคจากองค์กรทางการกุศลหรือผู้ที่มีฐานะได้ยาก เพราะไม่ทราบ
ช่องทางในการบริจาค ดังนั้น จะต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

๙. การให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพรายบุคคล โดยทางกองทุนให้กู้ยืมเงินรายบุคคล 
ได้คนละไม่เกินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สามารถให้ผู้พิการกู้ยืมเงินได้ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงขอให้ทางสํานักงานส่งเสริม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมือนกัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้สูงอายุต่อไป 

๑๐. สํานักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุควรพิจารณาทบทวนในเรื่องการสร้างงานให้กับผู้สูงอายุ 
เพราะขณะนี้เรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน
เป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมผู้สูงอายุ และสร้างโอกาสให้การมีงานทําให้กับผู้สูงอายุ 
 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมได้มีมติให้สํานักงานกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แก่
คณะกรรมาธิการ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีการแก้ไขในส่วน

ของการที่จะยกระดับสํานักงานเป็นนิติบุคคล สํานักงานมีแนวคิดอย่างไร 
๒. สํานักงานได้มีงบอุดหนุนสําหรับสมาคมคนพิการต่าง ๆ เป็นจํานวนเท่าใดในแต่ละปี  
๓. บุคคลที่เป็นอนุกรรมการบริหารของกองทุน ซึ่งส่วนมากจะเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง ถ้าทาง

ฝ่ายนิติบัญญัติหรือตัวแทนของคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ในกองทุนได้หรือไม่ 

๔. ผู้พิการทั้งหมดพิการด้วยเหตุอะไร เป็นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการ 
ด่ืมสุรา แล้วมีแนวทางแก้ไขอย่างไรหรือไม่ เพื่อจะได้ช่วยกันพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกัน 
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สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้อนุมัติโครงการต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในการทํากิจกรรมของผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด มีการอนุมัติโครงการใดแล้วบ้าง  

…………………………………………………… 
  

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ และวิธีการดําเนินงานในการบริหารจดัการกองทุนคุม้ครองเด็ก 
และกองทุนเพือ่การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่เปน็สวสัดิการให้กับเด็กและผู้เสียหาย 

จากการกระทาํความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยเชิญผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดภิาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพกิาร และผูสู้งอายุ และผู้อาํนวยการกองบริหารกองทนุ 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กองบริหารกองทุน 
๑. นายนิธิวัชร์  จันทร์สังข์  ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุน  
๒. นางสาวภูริชา  อินทวงษ์ ผู้อํานวยการส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองฯ 

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ 
๑. ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์  สมานพันธ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ ฯ 
๒. นายมงคล  จันทร์บํารุง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 

ผลการพิจารณา 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ   

มีภารกิจในการดูแลมาตรการ  กลไก  ตลอดจนนวัตกรรมในเรื่องของการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้สูงอายุ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กองทุนคุ้มครองเด็กจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม
ความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก สําหรับภารกิจของกองทุนคุ้มครองเด็ก 
ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยง 
ดูเด็ก โดยต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่นใด  
หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอเป็นรายบุคคล โดยให้การสนับสนุนโครงการด้านเด็กในหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาคเอกชนเป็นรายโครงการ กําหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

กรณีหน่วยงานภาครัฐ  ต้องเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจการเพื่อการสงเคราะห์ 
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ และโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก
งบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

กรณีองค์กรภาคเอกชน  ต้องเป็นองค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
กิจการในการสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมท้ังครอบครัวและ
ครอบครัวอุปถัมภ์ และต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่นๆ 
สําหรับวิธีการดําเนินการจะพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสงเคราะห์หรือขอรับการสนับสนุนจาก
เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ ฯ ต่อไป 
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สําหรับเกณฑ์รายการค่าใช้จ่ายที่ ให้การสนับสนุนประกอบด้วย ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ  
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ สําหรับเด็ก ครั้งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อเด็กหนึ่งคน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
และอุปกรณ์การศึกษาค่าใช้จ่ายครอบครัวของเด็กในกรณีที่มีปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัว ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับกายอุปกรณ์แก่เด็กพิการ และทุพพลภาพตามความเห็นและคําวินิจฉัยของแพทย์ การสงเคราะห์
เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เป็นต้น ในการยื่น
ขอรับความช่วยเหลือ กรณีเด็กมีภูมิลําเนาหรือถิ ่นที ่อยู ่ในท้องที ่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นได้  
ณ สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  กรณีเด็กมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างจังหวัด สามารถยื่นได้  
ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

กองบริหารกองทุน  
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสําหรับการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน สําหรับภารกิจของกองทุนเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานค้ามนุษย์ประเภทบุคคลและให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประเภทโครงการ 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

๑. ประเภทบุคคล จะต้องเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยกองทุน
สามารถให้ความช่วยเหลือการคุ้มครองความปลอดภัย และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานค้ามนุษย์ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ สําหรับเกณฑ์ค่าใช้จ่าย 
ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ 
ครองชีพ ไม่เกินวงเงินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพาหนะ ค่าอาหารระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล ไม่เกิน
วงเงินครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการบําบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่าย
ในอัตราวันละไม่เกิน ๒๐๐ บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงาน 
ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ไม่เกินวงเงินครั้งละ ๓,๐๐๐บาท  
เป็นต้น 

๒. ประเภทโครงการ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรณีองค์กรเอกชนจะต้องเป็นองค์กรที่บุคคล
รวมกันขึ้นและได้จดทะเบียนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 

กรณีหน่วยงานภาครัฐ ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการ
สนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ  กรณีเป็นองค์กรเอกชน ต้องเป็นโครงการที่มี
การดําเนินงานมาแล้ว ซึ่งมีทุนอยู่บางส่วน หรือเป็นโครงการริเริ่มใหม่ ทั้งนี้ โครงการนั้นต้องไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ลักษณะโครงการ
จะต้องมีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความช่วยเหลือ  
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หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย หรือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ หรือการ
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย หรือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  สําหรับเกณฑ์ค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามอัตราและรายการตามกฎเกณฑ์ของทางราชการ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราหรือรายการ
ตามกฎเกณฑ์ของทางราชการ ให้ใช้อัตราหรือรายการที่เป็นปัจจุบัน หรือกรณีที่อัตราวงเงินและรายการ
ค่าใช้จ่ายกําหนดไว้ ไม่สามารถใช้ดําเนินงานได้อย่างเพียงพอกับความจําเป็น หรือกรณีไม่มีอัตราวงเงินและ
รายการกําหนดไว้ ให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นกรณีไป สําหรับรอบการพิจารณา
โครงการกองทุนจะเปิดรับโครงการตลอดปี โดยจะพิจารณาโครงการประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง 
 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือเด็กและการเยียวยาผู้ได้รับความ

เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
๒. ในการดําเนินงานของกองทุน จะถูกจํากัดด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ เห็นควรให้เชิญหน่วยงาน

หลักซึ่งทําหน้าที่ในการวางแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม  มาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการเพิ่มเติม 

๓. ในการดําเนินงานของกองทุนนั้น ส่วนใหญ่กองทุนจะให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการโดยให้
งบประมาณสนับสนุนผ่านมูลนิธิต่างๆ ทําให้กองทุนไม่เป็นที่รู้จัก ประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักเฉพาะมูลนิธิ
เอกชน  แต่ไม่รู้จักหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเงิน ปัจจุบันการทํางานของกองทุนจึงมีลักษณะเสมือน
ธนาคารทําหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่มาขอรับความช่วยเหลือ คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่า
กองทุนควรปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยเปลี่ยนจากการทํางานในเชิงรับมาเป็นการทํางานในเชิงรุก เพื่อให้
การทํางานของกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดกรอบของการดําเนินงานของทุนไว้  ทําให้ไม่สามารถ
ทํางานในเชิงรุกได้ ทั้งนี้ ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนรับจะนําข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของ
คณะกรรมาธิการเสนอผู้บริหารกระทรวงต่อไป 

๕. ในการให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ มีหลาย
หน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งอาจทําให้เกิดความซํ้าซ้อนได้ คณะกรรมาธิการเห็นว่า ควรนํา
เรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียหายจาก
การกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ 

๖. นักสังคมสงเคราะห์ควรแจ้งสิทธิและให้ข้อมูลที่ชัดแจ้งแก่ผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับ
ทราบถึงสิทธิและประโยชน์จากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งยังเป็นผลงานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย 

 
  …………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๘ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๒๕ 
 

พิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ และวิธีการดําเนินงานในกองทุนสนบัสนนุส่งเสริมการจัด 
สวัสดิการสังคม ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดกิารชุมชน 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการจัดสวสัดิการสังคมแห่งชาต ิ

๑. นายชินชัย  ช้ีเจริญ   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ
      ความมั่นคงของมนุษย์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ 
      สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการจัดสวัสดิการ 
      สังคมแห่งชาติ   

๒. นายนิธิวัชร์  จันทร์สังข ์  ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุน 
 
ผลการพิจารณา 

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิการสังคมตามกฎหมาย เป็นแม่บทในการจัดสวัสดิการสังคมในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโดยองค์กรภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเกิดระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม 
และชุมชน เสริมสร้างความมั่นคงให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริหารกองทนุ  
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน อธิบดี 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นรองประธาน ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทน
กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติแต่งต้ังจํานวน
ห้าคน ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์อย่างน้อยสองคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไม่เกิน
สองคน  

รูปแบบการดําเนินงาน 
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีการดําเนินงาน ๒ รูปแบบ  คือ  
๑. การดําเนินงานกองทุนระบบปกติ ให้องค์การสวัสดิการสังคมเขียนโครงการเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้โดยตรง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ 
ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อช่วยดําเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีการประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ 
ทุกเดือน    

๒. การดําเนินงานกองทุนในระบบการกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นการ
ดําเนินงานเชิงรุกเพื่อให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นกองทุนที่กระจายอํานาจการดําเนินงาน
และส่งเสริมการจัดสวัสดิการไปสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นไปธรรม 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
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คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๑  
ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมาจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมอบอํานาจให้คณะอนุกรรมการ ฯ อนุมัติโครงการ 
เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดตามกรอบวงเงินที่กําหนดให้ในแต่ละปี โดยมีเงื่อนไขโครงการ 
ที่เสนอต้องมาจากการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและโครงการที่ลงพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณตามศักยภาพ  

องค์กรที่สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนมีดังนี้ 
๑. องค์กรสาธารณประโยชน์ คือ มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชน การรวมตัวของ

ประชาชนเพื่อจัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่ม ชมรม คณะกรรมการ ที่ได้รับการรับรอง 
ให้ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม มีจํานวนทั้งสิ้น ๓,๐๖๘ แห่ง 

๒. องค์กรสวัสดิการชุมชน คือ องค์กรภาคประชาชนที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กร
สวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม มีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๘๑๖ แห่ง  

๓. หน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะ
เป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ที่ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม  

กรอบวงเงนิโครงการที่ให้การสนับสนนุ 
๑. โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
๒. โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง 

๓๐๐,๐๐๐ บาท  
๓. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถึง 

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ทั้งนี้ โครงการที่มีวงเงินเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาเป็นรายกรณีไป  
รอบการพิจารณาโครงการ 
๑. ระบบปกติ เปิดรับโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ ได้ทั้งปี มีการประชุมเพื่อพิจารณา

อนุมัติทุกเดือน  
๒. ระบบกระจาย ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม หลักการในการกระจายลงพื้นที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประเด็นปัญหาและ
ภารกิจ รวมทั้งให้ความสําคัญกับการบูรณาการงานและมีส่วนร่วมทุกระดับ  

การยื่นขอสนบัสนนุจากกองทุน ฯ 
กําหนดระยะเวลาการยื่นโครงการ โดยให้ย่ืนที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด/สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร การพิจารณาอนุมัติโครงการดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งการพิจารณา
โครงการจะเป็นไปตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด (อนุมัติโครงการให้เสร็จภายใน
เดือนมิถุนายนของทุกปี) 
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หลักเกณฑ์การพิจารณา 
โครงการควรมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์สังคมระดับต่าง ๆ เช่น ของกระทรวง จังหวัด 

ท้องถิ่น ผลสําเร็จของโครงการสามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ความร่วมมือและบทบาท
ของภาคีเครือข่าย เช่น อปท. องค์กรของรัฐ หน่วยงานในพื้นที่ ความสัมพันธ์กับโครงการอื่นในหน่วยงาน
เดียวกันและของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับโครงการอื่น และหลีกเลี่ยง 
ความซ้ําซ้อน ลักษณะโครงการแสดงให้เห็นถึงความย่ังยืน ความต่อเนื่อง หรือมีกลไกที่ขยายผลต่อไปได้  
แม้กองทุนจะไม่ได้สนับสนุนในปีต่อ ๆ ไป การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งกลุ่มที่ส่งผลกระทบ
ต่อความสําเร็จของโครงการ หรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม 
ในการบริหารบุคคลเหล่านี้ มีตัวช้ีวัดที่จะบ่งบอกถึงความสัมฤทธ์ิของโครงการ มีรูปแบบ วิธีการประเมินผล
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
ต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปี ๒๕๕๕ กองทุนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งสิ้น ๘๖๐ ล้านบาท  

มีองค์การสวัสดิการสังคมได้รับการสนับสนุนในการดําเนินโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมทั้งสิ้น 
๖,๕๑๕ องค์การ ๖,๙๓๗ โครงการ จํานวนเงินที่อนุมัติ ๗๗๒,๐๒๖,๐๘๒บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้สมทบงบประมาณในการดําเนินโครงการระบบกระจาย ทั้งสิ้น ๗๗,๕๒๔,๕๘๘ บาท ในแต่ละปีมี
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้รับประโยชน์จากกองทุนกว่าหนึ่งล้านราย    
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. โครงการตามที่จังหวัดที่ได้รับการพิจารณาจากกองทุน มีหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการคือ 
โครงการที่เสนอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเช่ือมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์
สังคมระดับต่าง ๆ มีตัวช้ีวัดที่บ่งบอกถึงความสัมฤทธ์ิของโครงการ ๒ ระดับ คือ ระดับผลผลิต และระดับ
ผลลัพธ์ และมีการประชาสัมพันธ์จัดทําแผ่นซีดีเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการต่าง ๆ และทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ 

๒. ในปัจจุบันการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุมีความล่าช้า มีสาเหตุมาจากการเริ่มต้นใช้งบประมาณใหม่
โดยในปี ๒๕๕๕ ทุกหน่วยงานได้ถูกปรับงบประมาณลดลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วม 

๓. โครงการคนหลังห้องเขาสวนกวาง โครงการกลุ่มกอบแก้ว โครงการเหล่านี้เป็นกิจกรรมจิตอาสา 
เป็นการรวมกันของสมาชิกที่สร้างผลประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อให้สืบทอดเจตนารมณ์ รัฐบาลสามารถสมทบ
งบประมาณช่วยเหลือได้หากไม่เคยได้รับงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น  

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๙ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๒๘ 
 

พิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางในการจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
รวมถึงทิศทางการบริหารงาน บทบาทหนา้ที่และวิธีดําเนินงานในการบริหารจดัการกองทุน 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๑. นายสมชาย  เจริญอํานวยสุข ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๒. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณวิสฏิฐ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

 
ผลการพิจารณา 

ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาสตรี โดยการจัดต้ัง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทํางานและสร้าง
รายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะผู้นําสตรี การรณรงค์ให้สังคม
เข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ การเฝ้าระวังดูแลปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาสตรี การคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการให้แก่สตรี โดยผ่านองค์กรสตรี
ในทุกจังหวัดของประเทศ 

เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจําเป็นต้องมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น ซึ่งระเบียบดังกล่าวนี้ ปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากแต่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งร่างระเบียบดังกล่าวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามเพื่อประกาศบังคับ
ใช้ต่อไป ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรียังมิได้ลงนาม ดังนั้น หลักเกณฑ์และรายละเอียดของการบังคับใช้จึงยัง 
ไม่มีความชัดเจนแน่นอน อย่างไรก็ตามคณะทํางานยกร่างระเบียบดังกล่าวนี้เชื่อว่า หลักเกณฑ์และ
รายละเอยีดต่างๆจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ช้ีแจงแนวทาง
ในการดําเนินงานกองทุนฯ ด้วยตนเอง ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  

นอกจากนี้ คณะทํางานฯยังกําหนดแผนงานให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร และประชาชนใน ๔ ภาค อันได้แก่ 

๑. ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในภาคกลาง 
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 

๒. ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 

๓. ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น 

๔. ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในภาคใต้ 
ณ โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕. ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยใน
ภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  จังหวัดเชียงใหม่ 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๒๙ 
 

 หลังจากนั้น ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะได้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาบทบาทสตรีทั่วประเทศ รวมถึงการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการในการบริหารกองทุน และ
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันสตรีสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะได้
ดําเนินการจัดงานวันสตรีสากล และจะได้เปิดตัวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ 
นายกรัฐมนตรีจะได้ดําเนินการโอนเงินกองทุนไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในเบื้องต้นนี้ งบประมาณ
แต่ละจังหวัดโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีว่าจะเห็นชอบในการ
จัดแบ่งงบประมาณเช่นไร ซึ่งในเบื้องต้นมีกรอบแนวคิด ๓ แบบ กล่าวคือ ๑. แบบเฉลี่ยทุกจังหวัดเท่ากัน  
ซึ่งทุกจังหวัดจะได้ ๑๐๐ ล้านบาท  ๒. แบบแบ่งเป็นกลุ่มขนาดจังหวัดเป็น เล็ก กลาง และใหญ่  
แบบสุดท้ายได้แก่ แบบคํานวณตามจํานวนประชากรหญิงในแต่ละจังหวัดซึ่งในกรณีนี้ แต่ละจังหวัดจะได้รับ
ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรผู้หญิงในจังหวัด 
 ในเบื้องต้นนี้ งบประมาณที่จะใช้ในการจัดต้ังกองทุนมีทั้งสิ้นประมาณ ๗,๗๐๐ ล้านบาท ซึ่งหาก 
ได้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปที่จังหวัดแล้ว เงินที่ได้รับการจัดสรรจะถูกเก็บไว้ที่จังหวัด แต่ผู้ที่จะอนุญาต
ให้ใช้จะอยู่ที่ตําบลสําหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ฯ นั้น 
รัฐบาลได้กําหนดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๗ กระทรวง อันได้แก่ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน จะได้ร่วมมือกันดําเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนจาก
ประชาชนทั่วประเทศ โดยสามารถสมัครได้ที่หมู่บ้านของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถรวมกันเป็นกลุ่ม 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ฯ แบบกลุ่มได้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากประชาชน
สนใจจะเป็นสมาชิกกองทุนในแบบกลุ่มใดแล้ว จะต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุน ฯ ในแบบกลุ่มอ่ืนอีก  
เพื่อป้องกันความซ้ําซ้อน และแม้ว่าในจังหวัด หรือในหมู่บ้านใดมีกลุ่มองค์กรที่ทํางานด้านสตรีอยู่ก่อนแล้ว 
และองค์กรเหล่านั้นมีความประสงค์จะใช้สิทธิในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ องค์กรนั้น ๆ ก็ยังต้องมา
ลงทะเบียนเพ่ือสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้งด้วย โดยสมาชิกแบบบุคคลธรรมดานั้นจะต้องเป็นสตรี 
ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๕ ปี ซึ่งการยื่นใบสมัคร และเอกสารประจําตัวประกอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้อง
ย่ืนด้วยตนเองเท่านั้นเนื่องจากแนวคิดในการจัดต้ังกองทุนฯ นี้ เป็นไปเพื่อพัฒนาสตรีเท่านั้น สมาชิก 
ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนจะต้องเป็นเพศหญิง อย่างไรก็ตาม ผู้ชายสามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบทบาทสตรีได้ เช่น เป็นวิทยากรในการบรรยายหรือฝึกอบรม กระทั่งการตั้งองค์กรเพื่อดําเนินงาน
ด้านสตรี เป็นต้น  

ในประเด็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนอันเกี่ยวด้วยการใช้เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ย
ตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย หรืออาจอธิบายง่าย ๆ ว่าคือการปล่อยสินเชื่อให้สตรีกู้ยืมเงินจากกองทุน ในกรณีนี้ 
คณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนเห็นว่า กรณีการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ควรจะให้
เฉพาะสมาชิกองค์กรกลุ่มเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ เพราะหากให้สตรีแต่ละบุคคลสามารถกู้ยืมจาก
กองทุนได้จะเกิดปัญหาความซ้ําซ้อนกับแนวคิดกองทุนหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้มีการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ําซ้อนของสมาชิกกองทุน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบกลุ่ม  
หรือแบบรายบุคคล 
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ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. เนื่องจากในปัจจุบันความพยายามในการตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทําให้ประชาชน 

มีความสับสนถึงหลักความเสมอภาค ระหว่างเพศชายและหญิง ดังนั้น หากรัฐบาลจะได้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ถึงหลักการและความจําเป็นในการตั้งกองทุนแล้วก็จะทําให้เกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่ได้ 
โดยในการนี้ คณะกรรมาธิการเห็นว่ารัฐบาลอาจดําเนินการจัดทําเป็นหนังสือเวียนส่งถึงนายอําเภอทุกพ้ืนที่
ทั่วประเทศเพื่อให้นายอําเภออธิบายและทําความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศ 

๒. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและเข้าใจว่าแต่ละจังหวัดจะได้รับงบประมาณเพื่อ 
ต้ังกองทุนจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งข้อเท็จจริงจํานวนงบประมาณดังกล่าวนั้นเป็นจํานวนโดยเฉลี่ย  
ซึ่งแต่ละจังหวัดจะได้รับไม่เท่ากัน ดังนั้น จะต้องพยายามทําความเข้าใจกับประชาชนให้มากย่ิงขึ้น 

๓. แม้ว่าการจัดสรรงบประมาณของกองทุนไปยังจังหวัดต่างๆนั้นยังไม่มีความแน่นอนว่าจะใช้
หลักเกณฑ์ใดเป็นตัวช้ีวัดในการกําหนดจํานวนงบประมาณที่แต่ละจังหวัดควรจะได้รับ ซึ่งในการนี้ 
คณะกรรมาธิการเห็นว่าหลักเกณฑ์สัดส่วนจํานวนประชากรผู้หญิงเพื่อกําหนดจํานวนงบประมาณเป็น
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมมากที่สุด เพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมกับประชาชนได้ดีที่สุด  

๔. เนื่องจากหลักการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน การจะนําระเบียบการดําเนินการกองทุนอื่นมาปรับแก้เล็กน้อยคงไม่ถูกต้องเท่าที่ควร ดังนั้น 
ระเบียบต่างๆที่นํามาบังคับใช้ในการดําเนินงานของกองทุนจะต้องมีความเหมาะสม ครอบคลุม และโปร่งใส 
นอกจากนี้ ยังต้องคํานึงว่าผู้หญิงมีส่วนสําคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมเป็นอย่างสูงด้วย 

๕. หากสามารถโอนงบประมาณเข้ากองทุนฯในจํานวนที่เท่ากันทุกจังหวัด เฉพาะในครั้งแรกนี้
ก่อนก็จะเป็นการดีมาก ส่วนในครั้งต่อไปให้โอนเท่าที่งบประมาณยังขาดเหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วน
ประชากรผู้หญิงในแต่ละจังหวัด 

๖. ปัจจุบันนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดเริ่มมีกลุ่มสตรีรวมตัวกัน มีการจัดเก็บสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน ตลอดจนมีการเรี่ยไรเงิน โดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
หากยังปล่อยให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้น หากรัฐบาล
สามารถประชาสัมพันธ์และหาวิธีป้องกันมิให้มีการหลอกลวงประชาชนในประการเช่นนี้แล้วก็จะเป็นการ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดมีขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาความซ้ําซ้อนของสมาชิกกองทุนฯ เป็นต้น 

๗. เนื่องจากร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในส่วนคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่มีกําหนดอายุขั้นตํ่าไว้ หากคณะทํางานร่างระเบียบได้กําหนดกรอบ
อายุขั้นตํ่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากย่ิงขึ้น 

ในประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนนั้น คณะกรรมาธิการไม่ต้องการให้จํากัด
สิทธิการให้กู้เฉพาะสมาชิกในแบบกลุ่มเท่านั้น แต่ประสงค์ให้สมาชิกกองทุนแบบรายบุคคลสามารถกู้เงินจาก
กองทุนได้ เพราะมีบางกรณีที่สตรีไม่สามารถกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านได้ 
 
  …………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑๐ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่และวิธีดําเนินงานในการบริหารจดัการกองทุนการออมแห่งชาต ิ

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
 กองทุนการออมแห่งชาติ 

๑. นายสมชัย  สจัจพงษ์   ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง/ 
      กรรมการและรกัษาการเลขาธิการกองทนุการออมแห่งชาต ิ

๒. นายชนะชัย  ประยูรสิน  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายการออมและการลงทุน 
๓. นางสาวสุปาณี  จันทรมาศ  ผู้อํานวยการส่วนนโยบายระบบการออม 

 
ผลการพิจารณา 

ปัจจุบันระบบการออมเพื่อการชราภาพของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มอาชีพ  
ผู้ที่มีหลักประกันรายได้ยามชราภาพหรือเกษียณ คือ ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ ลูกจ้างเอกชนที่เป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้าง
เอกชนที่มีการส่งเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๑๔.๖ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๗  
ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ในขณะที่มีแรงงานนอกระบบประมาณ ๒๔.๑ ล้านคน และกลุ่มผู้มีอายุ 
๑๕ ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในภาคแรงงานอีกประมาณ ๑๑.๔ ล้านคน รวมทั้งสิ้น ๓๕.๕ ล้านคน ยังไม่ได้รับ 
ความคุ้มครอง กระทรวงการคลังจึงได้เสนอแนวคิดและผลักดันให้มีการจัดต้ัง “กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.)” ขึ้น เพื่อให้มีระบบการออมเพื่อการชราภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อให้
แรงงานมีรายได้ในวัยสูงอายุในระดับพ้ืนฐาน หรือมีรายได้ต่อเดือนใกล้เคียงกับระดับของเส้นความยากจน 
(Poverty Line) ซึ่งเป็นการป้องกันการตกสู่ความยากจนและสร้างความมั่นคงในชีวิตวัยชรา อีกทั้งเพื่อเป็น
การสร้างวินัยการออมและส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนซึ่งเป็นการเพิ่มเงินออมของประเทศในระยะยาว 
โดยพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ นั้น ได้กําหนดให้กองทุนสามารถเปิดรับสมาชิกได้เมื่อพ้น ๓๖๐ วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หรือต้ังแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าในปีแรก (พ.ค. – ก.ย. ๒๕๕๕) จะมีผู้มาสมัคร
เป็นสมาชิกประมาณ ๕ แสนคน  

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เป็นหลักประกันการจ่ายบํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทน 
แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพในรูปของกองทุนแบบสมัครใจ มีภารกิจในการดําเนินงานเพื่อสร้าง 
ช่องทางการออมให้ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบบําเหน็จบํานาญให้มีโอกาสได้รับเงินบํานาญรายเดือน 
ตลอดชีวิต โดยสมาชิกจะต้องวางแผนการออมเงินและส่งเงินสะสมเข้ากองทุน ทางฝ่ายรัฐบาลจะร่วมสมทบเงิน
ให้อีกจํานวนหนึ่ง เงินดังกล่าวจะนําไปลงทุนหาผลตอบแทนและเก็บอยู่ในบัญชีรายบุคคลของสมาชิกแต่ละราย 
และจะจ่ายคืนกลับให้เป็นเงินบํานาญรายเดือนหรือเงินดํารงชีพเมื่อสมาชิกมีอายคุรบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  

การบริหารจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งมี 
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งในการบริหารกิจการ 
ของกองทุน กําหนดนโยบายการลงทุน และกํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน  และมีคณะอนุกรรมการ
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การลงทุน ซึ่งมีผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน และรองเลขาธิการกองทุนการออม
แห่งชาติ (ด้านการลงทุน) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษาด้านการลงทุน  
ด้านการกําหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน 
ต่อคณะกรรมการ ติดตามดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลดังกล่าว และรายงานผล
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ   

ในการลงทุนนั้น ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ กรณีที่ผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  
๑๒ เดือน รัฐบาลจะรับประกันให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยคํานวณผลตอบแทนที่ได้รับ 
กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําดังกล่าวในวันที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปี หรือเสียชีวิต 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งส่งเงินเพื่อได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสมาชิกกองทุนอื่นหรืออยู่ในระบบบํานาญอื่นตามที่จะ
กําหนดโดยกฎกระทรวง อย่างไรก็ตาม กองทุนได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้มีอายุ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิ 
เป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้อีก ๑๐ ปีนับแต่วันที่เป็นสมาชิก โดยให้สมัครสมาชิกภายใน ๑ ปี นับแต่
วันที่กองทุนเปิดรับสมาชิก ในระยะเริ่มแรกสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย และจะขยายช่องทาง
รับสมัครให้มากขึ้น เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน หรือที่ทําการไปรษณีย์ต่อไป 
การสิ้นสมาชิกภาพเมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เสียชีวิต หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก 

การจ่ายเงินเข้ากองทุน มาจาก ๒ ฝ่าย คือ สมาชิกจ่ายสะสม และรัฐบาลจ่ายสมทบ ดังนี้ 
๑. สมาชิกจ่ายเงินสะสมไม่ตํ่ากว่าครั้งละ ๕๐ บาท แต่ในปีหนึ่งต้องไม่เกิน ๑๓,๒๐๐ บาท  

ซึ่งสามารถจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายงวดก็ได้ 
๒. รัฐบาลจ่ายเงินสมทบตามระดับอายุของสมาชิก และเป็นอัตราส่วนกับจํานวนเงินสะสม โดยมี

อัตราตามที่กําหนดในบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ และเมื่อรวมกันแล้วในปีหนึ่งต้องไม่เกินจํานวน
เงินสมทบสูงสุดที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดให้ 

 - สมาชิกอายุ ๑๕ - ๓๐ ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ ๕๐ ของเงินสะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกิน 
ปีละ ๖๐๐ บาท 

 - สมาชิกอายุ ๓๑ - ๕๐ ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ ๘๐ ของเงินสะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกิน 
ปีละ ๙๖๐ บาท 

 - สมาชิกอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ได้รับเงินสมทบร้อยละ ๑๐๐ ของเงินสะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกิน 
ปีละ ๑,๒๐๐ บาท 

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 
๑. กรณีสมาชิกอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิได้รับบํานาญจากเงินสะสม เงินสมทบ  

และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวไปตลอดอายุขัย ทั้งนี้ ในวันที่คํานวณบํานาญ หากเงินในบัญชีของสมาชิก
เมื่อคํานวณแล้วมีจํานวนน้อยกว่าบํานาญขั้นตํ่า จะได้รับ “เงินดํารงชีพ” เท่ากับบํานาญขั้นตํ่า หรือ ๕๐๐ บาท
เป็นรายเดือนจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด 
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๒. กรณีสมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ สมาชิกจะขอรับเงินสะสมและ
ผลประโยชน์ของเงินสะสมทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนก็ได้ โดยให้ขอรับได้เพียงครั้งเดียว ส่วนเงินสมทบ
และผลประโยชน์ของเงินสมทบรวมถึงเงินสะสมและดอกผลที่ยังคงเหลืออยู่กับกองทุนจะจ่ายเป็นบํานาญ 
ให้สมาชิกเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี 

๓. กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุน สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม
จากกองทุน ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะตกเป็นของกองทุน 

๔. กรณีสมาชิกเสียชีวิต กองทุนจะจ่ายเงินที่มีอยู่ในบัญชีของสมาชิกผู้ตายให้แก่บุคคลที่สมาชิก
ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อกองทุน หรือหากมิได้แสดงเจตนาไว้จะจ่ายให้แก่ทายาท 
 ทั้งนี้ สิทธิการรับเงินทั้งปวงตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ เป็นสิทธิ
เฉพาะตัวไม่อาจโอนแก่กันได้ 

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  

๑. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครสมาชิกและการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนการออม
แห่งชาติให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น สื่อที่ใช้จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องเนื้อหา อ่านหรือศึกษาเข้าใจง่าย 
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนจากกระทรวงหรือ
หน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการกองทุน กลุ่มสมาชิกกองทุนที่อยู่ตามชุมชนทั่วประเทศ และควรประชาสัมพันธ์
ผ่านทางสื่อวิทยุชุมชนด้วย 

๒. ควรปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของกองทุนการออมแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึ้น ในเรื่องปัญหางบประมาณที่มีจํากัด การสรรหาเลขาธิการที่ยังมีความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง 
ความยุ่งยากในการดําเนินการประชุมของกรรมการที่ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงที่เข้ามาเป็นกรรมการ
โดยตําแหน่ง รวมทั้งการลงทุนของกองทุนให้คํานึงถึงการกระจายความเสี่ยง การกําหนดให้มีมาตรการ
ความเสี่ยงที่ไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนที่เป็นสมาชิก  

๓. ควรจัดสถานที่รับสมัครสมาชิกให้เข้าถึงพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล ทั้งนี้ หากทางกองทุนการออม
แห่งชาติยังไม่มีความพร้อมในการรับสมัครสมาชิกในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และกฎหมายไม่ได้ระบุ
บทลงโทษใดไว้ต่อการเลื่อนวันรับสมัครสมาชิกออกไป ก็ควรเลื่อนการเปิดรับสมาชิกในวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ออกไปเป็นวันอื่น    

  
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑๑  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายหรอืแนวทางในการจัดสวสัดิการให้กับ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เป็นอาสาสมัครทาํงานเพื่อประโยชนแ์ก่ประชาชน 
และสังคม โดยเชิญอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถิ่นมาร่วมประชุม 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. นายทรงชัย  โรหิตะชาติ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย 
๒. นางสาวนัยนา  พลหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 
๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุนทรเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๑. นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร ผู้อํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 
๒. นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ นิติกรชํานาญการ 

 
ผลการพิจารณา 

จากการติดต่อประสานงานของฝ่ายเลขานุการ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีภารกิจเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา (กยน.) ที่ทําเนียบรัฐบาล  
ส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจเข้าร่วมประชุมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่กระทรวงมหาดไทย โดยทั้งสองหน่วยงานได้มีหนังสือมอบหมาย 
ผู้มาช้ีแจงแทน ดังนี้ 

๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มอบหมายนายฉัตรป้อง  ฉัตรภูมิ  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 

นายทรงชัย  โรหิตะชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย มาร่วมประชุมเมื่อถึง
กําหนดวันประชุม รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
เนื่องจากไม่สบาย 

๒. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
มอบหมายนายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร  ผู้อํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น  
เนื่องจากพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗ วรรคแรก บัญญัติว่า บุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดง
ความเห็นต้องมาด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาจมีหนังสือขอเลื่อนหรือหนังสือ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนมาดําเนินการแทนพร้อมทั้งชี้แจงเหตุจําเป็นอย่างชัดเจนต่อคณะกรรมาธิการภายใน
สามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญ 
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วรรคสาม ถ้าคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นควรให้บุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญตามวรรคหนึ่ง
ต้องมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการด้วยตนเอง ให้มีหนังสือเชิญบุคคลดังกล่าว
อีกครั้งหนึ่ง 

ประธานคณะกรรมาธิการจึงได้มีการสอบถามความเห็นของคณะกรรมาธิการว่าเห็นควร 
ที่จะยอมให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มาช้ีแจงแทนนั้น แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ต่อคณะกรรมาธิการได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ที่คณะกรรมาธิการเชิญ
มาร่วมประชุมเพื่อแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าว ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะไม่มาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ 
ประการสําคัญการมอบหมายให้ผู้แทนมาแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการนั้น แม้จะเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจในเรื่องที่คณะกรรมาธิการจะพิจารณาก็จริง แต่ไม่สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาแทนอธิบดีได้ 
ทั้งนี้ เมื่อมีพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวประกาศใช้แล้ว คณะกรรมาธิการควรที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
ที่กฎหมายกําหนด การที่อธิบดีของทั้งสองหน่วยงานไม่มาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการตามหนังสือเชิญ  
ถือว่าไม่ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการประกอบกับ วัตถุประสงค์ที่คณะกรรมาธิการ
ต้องการให้อธิบดีมาช้ีแจงนั้น คณะกรรมาธิการต้องการความชัดเจน และการตอบข้อซักถามที่เป็นการ
ตัดสินใจของผู้มีอํานาจ สําหรับนําประเด็นที่ได้รับมาดําเนินการผลักดัน ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อจัด
สวัสดิการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ทําประโยชน์ให้กับประชาชน 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. การทําหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการของคณะกรรมาธิการบางคณะ หัวหน้าส่วนราชการ

บางหน่วยงานไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ โดยอ้างว่าติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ จึงได้มอบหมายผู้แทนมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 
จึงมีความเห็นว่าหน่วยงานนั้นๆ ไม่ ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการในการปฏิบั ติงานของ
คณะกรรมาธิการ ทําให้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไม่มีความศักด์ิสิทธ์ิ 

๒. ในการประชุมคณะกรรมาธิการในแต่ละครั้ง คณะกรรมาธิการจะมีหนังสือเชิญประชุม 
แจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญทราบถึงกําหนด 
วันประชุมของคณะกรรมาธิการดังกล่าวแล้ว ก็ควรที่จะมาเข้าร่วมประชุมตามท่ีคณะกรรมาธิการกําหนด 
หากมีภารกิจอ่ืนเร่งด่วนก็ควรที่จะมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดําเนินการแทน เพื่อเป็นการให้ความสําคัญ 
ต่อคณะกรรมาธิการที่ปฏิบัติหน้าตามที่กฎหมายกําหนด  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติไม่ยอมรับฟังคําแถลงข้อเท็จจริงของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยที่ประชุมเห็นควรให้เชิญอธิบดี 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาร่วมประชุมอีกครั้ง  
 
  …………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑๒ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 
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พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางทางการจัดสวัสดิการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.)  
ที่เปน็อาสาสมัครทํางานสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคม 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๑. นายวิบูลย์  สงวนพงศ์   อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. นายทรงชัย  โรหิตะชาติ  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิการป้องกันสาธารณภัย 
๓. นางสาวนัยนา  พลหาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๑. นายวีรยุทธ  เอี่ยมอําภา   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๒. นายวรพัฒน์  พงศบุตร  ผู้อํานวยการส่วนการจัดการเงินอุดหนุน 

      และระบบงบประมาณ 
   

ผลการพิจารณา 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นอาสาสมัครมาจากภาคประชาชนทําหน้าที่ช่วยเหลือ 

ทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ในหลายระดับ เช่น ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้บังคับบัญชาศูนย์ ศูนย์จังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาศูนย์ ศูนย์อําเภอมีนายอําเภอ
เป็นผู้บังคับบัญชาศูนย์ เทศบาลมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาศูนย์ องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาศูนย์ เป็นต้น 

ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.) จํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๓๖๑ คน มีภารกิจกําหนดเป้าหมายบริหารจัดการ กําลังพล การฝึกอบรม  
ในส่วนของเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครจะได้รับค่าตอบแทนการทํางานเป็นครั้งคราว ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
จากต้นสังกัด ปฏิบัติงานในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือนอกศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๘ ช่ัวโมง ให้เบิก
เงินค่าตอบแทนได้ไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณในแต่ละปีได้รับจํานวนน้อยกว่ากรมอื่น ๆ 
ทั้งหมดในกระทรวงมหาดไทย สวัสดิการด้านเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ ชุดฝึกสนาม เข็มขัด รองเท้า  
กรมปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน 

กําหนดค่าตอบแทนใหม่ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความคิดริเริ่ม 

ในการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
ทั่วประเทศในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณ ๘,๖๔๒,๕๙๙,๒๐๐ บาทต่อปี ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการสํารวจและรวบรวมข้อมูล เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน  
โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อโอนเงินงบประมาณให้
องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เมืองพัทยา และเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อดําเนินการจ่ายเงินรายเดือน
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
นอกเหนือจากการเบิกค่าใช้จ่ายเมื่อสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังมีการจัดสวัสดิการอย่างอื่น ๆ ดังนี้ 
๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เพื่อเป็น

การยกย่องเชิดชูเกียรติ อปพร. ที่ได้เสียสละทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ  

๒. รางวัล อปพร. ดีเด่น โดยในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกและมอบรางวัล อปพร. ดีเด่นในวันครบรอบ
การก่อต้ัง อปพร. (วันที่ ๒๒ มีนาคมของทุกปี) จังหวัดละ ๑ - ๓ คน 

๓. รางวัลแม่ดีเด่น โดยสภาสังคมสงเคราะห์ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัคร อปพร. ปีละ ๔ คน โดยมีคุณสมบัติของ
แม่ดีเด่น  

๔. รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาคัดเลือก อปพร. ที่มีผลงานดีเด่นปีละ ๖ คน 
เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ของทุกปี 

๕. การลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ทุกระยะทางเฉพาะการเดินทางรถนั่ง
ช้ัน ๓ ในช่วง ๔ เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี 

๖. การลดหย่อนค่าโดยสารรถประจําทางของบริษัทขนส่งจํากัด ในเส้นทางรถโดยสารประจําทาง 
หมวด ๒ และหมวด ๓ ลงร้อยละ ๒๐ (เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม) 

๗. การใช้วิทยุของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดําเนินการจัดต้ังมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือทายาท กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมด้านสวัสดิการ แก่สมาชิก ทายาทและครอบครัว ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมบํารุงขวัญอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมมือกับองค์การกุศลอ่ืน ๆ  
เพื่อสาธารณประโยชน์ ปัจจุบันมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมียอดเงิน ๑,๐๒๒,๐๔๒ บาท 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนกิจการของอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนมีกําหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑. กรณีเครื่องแต่งกาย อปพร. (เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล) กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นอาจพิจารณาต้ังงบประมาณและเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) คนละไม่เกิน ๒ ชุดต่อปี แบบของเครื่องแต่งกายให้เป็นไปตามที่ราชการกําหนดและความเหมาะสม
ของฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย  

๒. การจัดหาเครื่องแต่งกายชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด 
รวมทั้งบัตรประจําตัว วุฒิบัตร และเข็มขัดเครื่องหมาย อปพร. 
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๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรณีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีคําสั่งเรียกใช้ให้ปฏิบัติงานในศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรอืนอกศูนย ์ไม่นอ้ยกว่า ๘ ช่ัวโมง ให้เบกิเงินคา่ตอบแทนได้ไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาท 

๔. กรณีเดินทางไปฝึกอบรมให้เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ไม่เกินสิทธ์ิของข้าราชการท้องถิ่นระดับ ๑ หรือระดับ
ปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้ที่เคยรับราชการให้เบิกได้ในระดับสุดท้ายก่อนพ้นจากราชการ 

๕. เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว 
ภัยอันเกิดจากไฟป่า เป็นต้น และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกคําสั่งให้ อปพร. เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวให้เบิกค่าเบ้ียเลี้ยงในอัตรา 
วันละ ๑๒๐ บาท และเพิ่มอีก ๑ เท่าของอัตราเบี้ยเลี้ยงข้างต้น และค่าอาหารเหมาจ่ายคนละ ๑๐๐ บาท 
ต่อ ๑ มื้อ 

๖. การเบิกค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. โดยใช้เงินทดรองราชการ เมื่อมีการใช้ อปพร. ปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดอัตราการเบิกค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าที่ที่มิใช่ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของทางราชการ (อปพร.) ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 

๗. กรณีได้รบับาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยจะได้รับเงินชดเชยเป็นจํานวนเท่าของอัตราเงินเดือน (เช่นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพขนาดหนัก 
จะได้ ๓๐ เท่าของอัตราเงินเดือน) สําหรับกรณีเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินชดเชย และค่าจัดงานศพ จํานวน 
๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีทุพพลภาพขนาดหนักจะได้รับเงินดํารงชีพในอัตราร้อยละห้าสิบบาทต่อเดือนด้วย 
โดยให้ใช้อัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย (ปัจจุบันเท่ากับ ๘,๓๔๐ บาท) เป็นฐานในการคํานวณเงินสงเคราะห์ ฯ 

ตัวอย่างเช่น อปพร. ที่ทุพพลภาพขนาดหนักจากการปฏิบัติหน้าที่ จะได้รับเงินสงเคราะห์ ฯ 
จํานวน ๓๐ คูณ ๘,๓๔๐ เท่ากับ ๒๕๐,๒๐๐ บาท และได้รับเงินดํารงชีพร้อยละห้าสิบของ ๘,๓๔๐ บาท 
เท่ากับ ๔,๑๗๐ บาทต่อเดือน และมีสิทธ์ิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงด้วย 

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  

๑. ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทเทียบเท่ากับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จัดให้มีโครงการออม
วันละบาท การรักษาพยาบาลจากรัฐและมาตรการเยียวยาความปลอดภัยในชีวิตให้กับอปพร. 

๒. กรณีการสํารวจข้อมูล อปพร. เพื่อออกระเบียบ กําหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้กับ 
อปพร. นั้น ควรกําหนดกรอบการทํางาน การฝึกอบรม จํานวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ฯ ที่ทํางานจริง ให้มี
ความชัดเจน เหมาะสมกับงบประมาณที่ต้ังไว้ 
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๓. มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) มีแหล่งรายได้เข้าสมทบทุนมูลนิธิ 
มาจากการจัดงานกุศลต่าง ๆ การออกงานกาชาด การขายสลากเป็นต้น เพื่อนํามาเป็นสวัสดิการให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

----------------------------------------------- 
  

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑๓  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการเตรยีมการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาดา้นสวัสดิการสังคม 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๑. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ 
๒. นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ   ผู้อํานวยการกลุ่มวิเทศสมัพันธ์ 
๓. นางสาวปรัชญาณี  พราหมพันธ์   นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ  

  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  
 นางสาวบุศรา  กาญจนาลัย   ผู้อํานวยการกองอาเซียน ๔  

   
ผลการพิจารณา 

๑.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 บทบาทและภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการก้าว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีแนวทางในการดําเนินงานขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประชาคมทั้ง  
๓ เสาของอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาสังคม 
และวัฒนธรรม ซึ่งตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่มีความ
เกี่ยวข้องกับประชาคมทั้ง ๓ เสาของอาเซียน เช่น บทบาทในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
ของประเทศ (APSC) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐในการดําเนินนโยบายทางสังคม
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จัดทําการศึกษาด้านสังคมเป็นครั้งคราว 
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลต่อภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามจากภารกิจที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือภารกิจทางด้านสังคม จึงได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพหลักในแผนปฏิบัติการประชาคมสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ
กระทรวงที่ทําอยู่เดิม โดยในส่วนนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการระสานงาน
กับกระทรวงการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อดําเนินการสร้างทักษะการประกอบการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวมากย่ิงขึ้น 

 ในส่วนของกระบวนการขับเคลื่อนอยู่ในระหว่างการขอจัดต้ังเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน 
ด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยอยู่ในขั้นตอนในการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงได้มี
การดําเนินการในเบื้องต้นโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนา 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อจัดทําเป็นแผนงานและนําเสนอต่อกระทรวงต่างประเทศพิจารณาต่อไป 
นอกจากนี้ได้มีการติดตามการดําเนินงานหน่วยงานภายใต้ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในฐานะ 
ผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) รวมทั้งจัดทําแผนการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC Blueprint) 
ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมาย ๖ ด้าน ประกอบด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 
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ความยุติธรรมและสิทธิ ส่งเสริมความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่าง
ทางการพัฒนา 

 บทบาทและแนวทางในการดําเนินงานของกระทรวงในเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ รวมถึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมในการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง  

 ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม เน้นการสร้างระบบสวัสดิการให้กับประชาชน 
มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต ผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม กําหนด
แผนงานการจัดต้ังประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้เป็นประชาคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชาชน
จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเตรียมความพร้อมด้านการสวัสดิการสังคม ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี เด็ก 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
นอกจากนี้กระทรวงยังได้อยู่ระหว่างการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งนําต้นแบบมาจากแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง โดยมีวิสัยทัศน์ที่สําคัญคือ ต้องการ
ให้สังคมไทยมีระบบสวัสดิการถ้วนหน้าที่หลากหลายและเหมาะสม ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกัน
ทางสังคมอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วมในบริบทของสังคมในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม นําสังคมไทย
ให้มีลักษณะเกื้อกูลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพร้อมก้าวเข้าสู่
ประชาคมโลกต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็ได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมาย 
ให้ครอบคลุมถึงประชากรในกลุ่มอาเซียน ประกอบกับการสร้างความตระหนักรู้โดยส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องดังกล่าวมากย่ิงขึ้น  

 สําหรับอุปสรรคและปัญหาในการดําเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในเรื่องการขาดแคลน
งบประมาณ และบุคลากรในการดําเนินงาน ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

๒.  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประสานงานกลางในการ

เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
ตามกฎบัตรอาเซียน โดยได้มีการดําเนินการตามภารกิจที่สําคัญ ดังนี้ 

๑. ติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการตามแผนงานจัดต้ังประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการต้ัง
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน มีผู้แทนจาก 
ส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนเป็นกรรมการเพื่อเป็นกลไกกลางระดับชาติเตรียมการประชุมสุดยอด
อาเซียน ติดตามการดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนงานจัดต้ังประชาคมอาเซียน โดยมีกระทรวง 
ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินการในแต่ละเสาหลัก จากสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน 
ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง มีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ และประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการ
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รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังได้ต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการในประเด็นอื่น ๆ ซึ่งมีความสําคัญต่อการ
สร้ างประชาคมอาเซียนและการสร้ างความตระหนักรู้ แ ก่สาธารณชนไทยต่ออาเซียน  ไ ด้แ ก่ 
คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงของอาเซียน มีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
เป็นประธาน 

๒. การผลักดันการปรับโครงสร้างส่วนราชการไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
โดยมีการหารือในคณะกรรมการอาเซียนและส่วนราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลัก
ของประเทศไทยในองค์กรเฉพาะสาขาซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างที่เหมาะสมต่อไป 

๓. การสร้างความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมของคนไทย โดยกรมอาเซียน 
ได้ดําเนินการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการเตรียมความพร้อมประชาชนไทยควบคู่ 
กันไป โดยเน้นประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของอาเซียน บทบาทของไทย
ต่ออาเซียน ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะของประชาชนไทย 
เช่น การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ภาษาประเทศคู่เจรจา  
รวมทั้งความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งกรมอาเซียนได้ร่วมมือกับส่วนราชการที่มีขอบข่ายดําเนิน
ภารกิจในการสร้างตระหนักรู้ในวงกว้าง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
กรมประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่กรมอาเซียนได้ดําเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้แก่ มีการสนับสนุนการจัดต้ังสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ผลิตสื่อความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อแจกจ่ายต่อหน่วยงานราชการ สถาบันศึกษาทุกระดับ รวมถึงสื่อมวลชน
และสาธารณชน ดําเนินโครงการอาเซียนสัญจรในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยเพื่อบรรยายให้ข้อมูล 
แก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงส่งวิทยากรบรรยายให้แก่ส่วนราชการและ
ภาคเอกชน ได้ทราบถึงข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
ต่อไป 

๔. ภารกิจด้านสวัสดิการสังคมของอาเซียน  ได้มีการดําเนินการโดยที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและ 
การพัฒนา ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ประสานงานหลักของประเทศไทย 
โดยมีการรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ตามแผนงานจัดต้ัง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนต่อคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเป็นระยะ ๆ 

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  

๑. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ซึ่งการเตรียม
ความพร้อมทางด้านต่าง ๆ จะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ควรที่จะมี
การศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งผลดีและผลเสีย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการ
สังคมจะต้องมีมาตรฐานขั้นตํ่าที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

๒. การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยถือเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นและจะส่งผลกระทบ 
ต่อประชากรไทย การประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวจึงมีความสําคัญควรที่จะมีความแพร่หลาย ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้มีการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทยต่อไป 
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๓. ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย เมื่อประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้โดยง่าย ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาไว้รองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง และปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติด้วย 

๔. ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ต้องยอมรับว่าเป็น
การเร่งรัดจนเกินไปเมื่อเทียบกับความพร้อมที่มีอยู่ของประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา 
หลายด้าน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งทําความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนให้เตรียมการกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๕. การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อาจทําให้ประเทศไทยเกิดความเสียเปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการศึกษา และภาษา ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา และภาษาสากล ให้แก่
เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และลดความเสียเปรียบในเรื่องดังกล่าว
ต่อไป 

๖. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังมีปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะการขาด
แคลนงบประมาณและบุคลากรที่จะเข้ามาส่งเสริมความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
ดังนั้นจากศักยภาพของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่อาจจะยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกันในทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยใน ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑๔  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางและผลกระทบของนักศึกษากับการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดและปิดภาคเรยีน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
        รองศาสตราจารย์นายแพทย์กําจร ตติยกวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 
๑. นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ    เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม 

       การศึกษาเอกชน 
๒. นายมณฑล  ภาคสุวรรณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
๓. นางอุไรวรรณ  ซัลตัน   นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ 
๔. นายธีร์  ธารีสรรค์    เลขานุการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม 

       การศึกษาเอกชน 
 
ผลการพิจารณา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ในระดับมหาวิทยาลัย มีประมาณ ๒๐๐ แห่ง ซึ่งอยู่ 

ในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประมาณ ๑๖๐ แห่ง และอีกประมาณ ๔๐ แห่ง  
อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงวิทยาลัย 
พลศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่กํากับมาตรฐานของระดับอุดมศึกษาที่อยู่ 
ในความดูแล เช่น การกําหนดหลักสูตร การจัดการศึกษา และสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

การอนุมัติหลักสูตรการเปิดปิดภาคเรียน และการรับนักศึกษา เป็นเอกสิทธิของแต่ละมหาวิทยาลัย 
แต่อํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ เป็นเรื่องของอธิการบดีแต่ละมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากการดําเนินการ 
ที่ผ่านมาทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทบวงเดิม พยายามที่จะดําเนินการต่าง ๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (Entrance) ซึ่งปัจจุบัน
เปลี่ยนมาเป็นการสอบระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง (Admission) 
ในอดีตที่ผ่านมาการเปิดรับนักศึกษาอยู่ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็น
เดือนสิงหาคม เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
คือ เพื่อเคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาได้อย่างสะดวกมากขึ้น  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการที่จะมีนักลงทุน 
ด้านการศึกษาเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เช่น มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา มีการทําวิจัยร่วมกัน 
เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ที่สําคัญ คือ การรับรองหลักสูตร พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วม
ดําเนินการและประสานงาน คือ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
องค์การยูเนสโก (UNESCO) แต่สิ่งที่เป็นข้อห่วงใย คือ สภาวิชาชีพที่เปิดให้บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
ต่างประเทศเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศได้ใน ๒ – ๓ ปีข้างหน้าจะเป็นการแย่งอาชีพคนไทย 
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อย่างเช่น แพทย์สภาจึงต้องมีการกําหนดให้ต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทย พร้อมทั้ง 
ต้องสื่อสารกับคนไทยรู้เรื่องในการรักษา เป็นต้น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย
เกี่ยวกับการเร่งรัดพัฒนาในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อมูลเฉพาะนักศึกษา 
ที่รับทุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของสถาบันบางแห่งเท่านั้น ถ้านักศึกษาไปศึกษา 
ในประเทศอินเดียหรือประเทศฟิลิปปินส์เมื่อกลับมาแล้วพบว่ามีปัญหามาก คือ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไม่สามารถรับรองหลักสูตรหรือสถาบันที่ไปศึกษาได้ และถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
อาจจะดูข้อมูลได้จากกระทรวงการต่างประเทศ เพราะว่าเด็กที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศเกือบทุกคนต้องมี
การทําหลักฐานการขออนุญาตให้เข้าประเทศ (VISA) ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศควรเป็นผู้ดูแลข้อมูล
ดังกล่าว เพราะเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ 

สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน  
การศึกษาเอกชนในระบบ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน 

มีจํานวน ๔,๒๒๕ โรงเรียน โดยจําแนกประเภท ดังนี้  
๑. ประเภทสามัญศึกษา มีโรงเรยีนในสังกัดจํานวน ๓,๖๗๙ โรง  
๒. ประเภทอาชีวศึกษาโรงเรียนในสังกัดจํานวน ๔๒๘ โรง  
๓. ประเภทนานาชาติโรงเรียนในสังกัดจํานวน ๑๓๓ โรง โดยแบ่งเป็นนักเรียนไทยประมาณ 

ร้อยละ ๔๐ และนักเรียนต่างชาติประมาณร้อยละ ๖๐  
การเปิดและปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ เช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐ เช่น ภาคเรียน 
ที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม และวันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ภาคเรียนที่สอง  
วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน และวันปิดภาคเรียน วันที่ ๑ เมษายนของปีถัดไป เป็นประเภท 
ตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมีการใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน เพื่อเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับมหาวิทยาลัย จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีมติให้เลื่อนการเปิดและปิดภาคเรียนให้มี
ความเป็นสากลและสอดคล้องกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน โดยเลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง เป็นเดือน
กันยายน – ธันวาคม และภาคเรียนที่สองเป็นเดือนมกราคม – พฤษภาคม และปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนมากจะอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยว เช่น ภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ จังหวัดตรัง ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น และภาคกลาง กรุงเทพ ฯ ได้มีการเปิด
และปิดภาคเรียนที่สอดคล้องกับสากลอยู่แล้ว เช่น หลักสูตร IB (International Baccalaureate) ภาคเรียน
ที่หนึ่งเป็นเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ภาคเรียนที่สองเป็นเดือนมกราคม – มิถุนายน หลักสูตรอเมริกา  
ภาคเรียนที่หนึ่งเป็นเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ภาคเรียนที่สองเป็นเดือนมกราคม – มิถุนายน หลักสูตร
สิงคโปร์ ภาคเรียนที่หนึ่งเป็นเดือนกันยายน – ธันวาคม ภาคเรียนที่สองเป็นเดือนมกราคม – มีนาคม ภาคเรียน
ที่สามเป็นเดือนเมษายน – กรกฎาคม นักศึกษาของต่างชาติที่สําเร็จการศึกษาสามารถไปศึกษาต่อ 
ในประเทศของตนเองได้ 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีการดําเนินการเตรียมความพร้อมให้กับ
โรงเรียนเอกชน โดยมีการให้ความรู้ และจัดประชุมช้ีแจงผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ให้เกิดความ
ตระหนักและมีการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะได้มีการจัดต้ังศูนย์
อาเซียนขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานการดําเนินงาน



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๔๖ 
 

ในเรื่องดังกล่าวกับโรงเรียนเอกชน ส่วนการกําหนดค่าเล่าเรียนเพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศอื่นเข้ามา
ศึกษาในประเทศไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนเอกชนเป็นผู้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนได้เอง  
ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดเสรีทางการศึกษา แต่ต้องไม่ค้ากําไรเกินควร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก 
บัญชีงบดุลในแต่ละปี ถ้ามีการตรวจสอบพบว่างบลงทุนและรายรับของสถาบันไม่ตรงตามระเบียบ จะถูก
เพิกถอนใบอนุญาตทันที และมีกฎหมายที่ควบคุมการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยไม่เป็นภาระกับ
ผู้ปกครอง ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาเกินอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันของโรงเรียน  
และโรงเรียนนานาชาติไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่จะเก็บค่าธรรมเนียมลอยตัว เป็นต้น 

ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ศึกษาแนวทางในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และรองรับ 
นักลงทุนทางด้านการศึกษา เพื่อป้องกันในเรื่องการค้าเสรีด้านการศึกษาที่เข้ามาในประเทศไทย เพราะเป็น
ข้อตกลงในกลุ่มประชาคมอาเซียนให้นักลงทุนด้านการศึกษามาลงทุนได้ถึงร้อยละ ๗๐ ซึ่งเดิมในกฎหมาย
เอกชนให้เพียงร้อยละ ๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนเอกชน
ได้มีการรวมตัวในรูปของสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สมาคมโรงเรียนภาษา เป็นต้น สําหรับผู้ที่จะมา
ต้ังสถานศึกษาจะเป็นใครก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าผู้อํานวยการโรงเรียนต้องเป็นคนไทย และกรรมการบริหาร
โรงเรียนจะต้องเป็นคนไทยกึ่งหนึ่ง ปัจจุบันได้มอบหมายให้กรมอาเซียนสรุปรายละเอียดข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป  

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน
ต่างจังหวัด เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงเรื่องของภาษา 
ที่จะใช้ในการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนยังมีความพร้อมไม่เท่ากันในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดูแลอย่างจริงจัง 

๒. ข้อมูลของนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน และควรมีหน่วยงาน
เป็นเจ้าภาพหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว   

๓. การที่รัฐเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านการศึกษา ควรมีมาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจน  
เพื่อควบคุมไม่ให้เป็นการดําเนินธุรกิจด้านการศึกษามากเกินไป 

๔. เนื่องจากบางจังหวัดมีพ้ืนที่เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อาจจะเป็นปัญหาในการเรียน 
การสอน หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจําในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรเพิ่มห้องเรียน ๒ ภาษาให้มากขึ้น 

๕. ประเทศไทยยังขาดการรณรงค์ในเรื่องของการใช้ภาษาไทย ควรเน้นให้เด็กไทยเรียนรู้
ภาษาไทย และควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศไทยให้เด็กได้เรียนรู้มากขึ้น  

๖. การเดินทางของนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งพบปัญหาในเรื่องของการไม่มี
สถานศึกษาที่แท้จริง เนื่องจากเด็กหรือผู้ปกครองติดต่อประสานงานกับโรงเรียนกวดวิชาหรือบริษัท
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก รัฐควรมีมาตรการในการควบคุมในเรื่องดังกล่าว 
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๗. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ บางแห่งยังมีที่นั่งเรียนไม่พอกับนักเรียนไทย ถ้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จะมีเด็กต่างชาติเข้ามาศึกษาเป็นจํานวนมากขึ้น ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบควรหามาตรการในการ
ควบคุมดูแลในเรื่องดังกล่าว 

๘. โรงเรียนเอกชนควรเน้นเรื่องวัฒนธรรมไทย เนื่องจากปัจจุบันมีเด็กไทยเข้าศึกษาต่อ 
ในโรงเรียนเอกชนมากขึ้น แต่เด็กไทยไม่สามารถสวดมนต์ได้ จะมีแนวทางอย่างไรที่ทําให้เด็กได้รับการ
ฝึกสอนในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในโรงเรียนที่เป็นศาสนาคริสต์ หรือศาสนาอื่น ๆ 

๙. ปัจจุบันเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการทดสอบโดยการใช้แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A - NET) ซึ่งทําให้นักเรียน
บางคนทําข้อสอบไม่ได้ โดยเฉพาะเด็กในต่างจังหวัดที่ขาดการเรียนรู้ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กับเด็กในกรุงเทพฯ ควรพิจารณาทบทวนว่ามีการออกข้อสอบยากเกินไปหรือไม่  

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑๕  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๔๘ 
 

พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการตกงานของเด็กและเยาวชน 
ผู้ซึ่งพน้จากความคุ้มครองของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

พร้อมทั้งแนวทางการจัดสวสัดิการเด็กและเยาวชนภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

๑. นายธวัชชัย  ไทยเขียว   อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
๒. นายอาทิตย์  อิสโม   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 
ผลการพิจารณา 

นายธวัชชัย  ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ช้ีแจงโดยสรุป ดังนี้ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีภารกิจหลักในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก 

เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และมาตรการอื่นๆ ดําเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บําบัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์และ
ติดตามประเมินผล โดยในการนี้กรมพินิจฯ จะมีหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา 
และคดีครอบครัวของเด็กและเยาวชน ทั้งก่อนและหลังการพิจารณาคดี 

โดยเจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน คือ การแก้ไขเด็กและเยาวชน 
ให้กลับตนเป็นคนดีโดยมีหลักสําคัญมุ่งไปในทางที่จะสงเคราะห์ให้เด็กได้มีโอกาสแก้ไขความประพฤติและ
ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งครอบครัวและสังคมมากกว่าการแก้ไขด้วยวิธีกําราบและ
ลงโทษ โดยถือว่าสาเหตุที่เด็กเหล่านี้กระทําผิดกฎหมายนั้นเนื่องจากไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองอย่างถูกต้องและเพียงพอหรือตกไปอยู่ในสภาพแห่งสิ่งแวดล้อมต่างๆอันไม่เป็นคุณแก่
เด็กและเยาวชนหรือด้วยเหตุความวิปริตทางร่างกายและจิตใจของเด็กเอง การกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชนจึงไม่ถือเป็นอาชญากรรมเช่นการกระทําผิดของผู้ใหญ่ แต่เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาการ
ปรับตัว ส่วนสาเหตุการกระทําผิดเกิดจากพ้ืนฐานทางสภาพร่างกายและจิตใจของเขา ปัญหาครอบครัว 
สภาพแวดล้อมทางสังคม สาเหตุทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเรียนรู้การกระทําผิดจากผู้อ่ืน ทั้งนี้อาจมิใช่
สาเหตุหนึ่งสาเหตุใดโดยเฉพาะ แต่เป็นเพราะหลายเหตุประกอบกัน ฉะนั้นการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน
ดังกล่าวจึงจําเป็นต้องดําเนินการโดยสุขุมรอบคอบ ด้วยการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
สภาพทางบ้านและครอบครัว ตลอดจนสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อจะวิเคราะห์และได้ทราบถึงมูลเหตุ 
แห่งการกระทําผิด รวมทั้งหาทางสงเคราะห์อบรมแก้ไขด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนนั้น กฎหมายกําหนดให้บุคคลจะรับผิด
ทางอาญาก็ต่อเมื่อเด็กมีอายุมากกว่า ๑๐ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง ๑๕ ปีบริบูรณ์ และเยาวชนจะมีช่วงอายุ
ระหว่าง ๑๕ ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ดังนั้น เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความคุ้มครองของสถานพินิจฯ
จะมีอายุอยู่ระหว่าง ๑๐ – ๑๘ ปี ซึ่งกรมพินิจฯจะมีหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็ก 
และเยาวชนทั้งก่อน ระหว่างและหลังจากมีคําพิพากษาของศาล กล่าวคือ ช่วงก่อนการฟ้องคดี กรมพินิจฯ
จะมีหน้าที่ในการสืบเสาะหาข้อเท็จจริงในคดี หรือตรวจสภาพร่างกาย ตรวจทางจิตวิทยา ตรวจวิเคราะห์
ทางจิต หรือตรวจอย่างอื่นที่เห็นว่าจําเป็น ในระหว่างการพิจารณาคดี และหลังจากมีคําพิพากษาของศาล 
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กรมพินิจฯก็มีหน้าที่ในการควบคุมและดูแลเด็กในสถานพินิจฯ นอกจากหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาแล้ว กรมพินิจฯยังมีหน้าที่ในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัวอีก
ด้วย เช่น กรณีการร้องขอตั้งผู้ปกครอง หรือการรักษาทรัพย์สินของผู้เยาว์ในกรณีพ่อและแม่ของผู้เยาว์แยก
ทางกัน เป็นต้น 

เด็กทุกรายที่อยู่ในความคุ้มครองของสถานพินิจ ฯ จะได้รับการศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาสายอาชีพ ทั้งนี้ กรมพินิจฯ ได้มีข้อตกลงกับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เพื่อให้สามารถเทียบ
วุฒิการศึกษาได้ อย่างไรก็ตามสถานพินิจฯยังคงมีปัญหาด้านการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ในความ
คุ้มครอง ทั้งนี้เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดและถูกส่งตัวมายังสถานพินิจ ฯ หรือออกจาก
สถานพินิจฯมีอยู่เป็นประจําในทุกวัน ซึ่งทําให้ไม่สามารถจัดการศึกษาได้เช่นเดียวกับระบบในโรงเรียนปกติ 
นอกจากนี้ครูในสถานพินิจ ฯ ทั้งหมดนี้มีเพียงร้อยละ ๑๒ เท่านั้นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ถูกต้อง 
ทั้งงบประมาณที่ได้รับสําหรับการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้
คุณภาพในการจัดการศึกษาในสถานพินิจฯ เป็นไปในทางที่ดีเท่าที่ควร และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
หากกรมพินิจฯ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดครูด้านอาชีวะศึกษามาสอนภายใน
สถานพินิจ ฯ แล้ว ก็น่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กในสถานพินิจ ฯ ย่ิงขึ้น 

ในประเด็นเรื่องการทํางานนั้น กรมพินิจฯ เห็นว่าต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กที่อยู่ในความ
คุ้มครองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเด็กเหล่านี้สําเร็จการศึกษา เช่น ค่าจ้าง หรือการยอมรับเข้าทํางาน
ตามบริษัทห้างร้าน โดยในการนี้กรมพินิจฯได้จัดงานแนะนําสถานประกอบการให้ไปจัดแสดงในสถานพินิจฯ 
โดยให้สถานประกอบการแจ้งถึงความต้องการของจํานวนแรงงานที่ต้องการ และรายได้ต่อวัน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จากการดําเนินโครงการดังกล่าวพบว่า เด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจฯให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ พิจารณาได้จากเด็กสนใจเรียนในลักษณะวิชาที่มีการเปิดรับ
สมัครเข้าทํางาน เช่น ช่างเชื่อมโลหะ เป็นต้น และในขณะนี้ภายในสถานพินิจ ฯ ได้มีการเปิดการเรียนการ
สอนด้านการประกอบ และซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วย 

หลังจากเด็กหรือเยาวชนพ้นจากความดูแลของสถานพินิจฯแล้ว กรมพินิจฯจะไม่สามารถติดตาม 
ได้ว่าเด็กที่พ้นจากความคุ้มครองแล้วนั้นได้ทํางานหรือศึกษาต่อ ทั้งนี้เพราะหากกรมพินิจฯดําเนินการ
ติดตามเด็กหรือเยาวชนกลุ่มดังกล่าว อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงพบว่า
หลังจากเด็กและเยาวชนพ้นจากความคุ้มครองของสถานพินิจฯแล้ว มักจะยังไม่ทํางานหรือศึกษาต่อ ทั้งนี้
อาจเพราะรู้สึกว่าการเข้าทํางานตามเวลาหรือการเข้าศึกษานั้นไม่แตกต่างไปจากในขณะที่อยู่ในความ
คุ้มครองของสถานพินิจฯ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะมีความต้องการถึงอิสรภาพและเสรีภาพมากกว่าคนปกติ  
เมื่อได้รับแล้วก็จะใช้เวลาสักพักในการเสพอิสรภาพและเสรีภาพ จากนั้นจึงจะกลับสู่วิถีปกติเช่นคนในสังคม
ทั่วไป 

นายอาทิตย์  อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน  
ได้ช้ีแจงมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

กระทรวงแรงงานมีกรอบภารกิจหลักๆในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงานตาม
กฎหมาย การจัดหางาน และการประกันสังคม โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนั้น กระทรวงแรงงาน
มีบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ เช่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือแม้แต่พระราชบัญญัติ
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายนี้ กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ในการ
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ควบคุม ป้องกันมิให้มีการละเมิดต่อสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยเฉพาะกรณีนี้คือการใช้
แรงงานเด็ก กล่าวคือ ห้ามสถานประกอบการจ้างแรงงานที่มีอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี หรือหากสถานประกอบการ
จ้างแรงงานเด็กที่อายุเกินกว่า ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี สถานประกอบการจะต้องจัดเวลาพักไม่น้อยกว่า ๑ 
ช่ัวโมงติดต่อกันหลังจากที่ลูกจ้างทํางานมาแล้วไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง แต่ใน ๔ ช่ัวโมงนี้ให้ลูกจ้างที่เป็นเด็กได้มี
เวลาพักตามที่นายจ้างกําหนดด้วย เป็นต้น 

 
สําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในความความคุ้มครองของสถานพินิจฯนั้น กระทรวงแรงงาน 

ได้จัดให้มีโครงการร่วมกับกระทรวงยุติธรรมดังนี้ 
๑. โครงการแนะแนวอาชีพให้เยาวชนในสถานพินิจฯ และสํานักคุมประพฤติ โดยในปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ คน และมีผลดําเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นจํานวนผู้เข้ารับบริการจํานวน 
๔,๒๘๑ คน 

๒. โครงการแนะแนวอาชีพให้กับคนพิเศษ ปี ๒๕๕๕  
๓. โครงการฝึกอบรมฝีมือเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ต้องขังหรือเด็กและเยาวชนในความคุ้มครอง

ของสถานพินิจฯ โดยมีวัตถุประสงค์ฝึกอบรมลักษณะอาชีพที่สามารถทําให้เกิดรายได้ เช่น การหล่องานปูน 
หัตถกรรม งานหนัง หัตถกรรมกระดาษอัด การทํากรอบรูป พนักงานฝ่ายแม่บ้านของโรงแรม การออกแบบ
ตุ๊กตาผ้า เป็นต้น 

๔. โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้ายให้แก่เด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

๕. โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่เลือก
ปฏิบัติด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
และการปฏิบัติต่อแรงงานที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษแตกต่างจากแรงงานทั่วไป ได้แก่ แรงงาน
เด็ก แรงงานสตรี และคนพิการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามแม้กระทรวงแรงงานจะดําเนินการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจจน
เด็กได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ว กระทรวงแรงงานก็ไม่สามารถจะบังคับให้สถานประกอบการจ้างแรงงาน
เยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากสถานพินิจฯ ในทุกกรณี หากแต่ทําได้เพียงขอความอนุเคราะห์จากสถาน
ประกอบการให้จ้างแรงงานประเภทนี้เป็นกรณีๆไป นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กและเยาวชนที่พ้นจากความ
คุ้มครองของสถานพินิจฯ โดยส่วนใหญ่แล้วจะประสงค์เข้ารับการศึกษาต่อมากกว่าจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

กระทรวงแรงงานมีความเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนที่พ้นจากความคุ้มครองของสถานพินิจฯ ควรมี
ทางเลือกว่าตนประสงค์จะดําเนินการในชีวิตต่อไปอย่างไร เช่น หากเด็กหรือเยาวชนมีความประสงค์ 
จะศึกษาต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ก็ควรได้รับโอกาสทางการศึกษา หากมีความประสงค์จะทํางาน 
โดยต้องการฝึกอาชีพ กระทรวงแรงงานก็พร้อมที่จะให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรมระยะยาวเพื่อพัฒนา
คุณภาพฝีมือแรงงาน หากเด็กหรือเยาวชนต้องการประกอบอาชีพอิสระ กระทรวงแรงงานก็พร้อมที่จะจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น สาธิตการประกอบอาชีพ รวมถึงพร้อมจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนในการ
ประกอบอาชีพด้วย 
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ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. กรณีสามารถกําหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างทํางานมากกว่า ๑๐๐ คน ต้องรับเด็กที่พ้น

จากสถานพินิจ ฯ ๑ หรือ ๒ รายเข้าทํางาน หรือหากไม่ประสงค์รับเด็กกลุ่มดังกล่าวเข้าทํางานจะต้องส่งเงิน
เข้ากองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่นเดียวกับการช่วยเหลือผู้พิการ หากทําได้เช่นนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือ
เด็กหรือเยาวชนที่พ้นจากความคุ้มครองของสถานพินิจ ฯได้ 

๒. สําหรับการช่วยเหลือญาติหรือผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจฯให้สามารถมา
เยี่ยมเด็กและเยาวชนภายในสถานพินิจฯนั้น เห็นควรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบถึงปัญหา
ดังกล่าวเพื่อจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางมาเยี่ยมเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจ ฯ 

๓. ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
๔. ในกรณีที่สถานประกอบการใดรับเด็กและเยาวชนที่พ้นจากความคุ้มครองจากสถานพินิจฯ 

ให้ทํางานในสถานประกอบการของตน กระทรวงยุติธรรม หรือกระทรวงแรงงาน  ควรมีการประกาศเกียรติคุณ 
หรือมาตรการทางภาษี เป็นต้น 

๕. กระทรวงแรงงานควรรับภาระในการจัดหางานให้บุคคลกลุ่มนี้มีจํานวนมากยิ่งขึ้น 
 
  …………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑๖ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับบทบาทของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ต่องานด้านสวสัดิการสังคม  

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
๑. นายกฤษดา  เรอืงอารีย์รัชต์  ผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
    การสร้างเสริมสุขภาพ 
๒. นางสาววรัญญา  เตียวกุล  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. นายอธิปัตย  อุทัยรัตน์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 

ผลการพิจารณา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีรายได้จากภาษีสรรพสามิต  ยาสูบ  และสุรา  ในอัตรา 
ร้อยละ ๒ ต่อปี โดยมีหน้าที่หลักในการกระตุ้น สนับสนุน ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งกาย และจิตใจ 
สนับสนุนการรณรงค์ลดการบริโภคเหล้า บุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทําลายสุขภาพ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจะทําหน้าที่ในการ
สนับสนุน และเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกันกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นวัยทํางาน เพื่อให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายของเหล้า 
บุหรี่ และสารเสพติด โดยทําการศึกษาว่าในแต่ละกลุ่มมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไรที่จะทําให้เกิดการสร้างเสริม
สุขภาพ เมื่อประสบความสําเร็จก็จะมีการขยายผลไปยังโครงการต่าง ๆ ต่อไป ปัจจุบันสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ดําเนินงานในเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น การรณรงค์เรื่องเหล้า บุหรี่ 
และอุบัติเหตุ ปัจจัยเสริมสร้างทางสุขภาพ ได้แก่การออกกําลังกายและอาหาร การทํางาน สําหรับแผนการ
ดําเนินงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคือการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   
เช่น การลดปริมาณยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ความปลอดภัยทางถนน ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  
การออกกําลังกาย และแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ เป็นต้น 

ในปัจจุบันการบริโภคเหล้ามีปัจจัยเสี่ยงสูงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ และต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓  
มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่มีปริมาณคนดื่มเพิ่มมากขึ้น ปริมาณโดยรวมลดลงจากร้อยละ ๙.๑  
เป็นร้อยละ ๗.๓ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอัตราเพิ่มขึ้นโดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน 
๑๓๙,๓๓๓ ล้านบาท และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑๕๔,๙๙๘ ล้านบาท โดยบริษัทส่วนใหญ่ที่ผลิต
เครื่องดื่มดังกล่าวได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในรูปแบบของน้ําด่ืม เครื่องดื่มชูกําลัง ชาเขียว หรือประกอบ
ธุรกิจอ่ืน เช่น โรงแรม แต่ยังคงสัญลักษณ์ของยี่ห้อเดิมไว้เพียงแต่เปลี่ยนสีโลโก้ให้ดูแตกต่าง ทั้งยังนํา
สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลงสกรีนบนเสื้อกีฬาทีมฟุตบอลต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์
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นั้นๆ ด้วย ดังนั้น หากคนไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น รัฐบาลต้องมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยจากด่ืมเหล้า และ
สูบบุหรี่ ดังนั้น มาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ได้แก่ การขึ้นภาษีเหล้า และบุหรี่ และการ
ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท   

ส่วนอัตราการสูบบุหรี่ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๕๒ มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
มียอดการจําหน่ายบุหรี่ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จํานวน ๒,๐๓๕ ล้านซอง โดยมีการเพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละปี 
และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มียอดการจําหน่าย จํานวน ๑,๗๕๐ ล้านซอง มีปริมาณลดลงจากเดิม และตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ปริมาณการสูบบุหรี่มีอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไม่มีมาตรการในการปรับขึ้น
อัตราภาษีบุหรี่ องค์การอนามัยโลกได้มีข้อเสนอแนะให้มีการขึ้นภาษีบุหรี่ทุก ๆ ๓ ปี แต่ขึ้นภาษีได้เฉพาะ
บุหรี่ซอง ส่วนการขึ้นภาษีบุหรี่มวนเองหรือยาเส้นมีผลกระทบน้อยมาก ผู้สูบส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มคนชนบทซึ่งเชื่อว่าไม่เป็นอันตรายและเป็นสมุนไพร เนื่องจากในต่างหวัด 
มีการปลูกต้นยาสูบเพื่อสูบและจําหน่าย สามารถหาซื้อมาสูบได้ง่าย และราคาไม่แพง สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ถึงอันตรายของบุหรี่ซอง
และยาเส้นว่าอันตรายเท่ากัน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง อาศัยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ และเอกชน และประชาชน และมีการพัฒนาทั้งในเชิง
โครงสร้างและเชิงระบบ โดยมีความเห็นว่าในกลุ่มแรงงานนอกระบบไม่มีสวัสดิการเหมือนกับกลุ่มแรงงานปกติ 
จะต้องมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมทางสังคม กลุ่มผู้สูงอายุจะต้องมีการรวมตัว
เพื่อทํากิจกรรม โดยในงานวิจัยได้มีแนวคิดในการจัดต้ังกองทุนบํานาญผู้สูงอายุและได้นําเสนอต่อ
กระทรวงการคลังแล้ว  สําหรับกลุ่มมุสลิมไทยมีวัฒนธรรมด้านอาหารที่แตกต่างไป สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจะประสานความร่วมมือกับผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดเพื่อสุขภาพที่ดี กรณีคนไร้บ้านมีแนวคิดว่าทําอย่างไรเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กลุ่มผู้หญิง และคนพิการ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และต้นแบบที่ดีสามารถทําให้เกิดนโยบาย หรือการปรับ
โครงสร้าง การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้ และสามารถขยายผลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้   

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
๑. ในเรื่องเสริมสร้างสุขภาพของคนพิการเสนอให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพประสานงานกับท้องถิ่นจะทําให้ทราบได้ว่าในพื้นที่นั้นมีคนพิการจํานวนเท่าไหร่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะ
ให้การช่วยเหลืออย่างไร 

๒. ควรมีการรณรงค์ถึงอันตรายการสูบบุหรี่ของผู้หญิง ทั้งยังเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีสําหรับคนไทย 
นอกจากนี้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ 
ผ่านทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ 

๓. ในการจัดพิธีกรรมงานศพในแต่ละจังหวัดควรจัดในลักษณะงานศพปลอดเหล้า  
๔. ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเกิดการรวมกลุ่มทํา

กิจกรรม และมีรายได้ 
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๕. การรณรงค์ถึงอันตรายการสูบบุหรี่ และการดื่มเหล้าจะต้องเกิดจากจิตสํานึกของบุคคลแต่ละ
คน โดยเริ่มต้ังแต่ผู้นําครอบครัว และบุคคลในครอบครัว 

๖. การส่งเสริมกิจกรรมและการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ควรมุ่งเน้นและส่งเสริม
ในเรื่องการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา เช่น การจัดแข่งขันฟุตบอล 

๗. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพควรมีการประสานกับสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 
ในการที่จะให้คนพิการตาบอดเปิดร้านนวดให้บริการแก่ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาและใช้บริการที่สถานีบริการ
น้ํามัน 

๘. การแก้ไขปัญหาเรื่องเหล้า บุหรี่ และสารเสพติด ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ  
มีความเห็นว่าในขั้นตอนการผลิตเหล้า หรือบุหรี่ ควรเพิ่มรส หรือกลิ่นที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้การ
บริโภคลดลง 

๙. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพควรร่วมกับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการ
สังคมในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ออกกําลังกายแบบง่ายๆ 
สําหรับผู้ที่ไม่มีเวลา โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานในพิธี 
  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้ผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสรุปปัญหาที่มีผลทําให้

การทํางานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดําเนินงานไปอย่างล่าช้ากว่าประเทศ
เวียดนาม และขอทราบผลงานการวิจัยที่สําคัญเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย   

 
  …………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับบทบาทของสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ต่องานด้านสวสัดิการสังคม 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
๑. นายประทีป ธนกิจเจริญ   รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/ 

      รักษาการเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
      แห่งชาติ 

๒. นายแพทย์ปัญญา  กีรติหัตถยากร  ที่ปรึกษาอาวุโส 
๓. นางอรจิตต์  บํารุงสกุลสวัสด์ิ     ผู้อํานวยการสํานักการมีส่วนร่วมของภาคี 

 
ผลการพิจารณา 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมให้ประชาชนคนไทยได้รับสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการรักษาพยาบาลฟรี ทําหน้าที่เป็นผู้ซื้อบริการจากหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ 
(โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน) เพื่อบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน ดําเนินการ
เพื่อให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจํา และการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจํา รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนทราบข้อมูลของหน่วยบริการ ซึ่งเป็นการดําเนินการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ประชาชน คู่ขนานไปกับการจัดบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้รับบริการได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย   

การดําเนินการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ได้มีการจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่น/พ้ืนที่ (องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)/เทศบาล) ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลปฐมภูมิที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต 
ในกลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่  
ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน
หรือองค์กรประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น/พ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในปีงบประมาณนั้น ๆ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/พ้ืนที่มาจาก 
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด คือ ๔๐ บาทต่อประชากร 
๑ คนนั้น เป็นเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล หรือที่ได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมถึงเงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน และรายได้อ่ืน ๆ หรือทรัพย์สิน 
ที่กองทุน ฯ ได้รับมาในกิจการของกองทุน   
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ขยายจํานวนหน่วยบริการในท้องถิ่น/
พ้ืนที่ให้เพิ่มขึ้นเป็น ๗,๗๐๐ แห่ง ครอบคลุมประชากร ๕๖.๖๕ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของจํานวน
องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลทั้งประเทศ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการจัดสรร
งบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ รวมท้ังสิ้น จํานวน ๑๐,๔๗๗.๔ ล้านบาท 
โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๘,๐๑๖.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๗ ของงบประมาณทั้งหมด และเป็นเงินสมทบ
จากองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)/เทศบาล จํานวน ๒,๒๗๙.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๑ ที่เหลือ 
ร้อยละ ๒ เป็นเงินสมทบจากชุมชน การบริจาค และดอกเบี้ย จํานวน ๑๘๑ ล้านบาท โดยมีการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๒๒๔,๔๕๘ โครงการ งบประมาณ 
๖,๗๕๑ ล้านบาท   

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” 
โดย “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” สามารถเข้ารับการรักษาได้จากโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทุกแห่งทั้งโรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชน โดยไม่ถูกถามสิทธิก่อนรักษา ไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่าย ไม่ถูกบ่ายเบี่ยงการรักษา และได้รับ 
การดูแลจนกว่าอาการจะทุเลา ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” 
หมายถึง ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นอันตรายต่อการทํางานของอวัยวะสําคัญ 
หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจทําให้เสียชีวิตได้ เช่น หัวใจหยุดเต้น หอบรุนแรง หมดสติไม่รู้สึกตัว  
สิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นหลอดลม มีอาการวิกฤติจากอุบัติเหตุ มีเลือดออกมาก ภาวะขาดน้ําอย่างรุนแรง 
แขนขาอ่อนแรง ชัก มีอาการวิกฤติจากไข้สูง ถูกสารพิษ สัตว์มีพิษกัด หรือได้รับยามากเกินขนาด เป็นต้น 
การพิจารณาหรือวินิจฉัยว่ากรณีใดถือเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะใช้แนวทางตามพระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และความเห็นของคณะกรรมการทางการแพทย์แต่ละโรงพยาบาลหรือ ซึ่งหากมี 
ข้อสงสัยเบ้ืองต้นในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถสอบถามได้ที่ โทร. ๑๖๖๙ และสายด่วน สปสช. ๑๓๓๐ 
บริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ  
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรมีการกํากับดูแลการให้บริการประชาชนในช่วงที่มี
การเปลี่ยนผ่านการรักษาพยาบาลไปสู่การใช้สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อไม่ให้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบ เช่น กรณีลาออกจากราชการแล้ว ต้องให้ได้รับสิทธิในโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ทันทีโดยไม่ขาดสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งควรให้ความรู้และคําแนะนําการใช้สิทธิ
ของผู้ป่วยให้ถูกต้องชัดเจน   

๒. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรดําเนินการเร่งรัดให้มีการตรวจสอบสิทธิและการขอ
เปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการของผู้มีสิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ได้อย่าง
น้อย ๒ ครั้งต่อปีตามนโยบายที่ได้กําหนดไว้ เพราะที่ผ่านมาประชาชนสามารถเปลี่ยนสิทธิเลือกโรงพยาบาล
ได้เพียง ๑ ครั้งต่อปี รวมทั้งควรทบทวนการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
เพราะโรงพยาบาลของรัฐโดยทั่วไปจะให้ตรวจเลือดฟรีเพียงหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้น ซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับ
ประชาชนมากจนเกินไป  

๓. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรจัดทําคู่มือการให้ความรู้กับประชาชนในการเข้าถึง
การบริการสาธารณสุข ทั้งในกรณีการใช้บริการฉุกเฉินตามโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึง 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๕๗ 
 

ทุกคน” รวมถึงโครงการอื่น ๆ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ 
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนเข้าใช้บริการทั้งโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน 

๔. ควรมีการจัดทําบันทึกความตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนําเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น/พ้ืนที่ สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดส่งบุคลากรไปศึกษาทางด้านการแพทย์ การพยาบาล
ให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานีอนามัยในท้องถิ่น/พ้ืนที่ยังขาด
บุคลากรด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยไม่ควรผลักภาระงบประมาณไปให้กับคณะกรรมการกระจายอํานาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากจนเกินไป 
 
มติที่ประชุม 

มอบหมายให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดําเนินการจัดส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

๑. ข้อมูลสถิติการผลิตแพทย์ในแต่ละปีของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
๒. ความคืบหน้าผลการดําเนินการจัดทําบันทึกความตกลง (Memorandum of Understanding 

: MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/
พ้ืนที่ ในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในท้องถิ่น/พ้ืนที่  

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑๘  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
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หน้า ๕๘ 
 

พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของขา้ราชการ 
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งแนวทางในการช่วยเหลือ 

การครองชีพของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของสว่นราชการ 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กระทรวงการคลัง 
นางนิโลบล  แวววับศรี  นิติกรเชี่ยวชาญ สํานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง 
สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
นางสาวอัจฉรา  โกศลวัฒน ์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่ง 

    และค่าตอบแทน 
 
ผลการพิจารณา 
 จากการติดต่อประสานงานของฝ่ายเลขานุการทราบว่าปลัดกระทรวงการคลังและเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ โดยได้มีหนังสือมอบหมายผู้มา
แถลงข้อเท็จจริงแทน ดังนี้  

๑. กระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ นางนิโลบล  แวววับศรี นิติกรเชี่ยวชาญ และนางสาวนาถ

นิภา โรจนะ นิติกรปฏิบัติการ สํานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง เป็นผู้มาช้ีแจงแทน 
๒. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา  โกศลวัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน และนายสมศักด์ิ นีรวาศรี นักทรัพยากร
บุคคลเชี่ยวชาญ มาแถลงข้อเท็จจริงแทน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้มาแถลงข้อเท็จจริงแทนนั้น ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗  วรรคแรก บัญญัติว่า 
บุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต้องมาด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจําเป็น 
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาจมีหนังสือขอเลื่อนหรือหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นมาดําเนินการแทนพร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุจําเป็นอย่างชัดเจนต่อคณะกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่ที่ได้รับหนังสือเชิญ 

วรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วยอมให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง 
มาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ ให้ถือว่าคําแถลงหรือความเห็นของบุคคลนั้น
เป็นคําแถลงหรือความเห็นของผู้ที่คณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ 

ประธานคณะกรรมาธิการจึงได้สอบถามความเห็นของคณะกรรมาธิการว่าเห็นควรที่จะยอมให้
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้มาแถลงข้อเท็จจริงแทนนั้น แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมาธิการได้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นว่าผู้ที่คณะกรรมาธิการเชิญมาร่วมประชุม
เพื่อแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะไม่มาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ ประการสําคัญ
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การมอบหมายให้ผู้แทนมาแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการน้ัน แม้จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติและมีความเข้าใจใน
เรื่องที่คณะกรรมาธิการจะพิจารณา แต่ไม่สามารถตัดสินใจหรือรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการไป
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการควรจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบ

กับวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมาธิการต้องการให้หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมประชุม เนื่องจากคณะกรรมาธิการ
ต้องการความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม รวมทั้งเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และสามารถนําประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปดําเนินการผลักดันให้เกิดการช่วยเหลือได้ 
 

มติที่ประชุม 
๑. ประชุมจึงได้มีมติไม่ยอมรับฟังคําแถลงข้อเท็จจริงของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทั้งสอง

หน่วยงาน โดยท่ีประชุมเห็นควรให้เชิญ ปลัดกระทรวงการคลังและเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน มาร่วมประชุมอีกครั้ง  

๒. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการส่งพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกไปยัง
หน่วยงานที่คณะกรรมาธิการมีมติให้มาร่วมประชุมเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมาธิการ 
เนื่องจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่คณะกรรมาธิการเชิญมาร่วมประชุมนั้น บางหน่วยงานยังไม่มีความ
เข้าใจในพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เท่าที่ควร 

 
  …………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๑๙ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกีย่วกับปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชน ทีอ่ยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษา 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. นายชินภัทร  ภูมิรัตน   เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. นางสาววีณา  อัครธรรม  ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 นายวัชรินทร์  จําปี   รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 
ผลการพิจารณา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเด็ก

และเยาวชน ได้กําหนดกรอบเป้าหมายไว้ ๔ ขั้นตอน คือ 
๑) มาตรการการป้องกัน 

- จัดระบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อปกป้องคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็ก ให้ความเอาใจใส่
กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา จําเป็นต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ  
หาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาสังคม สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของสังคม เพิ่มสมรรถภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม 

- มาตรการเชิงรุก เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว ห้องเรียนสีขาว  
๒) การเฝ้าระวัง 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวการเสริมสร้างทักษะชีวิต การจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์ 
๓) การปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก 
 ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่าง

กลมกลืนและเต็มที่ เด็กควรจะเติบโตในสิ่งแวดล้อมของครอบครัวในบรรยากาศแห่งความผาสุก โดยรัฐ 
เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือรัฐภาคีจะรับผิดชอบคุ้มครองให้เด็กรอดพ้นจากการกระทําที่รุนแรง 

๔) ภาคีเครือข่าย 
- สร้างเครือข่ายภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนการส่งต่อในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา กรณีมีปัญหายากต่อการแก้ไขควรดําเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖  

เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นจากภัยยาเสพติด เพื่อกระตุ้นเตือนให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกัน คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือและร่วม



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๖๑ 
 

สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียนให้ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  
ใช้หลักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการระงับอารมณ์และความเครียด เช่น 
การออกกําลังกาย การทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา อันเป็นการสร้างความสัมพันธภาพ 
ที่ดีกับบุคคลอ่ืน พัฒนาวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น การออกเยี่ยมนักเรียนที่บ้าน  

แนวปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไข และการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาการ
ต้ังครรภ์ และการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่เป็นเครือข่ายพ่ีเลี้ยงการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาให้กับสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย องค์กร
เอกชนกํากับติดตามสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้จัดการ
เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตกอยู่ในสภาพยากลําบากเนื่องจาก 
มีปัญหาจากการเรียน หรือนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีมาตรการดูแลเด็กและ

เยาวชนที่กระทําความผิดมีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ 
กรณีปัญหาการทะเลาะวิวาท มีมาตรการป้องกัน ๔ ข้อคือ 
- มาตรการเชิงรุก เช่น จัดทําข้อมูลนักศึกษา ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ฯลฯ 
- มาตรการต่อเนื่อง จัดกิจกรรมนักศึกษา อบรมนักศึกษา  
- มาตรการทางสังคม ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม ยกย่องเชิดชู 

ครอบครัวนักศึกษา นักศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
- มาตรการทางกฎหมาย รณรงค์ให้ความรู้กับนักศึกษาในด้านการลงโทษกับบุคคลผู้กระทํา

ความผิด ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ลงโทษนักศึกษาที่กระทําความผิดตามระเบียบของกระทรวง ฯ 

ปัญหายาเสพติด กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้ 
- มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เผยแพร่ความรู้เรื่องพิษภัยของ 

ยาเสพติด กิจกรรมทางการศึกษา กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมทางเลือก 
เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมจิตอาสา 

- มาตรการแก้ไข กําหนดเขตสถานศึกษาเป็นเขตปลอดยาเสพติด ครู กศน. ตําบลมีหน้าที่ดูแล
สอดส่องมิให้มีการเสพยาเสพติด และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครองหาแนวทางป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาร่วมกันส่งนักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าบําบัด ณ สถานบําบัดของรัฐ 

- มาตรการบําบัดและฟื้นฟู เป็นมาตรการที่ใช้กับนักศึกษาที่ติดสารเสพติด เพื่อลดจํานวนผู้ติด
ยาเสพติด โดยทําการสํารวจแยกประเภทนักศึกษา กลุ่มเสี่ยง กลุ่มติดสารเสพติด ประสานกับทุกฝ่าย 
ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง และจัดส่งไปบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อรับการบําบัดรักษา
ที่ถูกต้องทางร่างกายและจิตใจ 

ปัญหาความผิดทางเพศ ได้กําหนดแนวทางป้องกันและแก้ไข ดังนี้ 
- กําหนดเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาเอดส์ การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 
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- การจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมาย สํานักงาน กศน. ดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา สําหรับกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย นักศึกษา กศน. 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการจัดทําคู่มือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาสําหรับนักศึกษา 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาของสถานศึกษากับบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ปัญหาอาชญากรรม ได้กําหนดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข ดังนี้ 
- กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธและหาทางออกเมื่อถูกชักชวนไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข  
สร้างความตระหนักในเรื่องความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ําใจ ฯลฯ 

- กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

มาตรการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด และเข้ารับการบําบัดในสถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็ก มีมาตรการจัดการให้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน  
ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนให้เข้าศึกษา
วิชาชีพระยะสั้น 

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง สํานักงาน กศน. จัดการศึกษาและอาชีพกับนักโทษในเรือนจํา  
มีมาตรการจัดการให้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนให้เข้าศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. แผนการเรียนการศึกษาปัจจุบันอยู่ในระดับดี เสนอให้มีการปรับปรุงให้ลดงานให้มีจํานวน
พอดีกับนักเรียนนักศึกษา 

๒. ควรจํากัดวงเงินกู้ให้กับครูอาจารย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งเงินต้นและดอกเบี้ยเกินกําลังอันเป็น
การแบกภาระให้กับครูอาจารย์ในสถานศึกษา 

๓. ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ  
แก่นจันทร์โมเดล และโครงการอื่น ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ หนองบัวลําภู ในการประชุมครั้งต่อไป และขอ
คําอธิบายความหมายคาํว่าเอกเพศด้วย 

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒๐ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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ผลการพิจารณา 

คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้มี
การอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการในการรับเด็กเข้าศึกษาต่อ
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ว่าควรมีแนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน  
และรองรับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าวโดยปกติแล้วจํานวนโรงเรียน
ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน ๓๐,๐๐๐ โรงเรียนนั้นมีความเพียงพอ 
ต่อจํานวนเด็กนักเรียนที่มีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มีเฉพาะในโรงเรียนที่มีผู้สมัครเกินจํานวนที่โรงเรียนจะสามารถรับได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียน 
ที่มีช่ือเสียงเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ มีจํานวน ๒๘๐ โรงเรียนที่มีปัญหา
ดังกล่าว ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกเด็กนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ สําหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมีจํานวนผู้สมัครเกินกว่า
จํานวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้และมีความจําเป็นต้องใช้วิธีการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยให้กําหนดสัดส่วนเป็น ๒ วิธีการ คือ วิธีการแรก การรับนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ ให้รับนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือหากโรงเรียนใดมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึง
ร้อยละ ๕๐ ให้นําสัดส่วนที่เหลือไปพิจารณารับนักเรียนได้ตามความเหมาะสมโดยใช้วิธีการจับฉลาก  
ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการสอบคัดเลือก โดยขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้ 
จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจําตําบล และโรงเรียนดี ประจําอําเภอ รองรับ
นักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษาด้วย วิธีการที่สอง การรับนักเรียนทั่วไป 
ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ ๕๐ โดยการคัดเลือกจากสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนหรือ 
ผลการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนกําหนด ซึ่งการดําเนินการต่าง ๆ เป็นไปโดยเปิดเผย 
โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของตน 
เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีช่ือเสียง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดกิจกรรมตลาดนัด
การเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางด้าน
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การศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ว่ามีศักยภาพสามารถรองรับการเรียนการสอนได้ดีเช่นเดียวกับโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียง รวมถึงมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ให้โรงเรียนในสังกัดของ
กรุงเทพมหานครรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มากขึ้น เพื่อลดภาระในการรับนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น 

สําหรับปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดหลักสูตรการศึกษา การเปิดห้องเรียนพิเศษ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ในปัจจุบันยังมีปัญหาทางด้านประสิทธิภาพของบุคลากรครู และปัญหา
ทางด้านอื่น ๆ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัดรวมไปถึงเมื่อมี
การแบ่งแยกเช่นนี้จะทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างเด็กนักเรียนในห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ  
ซึ่งการเปิดห้องเรียนพิเศษ หรือหลักสูตรพิเศษในแต่ละโรงเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนทางด้านต่าง ๆ ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เช่น ด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์  
โดยการเปิดห้องเรียนพิเศษนั้นจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียนไว้เป็นพิเศษ รวมไปถึงบุคลากร
ต้องมีศักยภาพในการสอนเป็นอย่างดี เช่น มีการใช้ครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอน เป็นต้น อย่างไรก็ตามโรงเรียน
ที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านหลักสูตร บุคลากร 
อาคารสถานที่ แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
อย่างแท้จริง เนื่องจากการเรียนในห้องเรียนพิเศษนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการเรียนในห้องเรียนปกติ  
และจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
หลักเกณฑ์ไว้ สําหรับประเด็นปัญหาเรื่องการแบ่งแยกเด็กนักเรียนนั้นเห็นว่าเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องดูแล
เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลของตนให้ได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับค่านิยมของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานของตนเรียนเพิ่มเติม 
ในสถาบันกวดวิชา เนื่องจากในการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้นมีเนื้อหาเกินกว่าที่มี 
การเรียนการสอนในห้องเรียน จึงทําให้เด็กนักเรียนไม่มีความสนใจเรียนในห้องเรียน ซึ่งค่านิยมของการ 
กวดวิชานั้นมีอยู่คู่กับการศึกษาไทยมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งอาจมองได้ว่ามีข้อดีอยู่บ้างเนื่องจากส่วนใหญ่ 
จะเป็นการกวดวิชาเพื่อนําความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
ในเรื่องของกฎระเบียบนั้นไม่ได้มีหลักเกณฑ์ห้ามในเรื่องการกวดวิชาไว้ มีเพียงกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแล 
ในเรื่องคุณภาพ ราคา และความปลอดภัยไว้เท่านั้น ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน 
อย่างไรก็ตามอาจมองได้ว่าค่านิยมการกวดวิชานั้น แสดงให้เห็นถึงว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น 
ไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้เด็กนักเรียนไม่สนใจการเรียนในห้องเรียน โดยในเรื่องนี้เห็นว่าเป็นค่านิยมของ
ผู้ปกครองและนักเรียนแต่ละบุคคลเท่านั้น การเรียนการสอนในห้องเรียนย่อมมีความครอบคลุม 
และเพียงพอสามารถใช้ในการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาได้ โดยเห็นได้จากตัวอย่างของผู้ที่สอบเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้นั้น มีทั้งผู้ที่เรียนกวดวิชาและไม่ได้เรียนกวดวิชา แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการส่งเสริม
และช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาได้มีโครงการติวเตอร์ ชาแนลซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดสดการสอนของอาจารย์กวดวิชาออกฟรีทีวีและเคเบิลทีวี โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ 
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ส่งบุตรหลานของตนไปเรียนกวดวิชาได้ในบางส่วน โดยในประเด็นปัญหาเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญ 
ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําลังดําเนินการหาแนวทางในการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ 
และเป็นรูปธรรมต่อไป เช่น การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา บุคลากรครู รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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อย่างไรก็ตามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านการศึกษาของไทยนั้นมีอยู่มากมายหลายประเด็น  
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรครูให้สามารถใช้ศักยภาพ
ของตนในการถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างครอบคลุมในชั้นเรียน  
อันจะเป็นการลดภาระของผู้ปกครองที่จะต้องส่งบุตรหลานของตนไปเรียนเพิ่มเติมยังสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ 
ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่
ห่างไกลความเจริญ โดยในส่วนนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะต้องมีแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม 

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านการศึกษาของไทยนั้นมีอยู่หลายประเด็น เช่น การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนควรมีความครอบคลุมและสามารถนําไปใช้ในการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้เรื่องของระเบียบวินัยก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญโดยการศึกษาที่ดีไม่ควรเน้น
ทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ควรเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยด้วย ซึ่งเมื่อเด็กนักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดี
ปัญหาทางด้านต่าง ๆ ก็จะลดลงไปด้วย 

๒. การคัดเลือกบุคลากรที่จะมาเป็นครูนั้นควรที่จะต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ครูเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ควรสนับสนุนสวัสดิการของครูให้มีความเหมาะสม 
รวมไปถึงการฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เช่น คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น ควรมีการพัฒนาบุคลากรครู
ให้สามารถใช้ศักยภาพของตนในการถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างครอบคลุม
ในชั้นเรียน อันจะเป็นการลดภาระของผู้ปกครองที่จะต้องส่งบุตรหลานของตนไปเรียนเพิ่มเติมยังสถาบัน
กวดวิชาต่าง ๆ  

๓. ปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับการฝากชื่อเด็กนักเรียนไว้ในบ้านเลขที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บริการ 
ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของโรงเรียนที่มีช่ือเสียงต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นวิธีการที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ทําให้เกิดปัญหาเด็กนักเรียนในพื้นที่บริการที่แท้จริงอาจจะ 
ไม่มีที่รองรับในการศึกษาต่อ โดยปัญหานี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีมาตรการ 
ในการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

๔. โครงการเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการสอนของอาจารย์กวดวิชาออกฟรีทีวีและเคเบิลทีวี  
เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่จะใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นแนวความคิดที่ดีควร
ส่งเสริมใหม้ีความชัดเจนต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งผูป้กครองมีรายได้น้อยให้สามารถได้รับ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 

๕. ปัญหาเรื่องยาเสพติดยังถือเป็นปัญหาที่สําคัญโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการร่วมมือกันเป็นภาคี เครือข่าย เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเป็นเรื่องที่สําคัญ ควรมีการส่งเสริมโครงการจูงลูกเข้าบ้านต้านยาเสพติด 
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โดยร่วมมือกับผู้ปกครองและใช้ความอบอุ่นของครอบครัวเป็นเกราะกําบังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. การส่งเสริมเกี่ยวกับการทําความดีของนักเรียน รวมไปถึงการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับ
เด็กนักเรียนเป็นนโยบายที่ดี แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินการดังกล่าวจะต้องเกิดจากความต้ังใจจริงของ 
เด็กนักเรียน ไม่ใช่กระทําไปเพื่อให้ได้รับคะแนนตามที่ครูอาจารย์กําหนด ดังนั้นครูอาจารย์จึงควรดูแลเอาใจใส่
นักเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลของตนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ไปกับ
ความรู้ด้านวิชาการ 

๗. ในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนั้น โดยเฉพาะปัญหาของเด็กและเยาวชน
ที่อยู่ในวัยเรียน กระทรวงศึกษาธิการจะต้องร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา
ทางด้านพฤติกรรมของนักเรียนจะต้องร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลอย่างทั่วถึง นอกจากนี้
บทบาทของผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญ โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองหันมาสนใจบุตรหลาน
ของตนมากยิ่งขึ้น 

๘. เกี่ยวกับปัญหาค่านิยมของการเรียนพิเศษ นอกจากจะต้องส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
และพัฒนาศักยภาพของครูอาจารย์ในห้องเรียนแล้ว การจัดโครงการของโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริม
ทางด้านความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็กและนักเรียนก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เช่น การจัดหลักสูตรพิเศษสําหรับ
นักเรียนที่จะสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย การสอนเทคนิคในการทําข้อสอบให้กับนักเรียน เป็นต้น 

๙. ปัญหาเรื่องการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลง 
ไปมากตามยุคสมัยและค่านิยมต่าง ๆ โดยเฉพาะนักเรียน  นักศึกษาที่เป็นผู้หญิงจะมีการแต่งกายที่ล่อแหลม
มากขึ้น โดยในส่วนนี้ทางสถานศึกษาจะต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม รวมไปถึงเป็นการรักษาระเบียบวินัยของสถานศึกษาด้วย 

๑๐. ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัด 
ต้องยอมรับว่าบางโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ หลักสูตรที่ไม่มีความชัดเจน ทําให้กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับความรู้
ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ในเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนต่อไป 

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ และวิธีดําเนินงานในการบริหารจัดการกองทุนบําเหนจ็บํานาญขา้ราชการ 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
๑. นางอาภรณ์  ชีวิเกรียงไกร  ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
๒. นายสุจินดา  สขุุม   ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย 

 
ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ  
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายใต้การกํากับดูแลของ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งบริหารงานตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อการปฏิรูประบบบําเหน็จบํานาญของประเทศ เนื่องจากประชาชนกําลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ ๑๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ จะมี
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๑ รวมถึงประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากมีความก้าวหน้า 
ทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทําให้รัฐบาลมีภาระหน้าที่ต้องจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสูงขึ้นตามไปด้วย 

หลักการของธนาคารโลก ได้มีการกําหนดเกณฑ์ว่าเพื่อความมั่นคงทางสังคม ประเทศควรมีระบบ
ประกันสังคมและบํานาญ ๓ ส่วน หรือเรียกว่า “ทฤษฎีเสาหลัก ๓ ต้น” คือ 

เสาหลักที่ ๑ เป็นระบบประกันรายได้ขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้กับประชาชน เพื่อให้มีรายได้เหนือเส้น
ความยากจน โดยรัฐจะนําเงินรายได้จากภาษีมาใช้ และจ่ายในอัตราผลตอบแทนแน่นอน 

เสาหลักที่ ๒ เป็นระบบการออมภาคบังคับ เพื่อให้มีรายได้สูงขึ้นจากระดับเส้นความยากจน  
โดยกองทุนจะนําเงินสะสมของสมาชิกมาบริหารให้ได้ดอกผล แล้วจ่ายคืนให้กับสมาชิกเมื่อครบอายุเกษียณ 

เสาหลักที่ ๓ เป็นระบบการออมภาคสมัครใจ เพื่อให้มีรายได้ในวัยเกษียณสูงกว่าระดับมาตรฐาน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กรณีของประเทศไทยได้มีการพัฒนามาจนครบทั้งสามเสาหลัก คือ 
๑. บําเหน็จบํานาญข้าราชการภายใต้กรมบัญชีกลาง หมายถึง ข้าราชการที่เกษียณอายุในปัจจุบัน

จะได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งจัดอยู่ในเสาหลักที่ ๑ 
๒. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ปัจจุบันมีสมาชิก ประมาณ ๕๒๒,๙๓๖ ล้านคน เป็นการ

จัดต้ังเพิ่มเติม ซึ่งจัดอยู่ในเสาหลักที่ ๒ 
๓. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นความสมัครใจของสมาชิกที่บริษัทจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งจัดอยู่ 

ในเสาหลักที่ ๓ 
เมื่อก่อนมีพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ พ.ศ. ๒๔๙๔ เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการในสมัยนั้น

ไม่ได้มีการจัดต้ังเป็นกองทุนและไม่มีเงินรองรับ ในแต่ละปีจะมีการจัดสรรจากเงินงบประมาณรายปี ทําให้
การจัดทําแผนงานเป็นไปอย่างลําบาก ถ้าในปีนั้นประเทศเกิดประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลจะต้องไป
กู้เงินภายนอกมาจ่ายผู้ที่เกษียณอายุในปีนั้น เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการจัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
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เป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุภาคบังคับของข้าราชการ โดยมีพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นตัวควบคุมหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ  

วัตถุประสงค์ของกองทุน คือ ๑. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญให้ประโยชน์ 
ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ ๒. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก  
๓. เพื่อจัดหาสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก 

สมาชิกผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แบ่งเป็น ๑๒ ประเภท คือ  
๑. ข้าราชการพลเรือน  
๒. ข้าราชการตุลาการ  
๓. ข้าราชการอัยการ  
๔. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
๕. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๖. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
๗. ข้าราชการตํารวจ  
๘. ข้าราชการทหาร  
๙. ข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

๑๐. ข้าราชการศาลปกครอง  
๑๑. ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ  
๑๒. ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สําหรับสินทรัพย์สุทธิของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ซึ่งได้มีการจัดต้ังขึ้นในวันที่ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๔๐ มีเงินเข้าในกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ประมาณ ๖๗ ล้านบาท และได้ดําเนินงานมาจนถึง
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ ๕๒๒,๓๙๖ ล้านบาท  

โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ คือ 
๑. การได้มาของเงินสะสมเงินรายเดือนของสมาชิกร้อยละ ๓ หรือมากกว่าหากมีการออมเงินเพิ่ม 
๒. เงินสมทบจากภาครัฐรายเดือนร้อยละ ๓ 
๓. เงินชดเชยสูตรบํานาญที่เปลี่ยนไปสะสมใหร้ายเดือนร้อยละ ๒ 
๔. เงินประเดิมชดเชยสูตรบํานาญที่เปลี่ยนไป สําหรับข้าราชการที่รับบํานาญมีสิทธิได้รับเงินชดเชย

และเงินประเดิม ส่วนข้าราชการที่เลือกรับบําเหน็จจะไม่ได้รับเงินชดเชยและเงินประเดิม 
การบริหารจัดการเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ได้แก่ 
๑. การบริหารจัดการเงินกองทุนระยะยาว มีการคิดคํานวณอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยไว้ในอนาคตบวก

ด้วยร้อยละ ๑.๕ 
๒. การบริหารจัดการเงินกองทุนระยะสั้นรายปี โดยจะได้รับผลตอบแทนรายปีสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนของตัววัดเทียบ 
๓. การบริหารภายใต้หลักการบริหารเงินออมด้วยความระมัดระวังตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด  

และรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยเงินต้น และผลตอบแทน 
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สูตรการคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญ 
ในกรณีที่ข้าราชการเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ มีสิทธิเลือกได้ว่าจะเข้าเป็นสมาชิก

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือไม่ก็ได้ แต่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกหลังวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ 
จะต้องเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการทุกคน 

โดยสูตรการคํานวณบํานาญคิดจากเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการหารด้วย 
๕๐ ทั้งนี้บํานาญที่ได้รับจะต้องไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย เงินที่มอบให้กับ
สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการมีที่มาจาก 

๑. เงินสะสมรายเดือนของสมาชิกร้อยละ ๓ หรือมากกว่าหากมีการออมเงินเพิ่ม 
๒. เงินสมทบจากภาครัฐรายเดือนร้อยละ ๓  
๓. เงินชดเชยสูตรบําเหน็จบํานาญที่เปลี่ยนไปสะสมให้รายเดือนร้อยละ ๒ 
๔. เงินประเดิมชดเชยสูตรบําเหน็จบํานาญที่เปลี่ยนไปสําหรับข้าราชการที่รับบํานาญ มีสิทธิได้รับ

เงินชดเชยและเงินประเดิม ส่วนข้าราชการที่เลือกรับบําเหน็จจะไม่ได้รับเงินชดเชยและเงินประเดิม 
๕. ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทั้ง ๔ ประเภทข้างต้นตามข้อ ๑ – ๔ 
การเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับระหว่างข้าราชการที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิก

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ดังนี้ 
๑. ในขณะรับราชการ ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการมีสิทธิออมเงินสะสม 

ทุกเดือน คือ ออมเงินสะสมร้อยละ ๓ ของเงินเดือน และได้รับเงินสมทบจากรัฐร้อยละ ๓ ของเงินเดือน 
ทุกเดือน แต่ข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบจากรัฐ 

๒. เมื่อข้าราชการออกจากราชการโดยเลือกรับบําเหน็จ ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการจะได้รับเงินบําเหน็จ คือ เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ  

๓. เมื่อข้าราชการออกจากราชการ ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการจะได้รับ
บํานาญสูตรใหม่ แต่ข้าราชการไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ จะได้รับบํานาญสูตรเดิม 

๔. เมื่อข้าราชการเสียชีวิต ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
มีสิทธิรับบํานาญตกทอด คือ เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ  

๕. เมื่อผู้รับบํานาญเสียชีวิต ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการจะได้รับบําเหน็จ
ตกทอด คือ เงินบํานาญรายเดือนคูณ ๓๐ (สูตรใหม่) แต่ข้าราชการไม่ได้เป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ จะได้รับบําเหน็จตกทอด คือ เงินบํานาญรายเดือนคูณ ๓๐ (สูตรเดิม) 

เป้าหมายของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการมีการบริหารจัดการเงินกองทุนระยะยาว เพื่อรักษาเงินของ

สมาชิกไม่ให้มีมูลค่าลดลงมาก ดังนั้น จึงมีการคิดคํานวณอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยไว้ในอนาคตบวกด้วยร้อยละ 
๑.๕ และระยะสั้นรายปี โดยจะได้รับผลตอบแทนรายปีสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตัววัดเทียบ และต้อง
ศึกษาเรื่องความเสี่ยงที่เข้ามาโดยกองทุนจะต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ คือโอกาสที่ผลตอบแทนในระยะ
สั้น (รายปี) มีโอกาสติดลบได้ประมาณร้อยละ ๑๗ หรือโดยเฉลี่ย ๑ ครั้งในทุก ๖ – ๗ ปี และโอกาสที่
ผลตอบแทนกองทุนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อบวก ๑.๕ ในระยะยาว โดยเฉลี่ย ๑๐ ปี มีค่าประมาณร้อยละ ๖๗ 

หลักทรพัย์ลงทุนของกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ได้แก่ 
๑. ตราสารหนี้และตราสารทุน เช่น ตราสารหนี้ไทย มีการลงทุนร้อยละ ๖๒, ตราสารหนี้โลกมีการ

ลงทุนร้อยละ ๑๐, ตราสารทุนไทย มีการลงทุนร้อยละ ๘, ตราสารทุนโลก มีการลงทุนร้อยละ ๘ 
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๒. สินทรัพย์ทางเลือก (มีการลงทุนร้อยละ ๑๑) เช่น อสังหาริมทรัพย์ไทย อสังหาริมทรัพย์โลก, 
นิติบุคคลเอกชนไทย (หุ้นเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์), นิติบุคคลเอกชนโลก, โครงสร้าง
พ้ืนฐาน, สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ํามัน ทองคํา) 

เป้าหมายการลงทุนระยะยาว ถือเป็นกรอบการลงทุนสําคัญสําหรับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
มีแนวทางการปฏิบัติ คือ ทบทวนทุก ๓ ปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้น 

ผลการดําเนินงานของกองทุน  
อัตราผลตอบแทนตั้งแต่มีการจัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – 

๒๕๕๔ ได้ผลตอบแทนคิดเป็นร้อยละ ๑๘๘.๘ กล่าวคือ สมาชิกมีเงินต้น ๑๐๐ บาท จะได้รับผลตอบแทน 
๑๘๘.๘ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘๘.๘ บาท (เนื่องจากผลตอบแทนมีการทบต้นเป็นรายวันจึงมีมูลค่าสูงถึง 
๒๘๘.๘ บาท) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น 
พันธบัตรรัฐบาล จะได้รับผลตอบแทนร้อยละ ๑๔๖.๐๗ และเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อในปี ๒๕๔๐ – 
๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๘๕ รวมถึงกองทุนนําเงินไปฝากประจํา ๑๒ เดือน ได้รับผลตอบแทน 
ร้อยละ ๖๑.๒๙  

เป้าหมายการจัดสวัสดิการกองทุนบาํเหนจ็บํานาญขา้ราชการ คือ 
๑. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นฐานของตนเองและครอบครัว 
๒. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จําเป็น 
๓. ส่งเสริมการออมระยะยาว 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
๑. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเช่าซื้อ 
๒. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อการศึกษา 
๓. สวัสดิการเพื่อการคุ้มครองชีวิต 
๔. สวัสดิการเพื่อลดภาระในการดํารงชีพของสมาชิก 
  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. กองทุนบําเหน็จบํานาญ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงและรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและทั่วถึง 
๒. ควรมีการคิดคํานวณสูตรบํานาญใหม่ เนื่องจากมีการเรียกร้องของกลุ่มข้าราชการว่า 

การคํานวณตามสูตรเดิมยังไม่มีความเป็นธรรม 
 

----------------------------------------------- 
  

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒๒ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับความคบืหน้าในการปรับเพิ่มคา่จ้างขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

  …………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
ผลการพิจารณา 
 รัฐบาลในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการกําหนดขึ้นค่าแรง
ขั้นตํ่าโดยบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้เกิดผลสําเร็จโดยเร็ว ซึ่งนโยบายการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาทของรัฐบาลนั้น มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการ
ครองชีพโดยไม่ต้องทํางานล่วงเวลาและมีเวลาว่างเหลืออยู่กับครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เป็น
การปรับอัตราค่าจ้างเฉพาะสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกรรม 
หรือกลุ่มอ่ืนๆ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจข้อมูลจํานวนผู้ใช้แรงงานในกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๒ ซึ่งมีผู้ที่ได้ค่าจ้างขั้นต่ําน้อยกว่า ๓๐๐ บาทอยู่ประมาณ ๕ ล้านคน ซึ่งคาด
ว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาทจะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการมากนัก 

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าได้เริ่มดําเนินการเมื่อเดือน เมษายน ๒๕๕๕ ใน ๗ จังหวัด คือ ภูเก็ต 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยปรับเพิ่มเป็นวันละ ๓๐๐ 
บาท ส่วนในอีก ๗๐ จังหวัดที่เหลือจะได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๙.๕ จากอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเดิมของแต่ละ
จังหวัดภายในปี ๒๕๕๕ และจะปรับเป็นวันละ ๓๐๐ บาทท่ัวประเทศในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องจาก
ที่ผ่านมาอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าในแต่ละจังหวัดมีอัตราที่แตกต่างกันมาก หากมีการปรับเพิ่มเท่ากัน ๓๐๐ บาท
ในคราวเดียวกันอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานประกอบกิจการได้ โดยในขณะนี้คณะกรรมการ
ค่าจ้างได้มีการประชุมเป็นประจําทุกเดือนเพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเป็น ๓๐๐ บาทท่ีเกิดขึ้น  

มาตรการในการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท และเพิ่มขีด
ความสามารถ SMEs อาทิ การลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของฝ่ายนายจ้าง - ลูกจ้างในปี ๒๕๕๕  
ทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยลดลงเหลือฝ่ายละ ร้อยละ ๓ การลดหย่อนภาษีโดยนําการเงินค่าใช้จ่ายในการ
อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาลดหย่อนได้ ๒ เท่า การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ใน
การผลิต เป็นต้น รวมทั้งมีการนัดพบนายจ้าง ประธานสภาอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่าเป็น ๓๐๐ บาทว่ามีแนวโน้มอย่างไร อีกทั้ง 
ยังมีแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับผลิตภาคแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถ
ทํางานได้คุ้มค่ากับค่าจ้างที่นายจ้างต้องจ่าย ปัจจุบันนี้มี ๒๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่กําหนดให้ 
ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน ๒๒ อาชีพ จะได้รับค่าจ้างขั้นตํ่ามากกว่า ๓๐๐ บาทต่อวัน  

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้เตรียมการพัฒนาคุณภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC: Asian Economic Community) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะจัดต้ังวิทยาลัย
ภาษา และมีแนวทางการฝึกอบรมในรูปแบบใหม่ และจะเชิญวิทยากรที่มีทักษะและเชี่ยวชาญในการสอน



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายและนําไปใช้ในการสื่อสารได้จริง อีกทั้งยังได้
ดําเนินการสร้างห้องปฏิบัติการภาษา (Sound Lab) ที่กระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่
ต้องการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ โดยจะมีข้อมูล และแบบฝึกหัดภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษามาลายู เป็นต้น  ทั้งนี้ ลักษณะสถานะแรงงานของประเทศกลุ่ม
อาเซียนมีความแตกต่างกัน เช่น เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
เป็นประเทศที่ส่งออกแรงงาน แต่ประเทศไทยนั้นมีทั้งการนําเข้าและส่งออกแรงงาน ดังนั้น การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยให้มีคุณภาพโดยเฉพาะในด้านภาษาอังกฤษ 
เพื่อจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของนานาประเทศไม่ใช่เพียงแต่ในกลุ่มประเทศอาเซียน
เท่านั้น ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการพัฒนาแรงงานไทย  ส่วนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษนั้น จะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งแรงงานไทย
มีฝีมือและศักยภาพในการทํางานที่ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. ควรมีการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลน ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น 
ช่างเคาะพ่นสี และควรส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถานบันการศึกษา เพื่อผลิต
บุคลากรที่มีความสามารถในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน
และกระทรวงศึกษาธิการควรจะมีการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแรงงานร่วมกันด้วย 

๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท ให้ประชาชน
ทราบ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
ในทุกกลุ่มอาชีพ อาจจะส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเกิดความไม่พอใจรัฐบาลได้ 

 
  …………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒๓ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาติดตามความคบืหน้าเก่ียวกับการดําเนินการจดัต้ังกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยเฉพาะ
บทบาทและอาํนาจหน้าที่ของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงแนวทางในการประชาสมัพันธ์โครงการดังกลา่ว 

………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
๑. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายบริหาร 

      และฝ่ายเลขานกุารกองทุน ฯ  
๒. นางเอมปรีด์ิ  วัชรางกูร  ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
๓. นางสาวเอมอร  โพธ์ิทองแสงอรุณ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาฝ่ายบริหาร 
๔. นางสาวมาลินี  แซ่เอา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
๕. นายวิโรจน์  น้ําหอม   นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 

 
ผลการพิจารณา 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่จะ
ดําเนินการในปี ๒๕๕๕ โดยเริ่มเปิดตัวกองทุนต้ังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน ฯ โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน) เป็น
ประธานกรรมการ สํานักเลขาธิการรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ด้านอํานวยการ และสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการขับเคล่ือนกองทุนให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่สตรีทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิสัยทัศน์ที่สําคัญคือ การสร้างสรรค์พลังสตรี 
ให้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้เพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนขับเคลื่อนไปได้ในช่วงแรกนี้ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน ฯ จึงได้มีการมอบหมายให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ทําหน้าที่เป็น
ผู้อํานวยการกองทุน ฯ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลางในการบริหารกองทุนต่อไป 
ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดตัวกองทุน ฯ ก็ได้มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจให้แก่ภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งมีการระดมรับฟังความคิดเห็นจากจากองค์กรเครือข่ายสตรี 
ทั่วทุกภาค รวมไปถึงในกรุงเทพมหานครด้วย สําหรับการเปิดรับสมาชิกนั้นหลังจากที่ได้มีการเปิดตัว 
กองทุน ฯ ก็ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกวัน โดยไม่มีการปิดรับสมัคร 
แต่อย่างไรก็ตามในช่วงแรกจะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็น
คณะกรรมการกลางในการทําหน้าที่บริหารกองทุนต่อไป และเพื่อให้การจัดต้ังกองทุน ฯ เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยจึงได้มีการกําหนดระยะเวลาลงทะเบียนสมาชิกกองทุน ฯ ไว้สองช่วงเวลา คือ ในช่วงแรกของการ
ลงทะเบียนกําหนดไว้ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตําบล จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมาย
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก ส่วนในระดับจังหวัด
ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 
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คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้น จะต้องเป็นสตรีผู้มีสัญชาติไทย มีอายุต้ังแต่ 
๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 
หรือชุมชนนั้นไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือองค์กรสตรีที่มีการดําเนินงานและมีผลงานเกี่ยวกับการพัฒนา  
การคุ้มครองช่วยเหลือสตรี และมีที่ต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลหรือจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียน ซึ่งเกี่ยวกับสมาชิก 
ที่เป็นองค์กรสตรีนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาตรวจร่างระเบียบของกองทุน ฯ และได้มีการ
กําหนดประเภทขององค์กรสตรีที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ฯ ว่าจะต้องเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่ต้ังอยู่ 
ในท้องที่ตําบลหรือจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนเท่านั้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการกําหนดคุณสมบัติของ 
องค์กรสตรีต่อไป อย่างไรก็ตามในประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติขององค์กรสตรีที่จะสามารถสมัคร
สมาชิกกองทุนได้นั้น จะต้องเป็นมูลนิธิ หรือสมาคม เท่านั้น ประเด็นนี้จากการรับฟังความคิดเห็นจากหลาย
ภาคส่วนเห็นว่าไม่ควรกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ที่ทํางานด้านสตรียังมีอีกหลาย
ประเภทซึ่งทํางานทางด้านนี้มายาวนานแต่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งควรจะ
ได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยเช่นกันโดยประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ 
ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้มีความครอบคลุมถึงองค์กรซึ่งปฏิบัติงานด้านสตรีอย่างแท้จริงต่อไป 
สําหรับในช่วงภายหลังจากการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตําบล 
จังหวัด และกรุงเทพมหานครแล้ว สตรีหรือองค์กรสตรีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน ฯ และสนใจ
สามารถติดต่อจดทะเบียนเป็นสมาชิกได้โดยตรง ณ ที่ทําการของสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครได้ โดยมีการเปิดรับสมัครอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้ซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับการสมัครเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ก็สามารถสมัครได้โดยไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบของกองทุน ฯ แต่อย่างใด 

ในประเด็นของการจัดสรรเงินกองทุนนั้น ในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จะได้พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนนี้ให้กับคณะกรรมการกองทุน ฯ จังหวัด โดยเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท 
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนด แต่อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
มีระยะเวลาที่สั้น สํานักงบประมาณจึงกําหนดให้ต้ังงบประมาณไว้เพียงร้อยละ ๒๐ เป็นจํานวน ๑,๕๔๐ 
ล้านบาท ซึ่งเป็นงบโครงการและงบบริหารโครงการ โดยในปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปยัง
จังหวัดต่าง ๆ เนื่องจากจะต้องรอให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นคณะกรรมการกลาง
ในการบริหารงานกองทุน เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามที่
ระเบียบของกองทุน ฯ ได้กําหนดไว้ โดยในขณะนี้ได้มีการมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 
ดําเนินการร่างระเบียบการจ่ายเงิน และคณะกรรมการบริหารกองทุนก็ได้มีการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล
การดําเนินงานในระดับชุมชน การคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงานไว้
อย่างเป็นระบบ โดยในส่วนของการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้น คาดว่าการคัดเลือก
จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนและจะได้มีการขับเคลื่อนการจ่ายงบประมาณให้แก่จังหวัดต่าง ๆ ได้
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ สําหรับการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดต่าง ๆ นั้นได้มีการวางกรอบ
กําหนดสัดส่วนงบประมาณไว้โดยมีลําดับความสําคัญ คือ 

๑. เรื่องการสร้างงานสร้างรายได้เป็นสําคัญเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยตํ่าหรือ 
ปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้แก่สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสําหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพนําไปสู่ 
การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี โดยกําหนดไว้ร้อยละ ๘๐ 
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๒. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหา
ของสตรีตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหา
สตรีในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี โดยกําหนดไว้ร้อยละ ๑๐  

๓. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และ
แก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี โดยกําหนดไว้ร้อยละ ๑๐ 

ซึ่งงบประมาณที่จะลงไปในแต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
เช่น จํานวนประชากร ขนาดของพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งอาจทําให้แต่ละจังหวัดนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในจํานวนที่ไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตามท้ังหมดนี้เป็นเพียงการวางกรอบการดําเนินงานไว้เพื่อรอให้มี
คณะกรรมการกองทุน ฯ ในระดับชาติเข้ามาบริหารงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานของกองทุน ฯ ต่อไป 
นอกจากนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กองทุน ฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนก็ได้มีนโยบายในการใช้ 
สื่อโทรทัศน์ รวมไปถึงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีการ
เผยแพร่ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตําบล และจังหวัด อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ยังมีประชาชนอีกเป็นจํานวนมากที่ไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
กองทุน ฯ โดยในส่วนนี้คณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ จะได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. ในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อคัดเลือกตําแหน่งกรรมการบริหาร
กองทุน ในระดับหมู่บ้านหรือตําบลนั้น ส่วนใหญ่จะมีผู้สมัครสมาชิกเป็นจํานวนมาก โดยในส่วนของการ
คัดเลือกตําแหน่งดังกล่าว จะต้องมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม ไม่อาศัยพวกพ้องในการคัดเลือกคนที่จะเข้ามา
บริหารกองทุน การดําเนินการคัดเลือกจะต้องใช้วิธีที่เป็นธรรมเพื่อที่จะให้ได้คนดีและสามารถทํางาน 
เพื่อส่วนรวมได้ 

๒. ในเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกได้นั้นว่าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา และองค์กรสตรี ซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้น ในส่วนนี้กระบวนการ 
ในการรับสมัครสมาชิกจะต้องมีการตรวจสอบถึงความซ้ําซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ กล่าวคือ สมาชิกบางคน
อาจจะเป็นสมาชิกอยู่ในองค์กรสตรีได้ อันอาจจะทําให้มีการได้รับประโยชน์ ๒ ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวต่อไป 

๓. เกี่ยวกับเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ซึ่งคณะกรรมาธิการ ฯ 
มีความคิดเห็นว่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ
รับสมัครสมาชิก การคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนในระดับต่าง ๆ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่ประชาชน
พึงจะได้รับ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

๔. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ควรจะต้องดําเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เป็นภาคี 
ที่เกี่ยวข้อง โดยดึงศักยภาพที่เกี่ยวกับสตรีในแต่ละสาขาอาชีพออกมาเพื่อให้เห็นถึงความต้องการ รวมไปถึง
ปัญหาต่าง ๆ ของสตรี พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มากขึ้น และนําเสนอบทบาทของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีว่าเป็นกองทุน ฯ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสตรีไทยในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน ให้มี
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ประสิทธิภาพ เป็นภาพรวมของการทํางานด้านสตรีเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง อันเป็นการเสริมสร้างการมี 
ส่วนร่วมในพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต่อไป 

๕. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกองทุนที่จะช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของสตรีในด้านต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม ฯลฯ ซึ่งแต่เดิมก็ได้มี
การดําเนินการในเรื่องนี้มายาวนานในรูปขององค์กรหรือการรวมกลุ่มในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐมาพอสมควร แต่เมื่อมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นมาการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ  
ก็จะมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด 
ก็คือ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ซึ่งในส่วนนี้กองทุน ฯ จะต้องทํางานอย่างบูรณาการร่วมกันกับกรมการ
พัฒนาชุมชน (พช.) อันจะถือเป็นการช่วยให้การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดําเนินไปได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

๖. การกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของการสมัครสมาชิกกองทุน ฯ ซึ่งเป็นองค์กรสตรีนั้น ควรจะ
มีการเปิดกว้างให้กับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งทํางานด้านสตรีมายาวนาน แต่ยังไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยไม่ควร
กําหนดหลักเกณฑ์ไว้เพียงเป็นมูลนิธิหรือสมาคมเท่านั้น เพราะในแต่ละท้องถิ่นจะมีองค์กรที่ทํางานด้านสตรี
ซึ่งมีความหลากหลายและในบางท้องถิ่นก็ไม่ได้มีมูลนิธิหรือสมาคมที่ทํางานด้านสตรี ดังนั้นควรมีการแก้ไข
ระเบียบให้มีความเหมาะสมต่อไป 

๗. ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกองทุนที่มีเงินหมุนเวียน ซึ่งต่อไปในอนาคตจะต้องมี
การพัฒนาให้มีความเข้มแข็งต่อไป โดยอาจกําหนดเป็นธนาคารสตรีซึ่งมีความมั่นคงทางการเงิน ให้ความ
ช่วยเหลือสตรีในทุกด้าน ซึ่งจะมีความย่ังยืนและเป็นองค์กรด้านสตรีที่มีประสิทธิภาพ 

๘. ในการจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีลงไปสู่จังหวัดต่าง ๆ นั้น จะต้องมี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม การบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนในระดับต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการ
จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ อันจะถือ
เป็นประโยชน์สูงสุดของสตรีทั่วประเทศ 

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒๔ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาสรปุรายงานการเดนิทางไปศึกษาดูงานตา่งประเทศของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  
ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเชก สาธารณรัฐสโลวัก และสาธารณรัฐฮังการี  

ระหว่างวนัที่ ๓ ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

…………………………………………………… 

ผลการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ได้รับอนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานในด้านสวัสดิการสังคม

บูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี โดยมี นางสาวอรชา  ธนากร เอกอัคราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ประเทศสาธารณรัฐฮังการี มีประชากร ๑๐ ล้านคน เป็นชาวฮังกาเรี่ยน ร้อยละ ๙๕  
ชาวโรมาเนีย ร้อยละ ๒ และอื่น ๆ ร้อยละ ๓ ใช้ภาษาฮังกาเรียน การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภาเดียว โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล 

สวัสดิการสังคมของสาธารณรัฐฮังการ ี
ระบบประกันสังคมของสาธารณรัฐฮังการี 
สาธารณรัฐฮังการีมีระบบประกันสังคม ที่บังคับใช้ตามกฎหมาย (Mandatory social security 

system) ซึ่งให้ประโยชน์แก่ประชาชนในหลายเรื่อง อาทิ เงินชดเชยสําหรับคนว่างงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ 
สวัสดิการสําหรับผู้ที่ลาคลอดบุตร และเงินบํานาญผู้เกษียณอายุ  

คนต่างชาติที่ทํางานให้กับบริษัทฮังการีมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินประกันสังคม และได้รับสิทธิประโยชน์
เช่นเดียวกับคนฮังการี โดยลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนร้อยละ ๘.๕ ของรายได้ และนายจ้างต้องจ่าย 
ร้อยละ ๑๘ ของรายได้ที่ลูกจ้างได้รับให้แก่รัฐบาล และหากลูกจ้างประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมาก
ขึ้นก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนมากขึ้น 

คนต่างชาติที่ทํางานให้กับบริษัทต่างชาติจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ข้างต้น และต้องไปทําข้อตกลง
เกี่ยวกับการประกันสังคมเอง (own private insurance arrangements) 

สาระสาํคญัโดยสรุปเก่ียวกับกฎหมายแรงงานสาธารณรัฐฮังการีในปัจจบุัน 
หลักการสําคัญคือการสร้างความสมดุลย์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ซึ่งกันและกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติให้มีผู้แทนของแต่ละฝ่ายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ อายุขั้นตํ่าในการทํางาน 
คือ ๑๖ ปี และอายุเกษียณราชการ คือ ๖๒ ปี 

การทําสัญญาจ้างต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีสาระสําคัญ คือ ช่ือคู่สัญญารายละเอียด 
ของงาน เงินเดือน สถานที่ทํางาน การทํางานปกติ คือ ๘ ช่ัวโมงต่อวัน และ ๔๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และอาจ
เพิ่มได้ถึง ๑๒ ช่ัวโมงต่อวันหรือ ๖๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เงินเดือนขั้นตํ่าต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๐๐๙ คือ ๗๑,๕๐๐ 
โฟรินท์ โดยประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทวันหยุดพักผ่อนของแรงงานในสาธารณรัฐฮังการี คือ ๒๐ วัน ทํางาน
โดยมีการเพิ่มตามอายุ ดังนี้ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ได้วันหยุดพักผ่อน ๒๐ วัน, อายุเกิน ๒๕ ปี ขึ้นไปได้วันหยุด
พักผ่อน ๒๑ วัน, อายุ ๓๑ ปี ขึ้นไปได้เพิ่มวันหยุดพักผ่อน ๑ วัน ทุก ๓ ปี อายุ ๔๕ ปี ขึ้นไปได้เพิ่มวันหยุด
พักผ่อน ๑ วัน ทุก ๒ ปี และอายุ ๔๕ ปี ขึ้นไปได้เพิ่มวันหยุดพักผ่อนเป็น ๓๐ วัน 

ผลประโยชน์เก่ียวกับเบี้ยเลีย้งชีพหรือบํานาญ 
สําหรับอายุเกษียณราชการโดยทั่วไปของชายและหญิงชาวฮังการี คือ ๖๒ ปี แต่สําหรับคนที่เกิด

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๕๓ - ๑๙๕๗ (พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๐๐) ได้มีการขยายอายุออกไปเรื่อย ๆ จนถึง 
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๖๕ ปี การขอเกษียณก่อนอายุราชการสามารถกระทําได้ แต่ก็จะได้ผลประโยชน์ลดน้อยลง เช่น เงินบํานาญ
น้อยลง ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๘ หรือปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ลูกจ้างจะอยู่ภายใต้ state pension (เสาหลักที่ ๑) และ 
mandatory pension (เสาหลักที่ ๒) ซึ่งจะเลือกโดยลูกจ้างบํานาญหรือเบี้ยเลี้ยงชีพประเภทที่ ๑  
จะครอบคลุมรายได้ประมาณ ร้อยละ ๖๐ ภายหลังเกษียณอายุราชการ เสาหลักที่ ๒ จะดําเนินการบนฐาน
ของเงินที่ลูกจ้างส่ง (contribution) ตามกฎหมายกําหนดไว้ จนกระทั่งเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๑ หรือ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อรัฐบาลตัดสินใจนําสมาชิกกลับเข้าสู่ระบบของรัฐ กองทุนของเสาที่สองได้ถูกถ่ายโอนไป
เป็นของรัฐโดยกฎหมาย (ข้อสังเกตคือมาตรการนี้เป็นการนํากองทุนบํานาญส่วนตัวไปเป็นของรัฐ) 

บํานาญสําหรบัสตร ี
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการออกกฎหมายแก้ไขเรื่องผลประโยชน์ 

เงินประกันสังคมเดิม ซึ่งนํามาสู่ผลดีแก่ผู้หญิง กล่าวคือนับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้หญิงที่ทํางานมากกว่า 
๔๐ ปี หรือมากกว่านั้น มีสิทธิเรียกร้องบํานาญผู้สูงอายุโดยไม่ต้องคํานึงถึงอายุ กล่าวคือ ก่อนมาตรฐานอายุ
เกษียณราชการ อายุ ๔๐ ปี รวมถึงช่วงที่ลาไปเลี้ยงดูบุตรด้วย แต่จะต้องมีอายุการทํางานที่ได้รับค่าจ้าง
อย่างน้อย ๓๒ ปี  

การลาคลอดบตุร 
สาธารณรัฐฮังการี ได้ให้สตรีลาคลอดบุตรคนแรกได้เป็นเวลา ๓ ปี เพื่อเลี้ยงบุตรด้วยตนเอง  

และรัฐบาลได้มีการจ่ายเงินให้ร้อยละ ๔๐ ของเงินเดือน ถ้ามีบุตรคนที่สองรัฐจะให้ลาคลอดบุตรลดลง
ตามลําดับ  

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ได้เดินทางไปพบประชาชนไทยที่ประกอบอาชีพ 
และอาศัยอยู่ในกรุงบูดาเปส ประเทศสาธารณรัฐฮังการี  

๑. สถานประกอบการสปาและนวดแผนไทย Thai massages and spa เป็นสถานประกอบการ
ที่ก่อต้ังโดยคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสกับชาวฮังการี มีพนักงานที่เป็นชาวไทยและชาวฮังการีจํานวน ๖ คน 
อัตราค่าบริการแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงเวลา หากเป็นช่วงเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา จะมีอัตรา
ค่าบริการถูกกว่าช่วงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา รายได้หลักมาจากการนวดฝ่าเท้าและไม่มีการค้าบริการแอบแฝง 
อัตรารายได้ต่อเดือนของพนักงานนวดชาวไทย โดยเฉลี่ยเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และขึ้นอยู่กับจํานวนผู้มา
ใช้บริการ  

ปัญหาการประกอบกิจการ จากการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการพบว่า อัตราค่าเช่าที่ต้ัง
สถานประกอบการอยู่ในอัตราที่สูงประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน การเรียกเก็บภาษีสถานประกอบการ
ในอัตราร้อยละ ๒๗ ของรายได้ ถือเป็นการเก็บภาษีในอัตราที่สูง ด้านสถานที่คับแคบ ไม่ทันสมัย อัตราการ
ใช้บริการมีจํานวนน้อย 

๒. ธุรกิจอาหารไทย ณ THAIBUDDA RESTAURANT ในกรุงบูดาเปสมีร้านอาหารไทยอยู่ประมาณ 
๕ ร้านค้า รายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่ม เนื่องจากอาหารไทยมีรสชาติเผ็ดไม่เป็นที่นิยมของชาว 
ฮังกาเรี่ยน รายได้โดยเฉลี่ยของผู้ประกอบอาชีพพ่อครัวคนไทยประมาณเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อย่างไรก็ตามหากสามารถนํานักท่องเที่ยวชาวไทยไปใช้บริการร้านอาหารไทยในกรุงบูดาเปสต์
มากย่ิงขึ้นก็จะทําให้รายได้ของพนักงานมากยิ่งขึ้นด้วย 

ปัญหาการประกอบกิจการ ร้านอาหารไทยขาดการปรับปรุงให้มีสุขลักษณะที่ดี ไม่มีเอกลักษณ์
ความเป็นไทยเท่าที่ควร หากสามารถยกระดับร้านอาหารไทยให้มีความเหมาะสมก็อาจดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวไทยได้ นอกจากนี้รัฐบาลควรส่งเสริมกระบวนการจัดส่งวัตถุดิบในการจัดทําอาหารไทยไปต่างประเทศ
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ในอัตราที่ไม่สูงเกินสมควร ทั้งนี้ หากมีข้อกําหนดในการห้ามนําอาหารเข้าไปยังต่างประเทศแล้ว รัฐบาล
จะต้องหาทางเจรจาเพื่อแก้ไขข้อกําหนดในระดับทวิภาคี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยต่อไป 
เนื่องจากร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐฮังการี มีประมาณ ๕ ร้าน ซึ่งมีจํานวนค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลต้องส่งเสริมให้คนไทยสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทยได้เองด้วย  
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. สถานประกอบการสปาและนวดแผนไทยในสาธารณรัฐฮังการีพบว่า ประชาชนไม่นิยมมาใช้
บริการเท่าที่ควรเนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออํานวยบรรยากาศไม่ผ่อนคลาย ประกอบกับอัตราค่าเช่าสถานที่
และการเก็บภาษีที่สูงทําให้รายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอกับรายจ่าย  

๒. สําหรับธุรกิจด้านร้านอาหารไทย พบว่าแต่ละร้านยังขาดเอกลักษณ์ความเป็นไทย อาหารมี
รสชาติเผ็ด หากมีการปรับปรุงยกระดับอาจดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติได้  

๓. การใช้ภาษากลางในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ชาวฮังการียังนิยม 
ใช้ภาษาฮังกาเรี่ยนซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  

๔. สวัสดิการสังคมของสตรีชาวฮังการีที่สามารถลาคลอดได้เป็นระยะเวลา ๓ ปี เมื่อเทียบกับ
ประเทศไทยซึ่งลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือนนั้น ไม่สามารถนํามาปรับใช้กันได้ เนื่องจากรัฐบาลต้องแบกรับ
งบประมาณจํานวนมาก 

๕. รัฐควรหาแนวทางหรือเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ และส่งเสริมการประกอบอาชีพทํา 
สปาและนวดแผนไทย รวมถึงร้านอาหารไทย  

๖. พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพให้กับคนไทยในฮังการีให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น  
๗. ส่งเสริมกระบวนการจัดส่งวัตถุดิบในการจัดทําอาหารไทยไปต่างประเทศ 
๘. ข้อกําหนดในการประกอบอาชีพของคนไทยในสาธารณรัฐฮังการี ซึ่งรัฐบาลควรดําเนินการ

เจรจาและหามาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  
๙. ควรจัดให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแลและคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา ตลอดจนถึงการจัดสวัสดิการ

ต่าง ๆ ให้กับคนไทยที่ไปประกอบอาชีพในประเทศต่าง ๆ 
 

----------------------------------------------- 
  

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒๕  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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พิจารณาแนวทางดําเนนิงานในการบรหิารจัดการกองทนุตั้งตัวได้ 

…………………………………………… 

ผลการพิจารณา 
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม 

๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติกําหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ   ผลการดําเนินงานของกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ แนวทางดําเนินงานในการบริหารจัดการกองทุนต้ังตัวได้ โดยให้ฝ่าย
เลขานุการดําเนินการติดต่อประสานงาน  หากผู้บริหารหน่วยงานใดมีความพร้อมมาชี้แจงกับ
คณะกรรมาธิการก่อนให้เชิญหน่วยงานนั้นมาชี้แจง 

จากการติดต่อประสานงานของฝ่ายเลขานุการทราบว่า ในเบื ้องต้นรองศาสตราจารย์
นายแพทย์ กําจร ตติยกวี รองเลขาธิการการอุดมศึกษา (กกอ.) สามารถเดินทางมาร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการได้ หากแต่ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้จัดนิทรรศการ เรื่อง “หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ : เส้นทางสู่กองทุนต้ังตัวได้” ซึ่งได้กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเดินทางไปจัดนิทรรศการซึ่งเป็นวัน
เดียวกันกับวันประชุมของคณะกรรมาธิการ อย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์นายแพทย์ กําจร ตติยกวี รอง
เลขาธิการการอุดมศึกษา (กกอ.) ผู้บริหารกองทุนต้ังตัวได้ ได้แสดงความประสงค์ที่จะมาร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการด้วยตนเอง ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ นายสุภัทร  จําปาทอง  ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา มาช้ีแจงเหตุผลเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมมีมติให้เลื่อนการ
พิจารณาเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยได้มีหนังสือขอเลื่อนการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการมา
ด้วยแล้ว 

ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้มาช้ีแจงแทนนั้น ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗ วรรคแรก บัญญัติว่าบุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญมา
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต้องมาด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อาจมี
หนังสือขอเลื่อนหรือหนังสือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนมาดําเนินการแทนพร้อมทั้งชี้แจงเหตุจําเป็นอย่างชัดเจน
ต่อคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการจึงได้สอบถามความเห็นของคณะกรรมาธิการว่าเห็นควรที่จะ
ยอมให้บุคคลที่ ไ ด้รับมอบหมายให้มาช้ีแจงแทนนั้น แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมาธิการได้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่เห็นว่ารองเลขาธิการการอุดมศึกษา (กกอ.)  
มีภารกิจจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งยังได้มีหนังสือขอเลื่อนการพิจารณาเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ถูกต้องทุกประการ 

 
มติที่ประชุม  
ให้ เลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยให้เชิญรอง

ศาสตราจารย์นายแพทย์ กําจร ตติยกวี รองเลขาธิการการอุดมศึกษา (กกอ.) มาร่วมประชุมอีกครั้ง โดยให้
เพิ่มประเด็นข้อซักถาม ดังนี้ 
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- ข้อมูลพ้ืนฐานที่สามารถใช้เป็นการประชาสัมพันธ์ของกองทุนต้ังตัวได้ เช่น สํานักงานใหญ่ของ
กองทุนต้ังอยู่ที่ใด และหากประชาชนประสงค์ติดต่อขอรับบริการจากกองทุน ประชาชนจะสามารถติดต่อที่
ใดได้บ้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด 

- โครงสร้างในการบริหารขององค์กร  
- เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกองทุนต้ังตัวได้ 
- หากประชาชนสนใจจะเข้าร่วมรับบริการจากกองทุนต้ังตัวได้และจะต้องมีคุณสมบัติแบบ

ใดบ้าง 
 

  …………………………………………………… 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒๖ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจดัการกองทนุตัง้ตัวได้ 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กองทุนตั้งตัวได้ 
๑. รองศาสตราจารย์ กําจร  ตติยกวี รองเลขาธิการการอุดมศึกษาผู้บริหารกองทุนต้ังตัวได้ 
๒. นางสาวนิตยา  นิราศรพ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 
ผลการพิจารณา 

กองทุนต้ังตัวได้เป็นกองทุนที่รัฐบาลให้ความสนใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
วิสาหกิจนวัตกรรม และแนวทางใหม่ และนโยบายข้อ ๑.๑๐.๓ กําหนดว่าจะจัดต้ังกองทุนต้ังตัวได้ในวงเงิน
ประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
ซึ่งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) เป็นหน่วยงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ 
จะให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่จัดต้ังในสถาบันอุดมศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริมให้นําผลงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจใหม่ และผู้ประกอบการ
รายใหม่ในภาคธุรกิจ โดยให้ความสําคัญกับการเพาะบ่มนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ศิษย์เก่า คณาจารย์ 
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คําปรึกษาและข้อมูลในการจัดต้ังบริษัท รวมทั้งสร้างเครือข่ายจัดหา
แหล่งทุนภายนอกและมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปัจจุบันรัฐบาล
กําหนดให้จัดต้ังกองทุนได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วงเงินประมาณ 
๕,๐๐๐ ล้านบาท และตั้งเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการที่ได้รับการกู้ยืม ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รายในปีแรก 

หลักการสําคัญ คือ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  
และสถาบันอาชีวศึกษา หรือบุคคลที่สําเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ที่มีศักยภาพทางความคิด 
ที่มุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ หรือการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ โดยร่วมมือกับธนาคารของรัฐ 
และเอกชน สมาคมศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา ในการพิจารณาการให้สินเชื่อและเงินลงทุน
สําหรับการลงทุน ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากําลังดําเนินการตรวจสอบร่างระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี และการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนต้ังตัวได้ ซึ่งคาดว่าจะแต่งต้ังได้ในเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการวัดประเมินผลต่าง ๆ ของกองทุนต้ังตัวได้ 

โครงสร้างในการบริหารองคก์ร 
ปัจจุบันกองทุนต้ังตัวได้อยู่ระหว่างเสนอร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนต้ังตัวได้ 

ถ้าผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วจะมีโครงสร้างบริหารองค์กรรูปแบบคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ 
๑. คณะกรรมการนโยบายระดับบน มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ กําหนดนโยบาย พร้อมด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานของกองทุนต้ังตัวได้ 

๒. คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 
สํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการอาชีวศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวน 
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๕ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการทําหน้าที่บริหารงาน และมีเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อประสานงาน และติดตาม
ข้อมูลต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย  

สําหรับที่ต้ังของสํานักงานใหญ่ของกองทุนต้ังตัวได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสํารวจเปรียบเทียบพ้ืนที่
สํานักงานอาคารให้เช่า จํานวน ๓ แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่ราชเทวี พ้ืนที่ลาดพร้าว และพื้นที่รัชดาภิเษก โดยมีการ
พิจารณาให้อยู่ในบริเวณการคมนาคมที่สะดวก เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ เช่น เดินทางโดย
รถไฟฟ้า หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น 

กองทุนต้ังตัวได้จะเป็นกลไกสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่
ที่มีความเข้มแข็งทางธุรกิจ คือ นักศึกษา และศิษย์เก่า โดยสามารถสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ  
และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (Product) ในหน่วย ABI (Authorized Business Incubators) โดยต้อง
ผ่านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจก่อน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย ๕๖ แห่งทั่วประเทศ ที่เป็นศูนย์ประสานงานจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และพัฒนา
เทคโนโลยีให้องค์ความรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์ 
สําหรับสถาบันการอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะเพิ่มเติม 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินจากกองทุนตั้งตัวได้ คือ 
๑. เป็นบุคคลที่มสีัญชาติไทย  
๒. เป็นนักเรียนระดับอาชีวศึกษา หรือนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี 
๓. มีความคิดริเริ่มทางธุรกิจ ต้องการเป็นผู้ประกอบการ และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ให้เป็นผู้ประกอบการ 
๔. ธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีโอกาสที่จะสาํเร็จพอสมควร 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกองทุนตั้งตัวได้ คือ 
เป้าหมายบริการของกองทุนต้ังตัวได้ คือ การสร้างโอกาสต้ังต้นธุรกิจแก่นักศึกษา บัณฑิตที่จบ 

ไม่เกิน ๕ ปี เพื่อกู้ยืมเงินในการประกอบธุรกิจ โดยวางเป้าหมายให้กู้ยืมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รายภายในปี 
๒๕๕๖ 

การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองทุนต้ังตัวได้ มีการกําหนดโดย
คณะกรรมการนโยบาย ซึ่งคาดว่าจะแต่งต้ังคณะกรรมการได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ โดยมีการร่าง
ยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านพัฒนาระบบการให้บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ๒. ด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ๓. ด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบบริหารจัดการและติดตามหนี้ 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. กองทุนต้ังตัวได้ ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนใหม่ และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพ 
ดังนั้น คณะกรรมาธิการมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ควรมีการเร่งประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพื่อให้นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าโครงการดังกล่าวได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างครบถ้วน 

๒. กองทุนต้ังตัวได้ ควรมีการจัดเก็บรวบรวมสถิติของนักศึกษาที่เข้ารับบริการ เพื่อให้ทราบถึง
ข้อมูล เช่น นักศึกษามีจํานวนเท่าใดในการเข้ารับบริการ ผลดีหรือผลเสียอย่างไร ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
เป็นข้อมูลให้นักศึกษารุ่นหลังได้รับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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๓. ควรมีหลักเกณฑ์ในการให้กู้ยืมเงินของกองทุนต้ังตัวได้อย่างเคร่งครัด เพราะจะทําให้มีการ
กระจายเงินดังกล่าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เนื่องจากบางครอบครัวมีพ้ืนฐานของความยากจน 
แต่มีศักยภาพในการทําธุรกิจ ทําให้ไม่สามารถลงทุนได้หรือไม่กล้าที่จะเสี่ยงลงทุนในการทําธุรกิจ  

๔. หน่วยงานควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาขาที่มีการเปิดสอนว่าสาขาใดขาดแคลน 
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาของนักศึกษาในอนาคตต่อไป 

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเรื่องสาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... 
และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ไทย 

 
  …………………………………………………… 
 
รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 

รองศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชัย นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
 
ผลการพิจารณา 
 ความเป็นมาของวิชาชพีสังคมสงเคราะห ์
 นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพของไทยกําเนิดขึ้นมาประมาณ ๖๐ ปี วิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
เป็นวิชาชีพที่ทํางานกับมนุษย์และระบบสวัสดิการสังคม โดยทํางานกับบุคคล กลุ่มและชุมชน ซึ่งเผชิญ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อนในมิติทางกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ กลุ่มประชากรที่มี
สภาวะเปราะบาง เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้านและผู้ขาดโอกาสกลุ่มต่าง ๆ  
มีจํานวนมากขึ้นและเข้าไม่ถึงระบบบริการทางสังคม ปัญหามีความหลากหลายและมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน
มากย่ิงขึ้น ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ต้องการระบบบริการที่ครอบคลุม ทั้งด้านการสงเคราะห์ การคุ้มครอง
สวัสดิภาพ การฟ้ืนฟู ป้องกันและการพัฒนาที่มีคุณภาพ จากนักวิชาชีพที่มีความรู้ และได้รับการฝึกฝน
ทักษะในการตอบสนองอย่างมืออาชีพ  การเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์วิชาชีพจึงเป็นการ
ฝึกฝนให้นักสังคมสงเคราะห์มีความรู้ที่ครอบคลุมด้านกว้างและลึก เพื่อทํางานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
คุณภาพ และสามารถเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคมที่เป็นธรรม 
 ปัจจุบันองค์กรวิชาชีพทางสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยและสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ของไทย ได้เป็นสมาชิกขององค์กรนักวิชาชีพทางสากล 
ได้แก่ สมาพันธ์องค์กรสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (International Federation of Social Work- IFSW) , 
องค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Association of Social Work 
Education- APASWE) , สมาคมนักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (National Association of Social 
workers- NASW) , การทํา MOU กับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์เกาหลี (Korean Association of Social 
Workers - KASW) แลกเปลี่ยนด้านวิชาการการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กร
วิชาชีพทางสากลเหล่านี้ เป็นเสมือนการกําหนดทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพ ให้มีศักด์ิและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ และเนื่องจากบทบาททางวิชาชีพของ
ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมาก ปัจจุบันผู้แทนของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพ ประจําประเทศไทย ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการประชุมด้านสังคมขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) แทนสมาพันธ์องค์กรสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (IFSW) อันแสดงถึงสถานะทางวิชาชีพ
ในระดับสากล และหากประเทศไทยสามารถสร้างกลไกในการควบคุมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ 
นักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าระบบใบประกอบวิชาชีพ (License of Clinical Social Work) ก็จะส่งผลให้
สถานะของประเทศได้รับการยอมรับกว้างขวางมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
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 การสังคมสงเคราะห์ เป็นการปฏิบัติงานบริการสังคม และเป็นการทํางานกับมนุษย์ที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งต้องมีศาสตร์หรือองค์ความรู้ ที่จะเข้าใจมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างลึกซึ้ง  
ทั้งสาเหตุแห่งปัญหา พลังความสามารถของผู้ประสบปัญหา และทรัพยากรที่จะเชื่อมโยงมาใช้ในการแก้ไข
และป้องกันปัญหา ให้สามารถทําหน้าที่และอยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสุข โดยยึดหลักปรัชญาที่ว่า “Help 
them to help themselves” หรือ “ช่วยให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้” ซึ่งการสังคมสงเคราะห์ 
ต้องมีศิลปะในการทํางาน กล่าวคือ มีความสามารถในการใช้วิธีการทํางานที่เหมาะสม มีกระบวนการ 
ขั้นตอนการทํางานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีการผสมผสานความรู้ต่างๆ เพื่อนํามาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ เวลา สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม ทรัพยากรและศักยภาพ 
ในตัวตนของผู้ใช้บริการ 

ปัจจุบันมีนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานราชการต่างๆ ประมาณ ๑,๗๗๘ คน  
โดยสามารถแบ่งประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ได้ ดังนี้  

๑) นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาในระดับปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
รับผิดชอบงานให้บริการทางสังคม ทํางานกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ด้วยความรู้ เทคนิค วิธีการทํางานใน
ทักษะเชิงลึก เพ่ือให้กลุ่มผู้ใช้บริการสามารถปรับตัว ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพตนเอง จนสามารถมีชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม จุดเด่นของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คือ การแสวงหาข้อเท็จจริง และการประเมิน
สภาวะทางสังคมของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย การประเมินสภาวะกาย จิต สังคม การประเมินครอบครัว 
การประเมินความเสี่ยง และการประเมินความต้องการ 

๒) ผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ คือผู้ร่วมปฏิบัติงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ให้ความ
ช่วยเหลือ เตรียมงาน และมีส่วนร่วมในการทํางาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาชีพ ผู้ช่วยงานเหล่านี้ 
ไม่มีคุณวุฒิทางสังคมสงเคราะห์ และได้รับค่าตอบแทนในการทํางาน ซึ่งลักษณะงานยังไม่มีความซับซ้อน
มากนัก 

๓) อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ หมายถึง ผู้ที่มีความศรัทธาในการทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์ 
โดยไม่รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆ เป็นการทํางานที่อาสาทําด้วย “จิตอาสา” ซึ่งลักษณะงานมีความ
หลากหลายสูง ทั้งในด้านการสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าในด้านปัจจัย สิ่งของ การสื่อสารกับ
สาธารณะ การทํากิจกรรมต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประสบปัญหาในระยะสั้น 

ปัจจุ บัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ  
และสถาบันการศึกษา ได้วางระบบในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
โดยมีการวางระบบการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ องค์การสวัสดิการสังคม  
และอาสาสมัคร การจัดกลไก การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ การเตรียมการ
พัฒนาองค์กรที่ทําหน้าที่ผลักดันและตรวจสอบคุณภาพวิชาชีพ ตามร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ. ....   

จากบทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจําเป็นต้องมี
การพัฒนาสร้างระบบคุ้มครองความมั่นคงโดยรัฐ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้ได้รับ
การคุ้มครอง รวมทั้งมีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ  ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมแก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน อันเป็นการพัฒนาระบบบริการสังคมและระบบ
สวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ และประชาชนคือผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการมีพระราชบัญญัติวิชาชีพ
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สังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... จะทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มีบทบาทและขอบเขตทางวิชาชีพ 
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล ซึ่งถ้าไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์กับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากขาดระบบ
การควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ ความเป็นเอกภาพในเชิงวิชาชีพและองค์กรที่ปฏิบัติงาน 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... ประกาศใช้แล้ว จะมีผลบังคับกับนัก
สังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งนักสังคม
สงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายที่มีบทบัญญัติให้ดําเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์ เช่น กฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว และอื่น ๆ 
(ตามร่างมาตรา ๒๘ (๑) ) วิชาชีพที่ดําเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์  
ในกฎหมายที่ทํางานกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นต้น ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์
รับอนุญาต จะได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยสามารถอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรม
ความรู้ในการพัฒนาการทํางาน การส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน รวมทั้งจะได้รับ
การยอมรับในฐานะสาขาวิชาชีพซึ่งมีความทัดเทียมกับสาขาอื่น ๆ นอกจากนี้ การได้ขึ้นทะเบียนเป็น 
นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตอาจจะส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพด้วย ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนจะเป็น
การคุมมาตรฐานในระบบผู้ให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ อีกทั้งเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ในด้านความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงานที่มีระบบ 
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางสากล โดยมีการกําหนดเงื่อนไขให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

  …………………………………………………… 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒๘ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาผลการดําเนนิงานของกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.) เก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
การให้กู้ยืมเงนิเพือ่การศึกษา และสถิติการใชเ้งนิคนืของนักศึกษาที่กู้ในช่วงระยะเวลา ๒ ปีที่ผา่นมา 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
๑. นายธาดา  มาร์ติน   ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
๒. นางสาวอัญชลี  ภูริวิทย์วัฒนา  ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารหนี้ 

 
ผลการพิจารณา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีพันธกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวยากจน  ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยมี
คุณสมบัติเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษาและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ี
กําหนดไว้ ปรัชญาพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทย ตอบสนองความต้องการของ
เศรษฐกิจ รักษาวินัยทางการเงิน  การคลังตามหลักธรรมาภิบาล ขณะเดียวกันได้ปลูกจิตสํานึกให้ผู้กู้ซึ่งมี
อายุน้อยได้ตอบแทนทําความดีต่อสังคม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดําเนินการให้กู้ยืมต้ังแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาตรี 
จนถึงปัจจุบัน มีจํานวนผู้ กู้ยืมทั้งสิ้น ๔,๑๖๔,๓๔๗ ราย เป็นเงินให้กู้ยืมจํานวน ๓๑,๘๔๓ ล้านบาท  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ กองทุนได้จัดสรรจํานวนผู้กู้และจํานวนเงินกู้ยืมให้กับสถานศึกษาของรัฐบาลมากกว่า
เอกชน ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  
ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนด มีบิดา มารดา ผู้ใช้อํานาจ
ปกครอง หรือคู่สมรส เป็นผู้ค้ําประกันในสัญญาเงินกู้ บุคคลผู้รับรองรายได้ เช่น ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่ง
ไม่ตํ่ากว่าระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัด 
และประเมินผลของสถาบันการศึกษา มีความประพฤติดี ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในสาขาใด ๆ มาก่อน ไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างการศึกษา ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษ
จําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท มีอายุ 
ในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก ๑๕ ปีรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน ๖๐ ปี  

การชําระหนี้และหลักเกณฑ์การชําระหนี้ 
กองทุนได้ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษา ไปแล้วจํานวนทั้งสิ้น ๔,๑๖๔,๓๘๗ ราย  จากข้อมูล

ทางบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผู้ครบกําหนดชําระเงินคืนจํานวน ๒,๖๓๗,๕๓๐ ราย โดย
สรุปมีผู้มาชําระคืนตามเกณฑ์ประมาณร้อยละ ๗๘ เปอร์เซ็นต์ ไม่ติดต่อชําระ ๕๘๒,๖๘๖ ราย คิดเป็นร้อย
ละ ๒๒ 

- เมื่อผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา ๒ ปี ถือว่าผู้กู้ยืมเป็นผู้ครบกําหนด
ชําระหนี้ ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องชําระหนี้คืนให้กับกองทุนตามระเบียบของกองทุน 

- ผู้กู้ยืมที่กําลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา ๒ ปีและไม่ได้แจ้งสถานภาพ 
การเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ธนาคารทราบ ถือว่าเป็นผู้ครบกําหนดชําระหนี้  
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- ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคมของปีที่ครบกําหนดชําระ ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้นักเรียน 
นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่ครบกําหนดชําระหนี้งวดแรก และจะต้องชําระหนี้งวดแรกภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม  
ของปีที่ครบกําหนดชําระหนี้ 

- ผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปีของต้นเงินคงค้างของปีที่ ๑ เป็นต้นไป และจะต้องชําระหนี้
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๑๕ ปีนับจากวันครบกําหนดชําระหนี้งวดแรก 

- ในกรณีผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชําระหนี้ภายในเวลาที่กําหนด ถือว่าผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้จะต้องเสีย
เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปีในกรณีค้างชําระไม่เกิน ๑๒ เดือน และเสียเบ้ียปรับในอัตราร้อยละ ๑๘ 
ต่อปี กรณีค้างชําระเกิน ๑๒ เดือน   

ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน  
๑. ปัจจุบันกองทุน ฯ มีสถานะขาดสภาพคล่องในการดําเนินการให้กู้ยืมในปี ๒๕๕๖ ทําให้เกิด

ภาระหนี้ค้างชําระ 
๒. ควรมีการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่มเข้าร่วมโครงการและทําให้กองทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้กู้ได้โดยตรง 
แนวทางแก้ไข 
- จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ติดตามหนี้ ปรับลดจํานวนผู้กู้รายใหม่ให้เหมาะสมกับเงินทุนที่ม ี
- ดําเนินการเปลี่ยนวิธีชําระหนี้เป็นรายเดือน เพิ่มช่องทางชําระหนี้ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ผู้กู้ 

มีความรับผิดชอบ 
- ขยายวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  

ให้ครอบคลุมวิชาที่ขาดแคลน เพิ่มอํานาจกองทุนฯในการเข้าถึงข้อมูล การใช้มาตรการทางการปกครอง 
ในการติดตามหนี้ 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. ควรจัดให้มีการสัมมนา และการจัดทําworkshopเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานของกยศ.เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครู และนักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ
กองทุน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

๒. กยศ.ควรดําเนินการพิจารณาแก้ไขระเบียบหรือพระราชบัญญัติกองทุนฯเพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนต่อต่างประเทศได้มีสิทธ์ิในการเข้าร่วมโครงการของกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษาเหมือนนักเรียนในประเทศ 

๓. กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาควรดําเนินการโครงการสานฝันอาชีพอย่างต่อเนื่อง  
เพราะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 
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มติที่ประชุม 
ขอให้กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาจัดส่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา 

ฉบับที่.. พ.ศ. ... มาให้คณะกรรมาธิการเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาครั้งต่อไป 
 

----------------------------------------------- 
  

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๒๙ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเตรยีมความพรอ้มในการเดนิทางไปศึกษาดงูานตา่งประเทศของคณะกรรมาธิการ  
ณ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ ระหวา่งวนัพฤหสับดทีี่ ๒๐ – วันจนัทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
บริษัทบริหารจัดการการเดินทาง ROYAL LUXURY TRAVEL จํากัด 
นายสุรศักด์ิ  นงนุช   กรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารจัดการ 

      การเดินทาง ROYAL LUXURY TRAVEL จํากัด 
 
ผลการพิจารณา 

คณะกรรมาธิการมีกําหนดที่จะเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่าง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ – วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยจะออกเดินทางในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๕ เวลา ๒๓.๓๐ นาฬิกา โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG ๖๕๖ และเดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๕๕ นาฬิกา จากนั้นคณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษาดูงาน  
ณ Korea Association of Social Worker สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม และเดินทางกลับในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา 
โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG ๖๓๕ เดินทางถึงประเทศไทยใน เวลา ๒๒.๕๐ นาฬิกา ในการนี้ผู้แทน
จากบริษัทบริหารจัดการการเดินทาง ROYAL LUXURY TRAVEL ได้ช้ีแจง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ในการเดินทาง อาทิเช่น สภาพอากาศ สถานที่ศึกษาดูงาน และกําหนดการเดินทางในภาพรวม เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมาธิการ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จะได้มีการจัดทํารายงานสรุปผลเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓๐ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนนิการจัดสินเชื่อให้กับผู้ใช้แรงงาน 
สําหรบัการเดนิทางไปทํางานในตา่งประเทศตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน 

…………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 

สํานักงานประกันสังคม  
นางดุษฎี  อัมรานุรักษ์     รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
 

ผลการพิจารณา 
 การจัดสินเชื่อให้กับผู้ใช้แรงงานสําหรับการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศนั้นเป็นไปตามโครงการ
สินเชื่อเพื่อลูกจ้าง ผู้ประกันตนไปทํางานต่างประเทศ ตามนโยบายของนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยประสงค์ให้เป็นการช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ต้องการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ ให้ได้มีแหล่งเงินกู้ในระบบ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐ คน 
ภายใต้วงเงินค้ําประกันของสํานักงานประกันสังคมซึ่งจะนําฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในบัญชีเงินฝาก
ประจําดอกเบี้ยตํ่า รวมทั้งสิ้นเป็นจํานวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยขณะนี้มีธนาคารตอบรับเข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๓ แห่ง จาก ๘ แห่ง อันได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับเงินกู้อยู่ที่ร้อยละ ๘ ถึงร้อยละ ๑๐ อย่างไรก็ตาม สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนดให้ธนาคารอื่นแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้  โดยจะต้องเสนออัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ และคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการภายในเดือน
พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป 

สําหรับคุณสมบัติของลูกจ้างที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อนี้ จะต้องเป็นผู้ประกันตน 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และต้องเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับอนุญาตให้ไปทํางาน 
ในต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีวงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้แล้วแต่ธนาคาร
เป็นผู้พิจารณา โดยธนาคารจะพิจารณาจากความจําเป็น และเพียงพอเท่าที่ต้องใช้จ่ายจริง ซึ่งงวดชําระ
เงินกู้นี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาตามสัญญาจ้างงานในต่างประเทศ ในประเด็นผู้ใช้แรงงานประเภทที่มิได้เป็น
สมาชิกกองทุนประกันสังคมนั้น ทางกระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีความประสงค์ที่จะขยายโอกาส
ให้เท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม หากแต่ว่าในการดําเนินการตามโครงการให้สินเชื่อนี้ต้อง
เริ่มจากผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมก่อน 

แนวทางการดําเนินงานการอนุมัติเงินสินเชื่อให้กับผู้ใช้แรงงานนี้ ในเบื้องต้นผู้ใช้แรงงานที่มีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องไปยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังต้องเดินทาง
ไปขอหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางานเพื่อขอให้กรมการจัดหางานตรวจสอบและรับรองว่างานที่ผู้กู้
ประสงค์จะไปทํางานนั้นมีอยู่จริง โดยกรมการจัดหางานจะมีสํานักงานในต่างประเทศเพื่อตรวจสอบความ
ชัดเจนถึงลักษณะงานและความมีอยู่จริงของงานดังกล่าวด้วย ในขณะเดียวกันธนาคารที่ผู้ใช้แรงงาน 
ย่ืนคําขอสินเชื่อไว้แล้วนั้นจะพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อไว้ก่อน หลังจากนั้นเมื่อได้รับการยืนยันจาก
กรมการจัดหางานว่าผู้ใช้แรงงานมีงานเป็นที่แน่นอนธนาคารจึงจะจ่ายเงินสินเชื ่อให้กับผู้ใช้แรงงาน 
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ซึ่งเป็นผู้กู้ต่อไป โดยระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อนี้ไม่เกิน ๑๐ วัน หลังจากหลักฐานเอกสารทุกอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

ปัจจุบัน สํานักงานประกันสังคมจัดให้มีโครงการสินเชื่อสําหรับผู้ใช้แรงงานในการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศภายใต้วงเงิน ๕ ,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ถือเป็นงบประมาณสําหรับ 
การลงทุนด้านสังคม หากโครงการดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชน สํานักงานประกันสังคมยังสามารถ 
ขอขยายวงเงินสําหรับการลงทุนด้านสังคมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่ได้กําหนดไว้ก่อน 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. โครงการดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการจะสามารถเข้าร่วม

โครงการนี้ได้ ประชาชนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมเสียก่อนซึ่งในข้อเท็จจริงยังมีประชาชน
เป็นจํานวนมากมิได้อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งอาจทําให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์จากโครงการนี้ หากสํานักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงานได้พิจารณาถึงประชาชนกลุ่มนี้
ด้วยแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

๒. คณะกรรมาธิการเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ในอัตราร้อยละ ๘ ถึงร้อยละ ๑๐ ตามที่
สํานักงานประกันสังคมแจ้งต่อคณะกรรมาธิการนั้น เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ยังสูงเกินไปสําหรับผู้ใช้แรงงาน 
หากสามารถดําเนินการลดอัตราดอกเบี้ยลงให้มากกว่านี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานมากขึ้น 

๓. ในกรณีที่ผู้ใช้แรงงานผู้ได้ย่ืนขอสินเชื่อตามโครงการ และได้เดินทางไปทํางานในต่างประเทศแล้ว    
หากต่อมาภายหลังผู้ใช้แรงงานคนดังกล่าวเสียชีวิตหรือทุพลภาพจนไม่อาจทํางานต่อไปได้ สํานักงาน
ประกันสังคมควรมีแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานคนนั้น เช่น ยกเว้นการชําระหนี้ที่เกิดจากการขอสินเชื่อ
เพื่อเดินทางไปทํางานในต่างประเทศทั้งหมด เป็นต้น 

๔. ในการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศนั้นบริษัทจัดหางานจะเป็นกลไกหนึ่งที่มีความสําคัญ
ต่อการทํางานของผู้ใช้แรงงาน คณะกรรมาธิการประสงค์จะให้กระทรวงแรงงานควบคุมบริษัทเหล่านี้ 
ให้ดําเนินงานด้วยความเรียบร้อย เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน 

๕. คณะกรรมาธิการประสงค์ให้สํานักงานประกันสังคมติดตามและตรวจสอบโรงพยาบาลที่เข้า
ร่วมโครงการของสํานักงานประกันสังคม โดยเฉพาะการให้บริการสมาชิกกองทุนประกันสังคม เนื่องจาก 
มีกรณีที่ผู้ป่วยประกันสังคมเข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยซึ่งเป็น
สมาชิกกองทุนประกันสังคมต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนดําเนินการรักษาพยาบาล 

มติที่ประชุม 
๑. ให้สํานักงานประกันสังคมจัดส่งเอกสารรายงานสถานภาพกองทุนประกันสังคมให้กับ

คณะกรรมาธิการ 
๒. หากแนวทางการดําเนินการของโครงการสินเชื่อเพื่อลูกจ้าง ผู้ประกันตนไปทํางานต่างประเทศ

เสร็จเป็นที่แน่นอนแล้วให้สํานักงานประกันสังคมแจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบด้วย 
๓. โครงการดังกล่าวเริ่มดําเนินการเมื่อใดให้สํานักงานประกันสังคมแจ้งให้คณะกรรมาธิการ

ทราบด้วย   
…………………………………………………… 

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของขา้ราชการ 

และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕  
รวมทั้งแนวทางในการช่วยเหลือการครองชีพของลูกจ้างประจาํและลกูจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ 

…………………………………………………… 
 
รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 

กรมบัญชีกลาง 
๑. นายมนัส  แจ่มเวหา  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๒. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 

 
สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
๑. นางสุชาดา  รังสินันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

    รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
      ข้าราชการพลเรือน 
๒. นางสาวอัจฉรา  โกศัลวัฒน ์  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่ง 

      และค่าตอบแทน 
 
ผลการพิจารณา 

กรมบัญชีกลาง 
สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ได้มีนโยบายให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท กรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังจึงได้
ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งในระเบียบดังกล่าวได้ให้คํานิยาม คําว่า 
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  
ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบ ฯ จะต้องเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณตามกรอบอัตรากําลังที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ได้กําหนดสําหรับตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณงบบุคลากร หรือที่สํานักงบประมาณ 
ได้กําหนดสําหรับตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในประเทศที่ปฏิบัติงานตามโครงการหรืองานที่มีระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดแน่นอน ไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณและผู้รับจ้างกรณีเอกชน
ดําเนินงานของส่วนราชการที่เป็นการจ้างประเภทเหมาบริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากส่วนราชการใดจะจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้าง
ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณให้อยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว และ
ในขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้ทําหนังสือสอบถามข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้แจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวมายังกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยจะนําข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดมา
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พิจารณาเพื่อคํานวณว่าหากจะจ่ายเงินเพิ่มการค่าครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างแล้วในภาพรวมจะเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจํานวนเท่าใด และจะนําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป  

สําหรับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานที่
จ้างจากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานรัฐที่กํากับดูแล
กองทุนหมุนเวียน และจะต้องมีเงินเพียงพอที่จะจ่าย รวมทั้งไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วน
ลูกจ้างประเภทการจ้างเหมาบริการมีลักษณะเป็นการจ้างเป็นราย ๆ โดยมีการตกลงทําสัญญาและจ่าย
ค่าจ้างกันตามข้อตกลงและมีการประเมินผลงาน กรมบัญชีกลางได้มีการผ่อนปรนว่าหากเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทจ้างเหมาบริการ หากรัฐมีนโยบายกําหนดให้ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ๑๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานซึ่งเป็นผู้จ้างจะใช้ดุลยพินิจในการปรับแก้สัญญาจ้างโดยขยายอัตรา
ค่าจ้าง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายเงินดังกล่าว 

 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมี บุคลากรในภาคราชการ  ๑๗ ประเภท 

โดยแบ่งเป็นข้าราชการ ๑๓ ประเภท และประเภทอื่น ๆ ๔ ประเภท อํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ฯ  
จะรับผิดชอบดูแลเฉพาะข้าราชการ ๑๓ ประเภท ซึ่งรวมถึงลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว แต่ไม่รวมถึง
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยลักษณะการจ้างงานแบ่งออกเป็นลูกจ้างประจํามีรูปแบบการจ้างงานตลอดชีพ  
มีการปรับขึ้นเงินเดือน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ส่วนลูกจ้างชั่วคราวมีรูปแบบการจ้างงานแบบไม่ถาวร 
ต่อสัญญาจ้างปีต่อปีไม่มีการขึ้นเงินเดือน และไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แต่มีประกันสังคมเฉพาะ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการที่เกิดขึ้นเฉพาะบางช่วงเวลา หรือเสริม
อัตรากําลังในช่วงที่มีภารกิจเร่งด่วนมีระยะเวลาสั้น อาจมีการจ้างงานได้แบบรายเดือน รายวัน หรือราย
ช่ัวโมง 

สําหรับพนักงานราชการ ปัจจุบันมีจํานวนทั้งหมด ๑๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งเดิมก็คือลูกจ้างชั่วคราวที่มี
สัญญาจ้าง ๑ ปี รูปแบบการจ้างงานแบบไม่ถาวร สัญญาการจ้างต้ังแต่ ๑ – ๔ ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้ 
ทั้งนี้ ขึ้นกับผลการปฏิบัติงาน มีการปรับขึ้นเงินเดือน ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แต่มีประกันสังคม 
เป็นรูปแบบการจ้างงานภาครัฐแบบใหม่ที่มีเป้าหมายที่จะทดแทนการจ้างงานแบบลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
ชั่วคราว ส่วนลูกจ้างชั ่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ จะมีลักษณะเป็นการจ้างจากบริษัทเอกชน  
และโดยได้นํามาปรับใช้จ้างตัวบุคคล จึงไม่มีการขึ้นค่าจ้างหรือสวัสดิการใด ๆ เพราะเป็นสัญญาจ้างเหมา
บริการ ในการขออนุมัติงบประมาณดังกล่าวต้องขออนุมัติจากสํานักงบประมาณทั้งหมด  

ส่วนพนักงานส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีจํานวน ๑๘๐,๐๐๐ คน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยลูกจ้างชั่วคราวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้คําว่า “พนักงานจ้าง” สัญญาการจ้างงานระยะเวลา 
๓ ปี สําหรับอัตรากําลังในส่วนของพนักงานท้องถิ่นจะมีองค์กรท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล 

สําหรับกรณีที่มีหน่วยงานบางหน่วยงาน จ้างบุคลากรตํ่ากว่าวุฒิการศึกษา เรื่องดังกล่าวถือว่าเป็น
นโยบายของผู้บริหารภายในหน่วยงานนั้น ๆ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไม่ได้เข้าไปดูแล 
ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องภายในหน่วยงาน เช่น กรณีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่เปิดรับสมัคร 
ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนในระดับช้ันประทวน ซึ่งเมื่อนโยบายของ
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รัฐบาลให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นภายใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จนทําให้ต้องมีการยกเลิกการจ้างบุคลากรที่ไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจ้างงานของส่วนราชการจะประกอบด้วยงานประจําช่ัวคราว และงาน
ตามช่วงระยะเวลา ดังนั ้น เมื ่อมีการจ้างลูกจ้างมาทํางานแล้วอาจเกิดปัญหาเนื ่องจากการจ้างงาน 
มีหลายรูปแบบ เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งการจ้างงาน
บุคลากรแต่ละประเภท มีความแตกต่างกัน เช่น เรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ระยะเวลาในการจ้าง 
นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเงินที่ใช้ในการจ้างงานที่แตกต่างกันอีกด้วย เช่น เงินในงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (เงินมิยาซาว่า) จึงทําให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดของบุคคล
ผู้รับจ้าง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวว่าถ้าเป็นลูกจ้างส่วนราชการแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ 
ที่ไม่แตกต่างกัน ได้รับการจ้างงานตลอดชีพ ทั้งนี้ เพราะส่วนราชการไม่เคยชี้แจงให้ผู้รับจ้างเข้าใจอย่าง
ชัดเจน ว่าตนได้รับการว่าจ้างด้วยเงินจากแหล่งใด ซึ่งหมายความว่าข้อกําหนดการจ้างและสิทธิประโยชน์ 
ที่จะได้รับก็จะต้องแตกต่างกันไปด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการมีจุดมุ่งหมายให้มีผู้ปฏิบัติงาน
ช่ัวคราวเท่านั้น แต่ส่วนราชการกลับจ้างลูกจ้างชั่วคราวแบบถาวรโดยไม่มีการขึ้นเงินเดือน ซึ่งทําให้ลูกจ้าง
ช่ัวคราวเข้าใจว่าจะต้องได้รับการจ้างงานตลอดชีวิต ดังนั้น เมื่อมีการเลิกจ้างก่อนถึงอายุ ๖๐ ปี ลูกจ้าง
เหล่านี้จะรู้สึกถูกหน่วยงานเอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม และนําเรื่องไปฟ้องร้องตามองค์กรต่าง ๆ  ส่วนกรณีการ
จ้างเหมาบริการ โดยการจ้างตัวบุคคล ทําให้ผู้รับจ้างเข้าใจผิดว่าจะต้องได้รับสวัสดิการประกันสังคมและ
สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างของส่วนราชการ โดยเฉพาะเมื่อลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้รับการ
ปรับเงินค่าจ้างให้สูงขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการวุฒิปริญญาตรี
เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ทําให้ผู้รับจ้างเหมาบริการรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม เพราะไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างด้วย 
โดยไม่เข้าใจว่าสภาพการจ้างงานมีความแตกต่างกัน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. กรณีผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแต่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ตํ่ากว่าวุฒิการศึกษา 

ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวตํ่ามากเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นตํ่า จึงทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น เช่น ในกรณีของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่เปิดรับสมัครผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแต่ปฏิบัติงานและรับ
เงินเดือนในระดับช้ันประทวน  หรือในกรณีของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายกเทศบาลตําบล หรือนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อเข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าว ก็จะให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ทํางานอยู่เดิมออกจาก
ตําแหน่ง และจัดให้มีการรับสมัครตําแหน่งงานใหม่แทนตําแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยมีการเรียกรับเงินจากการ
สมัครสอบเข้ารับตําแหน่งเป็นพนักงานท้องถิ่น มีความเห็นว่ากรมบัญชีกลางควรเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นในการเรียกรับเงินกรณีดังกล่าว 

๒. คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ควรปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆ ให้กับผู้ที่สําเร็จการศึกษาแต่ยังไม่มีงานทํา โดยอาจจะไปประกอบกิจการ
ส่วนตัวเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต หรือควรศึกษาในหลักสูตรที่มีความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

๓. กรมบัญชีกลางควรทําหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานให้มีการจ้างงานลูกจ้าง
ช่ัวคราวในตําแหน่งงานให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน 
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๔. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนควรมีหน้าที่ในการกําหนดกรอบอัตรากําลังลูกจ้าง
ประเภทจ้างเหมาบริการ 

๕. กรมบัญชีกลางและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ควรร่วมกันริเริ่มหาแนวทาง
ในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างทุกประเภทให้ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการที่เป็นธรรม 

  …………………………………………………… 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓๒ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพได้อย่างทัว่ถึง  

รวมทั้งแนวทางในการบูรณาการการบริหารจัดการ ๓ กองทุนประกันสุขภาพของรฐั 

  …………………………………………………… 
 
รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 

กระทรวงสาธารณสุข 
๑. นายวิทยา  บุรณศิร ิ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
๒. นายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กระทรวงการคลัง 
นายมนัส  แจม่เวหา   อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงแรงงาน  
นายจีรศักด์ิ  สคุนธชาติ   เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

 
ผลการพิจารณา 
 รัฐบาลภายใต้การนําของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีแนวคิดในการบูรณาการ
การบริหารจัดการ ๓ กองทุนประกันสุขภาพของรัฐ อันได้แก่ กองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการตกลงความร่วมมือของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงาน
ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเป็นการตกลงความร่วมมือที่สอดคล้องกัน 
คือ เมื่อมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่อาจถึงแก่ชีวิต จะต้องไม่ถูกถามสิทธิ และสามารถรักษาได้ทันทีในทุกพ้ืนที่  
โดยคนไทยทุกคนจะต้องได้รับบริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําของสิทธิ
และความไม่เสมอภาคระหว่าง ๓ กองทุนสุขภาพของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ่ายเบี่ยงการรักษา การถาม
สิทธิก่อนรักษาและต้องสํารองจ่ายเงินก่อนการรักษาของผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งนิยามของคําว่า “เจ็บป่วยฉุกเฉิน” 
หมายถึง ผู้ป่วยที่เป็นโรคได้รับบาดเจ็บหรือ มีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นอาการที่คุกคามต่อการทํางานของอวัยวะ
สําคัญ ซึ่งต้องดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะอาจทําให้เสียชีวิตได้ทันที สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที
ทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ถูกถามสิทธิก่อนรักษา ไม่ต้องสํารองเงินจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ไม่ถูกบ่ายเบ่ียงการรักษา และได้รับการดูแลรักษาจนกว่าอาการจะทุเลาลง โดยเริ่มมีผล
ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมา  

การบูรณาการการบริหารจัดการ ๓ กองทุนดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําของ
โอกาสในการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาระบบยา ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ
จํานวนมากในส่วนของค่ายาให้กับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเนื่องจากบางส่วนอาจมีการรักษา
เกนิความเป็นจริงหรือเกินความจําเป็นของโรค รวมทั้งมีบุคคลบางกลุ่มฉวยโอกาสขอรับยาจากโรงพยาบาล
หลายแห่งโดยใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือที่เรียกว่า “ช้อปป้ิงยา” ซึ่งได้มีการต้ัง
คณะกรรมการ ที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งต้ังขึ้นและมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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เป็นประธานเพื่อแก้ไขปัญหาระบบยา การจัดทําบัญชียาหลักเพื่อให้ผู้ป่วยทั้ง ๓ สิทธิใช้ยาจากบัญชีเดียวกัน 
คาดว่าจะช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ายาที่เป็นปัญหาอยู่นี้ลงได้  
 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้ขยายสิทธิในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมมากย่ิงขึ้น ซึ่งกําลังเริ่ม
ดําเนินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายให้ทั้ง ๓ สิทธิได้รับการ
บริการรักษามาตรฐานเดียวกัน โดยเริ่มต้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต  
คือ จะทําให้ทราบว่าผู้ป่วยเอดส์ในแต่ละระบบมีจํานวนเท่าใด รับการรักษามากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทั้งการตรวจสอบการใช้ยาและการวางแผนการรักษาภาพรวมทั้งประเทศ อีกทั้งการบูรณการนี้ 
จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หากมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ เช่น เมื่อบุตรข้าราชการบรรลุนิติภาวะแล้ว
จะไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ แต่ยังคงได้รับความต่อเนื่องในการ
รักษาพยาบาลโดยสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ทันที หรือผู้ประกันตนในประกันสังคม 
ที่ออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เช่นกัน 
 กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเหตุว่าโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการบริโภค 
ของประชาชน จึงได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในระยะยาว กล่าวคือ การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงโดยเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดสารพิษและ
ถูกหลักโภชนาการ เป็นสิ่งสําคัญในการรักษาสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงปราศจากโรคภัย  
  

ปัญหาในการดําเนนิการบูรณาการการบรหิารจัดการ ๓ กองทุนประกนัสุขภาพของรัฐ 
(๑) ปัญหาการร้องทุกข์จากประชาชน จํานวน ๑ ใน ๔ เกี่ยวกับการมองต่างมุมของผู้ป่วยและ

แพทย์ผู้รักษาที่วินิจฉัยว่าอาการป่วยที่เป็นนั้นไม่ใช่อาการป่วยฉุกเฉินตามที่ได้ประกาศไว้ และจํานวน ๓  
ใน ๔ เป็นเรื่องขอให้ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงานหลักกับ
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือข่าย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบปกติของสิทธิที่ผู้ป่วยมีอยู่ใน ๓ กองทุน  

(๒) ปัญหาประชาชนถูกเรียกเก็บเงินบางส่วนหรือทั้งหมดจากโรงพยาบาล ผลจากการสอบถาม
ประชาชนที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การดําเนินการจ่ายเงินตามการบูรณาการ
การบริหารจัดการ ๓ กองทุนนี้ มีระบบการเบิกจ่าย ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ ๒๔ วัน นับจากวันที่
โรงพยาบาลได้มีการบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบ และเมื่อโรงพยาบาลได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลแล้ว จะมีการ
สอบถามข้อมูลไปยังผู้ป่วยที่มารับบริการว่ามีความพึงพอใจหรือไม่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุป่วยฉุกเฉิน
อย่างไร ถูกเรียกเก็บเงินหรือไม่ มีความคิดเห็นอย่างไร ต้องการให้ปรับปรุงระบบหรือไม่ โดยจากสถิติที่ได้
เก็บข้อมูลมานั้นพบว่า ครึ่งหนึ่งถูกเรียกเก็บเงิน แต่การเรียกเก็บเงินในที่นี้เป็นระบบปกติของโรงพยาบาล
เอกชนที่จะเรียกเก็บอยู่แล้ว โดยเรียกเก็บเป็นเงินมัดจําไว้ส่วนหนึ่ง เมื่อโรงพยาบาลได้รับค่ารักษาพยาบาล
จาก สปสช. แล้วก็จะคืนเงินให้กับผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม การเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรือเก็บเงินค่ารักษา
บางส่วนก่อนที่จะทําการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนั้น เป็นระบบที่โรงพยาบาลเอกชนกําหนดขึ้นเอง  
ซึ่งไม่ได้มีข้อบังคับหรือระเบียบห้ามไว้แต่อย่างใด แต่ตามกฎหมายแล้วในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการป่วยฉุกเฉิน 
ที่อาจะเป็นอันตรายถึงชีวิต โรงพยาบาลเอกชนจะต้องทําการรักษาผู้ป่วยทันที 
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. โรงพยาบาลในต่างจังหวัดหลายแห่งยังขาดแคลนเครื่องฟอกไต และบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงส่งผลให้มีผู้ป่วยจํานวนมากต้องรอรับการรักษาเป็นระยะเวลานาน กระทรวง
สาธารณสุขควรเร่งหาแนวทางในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งจัดหา
เครื่องฟอกไตให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลโดยเร็ว  
 ๒. กระทรวงสาธารณสุขขยายโรงพยาบาลหรือเพิ่มจํานวนโรงพยาบาลของรัฐในเขตพื้นที่อําเภอ 
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ชุมชนอยู่อาศัยขนาดใหญ่ มีหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งและ 
มีประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ประชาชนต้องไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเมื่อเกิดกรณีเจ็บป่วย
เพราะโรงพยาบาลของรัฐมีไม่เพียงพอ 
 ๓. โรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัด มีประชาชนไปใช้บริการจํานวนมาก 
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ การบริการไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งมีที่จอดรถไม่เพียงพอ ส่วนสถานีอนามัย
ตําบลบ้านกลางก็มีผู้ใช้บริการจํานวนมาก แต่ยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ขอให้
กระทรวงสาธารณสุขดูแลเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกที่กําลังระบาด เพราะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเด็กจากตําบล
บ้านกลาง จังหวัดปทุมธานี ได้เสียชีวิตจากไข้เลือดออก 
 ๔. กระทรวงสาธารณสุขควรมีแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย โดยอาจเริ่มต้นจากการส่งเสริมการออกกําลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็น
การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในระยะยาว 
 ๕. ควรประชาสัมพันธ์ในประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามนโยบายการบูรณาการการ
บริหารจัดการ ๓ กองทุน รวมทั้งมีประชาชนมาร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า
อยู่บ่อยครั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงินรักษาพยาบาลล่วงหน้าดังกล่าว 
 ๖. บางพื้นที่ในต่างจังหวัดยังไม่ทราบเกี่ยวกับหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เช่น  
บทบาทของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลมากย่ิงขึ้น 
 ๗. คณะกรรมาธิการได้ช่ืนชมสํานักงานหลักประกับสุขภาพแห่งชาติในการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในปี ๒๕๕๓ เกิดปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยจากอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ซึ่งต้องไปรักษาต่อที่จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นภาวะป่วยฉุกเฉินและต้องส่งต่อด้วยเรือเร็ว (Speed boat) แต่
ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงถึง ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งทางเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้ดําเนินการแก้ไขระเบียบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผู้ป่วย จึงส่งผลให้ประชาชนอําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงาได้รับการบรรเทาความเดือนร้อนจากปัญหาดังกล่าว 

  …………………………………………………… 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓๓ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์การอนุมัติการผ่อนชําระรวมทั้งการดําเนนิการตา่ง ๆ 
ในโครงการสวสัดิการเงนิกู้ ช.พ.ค. ของ สกสค. ตลอดจนงบประมาณที่จัดสรรในแตล่ะโครงการ 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
สํานักงานสวัสดิภาพครูกระทรวงศึกษาธิการ 
 นางปิยาภรณ์  เยาวาจา  ผู้อํานวยการสํานักงานสวัสดิภาพครู  
สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา 
๑. นางสาวกัญญาณัฐ  แจม่ม ี  ผู้อํานวยการกลุ่มงาน ช.พ.ค. 
๒. นางมยุรี  ตัณฑวัล   ผู้อํานวยการกลุ่มการเงินและบัญชี 

 
ผลการพิจารณา 

พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์การอนุมัติ การผ่อนชําระรวมทั้ง 
การดําเนินการต่าง ๆ ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ของ สกสค. ตลอดจนงบประมาณที่จัดสรรในแต่ละ
โครงการ มีสาระสําคัญพอสรุปได้ดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีสถานะ
เป็นนิติบุคคล อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ โดยแยกจาก
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน
และความมั่นคง ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาภารกิจตามหน้าที่ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อ 
การเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

โครงการ ช.พ.ค. 
โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) อยู่ในสังกัดของ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ 
สกสค. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็น
นิติบุคคล ภายใต้กํากับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ การบริหารกิจการ ช.พ.ค. มีคณะกรรมการดําเนินการโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย การดําเนินการ การทํานิติกรรม หรือทําข้อตกลงในเรื่องใด เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 
ในฐานะประธานคณะกรรมการ ช.พ.ค. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ช.พ.ค. ก่อนจึงจะ
ดําเนินการได้ 

นโยบายและภารกิจโครงการ 
โครงการ ช.พ.ค. จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ รวมเวลาจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ ๖๑ มีนโยบายและ

ภารกิจดูแลด้านสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายได้น้อย เป็นการช่วยผ่อนคลาย 
ความเดือดร้อนของครู โดยเฉพาะครูที่สูงอายุ และพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้วไม่สามารถจะหาแหล่งเงินกู้
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จากสถาบันการเงินได้ โดยอาศัยหลักการว่าเมื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรมจะมีเงิน ช.พ.ค.  
ไว้ชําระหนี้เงินกู้ได้ และมีเงินส่วนหนึ่งเหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาไว้กับบุตรหลาน สมาชิก ช.พ.ค. เองก็มี
ความจําเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนเยาวชนของชาติ ขณะเดียวกัน นายอดิสัย  โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในขณะนั้นได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. หาแนวทางให้สมาชิกได้ใช้เงินก่อนถึงแก่กรรม
บางส่วน ส่วนที่เหลือคงไว้ให้ครอบครัวของสมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม 

โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกไม่เกิน
รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จนปัจจุบันพัฒนามาถึงโครงการที่ ๗ หรือโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. วงเงิน 
ที่ให้กู้แก่สมาชิกไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการ
สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ของ สกสค. ตามรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ๗ หรือโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. วงเงินที่ให้กู้แก่
สมาชิกไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สถาบันการเงินที่ได้รับดําเนินการในโครงการดังกล่าวคือ ธนาคาร 
ออมสิน ผู้มีสิทธิกู้จะต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. มีอายุการเป็นสมาชิกต้ังแต่ ๖ ขึ้นเดือนไป มีสิทธิกู้ในวงเงิน 
ไม่เกิน ๑.๒ ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิกต้ังแต่ ๑ ปีขึ้นไป มีสิทธิกู้ในวงเงินเกิน ๑.๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน  
๓ ล้านบาท ชําระเงินต้นและดอกเบี้ย MLR - ๐.๘๕ คืน ช.พ.ค. ทุกเดือน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมโดยทายาท
ทําหนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัวและโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่สถาบันการเงิน ผู้กู้ต้องไม่เคยกู้
โครงการ ช.พ.ค. มาก่อน สําหรับที่ผู้ กู้เงินโครงการ ช.พ.ค. อยู่ก่อนสามารถกู้เพื่อหักลบกลบหนี้ได้  
ในกรณีนี้ผู้กู้อาจเลือกทําประกันสินเชื่อซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจ หากไม่มีประกันสินเชื่อจะต้องเพิ่มผู้ค้ํา
มากขึ้น หรือใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน เมื่อถึงแก่กรรมครอบครัวจะได้รับเงินสงเคราะห์เช่นเดิม โดยธนาคาร
ได้รับคืนเงินกู้จากการทําประกันสินเชื่อ เปิดโครงการวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น ๑๔๘,๐๐๐ ราย วงเงินสินเชื่อ ๒๓๕,๗๐๐ ล้านบาท หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติและการ 
ค้ําประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร 

ผู้สมัครเป็นสมาชิกของโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กําหนดและมีหน้าที่ต้องชําระ
เงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกที่เสียชีวิตศพละ ๑ บาท ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐ คน ดังนั้น
ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินค่าฌาปนกิจศพละ ๙๓๐,๐๐๐ บาท โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจตกตํ่า สมาชิกได้มีการเรียกร้องขอให้สกสค.หาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของสมาชิก และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นในปี 
๒๕๔๗ ในวงเงินกู้ ๒๐๐,๐๐๐ ต่อสมาชิก ๑ คน เป็นข้าราชการประจําหรือข้าราชบํานาญที่มีอายุต้ังแต่  
๕๕ ปีขึ้นไป ต่อมาได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงลดอายุผู้กู้ลงมาและจํานวนเงินเพิ่มขึ้น โดยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาอนุมัติจํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติและการค้ําประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร 

 นอกจากนี้ในการกู้เงินของสมาชิกในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ทุกโครงการผู้กู้จะต้องมีการ
ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมความมั่นคงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. คนละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เงินดังกล่าว
จะใช้สําหรับดูแลกิจกรรมในการส่งเสริมความม่ันคงของโครงการและหากผู้กู้ส่งเงินกู้หมดแล้วก็จะคืนเงิน
ดังกล่าวให้แก่ผู้กู้ต่อไป 
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แนวทางในการพิจารณาอนมัุติวงเงินกู้  
ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน 
๑. ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสินกําหนดติดต่อ

ขอรับแบบคําขอกู้เงินที่สํานักงาน ช.พ.ค./สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบการระบุผู้มีสิทธิ 
รับเงินสงเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารคําขอกู้ เอกสารประกอบอื่น ๆ เพื่อนํามายื่นที่หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น
ที่ตนเองสังกัด 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารถูกต้องแล้วนําส่งธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินจะเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ จํานวนเงินที่อนุมัติแก่สมาชิกที่ย่ืนกู้ในแต่ละโครงการเป็นเงินของสถาบันการเงินทั้งสิ้น 

การดําเนินงานของ สกสค. กรณีที่ผู้กู้ไม่ผ่อนชําระตามกําหนดเวลา หรือขาดการผ่อนชําระ 
และกรณีผู้กู้เสียชีวิตในระหว่างการผ่อนชําระ 

สกสค. ร่วมกับธนาคารออมสินดําเนินการ ดังนี้ 
๑. โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ๑ สกสค. ดําเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยและทาง

ธนาคารกรุงไทยดําเนินการติดตามผู้กู้เอง 
๒. โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ๒ - ๖ และโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. วงเงินไม่เกิน  

๓ ล้านบาท สกสค. ร่วมกับธนาคารออมสินจะติดตามร่วมกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 - ผู้กู้ต้องชําระเงินกู้ทุกเดือน หากไม่มีการชําระภายในเดือนนั้น หลังวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 

ธนาคารออมสินจะมีหนังสือแจง้ให้ผู้กู้ให้มาชําระหนี้ 
 - ธนาคารออมสินทุกสาขาจะติดต่อ สกสค. หรือ สกสค. จังหวัด เพื่อช่วยติดตามผู้กู้ที่ไม่ได้

ชําระหนี้ให้มาชําระหนี้ 
 - เมื่อผู้กู้ไม่ชําระเงินกู้เกิน ๓ เดือนขึ้นไป ธนาคารออมสินสาขาพหลโยธินจะมีมาตรการจัดส่ง

ข้อมูลลูกหนี้ที่ค้างชําระทั่วประเทศให้กับ สกสค. ทําการตรวจสอบแล้วส่งข้อมูลให้ สกสค. จังหวัดที่ลูกหนี้
สังกัดอยู่ติดตามร่วมกับธนาคารออมสิน จัดทําหนังสือติดตามรายตัวส่งที่ทํางานหรือตามที่อยู่ปัจจุบันของ 
ผู้กู้อีกครั้ง 

 - กรณีผู้กู้เสียชีวิตในระหว่างการผ่อนชําระ สกสค. จะทําการตรวจสอบข้อมูลการกู้เงินของ
สมาชิกว่าอยู่ในฐานะกู้เงินหรือไม่ กู้โครงการใด เป็นจํานวนเงินเท่าใด และทําประกันชีวิตหรือไม่ กรณีผู้กู้ 
ไม่ทําประกันชีวิต สกสค. จะหักชําระหนี้จากเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อนําส่งชําระหนี้ให้กับธนาคาร 
สําหรับเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือจะจ่ายคืนให้กับทายาทผู้รับประโยชน์ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  
ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่ระบุไว้ได้รับเงินเต็มจํานวน 

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานแต่ละโครงการ 
๑. ปัญหาตัวสมาชิกที่ไม่สามารถขอกู้เงินตามความต้องการได้ ติดด้วยเง่ือนไขบางอย่าง เช่น  

ไม่สามารถหาผู้ค้ําที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้ หรือหาผู้ค้ําที่อยู่จังหวัดเดียวกันไม่ได้ และได้ทําเรื่องร้องเรียน
ผ่านไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน ถึงการทุจริตว่า สกสค. ดําเนินการโดยไม่สุจริต เป็นต้น 

๒. มีการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน เช่น สลปิเงินเดือน เพื่อให้ได้ตามความประสงค์ 
๓. เมื่อรับเงินไปแล้ว ทําหนังสือร้องเรียนว่าได้รับเงินน้อยไม่เพียงพอในการดํารงชีวิต ไม่มีเงิน

ผ่อนชําระ ขอพักชําระหนี้ ขอลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 
๔. สมาชิกไม่ศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การกู้ เช่น อัตราดอกเบี้ยให้รอบคอบก่อนกู้ 
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๕. ปัญหาความยุ่งยากในการกู้ กรณีทายาทยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะต้องไปร้องขอต่อศาล
เนื่องจากเงินสงเคราะห์เป็นของทายาท 

๖. ผู้กู้มีการกู้เงินหลายที่หลายโครงการ ทําให้ไม่มีเงินในการครองชีพทําให้เกิดหนี้สินต่อเนื่อง 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
๑. เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีการประชุมร่วมกันของทุกภาคส่วน

ในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อหนี้เพิ่ม 
๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการกู้โครงการเงินกู้ให้สมาชิกได้เข้าใจ

และควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิก ช.พ.ค.ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๔. ขอให้ สกสค. มีการทบทวนในเรื่องโครงการสินเชื่อมั่นคงเนื่องจากภารกิจขัดกับหลัก
เจตนารมณ์ของโครงการ ช.พ.ค. 

๕. สกสค. ควรจะมีมาตรการหยุดย้ังลดหนี้สินของครู และมีแผนบูรณาการออมทรัพย์สร้าง 
กลยุทธ์ แก้ไขปัญหาให้ครูเป็นหนี้น้อยลง 

๖. ควรมีโครงการนําดอกเบี้ยของโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. มาลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิก 
๗. การบริหารจัดการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. จัดอยู่ในการดําเนินกิจการรูปแบบ

แสวงหากําไรเหมือนรูปแบบบริษัทมากกว่าหน่วยงานของรัฐ ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการก่อต้ัง
ครั้งแรกโดยฝากข้อคิดเห็นให้ผู้บริหารและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดําเนินงานยืนตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์เดิม รณรงค์เสริมสร้างวินัยสมาชิกผู้กู้ให้มี
จิตสํานึกระเบียบวินัยตนเอง ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตามหลักความจริง 

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓๔ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนนิงานและการให้บรกิารประชาชนของสํานักงานธนานเุคราะห ์ 
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 
๑. นายชัชวาลย์  ศรีนนท์  ผู้อํานวยการสํานักงานสถานธนานุบาล 
๒. นางสาวจรรยา  วงษ์ไกร  หัวหน้างานกิจการสาขา 
๓. นางสาวสิริรัตน์  สร้อยวัน  พนักงานพัสดุ 
สํานักงานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๑. นายนิธิศ  มนญุพร   ผู้อํานวยการสํานักงานธนานุเคราะห์ 
๒. นางสาวณฐมน  เสือสมิง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
๓. นางสาวดวงดาว  ฟุ้งธีรกุล  หัวหน้างานนิติการ 

 
ผลการพิจารณา 

๑. สํานักงานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 สํานักงานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจํานําของรัฐบาล ได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน๒๔๙๘ 

โดยภารกิจการดําเนินงานของสํานักงานธนานุเคราะห์ มีวัตถุประสงค์สําคัญในการช่วยเหลือประชาชน 
ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้า ขาดแคลนเงินใช้ในการดํารงชีพและการประกอบอาชีพ 
โดยนําทรัพย์สินมาจํานําเสียดอกเบี้ยในอัตราตํ่า พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานในการตรึงระดับราคาจํานํา มิให้ 
โรงรับจํานําเอกชนเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด มีวิสัยทัศน์ที่สําคัญ คือ เป็นสถาบัน 
รับจํานําที่ช่วยเหลือประชาชนด้านบริการทางการเงินด้วยดอกเบี้ยที่เป็นธรรม บริการที่หลากหลาย  
มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีพันธกิจในการสนองนโยบายรัฐโดยการรักษาระดับ
อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนด้วยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ 
บริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการเติบโต 
และสถานะทางการเงินที่มั่นคง การบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร 
รวมท้ังรักษาและสร้างประโยชน์จากการเป็นสถาบันมาตรฐานในการรับจํานําด้วยความเชี่ยวชาญ บริการ 
ที่รวดเร็วด้วยความเต็มใจ โปร่งใส เอื้ออาทร เสมอภาค เป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้ใช้บริการ โดยในปัจจุบันมีสถานธนานุเคราะห์ทั้งหมด ๓๔ แห่ง ต้ังอยู่ในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
๒๙ แห่ง และปริมณฑล ๓ แห่ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และส่วนภูมิภาค
จํานวน ๑ แห่ง ได้แก่ จังหวัดระยอง มีอัตรากําลังทั้งสิ้น จํานวน ๔๐๓ คน 

 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยรับจํานําในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕  
ได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยรับจํานําสําหรับโรงรับจํานําทั่วไป คือ กรณีเงินต้นไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ย
ร้อยละ ๒ ต่อเดือน กรณีเงินต้นเกิน ๒,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน 
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 แต่อย่างไรก็ตาม สํานักงานธนานุเคราะห์เป็นโรงรับจํานําของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย จึงต้องคํานึงถึงเรื่องดอกเบี้ยเป็นสําคัญ โดยได้กําหนดอัตราดอกเบ้ียในการรับจํานํา
ให้ตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ ดังนี้ คือ กรณีต้นเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบ้ียร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน 
กรณีต้นเงินมากกว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือน กรณีต้นเงิน
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบ้ียร้อยละ ๑.๐๐ ต่อเดือน และกรณีต้นเงิน
มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน 

 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น จะต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ โดยจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย 
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป 

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานธนานุเคราะห์สามารถ
ให้บริการรับจํานําแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินเฉพาะหน้า จํานวนทั้งสิ้น 
๑,๒๒๙,๖๙๐ ราย จํานวนเงินรับจํานําทั้งสิ้น ๑๙,๘๙๓.๓๗ ล้านบาท และสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ
รายจ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนเป็นเงิน ๑๒๗.๖๑ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ในรอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕) สํานักงานธนานุเคราะห์สามารถ
ให้บริการรับจํานําแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้มีปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า จํานวนทั้งสิ้น 
๙๗๐,๕๖๔ ราย จํานวนเงินรับจํานําทั้งสิ้น ๑๗,๒๓๑.๕๔ ล้านบาท และสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ
รายจ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนเป็นเงินประมาณ ๑๐๒.๘๔ ล้านบาท 

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
๑. พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งใช้มานานยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจ

โรงรับจํานําสามารถประกอบธุรกิจให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
๒. การขยายสาขาสถานธนานุเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันไม่สามารถดําเนินการได้ 

เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํายังไม่มีนโยบายเพิ่มใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงรับจํานํา 
๓. การขยายสาขาสถานธนานุเคราะห์ไปยังต่างจังหวัดยังดําเนินการได้ยาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับ

นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด 
๒. สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 
 สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในการ

ควบคุมกํากับดูแลของสํานักเศรษฐกิจการคลัง สํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร ก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับนโยบาย
ในการจัดต้ังโรงรับจํานําของรัฐ เพื่อเข้าแทรกแซงในการผูกขาดของภาคเอกชนที่เรียกเก็บดอกเบี้ย 
อย่างไม่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่พอมีทรัพย์สิน 
อยู่บ้าง และต้องการเงินไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยการนําทรัพย์สินมาจํานําเสียดอกเบี้ย 
ในอัตราตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 ในปัจจุบันมีสถานธนานุบาลสาขาต่าง ๆ กระจายตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
จํานวน ๒๑ สาขา ดําเนินธุรกิจการรับจํานําและให้บริการอันเป็นที่พ่ึงของประชาชนทุกภาคส่วนของ
กรุงเทพมหานคร มีการควบคุมและบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีอํานาจหน้าที่ในการ
วางแผน ควบคุม ดูแล กําหนดนโยบายโดยทั่วไป กําหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ
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สถานธนานุบาลเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย 

 การดําเนินการของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครมีผลกําไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
โดยนําผลกําไรสุทธิที่ได้รับในแต่ละปีจัดสรรนําส่งเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยในปี ๒๕๕๔ 
ได้ส่งเงินอุดหนุนให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยอัตราร้อยละ ๑๘ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ที่ได้เคยนําส่ง 
ในอัตราร้อยละ ๑๒ ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรแล้วนําไปใช้ในการดําเนินการบริหารงาน โดยใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงานและขยายสาขาของสถานธนานุบาลเพื่อการช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนทางการเงินเฉพาะหน้าต่อไป 

 สําหรับการกู้เงิน ในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนจากทางภาครัฐ จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนมาดําเนินการบริหารงานเอง โดยการ
กู้เงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครมาสมทบกับกําไรสะสม  
เพื่อให้เพียงพอสําหรับการให้บริการแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน  
๓๖๙ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ จํานวน ๑๒๘ ล้านบาท  
หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๓ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้บริการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่ประชาชนแล้ว จํานวน ๕๔๐,๕๗๕ ราย เป็นเงินที่ให้บริการรับจํานํา
ทั้งสิ้น ๙,๔๙๓.๔๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๔ และ 
๑๑.๒๗ ตามลําดับ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้ขยาย
วงเงินรับจํานําให้สถานธนานุบาลทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. รับจํานําทรัพย์สินต่อต๋ัวรับจํานําได้ฉบับละไม่เกิน ๗๐,๐๐๐ บาท 
๒. ลูกค้าของสถานธนานุบาลสามารถใช้บริการได้ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งราย 
๓. ผู้ใช้บริการสามารถขอผ่อนต้นเงินหรือเพิ่มต้นเงินได้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่นํามาจํานําไว้สูง

พอที่จะประเมินราคาได้ 
 พร้อมทั้งมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียในอัตราที่ ตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนดเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในปี ๒๕๕๔ และโครงการช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม เป็นต้น 

 ในส่วนของกําหนดระยะเวลาของทรัพย์รับจํานํา สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้กําหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาทรัพย์รับจํานําของผู้ใช้บริการตามต๋ัวรับจํานําไว้เป็นเวลา ๔ เดือน ๓๐ วัน  
ถ้าหากผู้จํานําขาดส่งดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา ๔ เดือนและไม่ได้ไถ่ถอนทรัพย์กลับคืนภายในอีก ๓๐ วัน 
นับต้ังแต่วันที่สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประกาศบัญชีทรัพย์จํานําที่ผู้จํานําขาดส่งดอกเบี้ย  
ทรัพย์จํานํานั้นจะต้องหลุดเป็นสิทธ์ิของกรุงเทพมหานคร 

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
๑. ในเรื่องของเงินทุนซึ่งหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินนั้น จะต้องมีขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน กล่าวคือ จะต้องตราเป็นข้อบัญญัติโดยมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามในสัญญากู้ และต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการกู้ยืม และนอกจากนี้เมื่อมีการกู้ยืมเงินมาแล้ว ด้วยระบบ
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ของธุรกิจโรงรับจํานําซึ่งมีการบริหารการหมุนเวียนเงินทุนได้ยาก จนอาจทําให้เกิดปัญหาภาระในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้ในอนาคต 

๒. ในการขยายและการควบคุมโรงรับจํานําในประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุม 
โรงรับจํานํา ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้ดําเนินธุรกิจ
รับจํานําแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามขั้นตอนในการขอออกใบอนุญาตนั้นมีหลักเกณฑ์ 
ที่เข้มงวดและต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน รวมถึงต้องใช้เงินทุนในการจัดต้ังเป็นจํานวนมาก จึงทําให้การ
ขยายโรงรับจํานําให้มีความครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพมหานครเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้จากการสํารวจ 
วิจัย จากหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า โรงรับจํานํายังเป็นที่ต้องการสูงในสังคมไทย ดังนั้นจึงควรมีการขยาย 
โรงรับจํานําให้มีความทั่วถึงต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. กฎหมายซึ่งบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการรับจํานํา ตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มีการบังคับใช้มาเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึ่งบทบัญญัติในบางมาตรามีความล้าหลังไม่สอดคล้อง
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย  
หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะต้องดําเนินการโดยร่วมมือกันในการผลักดัน 
ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและ 
เอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากที่สุดต่อไป 

๒. เรื่องของการขยายสาขาของสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจํานําของรัฐไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด
เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เนื่องจากภารกิจของสถานธนานุเคราะห์เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย
และด้อยโอกาสให้ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการรับจํานําทรัพย์สินในอัตราดอกเบี้ยตํ่า โดยประชาชน 
ที่ยากจนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ชนบท ในต่างจังหวัด ดังนั้นจึงควรมีการขยายสาขาของสถานธนานุเคราะห์
ให้มีความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต่อไป 

๓. เรื่องของการรับจํานําในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงรับจํานําจะเป็นบุคคลท่ีมี
ฐานะปานกลางมากกว่าจํานวนบุคคลที่มีฐานะยากจน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวมของบุคคลที่มีฐานปานกลางในการใช้บริการของโรงรับจํานํามากขึ้น 

๔. สังคมไทยปัจจุบันยังมีความต้องการที่จะใช้บริการของโรงรับจํานําอีกเป็นจํานวนมาก 
เนื่องจากถือเป็นที่พึงในเบื้องต้นของประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ดังนั้นจึงควรมีการ
พัฒนาคุณภาพของโรงรับจํานําให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงควรมีการขยายสาขาของโรงรับจํานําของรัฐ 
ให้ทั่วถึง 

----------------------------------------------- 
  

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓๕ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับการจัดสวสัดิการผู้สูงอายุและผูพ้ิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการ 
ถ่ายโอนภารกจิมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการดําเนินงานของ

สถานธนานบุาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
 นายวิเชียร  ชวลิต  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย ์

 สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต ิ
๑. นางอุษา  หงส์กาญจนากุล  รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและ  

      พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
๒. นางสุนทรี  พัวเวส   ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๑. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๒. นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ผู้จัดการใหญ ่จ.ส.ท. 
๓. นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ รกัษาการ  

      ผู้อํานวยการส่วนสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
     
ผลการพิจารณา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๒๗) กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีอํานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส และมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กําหนด
นโยบาย  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านผู้สูงอายุ 
ภารกิจแรกได้แก่ การถ่ายโอนงานสถานสงเคราะห์คนชรา เริ่มดําเนินการถ่ายโอนในปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๘  
มีการถ่ายโอนสถานสงเคราะห์คนชราทั้งหมด ๑๒ แห่ง และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน ๑ แห่ง ในปี ๒๕๔๙ และภารกิจที่สองได้แก่การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ได้ถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วต้ังแต่ปี ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึง
บริการสาธารณะของรัฐอย่างครอบคลุมทั่วถึง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้มี
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ปัจจุบันได้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแบบขั้นบันได โดยกําหนดให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี ได้รับเงินจํานวน ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี 
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ได้รับเงินจํานวน ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี ได้รับเงินจํานวน ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงิน
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท 

สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานได้แก่ 
๑. การถ่ายโอนสถานสงเคราะห์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าท้องถิ่นที่รับถ่ายโอน 

ไปยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในด้านการดูแลสถานสงเคราะห์ ด้านงบประมาณ และบุคลากรสถานสงเคราะห์  
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ และ

นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทํางานด้านสวัสดิการ
สังคมและผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมยังขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 

แนวทางและผลการดําเนินการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ คือ 
๑. ส่งเสริมผู้พิการให้มีงานทํา โดยให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการเข้าทํางานในอัตรา

พนักงาน จํานวน ๑๐๐ คน จ้างคนพิการ จํานวน ๑ คน (๑๐๐:๑) 
๒. จัดทําโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าถึงสิทธิ และพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการสู่การมีอาชีพ

มั่นคง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเมื่อปี ๒๕๔๖ โดยในช่วงแรกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทําประชามติในพื้นที่ว่าผู้สงูอายุบุคคลใดต้องการรับความช่วยเหลือให้ลงทะเบียน
ที่ภูมิลําเนาของผู้สูงอายุนั้น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งแรก จํานวน ๓๐๐ บาท ต่อมาในปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ จ่ายเพิ่มเป็นจํานวน ๕๐๐ บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รัฐบาลได้มีนโยบายจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
ทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ  
เนื่องจากผู้สูงอายุมีการย้ายที่อยู่ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามและจ่ายเงินได้ และทําให้

ผู้สูงอายุมีการร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงิน ดังนั้นจึงมีการแก้ไขระเบียบให้ผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนที่ใดให้รับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่นั้น เพื่อป้องกันการตกหล่นในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

การดําเนินการจัดต้ังสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) ของเทศบาลและสุขาภิบาล นอกจากจะมีขึ้น
ตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว ยังมีที่มาจากมติคณะรัฐมนตรี และมติที่ประชุมของกระทรวงมหาดไทย 
ที่กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินการจัดต้ังเป็นกรณีพิเศษจากการตั้งโรงรับจํานําทั่วไป กล่าวคือ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ให้กระทรวงมหาดไทยรับเรื่องการจัดต้ัง 
สถานธนานุ เคราะห์  (โรงรับจํ านํ า) ในต่ างจั งหวั ดไว้  ส่ วนระเบี ยบและวิ ธีปฏิ บั ติคงใช้ วิ ธี การที่ 
สถานธนานุเคราะห์ถือปฏิบัติอยู่ แต่อาจจะพิจารณาแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น ดังนั้น 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้สนับสนุนให้เทศบาลจัดต้ังสถานธนานุบาลเรื่อยมา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ปัจจุบันสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปิดดําเนินกิจการครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ จํานวนทั้งสิ้น ๒๒๕ แห่ง ใน ๗๕ จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ) โดยแยกเป็นดังนี้ สังกัดเทศบาล
จํานวน ๒๒๓ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน ๑ แห่ง และสังกัดเมืองพัทยาจํานวน ๑ แห่ง 
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กิจการสถานธนานุบาล จําแนกเป็น ๔ กลุ่ม คือ โรงรับจํานําเอกชน โรงรับจํานํา สังกัดกรุงเทพ ฯ 
โรงรับจํานํา สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เรียกว่าสถานธนานุเคราะห์) และ
สถานธนานุบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การกําหนดอัตราการคิดดอกเบี้ยรับจํานําของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๐.๕๐ ต่อเดือน 
๒. เงินต้นไม่เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน 
๓. เงินต้นเกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน 
การเปิดดําเนินการ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ในกรณีเปิดดําเนินการ ในวันเสาร์นั้นพระราชบัญญัติ

โรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ไม่ได้ห้ามไว้ เพียงแต่ห้ามเปิดหลังเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ของวันรุ่งขึ้น และมีการส่งเสริมในสถานธนานุบาลเปิดทําการในวันหยุดเพื่อสามารถให้บริการให้กับ
ประชาชนได้ครอบคลุม ซึ่งหลายแห่งมีการเปิดทําการในวันเสาร์ 

พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นฝ่ายเลขานุการ ในปี ๒๕๕๒ มีการเสนอแก้ไขโดยกรมส่งเสริม 
การปกครองให้มีความทันสมัยและทันกับสถานการณ์มากขึ้น เช่น วงเงินรับจํานําจากเดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย เนื่องจากค่าของเงินลดลงและมูลค่าของทองคํามีราคาสูงขึ้น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นส่งเรื่องเสนอขอแก้ไขไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อรับเรื่องแล้วส่งเรื่อง
ไปยังคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย แต่มีประเด็นที่ถูกท้วงติง คือ การดําเนินงานมีส่วน
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร โรงรับจํานํา และประชาชนที่มาใช้บริการ คณะกรรมการ 
ชุดดังกล่าวได้มีการสอบถามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ามีการทําประชาพิจารณ์หรือไม่ มีการรับฟัง
ความคิดอย่างครบถ้วนหรือไม่ คณะกรรมการร่างกฎหมายจึงให้นํากลับมาทบทวนใหม่ 

สําหรับประเด็นในเรื่องเงินค่าปลงศพ เริ่มดําเนินการในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา และพบปัญหา 
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๕๔ เนื่องจากเกิดอุทกภัย เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอ และในปี ๒๕๕๕ 
ได้รับอนุมัติงบประมาณจํานวน ๑๘๒ ล้านบาทเศษ มีบุคคลยื่นคําขอรับเข้ามา จํานวน ๑๗๔,๙๘๒ ราย ซึ่งเกิน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และปี ๒๕๕๖ ได้รับอนุมัติงบประมาณเท่ากับปี ๒๕๕๕ จําเป็นต้องทยอย
จ่ายเงินค่าปลงศพให้กับผู้ที่ย่ืนคําขอรับไว้ก่อน จึงทําให้เกิดปัญหาการจ่ายเงินความล่าช้า 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในทุกพ้ืนที่รับทราบเกี่ยวกับวิธีการและ
หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุและคนพิการอย่างละเอียด เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุและ
คนพิการได้อย่างถูกต้อง 

 
มติที่ประชุม 

๑. มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการยื่น
ขอรับเงินปลงศพที่ค้างจ่ายทั่วประเทศ และแผนการดูแลผู้สูงอายุซึ่งร่วมดําเนินการกับองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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๒. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาขอแก้ไข
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้กับคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓๖ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาญัตติของนางนนัทพร วีรกุลสุนทร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  
เพื่อ “พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเกิดจากการดําเนินการ 

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้นและชุมชน (SML)” 

  …………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
 กรมการปกครอง 
๑. นายสถาพร  ศริิภักดี  รองอธิบดีกรมการปกครอง 
๒. นายนที  ขลิบทอง  ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
๓. นายถวัลย์  ชูขวัญ  ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต ๓๕ 

 
ผลการพิจารณา 

นางนันทพร วีรกุลสุนทร ผู้ ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ได้แถลงข้อเท็จจริง  
สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่ บ้าน 
และชุมชน (SML) ขึ้น เพื่อให้หมู่บ้านต่างๆสามารถบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเองซึ่งโครงการ
ดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก หากแต่ประชาชนในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ยังเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว  
เช่นกรณี การดําเนินการจัดเวทีประชาคมของชุมชนควรมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปสังเกตการณ์ แต่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดเข้าไปรับผิดชอบสังเกตการณ์จัดเวทีประชาคม นอกจากนี้ 
ประธานชุมชนในเขตจอมทองยังได้จัดทําเอกสารตามที่ส่วนราชการกําหนดเพื่อขอเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ได้
รับการอนุมัติ แต่กลุ่มบุคคลที่ได้รับการอนุมัติตามโครงการดังกล่าวในเขตจอมทอง มิได้มีตําแหน่งใดภายใน
ชุมชน ทําให้เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ รวมถึงมีการเรียกรับเงิน หรือระบุสิ่งของที่ชุมชนต้องซื้อเพื่อให้
โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ เป็นต้น 

 
นายนที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้แถลง

ข้อเท็จจริง   สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล 

ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรายละเอียดของ
โครงการนั้นเป็นการจัดสรรงบประมาณสู่ชุมชน โดยยึดหลักความเป็นจริงจากจํานวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ของชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

หมู่บ้านขนาดเล็ก (S) หมายถึง หมู่บ้านและชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน ๕๐๐ คน จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

หมู่บ้านขนาดกลาง (M) หมายถึง หมู่บ้านและชุมชนที่มีประชากรมากกว่า ๕๐๐ คน แต่ไม่ถึง 
๑,๐๐๐ คน จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
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หมู่บ้านขนาดใหญ่ (L) หมายถึง หมู่บ้านและชุมชนที่มีประชากรเกินกว่า ๑,๐๐๐ คน ขึ้นไป  
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ในตอนต้นคาดว่าจะโอนงบประมาณครั้งแรกได้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ปรากฏว่า 
มีหลายพื้นที่ที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การดําเนินงาน เช่น เข้าใจว่าจะต้องมีการเขียนโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณ  จนนําไปสู่กรณีซึ่งมีบุคคลรับจ้างเขียนโครงการและขอส่วนแบ่งงบประมาณจากโครงการ 
ที่เขียนนั้น อันที่จริงแล้วไม่มีความจําเป็นต้องเขียนโครงการแต่อย่างใด หากแต่เงินงบประมาณจะถูกโอนเข้า
บัญชีหมู่บ้านหรือชุมชนโดยตรง และหมู่บ้านหรือชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณได้ภายใต้เสียง
ส่วนมากในชุมชนหรือหมู่บ้านนั้น ๆ 

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จะจัดสรร 
ตามความพร้อมของชุมชน ซึ่งจะมีขั้นตอนในการดําเนินการต่างๆตามระเบียบที่กําหนด เริ่มจากการเตรียม
เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจน
จัดทําแผนที่ ชุมชน ชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นชุมชนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย 
หรือจากระเบียบที่กําหนด เช่น ในเขตกรุงเทพมหานครต้องได้รับรองจากกรุงเทพมหานคร หรือจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วแต่กรณี หากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดให้อําเภอเป็นผู้รับรอง 
จากน้ันจะเป็นขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
ซึ่งองค์ประชุมในการคัดเลือกนั้นจะต้องมีประชาชนที่อาศัยในชุมชนนั้นมาประชุมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของครัวเรือนในชุมชนนั้น และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการกองทุนเมืองจะเป็นผู้เรียก
ประชุมครั้งแรก ยกเว้นชุมชนหรือหมู่บ้านดังกล่าวไม่มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการ
กองทุนเมือง หรือมีแต่ไม่น่าเชื่อถือจึงเป็นอํานาจของประธานชุมชนที่จะเรียกให้มีการจัดทําประชาคม  
และในการจัดประชุมประชาคมนี้จะมีตัวแทนซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมการปกครอง 
แล้วแต่กรณี เข้าไปทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดเวทีประชาคม อย่างไรก็ตามพี่เลี้ยงนี้จะไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือแทรกแซงความเห็นของประชาชนในชุมชนได้ เมื่อได้คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ก็จะทําการเปิดบัญชีธนาคารของรัฐสําหรับหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อรองรับการจัดสรรเงินงบประมาณ  
โดยหนึ่งชุมชนจะมีบัญชีธนาคารได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องมีรหัสหมู่บ้านด้วย เมื่อครบ
องค์ประกอบทั้งหมดจึงส่งหลักฐานเอกสารมายังหน่วยงานที่ให้การรับรองชุมชน เพื่อส่งเรื่องมายังสํานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ ชุมชนจะสามารถเริ่มต้นดําเนินงานได้ เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของชุมชนแล้ว โดยสาระสําคัญของงบประมาณจํานวนนี้ชุมชนมีอํานาจในการบริหารงบประมาณ
ได้เอง แต่จะต้องขึ้นอยู่กับความต้องการโดยรวมของประชาชนที่อาศัยในชุมชน 

หลังจากที่โครงการดังกล่าวได้เริ่มดําเนินการมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติพบว่ามีอุปสรรคเกิดขึ้นหลากหลายประการ เช่น ความไม่ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ 
ความล่าช้าในการจัดทําคู่มือการดําเนินการของโครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งยังไม่ทั่วถึง
เท่าที่ควร เป็นต้น 

นอกจากนี้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังพบปัญหาในการรับรองความเป็น
ชุมชนด้วย หากแต่จะพบปัญหาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากการรับรองความเป็นชุมชน 
ในต่างจังหวัดนั้น อําเภอต่างๆสามารถรับรองได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาเพราะเขตการปกครองถูกแบ่งแยกเป็น 
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ที่แน่นอนมานานแล้ว แต่ในกรุงเทพมหานครมีชุมชนที่กรุงเทพมหานครให้การรับรองเพียง ๒,๐๐๐ แห่ง 
เท่านั้น ซึ่งจะพบปัญหาว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามนโยบาย
ดังกล่ าวไ ด้  ดั งนั้ น  คณะกรรมการดํ า เนินงานซึ่ งประกอบไปด้วย  สํ านักงานกองทุนหมู่ บ้ าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  
และกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีมติให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและรับรองความเป็นชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและออกรหัสชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
แต่การรับรองนี้เป็นการรับรองความเป็นชุมชนตามระเบียบโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML) เท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงการรับรองความเป็นชุมชนตามกฎหมายอื่น 

โดยกระบวนการรับรองความเป็นชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นจะแบ่งเป็น ๓ ประเภท
ด้วยกัน กล่าวคือ 

๑. ประเภทซึ่งกรุงเทพมหานครให้การรับรองความเป็นชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีนี้ ไม่พบ
ปัญหาการดําเนินการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถดําเนินการในขั้นตอน
ต่อไปได้เลย 

๒. ประเภทซึ่งกรุงเทพมหานครให้การรับรองความเป็นชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ประชาชน
ภายในชุมชนเห็นว่าหากจะให้ชุมชนที่ได้รับการรับรองนี้เป็นผู้ดําเนินงานจะไม่คล่องตัว ประชาชนในชุมชน
จึงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเขตพื้นที่ใหม่ กรณีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จะเข้าไปตรวจสอบและรับรองความเป็นชุมชน 

๓. ประเภทซึ่งกรุงเทพมหานครยังไม่เคยให้การรับรองความเป็นชุมชนเลย กรณีนี้ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเข้าไปตรวจสอบและรับรองความเป็นชุมชน เช่นเดียวกับกรณีที่ ๒ 

จากการรับรองชุมชนทั้ง ๓ ลักษณะตามระเบียบโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML) ก็อาจเกิดผลกระทบต่อประธานชุมชนบางชุมชน เช่น หากเป็นกรณีรับรองในลักษณะที่ ๑ ประธาน
ชุมชนก็ยังคงเป็นคนเดิม หากเป็นกรณีที่ ๒ และกรณีที่ ๓ แล้วอาจจะเกิดประธานชุมชนคนใหม่ขึ้น ซึ่งกรณี
เช่นนี้ เป็นเรื่องของชุมชนที่ต้องตกลงกันเอง อย่างไรก็ตามต้องประสานกับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนเมือง
เพื่อจัดทําประชาคม 

สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ยืนยันว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือการเรียกรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินการตามโครงการอย่างแน่นอนและไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอ่ืนใดด้วย 
หากพบเหตุการณ์อันส่อไปในทางทุจริต สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมที่จะชะลอ 
หรือระงับโครงการในพื้นที่ซึ่งเกิดปัญหาไว้ก่อน จนกว่าสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติยังพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกฝ่าย เพื่อนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินการ และพร้อมจะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีเจตนาทําให้โครงการดังกล่าวเกิดความเสียหายด้วย  

สําหรับพ้ืนที่เขตจอมทองนั้น มีการโอนงบประมาณลงไปแล้ว ๑๘ ชุมชน จาก ๕๓ ชุมชน  
ในส่วนที่ได้โอนไปแล้วคงต้องดําเนินการตรวจสอบว่าได้ดําเนินการถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดหรือไม่  
และการที่มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างไปแสวงหาผลประโยชน์  สํานักงานกองทุนขอรับไปดําเนินการตรวจสอบ
ต่อไป สําหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินขอยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ และให้ยึดกระบวนการที่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและสามารถประสานกับสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้โดยตรง 
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 นายถวัลย์ ชูขวัญ ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๓๕ ได้แถลงข้อเท็จจริง 
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

การจัดส่งเอกสาร  ชุมชนจะต้องเป็นผู้รวบรวมเอกสารมาส่งยังศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน  
เขต ๓๕ เมื่อศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๓๕ ได้รับเอกสารจะตรวจสอบความเรียบร้อยเบื้องต้นและ
จะได้จัดส่งให้สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อพิจารณาออกรหัสชุมชน 
และส่งให้กับสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้อนุมัติงบประมาณและโอนเข้าบัญชี
หมู่บ้านต่อไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๓๕ ไม่มีอํานาจในการอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติงบประมาณแต่อย่างใด 

สําหรับกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์ในเขตจอมทอง และบางระแนะใหญ่ ซึ่งสองกรณีนี้ 
ได้รับทราบว่าประธานชุมชนไม่ได้เป็นผู้จัดให้มีการทําประชาคม จึงไม่ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสังเกตการณ์ 
แต่อย่างใด ซึ่งแม้หลังจากนั้นจะมีการส่งเอกสารมายังศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๓๕ แล้ว ก็ยังไม่ได้
การรับรอง เนื่องจากได้ดําเนินการโดยผิดระเบียบ กรณีชุมชนสามง่ามพัฒนา ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 
เขต ๓๕ ได้ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมหนังสือคัดค้านไปยังสํานักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ เพื่อพิจารณาและมีคําสั่งต่อไปว่าจะให้ดําเนินการอย่างไร 

การจัดทําประชาคม ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๓๕ มีหน้าที่เพียงสังเกตการณ์เท่านั้น 
ส่วนการดําเนินการเป็นเรื่องของชุมชนที่จะต้องตกลงกันเอง 

นอกจากนี้ กรณีปัญหาตามที่ร้องเรียนมานี้ เป็นกรณีที่มีบุคคลภายนอกแอบอ้างว่าสามารถ
จัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าวให้กับชุมชน ซึ่งศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๓๕  
ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว 
 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. ปัญหาการโอนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) นี้  

คงไม่ได้เกิดเฉพาะในพื้นที่เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แต่ก็อาจเกิดปัญหาเป็นการทั่วไป ซึ่งก็อาจเกิดจาก
ความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทํางานตามระเบียบ
ด้วยความรัดกุม ในขณะที่ประชาชนก็ต้องการใช้งบประมาณอย่างเร่งด่วน 

๒. โดยสรุปปัญหาที่เกิดในเขตจอมทอง เป็นปัญหาที่เกิดจากมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าสามารถ
จัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าวให้กับชุมชน โดยชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว และชุมชนจะต้องจัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด โต๊ะ ตู้หนังสือ 
หรือแม้แต่เสื้อยืดก็ตาม ซึ่งมอบให้ผู้อํานวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และผู้อํานวยการ
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๓๕ จัดหน่วยลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้ความรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  

๓. เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีของประชาชนในเขตจอมทองผู้อํานวยการกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติควรจะระงับการเบิกจ่ายของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
ในเขตจอมทองทั้งหมดไว้ก่อน จนกว่าจะทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

๔. หากสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้ว  
ให้แจ้งผลต่อคณะกรรมาธิการเพื่อทราบอีกครั้ง 
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๕. หากสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการมากยิ่งขึ้นก็จะลดปัญหาไปได้มาก 

  …………………………………………………… 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓๗ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการเฝา้ระวังปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์  
อันอาจเกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งรวมทั้งกรณีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะกลุม่เพศที่สามใหม้าท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กระทรวงสาธารณสุข 

แพทย์หญิงเพชรศรี  ศิรินิรันดร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
๑. นายสันติ  ชุดินธรา  ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน 
๒. นายชูวิทย์  ศิริเวชกุล  ผู้อํานวยการกองกลยุทธการตลาด 

 
ผลการพิจารณา 

จากการติดต่อประสานงานของฝ่ายเลขานุการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย  ไม่สามารถมาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการได้ จึงมอบหมายผู้มาช้ีแจงแทน ดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ไม่สามารถมาร่วม

ประชุมได้ จึงได้สั่งการและมอบหมายให้แพทย์หญิงเพชรศรี  ศิรินิรันดร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ มาร่วม
ประชุมแทน  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
เนื่องจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ติดภารกิจเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

และเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนั้น รักษาราชการแทนผู้ว่าการ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้นายสันติ  ชุดินธรา ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน และนายชูวิทย์  
ศิริเวชกุล  ผู้อํานวยการกองกลยุทธการตลาด  มาร่วมประชุมแทน 

ประธานคณะกรรมาธิการจึงได้มีการสอบถามความเห็นของคณะกรรมาธิการว่าเห็นควร 
ที่จะยอมให้บุคคลที่ ได้รับมอบหมายให้มาช้ีแจงแทนนั้น แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ต่อคณะกรรมาธิการได้หรือไม่ เนื่องจากพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗ วรรคแรกได้กําหนดให้ผู้ที่คณะกรรมาธิการเชิญ ต้องมาแถลงข้อเท็จจริง
ด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ตามข้อเท็จจริงคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเห็นว่า  
ผู้ที่คณะกรรมาธิการเชิญมาร่วมประชุมเพื่อแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าว ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะไม่มาร่วม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการ ประการสําคัญการมอบหมายให้ผู้แทนมาแถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการนั้น 
แม้จะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องที่คณะกรรมาธิการจะพิจารณา แต่ไม่สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ ทั้งนี้เมื่อมีพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวประกาศใช้แล้ว คณะกรรมาธิการควรที ่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามที ่กฎหมายกําหนด  
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การที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และผู้ ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่มาร่วมประชุม 
กับคณะกรรมาธิการตามหนังสือเชิญ ถือว่าไม่ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
ประกอบกับวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมาธิการต้องการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ว่าการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาแถลงข้อเท็จจริงด้วยตนเองนั้นคณะกรรมาธิการต้องการความชัดเจน  
และการตอบข้อซักถามที่เป็นการตัดสินใจของผู้มีอํานาจสําหรับนําประเด็นที่ได้รับมาดําเนินการผลักดันการ
เฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์จากการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเพศที่สาม ในการที่
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป  

 
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. การทําหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ในบางคณะกรรมาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ 

บางหน่วยงานไม่ต้องการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ โดยอ้างเหตุผลว่าติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ จึงได้มอบหมายผู้แทนมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 
ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมาธิการจึงมีความเห็นว่าการกระทําของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นการกระทําที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมาธิการจึงได้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ว่ากรณีที่มีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการนั้นมีภารกิจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง 
ได้จริง คณะกรรมาธิการจะรับฟังคําแถลงเฉพาะผู้แทนในระดับรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีอํานาจตัดสินใจ
เท่านั้น ซึ่งหากหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้ผู้มาแถลงข้อเท็จจริงมีระดับตํ่ากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมาธิการจะไม่ยอมรับฟังคําแถลง ยกเว้นแต่ผู้รับมอบหมายที่มีระดับตํ่ากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการ
จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นโดยตรง แต่ก็ต้องมีหัวหน้าส่วนราชการหรือระดับรองหัวหน้า 
ส่วนราชการมาร่วมประชุมในครั้งนั้นด้วย 

๒. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติไม่ยอมรับฟังคําแถลงข้อเท็จจริงของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง

สาธารณสุข และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมเห็นควรให้เชิญปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการอีกครั้ง 

  …………………………………………………… 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓๘ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาติดตามความคบืหน้าการออกระเบียบค่าตอบแทนอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
รวมทั้งมาตรการและแนวทางในการป้องกนัปัญหาอุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     

ผลการพิจารณา 
-  ประเด็นความคืบหน้าการออกระเบียบค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จากกรมการปกครองมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจัดเป็นอาสาสมัครที่มี
พระราชบัญญัติรองรับมาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
โดยกําหนดให้มีจํานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นร้อยละ ๒ ของประชากรทั้งประเทศ คือ  
๑.๒ แสนคน ซึ่งบัดนี้ได้จํานวนครบตามเป้าหมายแล้ว  

ปัจจุบันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับสิทธิประโยชน์และมีสวัสดิการใน ๓ เรือ่ง ดังนี้ 
๑. การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนที่มีคําสั่งใช้และปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า ๘ ช่ัวโมง ได้วันละ ๒๐๐ บาทต่อคน  

- กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดวันละ ๕๔๐ บาทต่อคน  

- กรณีประสบเหตุทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ ๒๕๐,๒๐๐ บาท และ 
ค่าจัดการศพ ๒๐,๐๐๐ บาท 

- กรณีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เดินทางไปราชการ/ไปอบรม มีเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะให้เทียบเท่าสิทธิข้าราชการระดับ ๑  

๒. การเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ การคัดเลือกเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น รางวัลแม่อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนดีเด่น (รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทแม่ผู้เสียสละ) และอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ  

๓. สิทธิสวัสดิการ  
- การใช้วิทยุสื่อสารทางราชการ/วิทยุสื่อสารชนิดมือถือที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีโครงการ

สวัสดิการในการซื้อวิทยุสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  

- การจัดเครื่องแบบให้ปีละ ๒ ชุดต่อราย และหากมีความจําเป็นก็สามารถตัดเพิ่มได้อีกไม่เกิน 
๒ ชุด   

- การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟและรถโดยสาร บขส. ร้อยละ ๒๐  
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- มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อส่งเสริมสวัสดิการแก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ทายาทและครอบครัว กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และกิจการอื่น ๆ (กรณี
เสียชีวิตรายละ ๕,๐๐๐ บาท กรณีทุพพลภาพ พิการหรือสูญเสียอวัยวะ รายละ ๓,๐๐๐ บาท และกรณี
รักษาเป็นผู้ป่วยในเกินกว่า ๓ วัน รายละ ๒,๐๐๐ บาท) 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ผลักดันเรื่องค่าตอบแทนรายเดือนของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้กําหนดรูปแบบค่าตอบแทนไว้ ๒ รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ ๑  เสนอให้ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) คือ 
๖๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน จะใช้งบประมาณ ๗๐๐ ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ ๘,๔๐๐ ล้านบาทต่อปี 

รูปแบบที่ ๒  เสนอให้ได้รับค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าของรัฐบาล จะใช้งบประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ ๑๔,๔๐๐ ล้านบาท
ต่อปี 

ซึ่งการดําเนินการในเรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมบัญชีกลาง และสํานัก
งบประมาณต้องพิจารณาร่วมกันเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองคณะที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจก่อนจะเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมั ติต่อไป ตลอดจนเร่งดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลจํานวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ  
๑. ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการเมืองในท้องถิ่นระหว่างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกับ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาใหม่ทําให้การมาลงทะเบียนแสดงตนยืนยัน 
ยังเกิดความล่าช้า 

๒. เนื่องจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระบบฐานข้อมูลมีเป็นจํานวนมาก แต่บัญชี
รายชื่อที่ได้รับจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด (ศูนย์ อปพร. จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร
ยังมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงได้แจ้งให้ทุกพ้ืนที่สํารวจและยืนยันข้อมูลอีกครั้งก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

-  ประเด็นมาตรการและแนวทางในการป้องกันปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง   
สถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจํานวน ๕๑ จังหวัด ๕๑๓ อําเภอ ๓,๕๒๓ ตําบล ๓๗,๕๔๖ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อน ๓,๔๗๕,๕๗๓ ครัวเรือน ๑๒,๘๐๖,๐๐๔ คน พ้ืนที่การเกษตร ๑,๐๒๑,๒๕๘ ไร่ 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นภัยฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
จํานวน ๑๘ จังหวัด ๑๖๑ อําเภอ ๑,๑๖๓ ตําบล ๑๒,๑๘๗ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
๔๓๓,๙๑๒ ครัวเรือน ๑,๐๘๖,๒๒๓ คน พ้ืนที่การเกษตร ๓,๐๙๔,๑๓๐ ไร่ 

สถานการณ์อุทกภัยในปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีพ้ืนที่
ได้รับผลกระทบ ๔๐ จังหวัด ๒๔๙ อําเภอ ๑,๒๕๑ ตําบล ๗,๕๓๑ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
๓๖๒,๕๑๔ ครัวเรือน ๑,๑๔๔,๖๙๔ คน 

ในภาพรวมรัฐบาลมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยน้อมนําแนว
พระราชดําริมาใช้ในการจัดการ คือ การยอมรับความจริงและเรียนรู้ธรรมชาติของน้ํา และการดําเนินงาน
โดยใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยได้ร่วมกันศึกษาโครงการผันน้ําจากแม่น้ําโขงมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ระบบท่อส่ง
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จากอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผันน้ํามาลงที่แม่น้ําป่าสัก จังหวัดลพบุรีมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รวมทั้งการศึกษาโครงการผันน้ําจากแม่น้ําโขง แม่น้ําชี และแม่น้ํามูลในจุดต่าง ๆ ด้วย  

การบริหารจัดการน้ําของรัฐบาล ได้ต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  
มีนายปลอดประสพ  สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีหน้าที่เป็นหน่วยกําหนดยุทธศาสตร์และ
การสั่งการ โดยให้ส่วนราชการปฏิบัติตามหลัก ๒P๒R คือ การป้องกันที่ย่ังยืน (Prevention) การเตรียม
ความพร้อม (Preparation) การรับมือ (Response) การให้ความช่วยเหลือ และการฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) 

มาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติจะเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ . ๒๕๕๐ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โดยภัยพิบัติของประเทศ แบ่งออกเป็น ๑๘ ประเภทภัย ๔ ภัย เป็นภัยด้านความมั่นคง 
และอีก ๑๔ ภัย เป็นภัยที่ธรรมชาติ  หรือมนุษย์สร้างขึ้น โดยอุทกภัยและภัยแล้งจัดอยู่ในภัย ๑๔ ประเภท 
และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติ ในระดับชาติ คือ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ (กปภช.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในระดับกรม คือ กองบัญชาการป้องกันภัยของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในระดับจังหวัด คือ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส่วนหน้าที่จังหวัด 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อํานวยการจังหวัด   

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจใช้เงินได้
เมื่อมีการประกาศภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ต้องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเป็นรายหมู่บ้านเท่านั้น จะประกาศ
คลุมทั้งจังหวัดหรือทั้งอําเภอไม่ได้ โดยต้องคํานึงถึงหลักการเป็นความเสียหาย มีผลต่อสาธารณะ และเป็น
เรื่องฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน เมื่อประกาศภัยพิบัติแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจใช้เงินทดรองราชการ 
ก้อนแรกได้ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน และต้องเป็นการซ่อมแซมให้กลับสู่ 
สภาพเดิมเท่านั้น กรณีมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณมากกว่า ๕๐ ล้านบาทจะต้องทําเรื่องขอขยายวงเงิน
มาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เสนอกรมบัญชีกลางพิจารณา กรณีต้องใช้ระยะเวลาในการ
ซ่อมแซมเกินกว่าที่หลักเกณฑ์กําหนดจะต้องทําเรื่องขอใช้งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
จําเป็นแทน ยกเว้นกรณีประกาศภัยหนาว ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจใช้เงินทดรองราชการได้ในวงเงิน 
ไม่เกิน ๑ ล้านบาท และจะประกาศภัยหนาวได้เมื่อมีอุณหภูมิตํ่ากว่า ๑๕ องศาเซสเซียสติดต่อกันเป็นเวลา 
๓ วัน ซึ่งหากมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณมากกว่า ๑ ล้านบาทจะต้องทําเรื่องขอขยายวงเงิน
เช่นเดียวกัน 

ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหน่วยงานกลางในการจัดการภัยพิบัติ  
มีหน้าที่ในด้านวิชาการ การออกระเบียบกฎเกณฑ์ กํากับดูแลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่น 
อํานวยการ ประสานงาน บูรณาการการทํางานร่วมกันโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกหลัก และเป็น
หน่วยปฏิบัติผ่านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ศูนย์ทั่วประเทศ โดยศูนย์หนึ่งจะดูแล
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ - ๕ จังหวัด มีเครื่องมือเครื่องจักรมากกว่า ๕,๐๐๐ รายการ เช่น รถสูบน้ําแรงดันสูง ๓ - 
๕ กิโลเมตร รถผลิตน้ําด่ืม รถไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยต่าง ๆ รวมท้ังเครื่องมือเครื่องจักรที่ได้รับ
โอนมาจากสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ทั้งรถตัก รถบด รถขุด และสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดมีหน้าที่ดูแลภัยทุกประเภทในพื้นที่จังหวัด นอกจากนั้น ได้จัดทําทะเบียนเครื่องจักรหรือ
ทรัพยากรในการกู้ภัยของส่วนราชการ ท้องถิ่นและเอกชนทุกแห่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นฐานข้อมูล 
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่  
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สําหรับการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
แตกต่างกันนั้น เนื่องจากการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากทุกภัยที่ผ่านมาใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการชดเชยผู้ประสบภัย โดยจ่ายไร่ละ ๖๐๖ บาท แต่เนื่องจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมารัฐบาลเห็นว่าเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากจึงได้มีมติ
คณะรัฐมนตรีให้จ่ายไร่ละ ๒,๒๒๒ บาท โดยคํานวณจากร้อยละ ๕๕ ของต้นทุนในการเพาะปลูกที่ไร่ละ 
๔,๐๔๐ บาท ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่การจ่ายเงินชดเชยในเรื่องพืชและสัตว์
ทั้งหมดไม่ได้เบิกจ่ายเงินทดรองราชการ ๕๐ ล้านบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แต่จะเบิกจ่ายจากงบกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม แม้การจ่าย 
เงินชดเชยให้กับเกษตรกรจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่จากการลงพ้ืนที่
เพื่อรับฟังปัญหาภัยฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด คือ ไร่ละ ๒,๒๒๒ บาท    

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดให้ใช้เงินได้ 
ในการช่วยเหลือเท่านั้น ไม่สามารถใช้สําหรับการป้องกันได้  
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. ในการตั้งมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ควรพิจารณาจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบ
ของกองทุนสมทบด้วย (กองทุน ๓ ขา) กล่าวคือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เป็นสมาชิกจ่ายส่วนหนึ่ง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมทบส่วนหนึ่ง และอีกส่วนเป็นเงินสนับสนุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในการสนับสนุนสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมากยิ่งขึ้น 

๒. การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรณีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นบุคคลที่มีตําแหน่ง
อ่ืนด้วย ควรพิจารณาให้ค่าตอบแทนในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
โดยไม่ต้องแยกแยะรายละเอียดว่าถ้ามีตําแหน่งอื่นด้วยแล้วควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเท่าใด เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกับกรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านก็จะได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและได้รับค่าตอบแทนในตําแหน่งอื่นด้วย   

๓. ปัญหาในเรื่องน้ํา ทั้งปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ควรแก้ไขโดยการสร้างระบบหรือแหล่ง
กักเก็บน้ําที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอ เมื่อน้ํามากก็สามารถกักเก็บไว้ไม่ทําให้น้ําท่วม เมื่อน้ําแล้งก็สามารถ
นําน้ําที่กักเก็บไว้มาใช้ประโยชน์ได้   

๔. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมุ่งเน้นมาตรการและการดําเนินงานในการป้องกัน 
สาธารณภัยให้มากขึ้น ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดการใช้
งบประมาณในการบรรเทาสาธารณภัยได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๕. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรเร่งดําเนินการออกระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน 
รายเดือนและการจัดสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เกิดผลสําเร็จโดยเร็ว 
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มติที่ประชุม 
มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงเป็นรูปเล่ม 

ส่งมอบให้แก่คณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ความคืบหน้าการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีเกิด 
ภัยแล้งและอุทกภัยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้อย่างไร และจะได้รับการ
ชดเชยอย่างไร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 
----------------------------------------------- 

  
การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๓๙ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาการดําเนนิงานของกองทุนสงเคราะหล์ูกจ้างและกองทนุพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รวมทั้งแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทีป่ระสบปญัหาถูกเลิกจ้าง  

และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 

…………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาแถลงข้อเท็จจริง 
กระทรวงแรงงาน 
๑. นายโชคชัย  ศรีทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๒. นายวิษณุ  ปาณวร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

 
ผลการพิจารณา 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๑๓ กําหนดให้มี

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้การสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีออกจาก
งานหรือตายหรือในกรณีอ่ืนที่กําหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้างประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเงินในการสร้างหลักประกันแก่ลูกจ้างเมื่อออกจากงานหรือตาย
เป็นเงินสะสมที่หักจากค่าจ้างของลูกจ้าง และเงินสมทบของนายจ้างซึ่งจะคืนให้พร้อมดอกผลเมื่อลูกจ้าง
ออกจากงานหรือมอบแก่ทายาทกรณีตาย เงินส่วนนี้ มีลักษณะเป็นกองทุนเงินสะสม ปัจจุบันยังไม่มีผลใช้
บังคับหากจะดําเนินการต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนที่เป็นทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อช่วยบรรเทา
ความเดือนร้อนเฉพาะหน้าของลูกจ้างซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและค่าปรับ เงินสงเคราะห์ส่วนนี้ 
มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบการจ่ายเงินสงเคราะห์ที่กําหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  
เมื่อจ่ายให้ลูกจ้างไปแล้ว กองทุนมีสิทธิเรียกให้นายจ้างชดใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี  

การบริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง บริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 
ซึ่งเป็นไตรภาคี จํานวน ๑๕ คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาลฝ่ายละ ๕ คน 
โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี  

ผลการดําเนินงานของกองทุนนับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ลูกหนี้เงิน
สงเคราะห์คงเหลือประมาณ ๓๔๒,๗๕๐๕๖๒.๕๕ บาท รับชดใช้คืนคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๐ ของการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ ปัจจุบัน กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีเงินคงเหลือ ประมาณ ๒๕๗,๙๒๐,๒๕๔ บาท สําหรับปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน ที่ผ่านมาพบว่าการติดตามหนี้ชดใช้คืนได้เพียงร้อยละ ๑๒ อีกทั้งการเรียก
เก็บเงินคืนจากนายจ้างก็ทําได้ยากเนื่องจากนายจ้างส่วนใหญ่ล้มละลาย และต้องใช้ระยะเวลานานในการ
ดําเนินการในชั้นศาล ประกอบกับการเป็นเจ้าหนี้ร่วมในทรัพย์สินต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหนี้รายอื่นทําให้ได้รับ
เงินชดใช้คืนน้อย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการเลิกจ้าง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พบว่า กรณีเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปส่งผลให้มีสถานประกอบการประสบปัญหาต้องปิดกิจการ ๑๒ แห่ง มีผู้ถูกเลิกจ้าง 
๒,๕๒๔ คน ส่วนผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท ใน ๗ จังหวัด ส่งผลให้มีสถาน
ประกอบการปิดกิจการ ๕ แห่ง มีผู้ถูกเลิกจ้าง ๑,๗๖๒ คน นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการซึ่งประสบ
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ปัญหาสภาพคล่องปิดกิจการ ๔๐ แห่ง มีผู้ถูกเลิกจ้าง ๒,๗๗๗ คน รวมสถานประกอบการที่ปิดกิจการทั้งสิ้น 
๕๗ แห่ง มีผู้ถูกเลิกจ้างทั้งสิ้น ๖,๙๗๓ คน ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการสํารวจและ
ติดตามสถานการณ์การขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาทซึ่งจะมีผลทั่วประเทศในเดือนมกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ หากเกิดปัญหาสถานประกอบการปิดกิจการจากกรณีการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท 
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจะสามารถช่วยเหลือลูกจ้างประมาณ ๑๓,๘๕๕ คน หากสถานการณ์เลิกจ้างทวี
ความรุนแรงขึ้น และเงินกองทุนไม่เพียงพอ ก็จะของบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง ทั้งนี้ 
การขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท อาจส่งผลกระทบกับกลุ่มธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย บริการ
แม่บ้านทําความสะอาดสํานักงาน เนื่องจากค่าจ้างถือเป็นต้นทุนหลักในกลุ่มธุรกิจนี้ หากมีการปรับอัตรา
ค่าจ้างเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นตามไปด้วย 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย 
 ๑. การฝึกเตรียมเข้าทํางาน  เป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานใหม่เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ในขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานและให้มี
ความพร้อมที่จะทํางาน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มพิเศษ ได้แก่ คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ทหารก่อนปลดประจําการ ผู้ต้องขัง และกลุ่มด้อยโอกาส หรือฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึง
ระบบการศึกษาได้ในช่วงวัยเรียน หรือจําเป็นต้องออกจากการศึกษากลางคัน จึงไม่มีทักษะเฉพาะในการ
ทํางาน 
 ๒. การฝึกยกระดับฝีมือ  เป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานที่มีงานทําอยู่แล้วให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่หรือสาขาอาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
เดิมให้สูงขึ้นหรือเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการหรือความรู้เสริมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. การฝึกอาชีพเสริม  เป็นการฝึกอาชีพให้กับแรงงานที่มีงานทําอยู่แล้วหรือ 
ผู้ว่างงานและมีความประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพใหม่  หรือประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม  เพื่อพัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้ความสามารถ  และทัศนคติที่ดีเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นนอกเหนือจากงาน 
ที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติ หรือทําอาชีพอิสระอื่นเสริมได้ 
 ๔. การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เป็นการจําแนกระดับฝีมือแรงงานตามความรู้และ
ความสามารถในการทํางานสาขาอาชีพต่าง ๆ ตามลักษณะที่ควรรู้และสามารถทําได้ในขั้นตอนต่าง ๆ 
ตามลําดับความยากง่ายของงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานระดับฝีมือแรงงาน
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการประกาศใช้ในระบบการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานระดับ
ฝีมือแรงงานไปแล้วใน ๑๒ สาขาอาชีพ 

 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดต้ังขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีต้ังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยให้การสนับสนุนด้าน
การกู้ยืมเงินเพื่อนําไปฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรระยะสั้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือแก่
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แรงงานใหม่ที่กําลังเข้าสู่ระบบการจ้างงาน มีผู้กู้ยืมเงินไปทั้งสิ้นประมาณ ๒,๘๐๐ ล้านบาท ซึ่งกําลังเป็น
ปัญหาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการฟ้องร้องเรียกให้ชดใช้คืน อย่างไรก็ตาม มีหนี้ที่ยังคงค้างอยู่อีก
ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกําหนดให้ 
ผู้ประกอบกิจการซึ่งมีลูกจ้างต้ังแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ทุกท้องที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น
รายปีในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้างที่ขั้นตํ่าใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบ ตามสัดส่วนที่ต้องจัดให้มี
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๑  
ในสัดส่วนร้อยละ๕๐ ของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน จากการศึกษาข้อมูลพบว่านับต้ังแต่มีการ
ประกาศใช้กฎหมายในปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน มีแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานไปแล้วประมาณ  
๔ ล้านคน หากใช้เงินงบประมาณรัฐบาลเพียงอย่างเดียวจะสามารถพัฒนาได้เพียงประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน 
ทั้งนี้ สถานประกอบการที่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ
สําหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ซึ่งมีนายจ้างนําไปลดหย่อนภาษีแล้วประมาณ ๑,๘๐๐ ล้าน
บาท  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กําหนดให้ผู้รับการฝึกและ
ผู้ฝึกสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสําหรับผู้รับการฝึก ในอัตรา
ร้อยละ ๑ ต่อปี และผู้ดําเนินการฝึก ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ  
ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ปัญหาอุกภัยครั้งใหญ่ ประกอบกับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาทของรัฐบาล จึงได้มีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ ๑ ต่อปี สําหรับผู้รับการฝึกและร้อยละ ๓ ต่อปี สําหรับผู้ประกอบกิจการ  
เป็นร้อยละ ๐.๑ ต่อปีโดยมีระยะเวลา ๑ ปี เพื่อจูงใจให้มากู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปพัฒนา
คุณภาพในด้านทักษะฝีมือแรงงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นวันละ ๓๐๐ บาท ทั้งนี้ 
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบ 
ร่างประกาศคณะกรรมาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องกําหนดวงเงินกู้ยืมและการชําระเงินคืน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ขยายระยะเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
๐.๑ ต่อปี ออกไปอีก ๑ ปี โดยให้มีผลบังคับต้ังแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลและช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท ทั่วประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในการฝึกอบรมสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒ เท่า เป็น ๓ เท่า ซึ่งกําลังอยู่ระหว่าง
การนําเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา การจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับอัตรา
ค่าจ้างที่สูงขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเงินงบประมาณในส่วนนี้ประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท โดยจะจัด
โครงการคลินิกเคลื่อนที่เข้าไปยังสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หรือลดความเสียหายของผลผลิต  
 สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการเร่งรัดหนี้และส่งฟ้องดําเนินคดี ซึ่งเป็น
ลูกหนี้ที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเดิมตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มีลูกหนี้จํานวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการฟ้องคดี  
จึงส่งผลให้การส่งฟ้องล่าช้า หรือไม่สามารถติดตามหนี้และส่งฟ้องคดีได้ทันก่อนหมดอายุความ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. ควรหามาตรการในการเรียกเก็บเงินชดใช้คืนให้ได้มากย่ิงขึ้น เพื่อลดภาระการใช้เงิน

งบประมาณแผ่นดิน  
๒. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบและความเหมาะสม หากมีการเรียกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน

จากนายจ้างและลูกจ้าง เนื่องจากปัจจุบันนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบในหลายกองทุน  
หากจะต้องเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้างอาจจะเป็นการเพิ่มภาระรายจ่ายมากย่ิงขึ้น 

๓. ควรมีการตรวจสอบสถานประกอบการที่ปิดกิจการหรือล้มละลาย เพราะมีสถานประกอบการ
บางแห่งนําการล้มละลายมาเป็นข้ออ้างว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างหรือค่าชดเชยแก่ผู้ถูกเลิกจ้าง จึงเป็นภาระ 
ที่กองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้างจะต้องจ่ายแทน แต่ในความเป็นจริงแล้วสถานประกอบการเหล่านั้นไม่ได้
ประสบภาวะล้มละลายจริง และสามารถเปิดกิจการแห่งใหม่ได้  

๔. กรณีการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท ทั่วประเทศในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ นั้น อาจส่งผล
กระทบต่อสถานประกอบการหลายแห่งในต่างจังหวัด เช่น กลุ่มธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ในจังหวัดพังงา ซึ่งการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท จะส่งผลให้โรงแรมหลายแห่งต้องจ่ายเงินจ้าง
งานในอัตราที่สูงขึ้น โรงแรมหลายแห่งจึงเริ่มมีการปรับลดพนักงานหรือปรับเปลี่ยนการจ้างงาน โดยจะทํา
สัญญาจ้างพนักงานระยะสั้นเฉพาะฤดูท่องเที่ยวเพียง ๔ – ๕ เดือนเท่านั้น เพื่อลดต้นทุนในช่วงที่ไม่ใช่ฤดู
ท่องเที่ยวก็จะจ้างพนักงานจํานวนไม่มากนัก ในประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มนายจ้างและกลุ่มลูกจ้างต่างก็
ได้รับผลกระทบเช่นกัน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการช่วยเหลือหรือแก้ไขด้วย 

๕. คณะกรรมาธิการได้ชมเชยการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ถือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชน 
เช่น การฝึกอบรมงานหัตถกรรมให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในเขตจังหวัดชัยภูมิของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเหล่านั้นมีรายได้เสริมจากงานหัตถกรรมที่ได้รับฝึกอบรมเป็นอย่างมาก  
จึงควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป   

๖. มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเรียกเก็บเงินจาก
ประชาชนที่ต้องการไปทํางานในต่างประเทศ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบด้วย 

๗. ประชาชนบางส่วนที่ได้รับการฝึกอาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่สามารถนําไปประกอบ
อาชีพหรือสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ ควรมีแนวทางในการช่วยเหลือกระจายสินค้าและส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่
ประชาชน 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายัง
คณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับข้อเสนอและมาตรการช่วยเหลือของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในการ
แก้ไขปัญหาการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท รวมทั้งค่าชดเชยพิเศษแก่ลูกจ้างกรณีสถานประกอบการ
ย้ายที่ต้ัง และจํานวนผู้ที่ได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  …………………………………………………… 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ครั้งที ่๔๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

หน้า ๑๓๒ 

 

 
ประมวลภาพการประชุมของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 

 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

หน้า ๑๓๓ 

 

 
ประมวลภาพการประชุมของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม      

 
 
 



 
 

 
 

การจัดสัมมนาและการศึกษาดูงาน 
ของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

การจัดสัมมนา จ านวน ๑๙ ครั้ง 
การศึกษาดูงาน จ านวน   ๗ ครั้ง 

 



                                                                   สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  
                                                นางนนัทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

หน้า ๑๓๕ 
 

การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
ต้ังแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๕ 

 
วัน/เดือน/ป ี ชื่องานสัมมนา ชื่อสถานที่จัดสัมมนา 

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “การสร้างความมั่นคงในชีวิต
ด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 

หอประชุมโรงเรียนวันนางนอง  
แขวงบางอ้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ ฯ

วันจันทร์ที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน” 

หอประชุมอําเภอบ้านฝาง  
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

วันศุกร์ที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคง
ของชุมชน” 

หอประชมุโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันอาทิตย์ที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ” 

ศาลาเอนกประสงค์วัดบางนานอก 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 

วันอาทิตย์ที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ” 

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันเสาร์ที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ
สังคม” 

หอประชุมอําเภอเขว้า อําเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

วันเสาร์ที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “การสร้างความมั่นคงในชีวิต
ด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 

หอประชมุโรงเรยีนวัดบางขุนเทยีนนอก 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพ ฯ 

วันจันทร์ที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคง
ของชุมชน” 

หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา 
ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัด
พังงา 

วันเสาร์ที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” 

หอประชุมสํานักงาน ส.ส.ธนเทพ 
นันทนา  ทมิสวุรรณ อําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 

วันศุกร์ที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “ประชาชนได้อะไรจากนโยบาย
สวัสดิการสังคมของรัฐ” 

หอประชุมอําเภออุบลรัตน์ อําเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

วันเสาร์ที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “ประชาชนได้อะไรจากนโยบาย
สวัสดิการสังคมของรัฐ” 

สํานักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นายวีรพล  จิตสัมฤทธ์ิ อําเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

วันเสาร์ที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคง
ของชุมชน” 

หอประชุมอําเภอกบินทร์บุรี อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

วันอาทิตย์ที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ
สังคม” 

โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ ๒๐๐ ปี 
เขตสะพานสูง กรุงเทพ ฯ 

 
 



                                                                   สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  
                                                นางนนัทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

หน้า ๑๓๖ 
 

วัน/เดือน/ป ี ชื่องานสัมมนา ชื่อสถานที่จัดสัมมนา 
วันอาทิตย์ที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคง
ของชุมชน” 

ห้องประชุมเทศบาลตําบลสามชุก 
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันศุกร์ที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคง
ของชุมชน” 

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ 
(เจริญทองนิ่มวิทยา) อําเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันเสาร์ที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ
สังคม” 

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อําเภอ
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันเสาร์ที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์
การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนพึงได้รับ” 

หอประชุมเทศบาลเมืองลาดสวาย 
ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “ประชาชนได้อะไรจากนโยบาย
สวัสดิการสังคมของรัฐ” 

โรงเรียนสารภีวิทยาคม อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ 

วันเสาร์ที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

สัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
อาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน” 

ศาลาเอนกประสงค์วัดบางนาใน 
แขวงนางนา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 

 

 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๑๓๗ 
 

การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
เพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนยพ์ักพิงชั่วคราววัดบางกะดี 

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
ณ ศูนยพ์ักพิงช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยวัดบางกะด ี

                ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 
ผลการศึกษาดูงาน 

คณะกรรมาธิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยช่ัวคราววัดบางกะดี ตําบลบางกะดี อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ วัดบางกะดี ในขณะนั้น
มีปริมาณน้ําสูงประมาณ ๒ เมตร ชาวบ้านจํานวนกว่า ๒๐๐ คน  
ต้องอาศัยศาลาเอนกประสงค์ของวัดซึ่งมีพ้ืนสูงเป็นที่หลับนอนเป็นเวลา
กว่าสองเดือนแล้ว โดยมี นางนภาพร อยู่เย็น ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้าน 
ผู้ประสบอุทกภัยได้รายงานถึงความเป็นอยู่ ความเสียหาย ความทุกข์ร้อนเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสบ
อุทกภัย และเข้ามาอยู่อาศัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยช่ัวคราววัดบางกะดี ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี  

สถานการณ์ทั่วไป 
สถานการณ์น้ําท่วม ปี ๒๕๕๔  มีสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศส่งผลให้มีปริมาณฝนตกมาก  ต้ังแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
๒๕๕๔ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ ๓๙ เปอร์ เซนต์ ในพื้นที่ภาคเหนือ  
และสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ ๒๒ เปอร์เซ็นต์ ในภาคกลางโดยได้รับอิทธิพลจาก
พายุโซนร้อน ไหหม่า นกเต็น ไห่ถาง เนสาด นาลแก และร่องความ 
กดอากาศต่ํากําลังแรงที่พาดผ่านภาคเหนือ ๒ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ – 
๑๙ สิงหาคมและวันที่ ๘ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ และ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อาทิพ้ืนที่
ป่าไม้เปลี่ยนเป็นชุมชน พ้ืนที่เกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นเขตอุตสาหกรรม
และหมู่บ้านจัดสรร ทําให้พ้ืนที่รองรับน้ําท่วมตามธรรมชาติหรือ  
แก้มลิง ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ํา
จํานวนมากได้  เทศบาลบางกะดีได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระแสน้ํา
หลากมาจากหลายพื้นที่น้ําจากนิคมอุตสาหกรรม โรจนะอยุธยา จ.อยุธยา ระบายมาสู่คลองระพีพัฒน์  

กรมชลประทานมีการระบายน้ําออกจากคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันตก  
ผันเข้าสู่คลองรังสิต 1-6 ซึ่งสถานการณ์น้ําทางคลองระพีพัฒน์ขณะนี้มี
ปริมาณน้ําที่สูง จนมีความกังวลว่าจะระบายไม่ทัน ทําให้ประชาชนที่อยู่
ตลอดเส้นทางคลองระพีพัฒน์ไหลผ่านได้รับความเดือดร้อนจากภาวะ 
น้ําล้นตลิ่ง ระดับน้ําคลองเชียงรากน้อยสูงขึ้นต้ังแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
เป็นต้นมา น้ําได้เข้าท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด และ

บริเวณสวนของชาวบ้านทีÉอยู่ติดวัด



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๑๓๘ 
 

บ้านเรือนประชาชนต่างได้รับความเสียหายและเดือดร้อน ปริมาณน้ําวัดความ
สูงได้ ๓ เมตร ทางจังหวัดจึงได้ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติ โดยให้ประชาชน
ขนย้ายอพยพสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงและให้ออกนอกพื้นที่ รับฟังข่าวสารจากทาง
ราชการ ขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน อาทิเช่น อาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฯ สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลตําบลบางกะดี มูลนิธิ ๆ ต่างได้ 
เข้าไปต้ังเต้นในพื้นที่สูงเพื่อทําที่พักพิงชั่วคราว ทําโรงครัวสําหรับทําอาหาร
แจกผู้ประสบอุทกภัย นอกจากนี้มีหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ร่วมแจกของกินของใช้ประเภท 
ปลากระป๋อง อาหารแห้ง น้ําด่ืม เสื้อผ้า รองเท้า สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
เช่น นาข้าวและไม้ผลได้รับความเสียหาย ๗,๘๑๔ ไร่ ๓๔,๖๓๗ ครัวเรือน ยังไม่นับความเสียหายจากโรงงาน
ภายในเขตอุตสาหกรรมบางกะดี โดยในเบื้องต้นประชาชนได้ใช้ศาลาเอนกประสงค์ของวัดบางกะดีแห่งนี้
เป็นที่พักพิง มีชาวบ้านอาศัยประมาณ ๒๐๐ คน มีชายหญิงทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ตลอดจนสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข

และแมวที่มากับเจ้าของ ด้านอาหารทางวัดได้รับการบริจาคข้าว และ
อาหารกระป๋อง ผักผลไม้จากผู้มีจิตศรัทธามามอบถวาย โดยคณะกรรมการวัด
และผู้นําชุมชนได้ติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบางกะดี และมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และมีหน่วยงานสาธารณสุขอาสาเข้ามาดูแล
สุขภาพทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการบริหารจัดการความช่วยเหลือโดยมีการประสานความร่วมมือระดับหมู่บ้าน ตําบล จังหวัด 
การบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างบูรณาการ 

๒. ควรจัดหน่วยงานออกสํารวจผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การให้
ความช่วยเหลือ เช่น น้ําด่ืม อาหาร ยารักษาโรคและรถ เรือ พยาบาลฉุกเฉินให้บริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  

๓. จัดทําโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ําลดโดยเร่งด่วน และหามาตรการป้องกัน
น้ําท่วมใหญ่โดยร่วมกันกับทุกหน่วยงานเพื่อมิให้มีหรือลดความสูญเสียจากเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่ในปี
ต่อไป 

๔. ควรให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ประสานความช่วยเหลือเบื้องต้นและรายงานเหตุการณ์ผ่าน 
สายงานบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ทันท่วงที 
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การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม   
เก่ียวกับการจดัสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
ณ สถานแรกรบัเด็กหญิงบ้านธัญญพร อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางเยาวมาลย์  ไชยรัตนะ   ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
๒. นางปาณิสรา  สลากรธนวัฒน์  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
๓. นางสาวจุฑารัตน์  จีนจรรยา  นักสังคมสงเคราะห์ 
๔. นางสาวมยุรี  ศรียารักษ ์  นักสังคมสงเคราะห์ 
๕. นางจารีพร  แตงแก้ว   เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์บ้านธัญพร 

 
ผลการพิจารณา 

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ นักวิชาการ และเลขานุการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาธิการ ฯ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อําเภอ
รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางเยาวมาลย์  ไชยรัตนะ ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร  
ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสถานแรกรับ ฯ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เดิมช่ือ “สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านพญาไท” ต้ังอยู่ที่ ๒๒๖ 
ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ เปิดดําเนินการวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๐๘ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมประชาสงเคราะห์ได้ย้ายสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านพญาไท มาอยู่ที่บริเวณ
ของสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช คลอง ๕ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากสถานที่เดิม
คับแคบ ไม่เอื้ออํานวยต่อภารกิจและให้เปลี่ยนชื่อสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านพญาไทเป็น “สถานแรกรับ
เด็กหญิงบ้านธัญญพร” ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เพิ่มภารกิจ
ของสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เป็นสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอีกภารกิจหนึ่ง (แต่ยังคงใช้ช่ือเดิม) 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  
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บทบาทและภารกิจ 
๑. สถานแรกรับ ตามกฎกระทรวง 
๒. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กลุ่มเป้าหมาย 
ให้การอุปการะแก่เด็กหญิงอายุ ๖-๑๘ ปี ซึ่งประสบปัญหา ดังต่อไปนี้ 
๑. เด็กที่ถูกทารุณกรรม 
๒. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด 
๓. เด็กที่อยู่ในสภาพจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
การดําเนินงานกรณีแรกรับ 
๑. รับเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายไว้ปกครองดูแลช่ัวคราว  

ไม่เกิน ๓ เดือน 
๒. ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะของเด็ก ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
๓. ค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสภาวะของบุคคลแวดล้อมที่สําคัญของเด็ก รวมทั้งมูลเหตุที่ทําให้เด็ก 

อยู่ในภาวะที่จําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 
๔. วินิจฉัย กําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
๕. จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และดําเนินการรักษาเยียวยาและฟื้นฟูแก่เด็ก 

ที่อยู่ในความปกครองดูแล 
๖. ให้การศึกษา อบรม และฝึก

อาชีพแก่เด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
๗. แก้ ไขปัญหาความประพฤติ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บําบัด รักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่อยู่ใน
สถานคุ้มครอง 

๘. ส อ ด ส่ อ ง  แ ล ะ ติ ด ต า ม ใ ห้
คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือแก่เด็กที่ออก
จากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพไปแล้ว 

๙. ดําเนินการด้านกฎหมายให้แก่เด็ก เพื่อให้ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของเด็ก 

๑๐. จัดให้มีการดําเนินงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการทํางานด้านการป้องกัน และเฝ้าระวัง
ปัญหา โดยประสานงานกับผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามสภาวะ
ความเป็นไปของเด็กและครอบครัว และการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและครอบครัว  
   

แนวทางการดําเนินงาน 
ปกป้อง คุ้มครอง และเลี้ยงดูเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพให้ได้รับความปลอดภัย รอดพ้น

จากปัญหาวิกฤติที่เผชิญอยู่ ตลอดจนได้รับความสุข และความอบอุ่นตลอดระยะเวลาที่อยู่ในความอุปการะ 
รวมทั้งเพิ่มพูนสติปัญญา ทั้งด้านการศึกษาสามัญ วิชาชีพ และทักษะชีวิตและได้รับการพัฒนาวุฒิภาวะ 
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อารมณ์และจิตใจ  ให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ คือ คุ้มครอง
ฟ้ืนฟู  เลี้ยงดูอบอุ่น เพิ่มพูนพัฒนา หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการจําหน่ายเด็ก กล่าวคือ ถ้ามีผู้อุปการะ
จะทดลองให้กลับไปเยี่ยมบ้านชั่วคราว ถ้าผลเป็นที่น่าพอใจของผู้ปกครอง ก็จะส่งกลับคืนครอบครัว และถ้า

ไม่มีผู้อุปการะ หรือ มี แต่ไม่สามารถดูแลเด็กได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ
เด็กพ้นการคุ้มครองสวัสดิภาพแล้ว ก็จะส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์ 
สถานพัฒนาอาชีพ หรือสถานฟื้นฟู หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการ
ติดตามผลหลังการจําหน่ายเด็ก โดยวิธีการส่งแบบสอบถามการ
เปลี่ยนแปลงของเด็กไปยังผู้ปกครอง ว่าเด็กได้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เพื่อจะได้ให้คําแนะนําที่เหมาะสม
เด็กและครอบครัว พร้อมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา เมื่อเด็กและ
ครอบครัวพบกับปัญหาอีก 

กรณีเกี่ยวกับการรับเด็กเข้ามาดูแลของสถานแรกรับ ฯ นั้น 
จะเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไว้ คือ ให้การอุปการะแก่เด็กหญิงอายุ ๖ – ๑๘ ปี ซึ่งประสบปัญหาถูกทารุณกรรม เด็กที่เสี่ยงต่อ
การกระทําผิด เด็กที่อยู่ในสภาพจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง อันเป็นอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ สําหรับกลุ่มของเด็กกําพร้าหากจะต้องมีการดูแลคุ้มครองเรื่อง
สวัสดิภาพก็จะต้องส่งเข้ามาในสถานแรกรับ ฯ แห่งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น การช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย การคุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเด็กกําพร้าส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีครอบครัวในการ
ดูแล เด็กกลุ่มนี้จะต้องถูกส่งตัวไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ ตามรูปแบบภารกิจของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเด็ก
กําพร้าโดยตรงต่อไป 

ในเรื่องของงบประมาณที่ได้รับจากกระทรวงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก  
ในปัจจุบันนั้นยังมีความเพียงพอต่อความต้องการ โดยงบประมาณในเรื่องอาหารนั้นจะอยู่ที่ ๖๐ บาทต่อหัว 
ต่อวัน ส่วนงบประมาณด้านการศึกษาก็เป็นไปตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล นอกจากนี้สถานแรกรับ ฯ  
ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ เป็นอย่างดีทําให้แบ่งเบาภาระเรื่องงบประมาณ 
ในส่วนนี้ไปได้มาก ซึ่งหากจะพิจารณางบประมาณเป็นรายหัวของเด็กแต่ละคน ก็สามารถแยกพิจารณาได้
สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องออกไปศึกษาภายนอกสถานแรกรับ ฯ จะใช้งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ ต่อคนต่อปี  
ส่วนเด็กที่ได้รับการศึกษาภายในสถานแรกรับ ฯ จะใช้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 

ในเรื่องของการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กนั้น ในเบื้องต้นต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งของเด็ก
มากกว่าร้อยละ ๕๐ มีปัญหาเรื่องสติปัญญาร่วมด้วย จึงทําให้เกิดปัญหาหลายด้านเด็กบางส่วนจึงถูกผลัก
ออกจากระบบของการศึกษาเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสติปัญญา อย่างไรก็ตามทางสถานแรกรับ ฯ ได้มี
การดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์ แต่หากเด็กบางกลุ่มมีปัญหาเรื่องสติปัญญาจริง ๆ  
เมื่อประเมินอย่างรอบคอบแล้ว ในส่วนนี้ก็จะเน้นไปทางด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยจะส่งต่อไปยังศูนย์ฝึก
อาชีพในสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถส่งเสริม
ด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพให้เด็กได้ ส่วนกรณีเด็กที่สุดวิสัยที่จะให้การส่งเสริมด้านการศึกษาและการ
ฝึกอาชีพจริง ๆ ทางสถานแรกรับ ฯ ก็จะส่งต่อเด็กไปยังสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึง ซึ่งจะเป็นทางเลือก
สุดท้ายที่จะดําเนินการ 
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สําหรับการจัดระบบการศึกษาของสถานแรกรับ ฯ นั้น ก็จะมีทั้งเด็กที่ถูกส่งไปเรียนภายนอก  
และเด็กที่ต้องเรียนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โดยจัดการเรียนการสอนในสถานแรกรับ โดยความ
ร่วมมือของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) วัดเขียนเขต ซึ่งการจัดระบบการเรียนการสอนนั้น วันจันทร์
ถึงวันพุธ ช่วงเช้าจะเป็นการเรียนด้านวิชาการ ช่วงบ่ายจะเป็นในเรื่องของอาชีวะบําบัด ส่วนวันพฤหัสบดี 
ทางสถานแรกรับ ฯ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดเขียนเขตมาให้การอบรมธรรมะแก่เด็กเพื่อปลูกฝังในเรื่อง
ของศาสนาต่อไป นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้เด็กสอบนักธรรมตรี โท เอก จนมีนักเรียนสําเร็จการศึกษา
ไปหลายรุ่นแล้ว  

ในส่วนของการส่งเด็กออกไปศึกษาภายนอก ในเรื่องของงบประมาณนั้นทางรัฐบาลจะเป็นผู้ให้
การดูแล ทางสถานแรกรับ ฯ จะบริหารจัดการจากงบประมาณที่โอนมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามทางสถานแรกรับ ฯ ก็ได้พยายามหาทุนจากภาคส่วนอื่นเพื่อมา
สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็ก โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนไปจนถึงระดับปริญญาตรี ในปัจจุบัน 
มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว จํานวน ๑ คน 

สําหรับปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมเด็ก ต้องยอมรับว่าปัจจุปันเด็กมีปัญหาด้านพฤติกรรม 
ที่หลากหลาย แต่ที่พบมากก็คือ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาก้าวร้าว เป็นต้น โดยในการ
แยกพฤติกรรมนั้นส่วนใหญ่สถานแรกรับ ฯ จะได้รับแจ้งพฤติกรรมของเด็กจากผู้ปกครอง จากการร้องเรียน 
ซึ่งพฤติกรรมส่วนใหญ่หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะพิจารณารับเข้ามาดูแล แต่อย่างไรก็ตามเมื่อรับเด็กเข้ามาดูแล
แล้วก็จะต้องศึกษาพฤติกรรมของเด็กว่าเกิดจากอะไร ไม่ว่าจะเป็นสภาพครอบครัว ประวัติการเลี้ยงดู 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข และฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กต่อไป 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพของเด็ก ควรมี
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบัน
อาชีวะต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการฝึกอาชีพ
ที่มีความหลากหลายให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป 

๒. ในกรณีที่มีการส่งเด็กและเยาวชนกลับไปอยู่
ในครอบครัวเดิมแล้ว การติดตามประเมินผลเป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญ โดยจะต้องมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นที่พอใจว่าเด็กจะไม่กลับมาสู่ปัญหาสังคม
แบบเดิมได้อีก 

๓. การส่งเสริมด้านการศึกษาของเด็กในสถานแรกรับ ฯ เป็นเรื่องที่สําคัญ จะต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างสูงสุดต่อไป 
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การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
เก่ียวกับการดาํเนนิการจัดสวัสดิการสังคมภายในชุมชน 

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ณ องค์การบรหิารส่วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางมยุรี  ยกตรี    พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  
๒. นายนพดล  ณ เชียงใหม ่  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  
๓. นายฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  
๔. นางปทิตตา  สุดด้วงแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว/ 
      ประธานศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ 
      ในชุมชนตําบลดอนแก้ว 
๕. นางอุบล  ยะไวท์ณะวิชัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  
๖. พันตํารวจเอกเขมรินทร ์ หสัศิริ ผู้กํากับฝ่ายอํานวยการ กองบัญชาการการศึกษา  

      อํานวยการภาค ๕ 
 
ผลการพิจารณา 

การจัดสวัสดิการสังคมเป็นบริการที่ภาครัฐได้จัดขึ้นให้กับทุกคน เพื่อให้มีการอยู่ดีกินดี มีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต ผู้ที่จะได้รับบริการสวัสดิการสังคมนั้นไม่เฉพาะแต่กับกลุ่มผู้ยากจน และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ในสังคมเท่านั้น หากแต่ได้ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลทั่วไปในสังคมที่มีความต้องการ หรือ
ประสบกับปัญหาและความเดือดร้อนต่าง ๆ อีกด้วย ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ครอบครัว ชุมชน องค์การพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน หรือ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่รัฐอาจดํารงบทบาทเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดการระยะต้นหรือ
กระตุ้นให้ขยายไปสู่การทํางานกับระบบโครงสร้างต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป การจัดการและ
การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนับได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี และทําให้เกิด
การพึ่งตนเองของชุมชนหรือการการสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่าง ๆ ทางสังคมได้ 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณา
เห็นความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมภายในชุมชน จึงได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัด
สวัสดิการให้กับประชาชนภายในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบและประสบความสําเร็จจนเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและจากการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานครั้งนี้คณะกรรมาธิการได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สําหรับนํามาเป็นแนวทาง
หรือต้นแบบในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับชุมชนอื่น ๆ ต่อไป ในการเดินทางดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  
นายนพดล  ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว และนางมยุรี  ยกตรี พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงาน สรุปสาระสําคัญได้ดังนี ้
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-  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่มีภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม  
การประสานดําเนินงานและบูรณาการกับองค์กรต่าง ๆ งานพัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านสังคม 
และการส่งเสริมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ ได้มีการดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านการจัด
สวัสดิการสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ
ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส คือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๓ จังหวัดเชียงใหม่ สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
และบ้านมิตรไมตรีจังหวัดเชียงใหม่ 

-  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 
 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว อยู่ในเขตการปกครองอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังอยู่ที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๔ ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ช้ัน ๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ช้ัน ๓ โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว “ดอนแก้ว” 
ตําบลแห่งสุขภาวะ มีประชากรประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนแฝง ปัจจุบันคนพิการและ
ผู้สูงอายุในชุมชนมีจํานวนเพิ่มขึ้นและขาดผู้ดูแล โดยเฉพาะกลุ่มเด็กออทิสติก ตําบลดอนแก้ว มีจํานวน
ผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ 

 -  คนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการและได้รับความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต จํานวน ๘๓ คน 
 -  คนชราที่ได้รับเบ้ียยังชีพคนชราและได้รับความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต จํานวน ๒๓๓ คน 
ทั้งนี้ มีหน่วยงาน องค์กร กลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามาดูแลด้านสวัสดิการสังคมในชุมชน เช่น โรงพยาบาล 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาเขต ๘ ได้มีการทําข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยบรมราชชนนีจังหวัดเชียงใหม่ 
ให้นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงกลุ่มข้าราชการบํานาญทําหน้าที่จิตอาสาเข้ามาดูแล
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ผู้สูงอายุในชุมชน จัดต้ังขึ้นเป็นศูนย์ผู้สูงอายุชุมชนดอนแก้ว ซึ่งทุกหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นให้ความร่วมมือ
ในเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเป็นอย่างดี 
   

 
การดําเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 
๑. ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและยากจน ต้องได้รับความช่วยเหลือและเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นให้คําแนะนํากันและกัน เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจ รวมท้ังเป็นผู้นําในการดําเนินกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน 
รุ่นหลัง นําไปสู่การสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีของท้องถิ่น 

๓. ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้พิการ ต้องได้รับการช่วยเหลือและเบี้ยยังชีพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้การดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๔. จัดหาและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ขาดที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ หลัง ภายใต้ “โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา” และให้
การช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

๕. โครงการอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตําบลดอนแก้ว โดยกลุ่มอาสาสมัคร
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตําบลดอนแก้วและองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว มีสมาชิกอาสาสมัคร
ที่มาจากคนที่มีสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องเป็นคนพิการ ผู้ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) ภาคีต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครฯ ที่ผ่านมา 
ได้แก่ การผลักดันให้เกิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตําบลดอนแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๑  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๕๐ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ 
๓๐ ง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) การจัดกิจกรรมแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการในตําบลดอนแก้ว การเยี่ยมบ้านคนพิการ การจัดกิจกรรมวันคนพิการตําบลดอนแก้วขึ้น ใช้ช่ือว่า  
“วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการตําบลดอนแก้ว” โครงการสร้างบ้านและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการ
และด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของคนพิการ ต้ังกองทุนหมุนเวียนสวัสดิการคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว และมีการดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง  

๖. ศูนย์พัฒนาครอบครัวขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว มีหน้าที่ดูแลคนในชุมชน โดยมี
การเฝ้าระวังไม่ให้คนในครอบครัวไม่ให้ถูกกระทําหรือละเมิดสิทธิ 
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๗. ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชนตําบลดอนแก้ว ณ สํานักสงฆ์สันเหมือง
ประชาราม หมู่ที่ ๗ ตําบลดอนแก้ว โดยองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว และอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสตําบลดอนแก้ว ได้ร่วมกันจัดต้ังขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเอง
และดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข เปิดทําการทุกวัน ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา โดยมีกิจกรรม/
โครงการทุกวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ที่ ๒, ๓ และ ๔ ประกอบด้วย กิจกรรม “วันเติมสุข” กิจกรรมทาง
ศาสนา กิจกรรมด้านสุขภาพ, วัดความดัน, กายบริหาร, รํากระบอง กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมรดน้ําดําหัว/
ทานอาหารกลางวันร่วมกัน รวมท้ังมีการออกเยี่ยมบ้านคนพิการ (วันศุกร์ของสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน)  
และกิจกรรม "ลานธรรม ลานชุมชนคนทําดีเพื่อพ่อ" (วันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน) 

มีการจัดเงินทุนหมุนเวียนสวัสดิการคนพิการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว ดังนี้ 
๑. จัดเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อคนพิการกู้ยืม  
๒. จัดเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสวัสดิการคนพิการ 
๓. จัดเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารจัดการ 
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รายงานสรุปผลการเดินทางของผู้แทนคณะกรรมาธิการการสวสัดิการสังคม  
เพื่อเยี่ยมชมและให้กําลังใจแก่คณะเจา้หน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิขาเทียม  

ในสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี  
วันพฤหสับดีที ่๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดย์ี  จังหวัดนครปฐม 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
  
เนื่องด้วย นายธีระวุฒิ  สัมมาทรัพย์ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการการสวัสดิการ

สังคม  เป็นหัวหน้าคณะผู้ แทนคณะกรรมาธิการ  ฯ  ซึ่ ง ไ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ 
การสวัสดิการสังคม ในการเดินทางไปเยี่ยมชมและให้กําลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิขา
เทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณ 
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้แทนคณะกรรมาธิการที่ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมและให้กําลังใจ
จํานวนทั้งสิ้น ๖ ท่าน และเจ้าหน้าที่ ๑ ท่าน ประกอบด้วย 

๑. นายธีระวุฒิ  สัมมาทรัพย์  นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
๒. นางวรรณภา  ยงเจริญ  นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
๓. นายยงยุทธ  อิทธิจุฑาเสถียร  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิประจําคณะกรรมาธิการ 
๔. นายรัตนพัฒน์  ปีวิเศษกุลเดช  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิประจําคณะกรรมาธิการ 
๕. นายวิมล  ไชยรัตน์   เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๖. นายกานต์  เพชรบูรณ์  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๗. นายมานิตย์  จันทร์ต๊ะวัง  นิติกรปฏิบัติการประจําคณะกรรมาธิการ 
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เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ผู้แทนคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมเดินทางไปถึง
สถานที่บริการทําขาเทียมของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม  
คณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดชัย  ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ให้การต้อนรับ และได้นําชมการทํางานและให้บริการทําขาเทียมแก่ผู้พิการที่ยากไร้ที่มารอรับบริการ 
อย่างไม่ขาดสาย พร้อมกับอธิบายความเป็นมาและวัตถุประสงค์การทํางานของมูลนิธิพอสรุปได้ดังนี้ 

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทําการก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดํารงตําแหน่งองค์ประธานกิตติมศักด์ิ 
และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดํารงตําแหน่ง 
องค์ประธานพระองค์แรก และพระราชทานทุนทรัพย์ประเดิมในการจัดต้ังมูลนิธิและร่วมกับเงินของ 
ผู้บริจาคจากประเทศญี่ปุ่นเป็นทุนเริ่มต้น ทําให้มูลนิธิสามารถให้การบริการจัดทําขาเทียมต้ังแต่ปี ๒๕๓๕ 

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้ทําการช่วยเหลือคนพิการ 
ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน 
ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงดํารงตําแหน่งเป็นองค์ประธาน  

ปัจจุบันเงินที่ใช้ในการดําเนินงานมาจาก
ดอกผลของกองทุนกองสลากประมาณ ๑๐ กว่าล้านบาท 
และเงินบริจาคอีกปีละ ๓๐ กว่าล้านบาท (ปีหนึ่งมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ ๕๐ ล้านบาท) 

 
 
 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๑๔๙ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้คนพิการที่ด้อยโอกาสยากไร้ทั่วประเทศ ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สามารถประกอบอาชีพเช่นคนปกติโดยไม่คิดมูลค่า และผลิตช้ินส่วนให้แก่หน่วยงานเพื่อทําขาเทียม 
ให้คนพิการขาขาดหรือซ่อมแซมขาเทียมที่ชํารุดโดยไม่คิดมูลค่า จัดหาอุปกรณ์เพิ่ม เช่น ไม้ค้ํายัน เครื่องช่วย
พยุงตัว จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่างขาเทียมตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้สามารถทําขาเทียมตามแบบมูลนิธิ  
ให้มีความรู้ความชํานาญมากขึ้น ค้นคว้า วิจัย พัฒนาคุณภาพของขาเทียมของมูลนิธิ ดําเนินการหรือร่วมมือ
กับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ 

รูปแบบการทําขาเทียมเป็นการใช้เทคนิคนวัตกรรมสมัยใหม่ผสมผสาน โดยการทําเบ้า 
จากหุ่นทราย ลักษณะขาเทียมเหนือเข่าแบบใหม่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คล้ายกับขาเทียมของต่างประเทศที่ 
ไม่ต้องใช้ฟองน้ําหุ้ม อีกทั้งแกนหน้าแข้งทําด้วยพลาสติกหุ้มและเคลือบหุ้มด้วยวัสดุที่ทําให้ขาเทียมมีน้ําหนักเบา 
ทนทาน และมีราคาถูกกว่าของต่างประเทศโดยใช้เวลาเพียงแค่ ๔ ช่ัวโมงก็สามารถประกอบเสร็จเรียบร้อย
เดินได้เลย ขาเทียมใต้เข่าราคาต้นทุน ๔,๐๐๐ บาท และเหนือเข่าราคาประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

จากสถิติผู้พิการขาขาดในประเทศไทยมีประมาณ ๖๐,๐๐๐ ราย และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุ
มาจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มาเป็นอันดับหนึ่ง โรคเบาหวานเป็นอันดับสอง และอื่น ๆ รองลงมา 
ต้ังแต่ก่อต้ังมูลนิธิจนถึงปัจจุบันได้ให้บริการขาเทียมไปแล้วจํานวน ๒๐,๖๓๒ ขา และล่าสุดได้ฝึกอบรม
ถ่ายทอดเทคนิคการทําขาเทียมให้กับอาสาสมัครจากประเทศบุรูนดี ในแถบแอฟริกาซึ่งมีการสู้รบกัน 
มาตลอด ทําให้มีผู้สูญเสียขาจํานวนมาก 

 
ปัญหาอุปสรรค 

มีปัญหาด้านบุคลากรการดําเนินงาน เนื่องจากช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ออกไปทํางานที่อ่ืน
ที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า 
 
แนวทางแก้ไข 

ขณะนี้กําลังดําเนินการของบประมาณจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่ม
ค่าตอบแทนให้กับช่างฝีมือเพื่อป้องกันการไหลออกของแรงงานฝีมือที่เชี่ยวชาญเฉพาะของมูลนิธิ และได้ฝาก
คณะกรรมาธิการช่วยประสานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อของบประมาณสนับสนุนแก่มูลนิธิด้วย ก่อนเดินทางกลับ
คณะผู้แทนได้มอบเงินบริจาคในนามคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมให้กับมูลนิธิจํานวน ๖,๐๐๐ บาท 
และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

การเดินทางไปเยี่ยมชมและดูงานครั้งนี้
ได้รับความอนุเคราะห์รถยนต์พาหนะในการเดินทาง
และอาหารกลางวันจากนายยงยุทธ  อิทธิจุฑาเสถียร  
ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
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การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธกิารการสวสัดกิารสังคม 
เก่ียวกับการทาํผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ไข่เคม็ และกลุ่มแม่บ้านผลติข้าวแต๋น  

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ณ อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสมปอง พิทอง    ประธานกลุ่มสตรีทําไข่เค็มเสริมไอโอดีน 
๒. นางหนูพร้อม  พิทอง   ประธานกลุ่มแม่บ้านผลิตข้าวแต๋น 

 
ผลการศึกษาดูงาน 

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  และเจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาธิการ ฯ ได้เดินทางไปศึกษา 
ดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม และกลุ่มแม่บ้านผลิตข้าวแต๋นอําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  
วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมี นางสาวสุภา  บวรพาณิชย์ พัฒนาการอําเภอบ้านฝาง นายไขยันต์  
วรรณจงคํา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ และนางจงลักษณ์  อุดมศักด์ิ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชํานาญการ พร้อมด้วย นางสมปอง พิทอง ประธานกลุ่มสตรีทําไข่เค็มเสริมไอโอดีน และนางหนูพร้อม   
พิทอง ประธานกลุ่มแม่บ้านผลิตข้าวแต๋น ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ และบรรยายสรุป โดยมี
สาระสําคัญได้ดังนี้ 

ข้อมูลที่หน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ชี้แจงข้อซักถาม 
กลุ่มสตรีทําไข่เค็มเสริมไอโอดีน 
กลุ่มสตรีทําไข่เค็มเสริมไอโอดีน ต้ังอยู่เลขที่ ๑๑๐ หมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ ๑๐อําเภอบ้านฝาง 

จังหวัดขอนแก่น เป็นการรวมตัวของกลุ่มสตรีในอําเภอบ้านฝาง เริ่มจัดต้ังเมื่อ ๒๕๔๒ โดยมี นางสมปอง  
พิทอง เป็นประธานกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากพัฒนาชุมชนอําเภอบ้านฝาง จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝางในเรื่องสถานที่จัดต้ังกลุ่ม มีจํานวนสมาชิก
เริ่มแรก ๑๗ คน แต่ปัจจุบันเหลือสมาชิกเพียง ๕-๖ คน รายได้เฉลี่ยของกลุ่ม ๓๕,๐๐๐ บาท/ปี ผลิตภัณฑ์
ได้เป็น OTOP ระดับ ๔ ดาว แต่ปัจจุบันเหลือเพียง ๒ ดาว 

เมื่อ  พ .ศ .  ๒๕๔๒  ชาวบ้านเลี้ยงเป็ด 
เป็นจํานวนมากทําให้มีไข่เป็ดเหลือจากการบริโภค 
ในครัวเรือน กลุ่มสตรีในอําเภอบ้านฝางจึงได้จัดทํา
กลุ่มผลิตไข่เค็มขึ้น เพื่อนําไข่เป็ดที่เหลือมาแปรรูป
เก็บรักษาถนอมอาหาร และในปัจจุบันเพื่อให้ไข่เค็ม
มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นจึงได้มีการเสริมเกลือไอโอ
ดีเข้าไปในไข่ เค็ม และสามารถผลิตได้เดือนละ 
๖๐,๐๐๐ ฟอง 
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การเตรียมอุปกรณ์ 
๑. ใบเตย จํานวน ๑ กิโลกรัม 
๒. ไข่เป็ดสด จํานวน ๑๐๐ ฟอง 
๓. เกลือ จํานวน ๑ ถ้วย ต่อน้ํา ๓ ถ้วย 
๔. ภาชนะใส่ไข่เพื่อดองเป็นไข่เค็ม 
ขั้นตอนในการทําไข่เค็มไอโอดีน 
๑. นําใบเตย จํานวน ๑ กิโลกรัม มาต้ม พร้อมน้ําเกลือ (โดยจํานวนน้ําที่ต้มต้องให้ท่วมไข่เมื่อนํา

ใส่ภาชนะแล้ว) 
๒. ล้างไข่เป็ดให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง  
๓. นําไข่เป็ดที่ล้างและผึ่งใหแ้ห้งแล้ว มาใส่ภาชนะ

ที่ใช้ดอง 
๔. เมื่อต้มน้ําในขอ้ ๑. จนเกลือละลายหมดแลว้ 

ให้ยกลงจากเตา พักไว้ให้เย็น  
๕. นําน้ําเกลือที่ผสมแล้วไปใส่ในภาชนะดองไข่ 

โดยเทน้ําให้ท่วมไข่ทั้งหมด ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม  
            การนําไปรบัประทาน  

๑. เมื่อดองไข่ได้ ๗ – ๑๕  วันสามารถนํามาทอดเป็นไข่ดาวได้ 
๒. เมื่อดองได้ ๒๐ วัน ก็จะเป็นไข่เค็มที่สมบูรณ์ สามารถนํามาต้มรับประทานได้ หรือจะนําไปใส่

ภาชนะที่มีความโปร่งเก็บไว้ในตู้เย็นนานหลายเดือน  
กลุ่มแม่บ้านผลิตข้าวแต๋น  
กลุ่มแม่บ้านผลิตข้าวแต๋น ต้ังอยู่เลขที่ ๑๑๐ หมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ ๑๐ อําเภอบ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น เป็นการรวมตัวของกลุ่มสตรีในอําเภอฝาง เริ่มจัดต้ังเมื่อ ๒๕๔๒ โดยมี นางหนูพร้อม พิทอง เป็น
ประธานกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากพัฒนาชุมชนอําเภอบ้านฝางในเรื่องสถานที่จัดต้ังกลุ่มมีจํานวน
สมาชิกเริ่มแรก ๑๐ คน แต่ปัจจุบันเหลือสมาชิกเพียง ๕-๖ คน รายได้เฉลี่ยของกลุ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี 
ผลิตภัณฑ์ได้เป็น OTOP ระดับ ๔ ดาว  

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ กลุ่มสตรีในอําเภอบ้านฝางได้รวมกลุ่มทําให้ข้าวแต๋น เพื่อผลิตออกจําหน่าย 
เป็นรายได้เสริมให้กับสตรีที่ไม่มีงานทํา  

ส่วนประกอบ 
๑. ข้าวสาร ๑ ถ้วย 
๒. ข้าวเหนียว ๑ ถ้วย 
๓. น้ํามัน ๒ ถ้วย 
๔. น้ําตาลปีบ ๒ ช้อนโต๊ะ 
๕. น้ํามะขามเปียก ๑ ช้อนชา 
๖. เกลือ ๑/๒ ช้อนชา 

 
 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๑๕๒ 
 

ขั้นตอนในการทําข้าวแต๋น 
๑. นําฝาถ้วยวางแล้วเอาถุงพาสติกวาง และนําข้าวที่หุงเสร็จแล้ว ตักวางทับลงบนถุงแล้วนําทับพี

หรือช้อนแตะลงไปทําจนเสร็จนําไปตากแดด สัก ๑ - ๒  แดด 
๒. พอได้ข้าวตัง ที่แห้งแล้วนําไปลงทอดจนเหลืองอ่อน                   
๓. นําน้ําเทลงในภาชนะ พอน้ําเดือดเทน้ําตาลปีบ เกลือ และน้ํามะขาม 
๔. คนจนเหนียว แล้วนําไปราดบนข้าวทอด 
ปัญหาของกลุ่มสตรีผลิตสินค้า OTOP ทั้ง ๒ กลุ่ม คือ 
๑. ขาดการดูแลจากหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายแลประชาสัมพันธ์

ต้องการให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว 
๒. ปัญหาแรงงาน สมาชิกต้องการที่จะลงทุนเข้าหุ้น แต่ไม่มาช่วยทํางานส่วนมากจะไปทํางานใน

โรงงานจะได้เงินที่แน่นอนมากกว่า 
๓. ปัญหาเรื่องราคาไข่เป็ดในการทําไข่เค็มและข้าวที่นํามาทําข้าวแต๋นมีราคาแพง 
๔. ปัญหาเรื่องสภาพอากาศในการผลิตสินค้าออก เช่น การตากข้าวแต๋นต้องใช้แสงแดดจัด ถ้าไม่มี

แสงแดดจะทําให้เกิดรา  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐควรเข้ามาดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับสินค้า OTOP ที่มีอยู่

ในชุมชน เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดย
การเชิญวิทยากรเข้ามาอบรมแนะนําในเรื่องของปรับปรุงคุณภาพของสินค้า การหาช่องทางการจัดทําหน่าย 
และการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มสินค้า OTOP ในชุมชนให้มากขึ้น 
เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทําไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทํางานในเมือง และเป็นการอนุรักษ์สินค้าพ้ืนบ้านไว้ให้คง
อยู่กับชุมชนต่อไป 
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การเดินทางของคณะกรรมาธิการการสวสัดิการสังคม 
เพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย  

และศึกษาดงูาน ณ ชมรมผูสู้งอายุตําบลกุดป่อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม – วันเสารท์ี่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ 

 

การประชุมร่วมกับหัวหน้าสว่นราชการ จงัหวัดเลย 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
๑. นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
๒. นายภานุ  แย้มศร ี    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
๓. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลการพิจารณา 

 คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย 
เพื่อติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

๑. การดําเนินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ 
คนพิการหรือทุพพลภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ได้ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยได้
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ครบทุกแห่งแล้ว หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานโดยร่วมมือกับท้องถิ่นทุกเดือน มีการประชุมหารือ รับฟังนโยบาย 
รวมไปถึงติดตามการปฏิบัติงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ทั้งสิ้น จํานวน  ๖๘๔,๓๐๐,๘๐๐บาท  

๒. โครงการกองทุนตั้งตัวได้ 
แผนการปฏิบัติงานกองทุนต้ังตัวได้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนั้น  

คาดว่าจะมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะมีการเริ่มต้ังกองทุนโดยจะได้รับ
นโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการระดับชาติ มีแนวทางในการปฏิบัติงานโดยจะจัดต้ังหน่วยงานขึ้นเรียกว่า 
ABI ในช่วงแรกนี้จะมีการดําเนินโครงการใน ๓ ระดับ คือ การฝึกอบรม การบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อคัดเลือก
ผู้ประกอบการ และการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อนําเข้าสู่กองทุนต้ังตัวได้ต่อไป 

๓. โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยได้ดําเนินการสํารวจโรงเรียนนําร่องโครงการ 

One Tablet PC Per Child และการสํารวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ของสถานศึกษาทุกสังกัด ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจในแนวนโยบายของรัฐบาลในการ
ใช้ Tablet ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขยายผลโรงเรียนนําไปสร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา, ผู้ปกครองนักเรียน, นักเรียนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทราบ 
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๔. โครงการบ้านหลังแรกเพื่อประชาชนโดยรัฐบาล 
โครงการบ้านหลังแรกเป็นโครงการที่ ให้ กู้ เพื่อซื้อบ้านในวงเงินไม่ เกิน ๑ ล้านบาท  

คิดดอกเบี้ยอัตรา ๐% นาน ๓ ปีนั้น โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดโครงการและ
สิ้นสุดการทํานิติกรรมกับธนาคาร ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  สําหรับการดําเนินงานของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขาเลย นั้น ได้มีการเริ่มต้นโครงการเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีลูกค้าที่ได้รับการ
อนุมัติจากโครงการ จํานวน ๗ ราย และอยู่ในระหว่างการดําเนินการจํานวน ๓ ราย ซึ่งปัญหาและอุปสรรค
ส่วนใหญ่นั้น คือ ความต้องการในการซื้อที่อยู่อาศัยนั้นจะเกินวงเงิน ๑ ล้านบาท ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ โดยในส่วนนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน 
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

๕. โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล 
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย รับแบบคําร้องขอใช้สิทธ์ิสําหรับรถยนต์คันแรกตามนโยบาย

รัฐบาล ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นจํานวน ๑,๗๕๓ คัน โดยเงินภาษี 
ที่ต้องคืนประมาณ ๙๘,๖๕๒,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้มีการขยายหลักเกณฑ์การยื่น
ขอใช้สิทธิสําหรับผู้ซื้อแต่ยังไม่ได้รถยนต์ สามารถยื่นใบจองรถเพื่อขอใช้สิทธิดังกล่าวได้จนถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการซื้อรถเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนมาก 

๖. โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการดูแลผู้สูงอายุ 
ผลการดําเนินงานที่สําคัญได้แก่ การคัดกรองสุขภาพกายและจิต การจัดระบบให้บริการ  

โดยจัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุทุกโรงพยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล การให้คําปรึกษา  
การส่งเสริมสุขภาพดูแลตนเอง การจัดระบบบริการช่องทางด่วนพิเศษผู้สูงอายุ (Green Chanel) “๗๐ ปี 
ไม่มีคิว” ทุกโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลชุมชน ๑๒ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ๑๒๗ แห่ง และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะ ห้องน้ํา ทางลาด 

๗. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
การดําเนินงานในจังหวัดเลยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนแล้ว ๒๒๖,๑๗๓ คน 

การจัดเวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการ ฯ ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล และระดับจังหวัด การสรรหา
และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด การสรรหาและ
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตําบลแล้ว ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าว ได้แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 

๘. สวัสดิการค่าแรง ๓๐๐ บาท สําหรับผู้ใช้แรงงาน 
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเลยจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีสถานประกอบการ

ทั้งหมดจํานวน ๑,๐๔๖ แห่ง มีลูกจ้างในสถานประกอบการ จํานวน ๙,๙๕๐ คน โดยสถานประกอบการ 
ที่มีลูกจ้างต้ังแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป มีจํานวน ๘ แห่ง ส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบการเหมืองแร่  
โรงโม่ โรงงานน้ําตาล และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้ จังหวัดเลยได้มีการใช้อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า 
จํานวน ๒๔๑ บาท ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๔๐% 
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สําหรับสถานการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านแรงงาน เกี่ยวกับการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
ตามนโยบายเป็น ๓๐๐ บาท ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น ได้มีการบูรณาการร่วมกับภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานประกอบการทราบถึงนโยบายดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม
คาดว่า นโยบายดังกล่าวจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการ เนื่องจากอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าซึ่งใช้ 
ในจังหวัดเลยนั้น ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

๙. สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเลย 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ ในพื้นที่จั งหวัดเลยนั้น  อยู่ ในสถานการณ์ปกติไม่รุนแรง  

แม้จะเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดน แต่อาจจะมีแฝงมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น  
โดย ใน เรื่ อ ง เกี่ ย ว กับการค้ ามนุษย์  นั้ น  สํ านั ก งานพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ 
จังหวัดเลย ได้มีการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย 
เพื่อเข้าไปให้ความรู้ และอบรมกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ให้เข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งถือเป็นการป้องกันปัญหาใน
เบื้องต้น อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ในเรื่องดังกล่าวจะยังไม่มีความรุนแรง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้อง
ทําการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการป้องกันอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการสังคมด้านอื่น ๆ 
ซึ่งอยู่ในความดูแลของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ได้แก่ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน การจ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. กองทุนต้ังตัวได้ เป็นกองทุนที่ เป็นจุดเริ่มต้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบปริญญาตรี  

ได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการใหม่ สามารถมีธุรกิจเป็นของตนเองโดยไม่ต้องเป็นลูกจ้าง ดังนั้น เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกองทุนจะต้องมีความทั่วถึง โดยเฉพาะเงื่อนไขของผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ที่จะเข้าร่วมกองทุนนี้ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนอย่างแท้จริง 

๒. ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ รวมไปถึงสวัสดิการเกี่ยวกับกองทุนต่าง ๆ มีอยู่มากมาย แต่ต้อง
ยอมรับว่าในปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ยังไม่รู้ถึงสิทธิดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ดังนั้นกระทรวง ฯ จะต้อง
มีการประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง 

๓. นโยบายแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย เป็นนโยบายที่จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑  ที่สามารถนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา  แต่อย่างไรก็ตาม  
การใช้เทคโนโลยีนั้นย่อมต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถานศึกษาต่าง ๆ นั้น 
ควรจะต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแล การใช้งานให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ในเรื่องของการบริหาร
จัดการ เช่น การดูแลรักษา การสูญหาย จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

๔. ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของงบประมาณในการจ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณีนั้น เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้นไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้มีสิทธิได้รับ 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การรวบรวมสถิติจํานวนผู้สูงอายุ
ที่เสียชีวิตในแต่ละปี เพื่อหาค่าเฉลี่ยกลางในการคํานวณ การขอตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ
ต่อไป 
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๕. เงินสงเคราะห์ที่จ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ขั้นตอนในการดําเนินการนั้น 
จะต้องมีความโปร่งใส ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจากในบางพื้นที่มีปัญหาการร้องเรียน 
เรื่องความไม่ทั่วถึงในการได้รับเงินดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ต่อไป 

๖. สภาอุตสาหกรรมทุกจังหวัด ควรมีนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาย 
ในจังหวัดให้เป็นอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้เกิดแก่ท้องถิ่นมากขึ้น 

๗. นโยบายค่าแรง ๓๐๐ บาท สําหรับผู้ใช้แรงงาน เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่ม 
ค่าครองชีพให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามในจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับ
ชายแดน ซึ่งอาจจะมีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาทํางาน ดังนั้น จึงควรมีมาตรการในการ
ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป 

๘. นโยบายรถยนต์คันแรก และนโยบายบ้านหลังแรก นั้น ควรจะมีการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่องระยะเวลาในการใช้สิทธิโครงการรวมถึง หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิ
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

๙. ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่สําคัญในระดับประเทศ โดยเฉพาะปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาด
เป็นอย่างมากในบริเวณชายแดนแม่น้ําโขง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเฝ้าระวัง รวมถึงติดตาม
จับกุมผู้ที่กระทําความผิดมาลงโทษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป 

๑๐. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนจะต้องมีการเตรียมความพร้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้แก่
ประชาชนได้ทราบข้อมูลต่อไป 

 
๒. การศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้สูงอายุตําบลกุดป่อง (โรงเรียนผู้สูงอายุเลย) 

รายชื่อผู้ร่วมศกึษาดูงาน 

๑.  นายสุชาติ  ศรีชมพล   ที่ปรึกษางานกิจกรรมการเรียน คณะกรรมการชมรม 
       และผู้สูงอายุชุมชนหนองผักก้าม 

๒.  นายอาวุธ  อมรทวีศิลป์   รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดป่อง 
๓.  ว่าที่ ร.ท.สุเมธ  ทองดี  พัฒนาการจังหวัดเลย 

 
ผลการพิจารณา 

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้สูงอายุตําบลกุดป่อง 
(โรงเรียนผู้สูงอายุเลย) ต้ังอยู่ในศาลาภายในวัดสุธัมมิการาม เป็นสถานที่ทําการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมี  
นายสุชาติ ศรีชมพล ที่ปรึกษางานกิจกรรมการเรียน คณะกรรมการชมรมและผู้สูงอายุชุมชนหนองผักก้าม 
ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ ในการนี้คณะกรรมาธิการได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของโรงเรียนผู้สูงอายุดังนี้ 
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ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองผักก้ามเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชมรมได้จัดโครงการอบรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) การดําเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบ
รับจากสมาชิกเป็นจํานวนมากจนได้รับรางวัลดีเด่นทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค ชมรมผู้สูงอายุบ้าน
หนองผักก้ามได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ กิจกรรมการ
ออกกําลังกาย พร้อมอุปกรณ์การออกกําลังกลางแจ้ง บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้จากสาธารณสุขทุก
เดือน และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    
ข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ 

การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเลย มีศักยภาพที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีความพร้อม
เพรียง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยควรนําเอาแบบอย่างของโรงเรียนผู้สูงอายุเลยไปพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุในทุกอําเภอของจังหวัดเลย และขอให้โรงเรียนผู้สูงอายุเลยพัฒนาและรักษามาตรฐานการ
ดําเนินงานที่มีศักยภาพที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมเพรียงกันตลอดไป และคณะกรรมาธิการ
การสวัสดิการสังคมพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับสิทธิที่พึงได้ต่อไป 
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การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  
เก่ียวกับการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพ 

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บผา้หม่นวมชุดเครื่องนอน ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบรูณ ์

 
ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน 
 นางสังวาลย์ ตะกรุดแก้ว ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บผ้าห่มนวมชุดเครื่องนอน สินค้าสุดยอดหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ผลการพิจารณา  

 ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมาธิการ
การสวัสดิการสังคม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพในตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บผ้าห่มนวมชุด
เครื่องนอน จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปประจําตําบลศรี
เทพ กลุ่มอาชีพนี้แรกเริ่มได้มีการเย็บเศษผ้าจําหน่ายภายใน
หมู่บ้าน จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เริ่มมีการรวมกลุ่มกัน
ทําอย่างจริงจัง โดยได้รับคําแนะนําจากพัฒนาชุมชน มี

สมาชิกแรกเริ่มประมาณ ๑๕ คน ในช่วงแรกได้ดําเนินการจัดทําเฉพาะสินค้าที่มีขนาดเล็ก ต่อมาเมื่อเป็นที่
รู้จักมากย่ิงขึ้นกลุ่มแม่บ้านจึงได้ร่วมลงทุนผลิตสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สําหรับการจําหน่ายสู่ตลาดนั้น ใน
ตอนต้นอาศัยการตลาดแบบเร่ขายตามงานต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงจังหวัดเพชรบูรณ์ และด้วยคุณภาพ จึง
ทําให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น และได้มีการพัฒนารูปแบบเรื่อยมา จนในปัจจุบันมีผู้สนใจติดต่อให้ทางกลุ่มผลิต
สินค้าและส่งขายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสมาชิกกระจายกันทําตามบ้าน ซึ่งทางกลุ่มจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบมาให้
และเป็นตัวแทนในการรับข้อความสั่งซื้อ จากนั้นกลุ่มจะกระจายงานให้กับสมาชิกตามความถนัด โดย
สมาชิกจะได้รับค่าจ้างตามจํานวนชิ้นงาน ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บที่นอนมีจํานวนประมาณ ๒๕ คน 
 ปัจจัยในการผลิตนั้น ใช้แรงงานจากคนในชุมชนเป็นหลัก และใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมทําการเย็บ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน ผ้าห่มนวม ผ้าปูที่นอน และผ้าคลุมเตียง มีการจ้างคนในชุมชนนําเศษผ้าไปเย็บเป็นผ้า
ห่มนวม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ไปเย็บที่บ้านทําเป็นอาชีพรองมีรายได้เสริมนอกจากการทําเกษตรกรรม 
ส่งผลให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม  

 วัตถุดิบและส่วนประกอบ 
 แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ส่วนใหญ่สั่งซื้อจากกรุงเทพ  
ส่วนวัสดุ อุปกรณ์ อ่ืน ๆ หาซื้อได้จากท้องถิ่นในอําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย  
 ๑. ผ้า Nocover และผ้าในล่อนจากโรงงาน 
 ๒. ด้ายขาว 
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 ๓. เข็มทองเบอร์ ๓๓ 
 ๔. เอ็นเบอร์ ๑๕ ใช้เย็บเดินลาย 
 ๕. กรรไกรตัดผ้า 
 ๖. ใยสังเคราะห์ 
 ๗. จักรเย็บผ้าด้วยมือ 
 ๘. เครื่องจักรเดินลาย  
 ๙. เชือกกุญ 

 ขั้นตอนการผลิตผ้าห่มนวม 
 ๑. แยกผ้าสี ผ้าลายออกจากกัน  
 ๒. คัดผ้าสีและคัดผ้าลายให้ที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ในการเย็บต่อให้เป็นผืนขนาดตามต้องการ 
มีความสวยงามเหมือนผ้าผืนเดียวกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากและใช้เวลาในการคัดแยก 
 ๓. ตัดผ้าที่คัดแยกไว้ให้เป็นผืนที่มีขนาดเท่า ๆ กัน 
 ๔. เย็บต่อเป็นผืนใหญ่หรือตามขนาดที่ต้องการ จํานวน ๒ ผืน 
 ๕. นําผ้า ๒ ผืนมาเย็บติดกัน 
 ๖. ตัดใยสังเคราะห์ให้มีขนาดเท่ากับผืนผ้า 
 ๗. นําใยสังเคราะห์ใส่ในผืนผ้าแล้วเย็บขอบติดกับผืนผ้า 
 ๘. นําผ้านวมที่เย็บเสร็จแล้วไปเดินลายผ้าด้วยเครื่องจักร
อุตสาหกรรม ซึ่งการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมในการเดินลายผ้าจะ
ใช้เวลาประมาณ ๓ นาทีต่อผืน จึงจําเป็นต้องใช้ผู้มีประสบการณ์
ควบคุมเครื่องจักรเดินลายตลอดเวลา 
 ๙. บรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยถุงพลาสติกใสเพื่อวางจําหน่าย 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์และการทําการตลาดทุกรูปแบบเน้น โดยเน้นให้ความสําคัญกับตัว
ผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพและมาตรฐาน เป็นลําดับแรก 
 ๒. กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บผ้าห่มนวมชุดเครื่องนอน ได้มีการพัฒนาธุรกิจชุมชนจนมีความเข้มแข็ง และ
สามารถเป็นแม่แบบให้กับกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มชุมชนอื่น ที่กําลังจะก้าวเข้ามาทําธุรกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 ๓. ควรมีพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่ม
แม่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้กลุ่ม
แม่บ้านมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น โดยอาจขอรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ในการจัดการฝึกอบรมการ
ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
 

 



 
 
 

สรุปผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 

 

๑. ศึกษาดูงานด้านการสวัสดิการสังคม ณ สาธารณรัฐออสเตรีย 
สาธารณรัฐเชก  สาธารณรัฐสโลวัก  และสาธารณรัฐฮังการี   
ระหว่างวันที่ ๓ – วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

๒. ศึกษาดูงานด้านการสวัสดิการสังคม ณ สาธารณรัฐเกาหล ี
ระหว่างวันที่ ๒๐ – วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ 

๓. ศึกษาดูงานด้านการสวัสดิการสังคม ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน -  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  
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การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
เก่ียวกับดูงานด้านสวัสดิการสังคม และเจรจาธุรกิจเพื่อกระชับความสมัพันธไมตร ี

ระหว่างวนัอังคารที่ ๓ ถึงวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเชก สาธารณรัฐสโลวัก และสาธารณรัฐฮังการ ี

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้บริหาร Szocial politiki e′s Munkaǖgyi Inte′zetTǖze′r 
๒. เจ้าของสถานประกอบการ THAI MASSAGE BUDAPEST 
๓. เจ้าของสถานประกอบการ THAI BUDDHA RESTAURANT 
๔. นางสาวอรชา  ธนากร  เอกอัคราชทูตที่ปรึกษา 

 
ผลการศึกษาดูงาน 

๒.๑  การศึกษาดูงานด้านการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมด้านครอบครัวและแรงงาน  
ณ Szocial politiki e′s Munkaǖgyi Inte′zetTǖze′r สาธารณรัฐฮังการี 

สถาบัน SZMI ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบัน
แห่งชาติสําหรับกําหนดนโยบายทางสังคมและแรงงาน  
เป็นหน่วยงานตัวแทนที่รวมกันจากหลายสาขาที่จัดต้ัง 
โดยกฎหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมงานด้านการ
วิจัย การพัฒนา และงานทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  
กลยุทธ์การป้องกันการค้ายาแห่งชาติ และนโยบายเกี่ยวกับ
แรงงาน งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการ
สังคมและแรงงานรัฐบาลฮังการี่  

โครงการที่รับผิดชอบ 
๑. รูปแบบสวัสดิการสังคมเพื่อประชาชน ๔ สาขา คือ 
๒. การบริการสังคมด้านสาธารณูปโภค เช่น การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ส่วนรวมในสถานที่

ราชการ หน่วยงานองค์กรการกุศลต่างๆ การแจกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๓. การบริการด้านการศึกษาแก่เด็ก 

เยาวชนเรียนฟรีจนถึงอายุ ๑๘ ปี การดูแลเด็ก
แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การดูแลด้านกิจกรรม
การศึกษา และการให้สิ่งของในเด็กที่ด้อยโอกาส  
และช่วยเหลือดูแลเด็กระหว่างพ่อแม่เด็กที่อยู่ใน
วัยทํางาน และเด็กที่ถูกทําร้ายจากครอบครัวด้วย 

๔. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและบุคคล 
ไร้ที่พ่ึงที่ขาดการดูแล 

๕. การบริการด้านสุขภาพ Healt Care 
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ปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของเมืองบูดาเปรสต์ คือ ปัญหาเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี ตามรายงานของศูนย์ 
Care Center ทั้ง ๗ ศูนย์ ปัญหาคนวัยกลางคนตกงานเริ่มจะเพิ่มทวีขึ้น และในปัจจุบันมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัย 
Homelet ในเมืองประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน อาศัยอยู่ตามทางด่วน
และส่วนต่าง ๆ ของเมือง เป็นต้น 

๒.๒  คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ได้เดินทาง
ไปพบประชาชนไทยที่ประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในกรุงบูดาเปส 
ประเทศสาธารณรัฐฮังการี ในสถานประกอบการ ๒ แห่ง ได้แก่ 

 ๒.๒.๑ สถานประกอบการสปาและนวดแผนไทย 
 สปาและนวดแผนไทย THAI MASSAGE BUDAPEST เป็นสถานประกอบการที่ต้ังโดยคน
ไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสกับคนฮังการี่  มีจํานวนพนักงานทั้งชาวไทยและชาวฮังการี่ จํานวนทั้งสิ้น ๖ คน 
อัตราค่าบริการในสถานประกอบการนี้แบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา หากเป็นช่วงเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ 
นาฬิกา จะมีอัตราค่าบริการราคาถูกกว่าช่วงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๑.๐๐ นาฬิกา แม้ว่าสถาน
ประกอบการนี้จะเป็นธุรกิจสปาและนวดแผนไทย แต่รายได้หลักมาจากการนวดฝ่าเท้า ทําให้เป็นที่แน่นอน
ว่าไม่มีการค้าบริการแฝงจากการประกอบกิจการ รายได้ต่อเดือน
ของพนักงานนวดของคนไทยจะอยู่ประมาณเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
และเจ้าของธุรกิจอนุญาตให้กลับประเทศไทยได้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ทั้งนี้ เจ้าของกิจการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับ
ใน ๒ ปีแรก 

 ปัญหา คือ ประชาชนชาวฮังการีมาใช้บริการไม่มาก
เท่าที่ควร และเจ้าของกิจการมีภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าตึกในอัตราเดือนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องรับภาระทางภาษีที่มีอัตรา
เรียกเก็บที่สูงมาก ประมาณร้อยละ ๒๗ ของรายได้ด้วย  

 ๒.๒.๒  ธุรกิจร้านอาหารไทย 
 ร้านอาหารไทย THAI BUDDHA RESTAURANT ในกรุง 
บูดาเปสนี้มีจํานวนทั้งสิ้น ๕ ร้าน กระจายอยู่ตามถนนสายหลักของ 
กรุงบูดาเปสต์ อาหารไทยมีรสชาติเผ็ดร้อนซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
ประชาชนชาวฮังการี่มีความสนใจในอาหารไทยไม่มากเท่าที่ควร แต่รายได้
หลักของร้านอาหารไทยจะมา
จากการขายเครื่องดื่มเจ้าของ

สถานประกอบการเป็นชาวอิสราเอล แต่มีผู้จัดการเป็นคน
ไทย และพ่อครัวเป็นคนไทย  ๓ คน มีรายได้ต่อเดือน 
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๒.๓ เข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจํา
กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี เพื่อรับฟังข้อมูลเก่ียวกับ
งานด้านสวัสดิการสังคม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงาน
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ด้านสวัสดิการสังคม สําหรับนําข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนางานด้านสวัสดิการของไทย 
 สถานเอกอัครราชทูตประจํากรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐ
ฮังการี มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประมาณ ๕ คน ปัญหา คือ บุคลากรมี
จํานวนจํากัด จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และเรื่องการสื่อสาร 
ชาวฮังการีรุ่นเก่าจะใช้ภาษาฮังกาเรียน ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร 
ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ   
 สาธารณรัฐฮังการี ต้ังอยู่บริ เวณที่ ราบคาร์ เปเทียน  
ในยุโรปกลาง ไม่มีทางออกทะเล ติดอยู่กับประเทศเพื่อนบ้าน ๗ ประเทศ 
มีประชากรประมาณ ๑๐ ล้านคน เป็นชาวฮังกาเรียน ร้อยละ ๙๕ ชาวโรมา 
และอื่น  ๆ  ร้อยละ  ๕  ปัจจุ บัน ฮังการีมีการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบสภาเดียว โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า
รัฐบาล 
 ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฮังการีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยาวนานกว่าร้อยปี โดยรัฐกาล 
ที่ ๕ ได้เสด็จประพาสสาธารณรัฐฮังการี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ โดยสาธารณรัฐฮังการีได้จัดต้ังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงบูดาเปสต์ 
สาธารณรัฐฮังการี เมื่อปี ๒๕๒๑ และประเทศไทยจัดต้ัง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ เมื่อปี 
๒๕๓๒ และปัจจุบันมีคนไทยอยู่ในสาธารณรัฐฮังการี โดยประมาณ ๗๐๐ คน ซึ่งมีการสมรสกับชาวฮังการี 
และมาประกอบอาชีพ เช่น  นวดแผนโบราณ  ร้านอาหารไทย และผู้จําหน่ายวัตถุดิบประกอบอาหาร เป็นต้น 

 สาระสํ าคัญโดยสรุป เ ก่ี ยว กับ
กฎหมายแรงงานสาธารณรัฐฮังการีในปัจจุบัน 

- หลักการสํ าคัญคือการสร้ าง
ความสมดุลย์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ให้มีผู้แทนของแต่ละฝ่ายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ 
อายุขั้นตํ่าในการทํางาน คือ ๑๖ ปี และอายุเกษียณ
ราชการ คือ ๖๒ ปี 

- การทําสัญญาจ้างต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีสาระสําคัญ คือ ช่ือคู่สัญญารายละเอียด
ของงาน เงินเดือน สถานที่ทํางาน การทํางานปกติ คือ ๘ ช่ัวโมงต่อวัน และ ๔๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และอาจ
เพิ่มได้ถึง ๑๒ ช่ัวโมงต่อวันหรือ ๖๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เงินเดือนขั้นตํ่าต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๐๐๙ คือ ๗๑๕๐๐  
โฟรินท์ โดยประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

- วันหยุดพักผ่อนของแรงงานในสาธารณรัฐฮังการี คือ ๒๐ วัน ทํางานโดยมีการเพิ่มตามอายุ 
ดังนี้ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ได้วันหยุดพักผ่อน ๒๐ วัน, อายุเกิน ๒๕ ปี ขึ้นไปได้วันหยุดพักผ่อน ๒๑ วัน, อายุ 
๓๑ ปี ขึ้นไปได้เพิ่มวันหยุดพักผ่อน ๑ วัน ทุก ๓ ปี อายุ ๔๕ ปี ขึ้นไปได้เพิ่มวันหยุดพักผ่อน ๑ วัน ทุก ๒ ปี 
และอายุ ๔๕ ปี ขึ้นไปได้เพิ่มวันหยุดพักผ่อนเป็น ๓๐ วัน 
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บํานาญสําหรับสตรี 
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการออกกฎหมายแก้ไขเรื่องผลประโยชน์

เงินประกันสังคมเดิม ซึ่งนํามาสู่ผลดีแก่ผู้หญิง กว่าวคือนับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้หญิงที่ทํางานมากกว่า 
๔๐ ปี หรือมากกว่านั้น มีสิทธิเรียกร้องบํานาญผู้สูงอายุโดยไม่ต้องคํานึงถึงอายุ กล่าวคือ ก่อนมาตรฐานอายุ
เกษียณราชการ อายุราช ๔๐ ปี รวมถึงช่วงที่ลาไปเลี้ยงดูบุตรด้วย แต่จะต้องมีอายุการทํางานที่ได้รับค่าจ้าง
อย่างน้อย ๓๒ ปี 

การลาคลอดบุตร 
สาธารณรัฐฮังการี ได้ให้สตรี

ลาคลอดบุตรคนแรกได้ เป็ น เวลา  ๓  ปี  
เพื่อเลี้ยงบุตรด้วยตนเอง และรัฐบาลได้มีการ
จ่ายเงินให้ร้อยละ ๔๐ ของเงินเดือน ถ้ามีบุตร
คนที่สองรัฐจะให้ลาคลอดบุตรลดตามลําดับ 

๒ . ๔  เ ข้ า พ บ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง 
European Centre for Social Welfare 
Policy and Research ณ สาธารณรัฐ
ออสเตรีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
หารือข้อราชการที่เก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
สังคม   

European Center for SocialWelfare policy and Reseach ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๙๗๔ 
ภายใต้ข้อตกลงระหว่างสหประชาชาติและรัฐบาลออสเตรีย สภาพทางกฎหมายเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการ
โดยไม่หวังผลกําไร และต่อมามีการลงนามรับรองให้ European Center เป็นองค์กรอิสระในปี ค.ศ.๑๙๘๑ 

นับแต่แต่ปี ค.ศ.๑๙๘๙ เป็นต้นมา มีการปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
Center for ocialWelfare policy and Reseach 
ศูนย์ชาวยุโรป เป็นองค์กรอิสระของสหประชาชาติ
ดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและการวิจัยด้าน
สวัสดิการสังคมเชิงประสบการณ์และศาสตร์ 
ทางสังคม เป็นศูนย์ให้ความรู้ และข้อมูล สนับสนุน
งานด้านสังคมนโยบายทางสังคม ให้คําปรึกษา
งานวิจัยคลอบคลุมประเทศกลุ่มยุโรปที่เป็นสมาชิก
สหประชาชาติ ๕๖ ประเทศ พ้ืนที่ขยายไปถึง

อเมริกาเหนือรวมถึงยุโรปตะวันออกด้วย 
เป้าหมายภารกิจสําคัญ 
๑. การให้สวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งในอนาคตปริมาณผู้สูงอายุจะมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น 
๒. การประกันสังคมในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รูปแบบและนโยบายด้านภาษีและผลตอบแทนที่ผู้ใช้

แรงงานพึงได้รับ 
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๓. ผลักดันกฎหมายให้มีผลบังคับใช้
กรณีการรับผู้ทพุพลภาพเข้าทํางานตามสัดส่วน
ที่กําหนดไว้ 

๔. ก า ร ให้ ค ว าม ช่ ว ย เ หลื อ เ ด็ ก 
ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง ถูกทําร้ายจาก
ครอบครัว รวมถึงการค้าและการใช้แรงงานเด็ก 

๕. การประเมินผลงาน  ทบทวน 
ตัวช้ีวัดทางสังคม การอบรมสัมมนาระดับชาติ 
การเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

จัดพิมพ์รายงานประจําปีเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. การศึกษาดูงานด้านการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมด้านครอบครัวและแรงงาน  
ณ Szocial politiki e′s Munkaǖgyi Inte′zetTǖze′r สาธารณรัฐฮังการี หน่วยงานดังกล่าวได้ให้
ความสําคัญในด้านการจัดสวัสดิการให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งได้มีการจัดต้ังองค์กรเอกชน 
SZMI โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือผู้ซึ่งมีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
โดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรฯ เช่น อาหาร สิ่งของจําเป็นในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ 
คณะกรรมาธิการให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และตรงความต้องการอย่างแท้จริงเพื่อให้
สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ดังนั้น ควรนําแนวคิดและการดําเนินงานดังกล่าวไปประยุกต์และ
ปรับใช้กับงานด้านสวัสดิการสังคมของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 

๒. การศึกษาดูงานร้านอาหารไทย ณ THAI BUDDHA RESTAURANT สาธารณรัฐฮังการี พบว่า
ยังไม่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเท่าที่ควร หากสามารถยกระดับร้านอาหารไทยให้มีความเหมาะสมก็อาจ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ 

๓. บุคลากรในสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี มีจํานวนจํากัด 
รวมถึงเรื่องการสื่อสาร ชาวฮังการีรุ่นเก่ายังใช้ภาษาฮังกาเรียน ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร  
ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ทําให้ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจบางเรื่อง  จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  

๔. การลาคลอดบุตรของสตรีชาวฮังการี สามารถลาคลอดบุตรได้เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งรัฐบาล
ส่งเสริมให้สตรี เลี้ยงบุตรด้วยตนเอง ซึ่งต่างกับประเทศไทยที่ ให้ลาคลอดบุตรได้เพียง ๓ เดือน  
แต่รัฐบาลจะต้องรับภาระในเรื่องงบประมาณเป็นจํานวนมาก ซึ่งประเทศไทยยังทําไม่ได้  

๕. การศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์ European Center for SocialWelfare policy and 
Reseach สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
เช่นเดียวกัน โดยได้จัดต้ังเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนพิการ และผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิต 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกทักษะ และส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการและ
ผู้สูงอายุ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนํามาจําหน่ายในสถานสงเคราะห์ และนํา
รายได้ที่จําหน่ายไปพัฒนาทักษะความรู้ และจัดกิจกรรมนันนทนาการ อาทิเช่น การพาคนพิการและ
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ผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ปีละ ๑ ครั้ง รวมไปถึงการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจของ
คนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบําบัด และจิตแพทย์ คอยให้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิด คณะกรรมาธิการเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีประโยชน์ ดังนั้น ควรนําแนวคิดและการดําเนินงาน
ดังกล่าวไปประยุกต์และปรับใช้กับงานด้านสวัสดิการสังคมของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นต่อไป 

๖.  รัฐบาลควรหาแนวทางหรือเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาในการให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพด้านสปาและนวดแผนไทย รวมถึงร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐฮังการี เช่น พัฒนาทักษะ 
ในการทําสปาและนวดแผนไทย รวมถึงส่งเสริมกระบวนการจัดส่งวัตถุดิบในการจัดทําอาหารไทย 
ไปต่างประเทศในอัตราที่ไม่สูงเกินสมควร ทั้งนี้ หากมีข้อกําหนดในการประกอบอาชีพของคนไทย 
ในสาธารณรัฐฮังการี รัฐบาลควรดําเนินการเจรจาและหามาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

๗.  รัฐบาลควรจัดให้มีหน่วยงานในการดูแลและคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา และเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ 
กับคนไทยที่ไปประกอบอาชีพในประเทศต่าง ๆ   

 
 
 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

หน้า ๑๖๗ 
 

การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
ระหว่างวนัพฤหัสบดีที่ ๒๐ – วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ 

 ณ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Association of Social Worker) 
สาธารณรัฐเกาหลี   

 
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหน่วยงานของรัฐจัดต้ังขึ้นตามมาตรา ๔๖ 

แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดบริการสวัสดิการสังคม (the Social Welfare Service Act) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ของเกาหลีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้บริการต่อประชาชนด้วยความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งยังเป็นพัฒนาความรู้ และทักษะให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีถูกก่อต้ังขึ้นตามมติของที่ประชุมของ 
นักสังคมสงเคราะห์เกาหลีทั่วไปเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๗ และเข้าเป็นภาคีของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์

ระหว่างประเทศ (International Federation of Social 
Workers) เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๒ หลักจากนั้นนักสังคม
สงเคราะห์ในประเทศเกาหลีได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลําดับ 
โดยในปี ค .ศ .  ๑๙๘๒ ได้มีการจัดทําระเบียบและ
ข้อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ 
นักสังคมสงเคราะห์ จากนั้นจึงได้มีการกําหนดให้มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ในปี  
ค.ศ. ๑๙๙๙ เป็นต้นมา 

สําหรับโครงสร้างการบริหารของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีจะอยู่ภายใต้
สภานักสังคมสงเคราะห์ทั่วไป มีคณะกรรมการบริหาร ๓๒ คน ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธานอาวุโส 
จํานวน ๑ คน รองประธาน จํานวน ๕ คน ผู้ตรวจสอบบัญชี ๒ คน และคณะกรรมการ ๒๓ คน นอกจากนี้  
ยังประกอบไปด้วยที่ปรึกษาสมาคม และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการนี้จะประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการทั่วไป ๘ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  
มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบาย และวางแผนการดําเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กร  คณะกรรมการคุณธรรม 
และจริยธรรม มีหน้าที่พิจารณาระเบียบวินัยและจริยธรรมตลอดจนการดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยใช้
หลักจริยธรรมในการแก้ไขปัญหา  คณะกรรมการพิจารณากฎหมาย มีหน้าที่วิจัยและพัฒนากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการการศึกษาและการวิจัย มีหน้าที่สํารวจ ศึกษา และวิจัยแนวทางในการพัฒนางาน
ด้านสวัสดิการสังคม คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กร รณรงค์กิจกรรมตาม
นโยบายทั้งภายในและภายนอกองค์กร  คณะกรรมการการจัดฝึกอบรม มีหน้าที่ให้ความรู้และอบรมแก่
นักสังคมสงเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกประเทศคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีหน้าที่
ติดต่อประสานงานและกระชับความสัมพันธ์กับองค์กรภาคีระหว่างประเทศ และคณะกรรมการพิจารณา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ หลักการรวมถึงการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ส่วนคณะกรรมการชุดพิเศษจะมีการแต่งต้ังเป็นคราวๆ ไป ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่
ทั้งสิ้น ๙ คณะ ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสมาคม เป็นต้น  
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ปัจจุบันสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีมีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น ๕๔๕,๑๕๕ คน 
นักสังคมสงเคราะห์เกาหลีนั้นมิได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเหมือนกันทั้งหมด ทั้งนี้เพราะนักสังคม
สงเคราะห์เกาหลีจะต้องเข้าสอบทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาต โดยสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีได้กําหนดให้มีใบอนุญาต ๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ ถือว่าเป็นระดับที่ยากท่ีสุด มีการจัดการสอบ
ระดับชาติ และผู้ที่ผ่านการสอบในระดับดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับที่ ๑ ซึ่งมีจํานวนน้อยมาก ระดับที่ ๒  
การสอบจะง่ายกว่า ระดับที่ ๑ เป็นการสอบระดับหน่วยงาน ปัจจุบันมีผู้สอบผ่านในระดับที่ ๒ จํานวนมาก 
และระดับที่ ๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณากรอบ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้าสอบนักสังคม

สงเคราะห์ส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
ที่จะผ่านการสอบในระดับที่  ๑  
ซึ่งถือว่าเป็นระดับชาติ เนื่องจากมี
โอกาสได้ทํางานสูงกว่าการสอบผ่าน
ในระดับ อ่ืน  อย่ าง ไรก็ตาม  ใน
จํานวนนักสังคมสงเคราะห์จํานวน
ก ว่ า  ๕๔๐ ,๐๐๐  คน  ที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่

สมาคมกําหนดนั้น มีผู้ประกอบอาชีพเป็นนักสังคมสงเคราะห์และทํางานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เพียง 
๖๗,๐๐๐ คน โดยแบ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ทํางานให้บริการสาธารณะ จํานวน ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนที่
เหลือนอกจากนั้นจะเป็นการทํางานในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งงานที่นักสังคมสงเคราะห์
ช่วยเหลือประชาชนได้มากที่สุดคือ การให้ความช่วยเหลือต่อผู้พิการ และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีงานด้าน
สวัสดิการสังคมอื่น ๆ  ได้แก่ การส่งเสริมงานด้านสาธารณะ การประกันภัยสังคม งานด้านสวัสดิการและ
การบริการสังคม เป็นต้น 

ปัจจุบันเรื่องสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่มีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความต้องการ
สวัสดิการจากรัฐเพิ่มมากขึ้น จึงจําเป็นที่ต้องมีการขยายองค์กรให้ใหญ่ขึ้น สําหรับการให้สวัสดิการของ
ประชาชนชาวเกาหลีจะเน้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนเน้นการแสวงหาความสุขขั้นพื้นฐาน เนื่องจากถือว่า
ประชาชนเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติ มีค่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์และมีสิทธิในการแสวงหาความสุขในพื้นฐาน
การจัดระบบสวัสดิการในสาธารณรัฐเกาหลีนั้นจะมีการให้บริการแบบทั่วไป เช่น งานพยาบาล การรักษา
สุขภาพ เป็นต้น การให้สวัสดิการแก่ข้าราชการ เช่น บําเหน็จ บํานาญข้าราชการ การเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ส่วนงานด้านสวัสดิการสังคมและการบริการสังคมเป็นเรื่องสวัสดิการต้ังแต่แรกเกิดจนตาย 
การเน้นเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี วัยรุ่น รวมทั้งชาวต่างชาติที่สมรสกับชาวเกาหลีด้วย โดยจัด
สวัสดิการให้ทั้งด้านการแพทย์และการศึกษา สําหรับการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการในสาธารณรัฐเกาหลี
จะมีการจัดระดับออกเป็น ๖ ระดับ  โดยคนพิการจะต้องไปลงทะเบียนที่หน่วยงานของรัฐว่าเป็นคนพิการ 
รัฐจะจัดประเภทลําดับความพิการ สําหรับสวัสดิการที่จัดให้กับคนพิการ ได้แก่สวัสดิการด้านการศึกษา  
การใช้ชีวิต  การจัดหางานพิเศษให้กับคนพิการ เรื่องสุขภาพ และการช่วยเหลือเงินสนับสนุนจากรัฐบาลใน
ด้านการศึกษา หากคนพิการดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางสมาคมนักสังคม
สงเคราะห์จะดําเนินการจัดหาสถานศึกษาให้กับคนพิการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้แก่ผู้พิการ 
และเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ทางสมาคมนักสังคมสงเคราะห์จะจัดบริการจัดหางานให้กับคนพิการ โดยเป็น
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งานที่มีความมั่นคงมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต รวมถึงการลดหย่อนภาษีให้กับคนพิการ การช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล และหากครอบครัวใดมีคนพิการอยู่ในครอบครัวก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล  
ตลอดจนอุปกรณ์ในการเดินทางของคนพิการ  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น ส่วนเรื่องการ
หางานจะมีการจัดตําแหน่งงานรองรับไว้สําหรับคนพิการ โดยหน่วยงานต้องรับคนพิการเข้าทํางาน ซึ่งหาก
ไม่รับคนพิการเข้าทํางานก็จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน
พัฒนาคนพิการซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ดูแล  

ในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น สาธารณรัฐ
เกาหลีไม่มีการกําหนดให้จ่ายเบี้ยยังชีพในลักษณะ
ขั้นบันไดเช่นในประเทศไทย และจะจ่ายให้กับผู้สูงอายุ 
ที่มีอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป โดยผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเบ้ียยัง
ชีพจะต้องมาขึ้นทะเบียนว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้ นอกจากนี้
รัฐบาลได้จัดรถเข็นสําหรับบริการผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
เดินได้สะดวก และจัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ และเมื่อเสียชีวิตก็จะได้รับเงินค่าจัดการ
ศพตามประเพณีด้วย  

สําหรับการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่มาทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีนั้น  รัฐบาลจะให้ความ
ช่วยเหลือชาวต่างชาติทุกคนที่ เข้ามาทํางานหรือเข้ามาอยู่ ในสาธารณรัฐเกาหลี  โดยมีศูนย์กลาง 
ในการให้ความช่วยเหลือและให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ค่ารักษาพยาบาล  โดยในรูปแบบการทําประกันภัยแบบ
พิเศษให้กับแรงงาน  นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องการศึกษาแก่บุตรของคนพิการต่างชาติ 
ที่สมรสกับคนเกาหลี  หากว่าได้ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือไว้  จะได้เรียนฟรีในระดับประถมศึกษา  
ส่วนในระดับมัธยมศึกษาจะให้การช่วยเหลือเงินการศึกษาเพียงบางส่วน  ปัจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีมี
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน จํานวน ๒๓๗ แห่ง โดยจะเปิดให้บริการตลอดเวลา  นอกจากนี้
ยังมีการจัดอบรมให้กับแรงงานและบุคคลทั่วไป  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  โดยรัฐบาลเกาหลีได้มุ่งเน้น
และให้ความสําคัญในเรื่องสวัสดิการสังคมสําหรับชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑.  สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีถูกต้ังขึ้นตามมาตรา ๔๖ แห่งรัฐบัญญัติว่า

ด้วยการจัดบริการสวัสดิการสังคม (the Social Welfare Service Act) โดยรัฐบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
พัฒนา ปรับปรุง เผยแพร่และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม
ต่อไปในอนาคต ซึ่งมีลักษณะในทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หากแต่รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดบริการสวัสดิการสังคมของสาธารณรัฐเกาหลีกําหนดให้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ แต่พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มิได้มีการกําหนดให้
มีการจัดทําใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ขึ้น ซึ่งการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็น
วิชาชีพที่กระทําต่อชีวิตมนุษย์ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ในการพิทักษ์ คุ้มครอง ดูแล
ช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้  ประกอบกับมีกฎหมาย
กําหนดให้ใช้นักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานแต่ปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
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สังคมสงเคราะห์ในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกระดับโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมให้ได้รับหลักประกันได้ว่าบริการด้านสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับนั้นมีคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
จึงสมควรจัดให้มีกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ตลอดจนกําหนดให้มีสภาวิชาชีพขึ้นมารองรับและ
ออกใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะมีผลทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากสาธารณชน เมื่อเป็นเช่นนี้ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาจึงเป็นร่างกฎหมายที่น่าสนใจ และสมควร
ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

๒.  สภาวการณ์ปัจจุบันปัญหาสังคมได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย และมี
ความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบที่มิใช่แต่ตัวผู้ประสบปัญหาเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงสภาพสังคมโดยรวม  
ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ในการพิทักษ์ คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือ  ตลอดจนพัฒนา

ให้ บุคคลเหล่านั้นให้สามารถดํารงชี วิตได้อย่าง 
มีคุณภาพและมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จึงเป็นความ
จําเป็นที่ ต้องมีผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
ที่มีมาตรฐาน มีสํานึกรับผิดชอบ และตรวจสอบได้  
ซึ่งจะเป็นการป้องกันให้ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ
สังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้พ้นจากนักสังคม
สงเคราะห์ที่ ไ ร้ ความ รู้ความสามารถและขาด
จรรยาบรรณ แม้ว่าการมีพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์จะไม่สามารถปกป้อง คุ้มครอง ได้อย่างสมบูรณ์ 

แต่ยังดีกว่าการไม่มีระบบควบคุมใด ๆ โดยสิ้นเชิงในการปกป้องคุ้มครองประชาชนจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ขาดคุณภาพ 

๓.  สาธารณรัฐเกาหลีเป็นรัฐที่ให้ความสําคัญต่อการจัดระบบสวัสดิการสังคม อย่างไรก็ตาม
แนวคิดในการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ประสงค์ที่จะให้คนเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ มิได้มุ่งเน้นการสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว กล่าวคือมีความพยายามให้คนเหล่านั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้
ด้วยตัวเอง เช่น การพยายามฝึกอาชีพ การจัดหางานให้ มาตรการทางภาษี เป็นต้น 

๔.  สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของสาธารณรัฐเกาหลี เน้นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรือการ
ออกแบบเพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (Universal Design) ทําให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงการบริการของรัฐเกือบทุกประเภท เช่น ทางลาดขึ้นอาคาร ลิฟต์สําหรับผู้พิการ ทางเดินเท้าที่เรียบ
สม่ําเสมอ หรือแม้แต่ทางม้าลายสําหรับผู้พิการ ซึ่งการออกแบบลักษณะนี้เป็นการออกแบบที่เห็นโดยทั่วไป 
ซึ่งยังมีความแตกต่างจากประเทศไทยอยู่มาก 
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ข้อเสนอแนะ 
๑.  เร่งรัดให้มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๒.  เร่งรัดให้ภาครัฐ และองค์กรท้องถิ่นดูแลและสนับสนุนให้มีการจัดสร้างสาธารณูปโภคภาค 

พ้ืนฐานที่เน้นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรือการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม 
(Universal Design)  
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การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
เก่ียวกับแนวทางและมาตรการการช่วยเหลือด้านสวสัดิภาพชาวไทยในออสเตรเลยี 

ระหว่างวนัศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจกิายน - วันพธุที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

 
 ศึกษาดูงานการช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพชาวไทยในออสเตรเลีย ณ สวัสดิภาพสมาคมไทย 
(Thai Welfare Association) เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย  

 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางนิลวรรณ จิรารัตน์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
     สวัสดิภาพสมาคมไทย 
๒. นายร้อบ คลิฟตัน-สตีล  เหรัญญิก สวัสดิภาพสมาคมไทย 
๓. นางธิดารัตน์ อ้ึง   กรรมการ สวัสดิภาพสมาคมไทย 
๔. นางสาวสินีนาฎ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่ประจําสมาคม 
 

 ผลการพิจารณา 
 สวัสดิภาพสมาคมไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย ถูกก่อต้ังขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช ๑๙๙๐ หรือตรงกับ
พุทธศักราช ๒๕๓๓ จึงเป็นสมาคมคนไทยเก่าแก่ที่ดําเนินงานมากว่า ๒๒ ปี แล้ว ในตอนต้นนั้นสวัสดิภาพ
สมาคมไทยมีสมาชิกผู้ก่อต้ังเพียง ๑๐ คน โดยนายสุวิทย์ สิมะสกุล กงสุลใหญ่ประจํานครซิดนี่ย์ในขณะนั้น
ได้รับเป็นผู้ให้คําปรึกษาและผู้สนับสนุนการดําเนินการของสวัสดิภาพสวัสดิการ ซึ่งในตอนต้นได้อนุญาต 
ให้ใช้พ้ืนที่บางส่วนภายในสถานกงสุลไทยประจํานครซิดนีย์เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และต่อมาได้ย้ายมาต้ัง
สํานักงาน ณ ที่ทําการปัจจุบันบริเวณอาคาร Suite 204, Level 2, 78 Liverpool st, Sydney, New 
South Wales 2000  
 การดําเนินงานของสวัสดิภาพสมาคมไทยนั้นจะใช้วิธีการให้
คําปรึกษาทางโทรศัพท์ การจัดพิมพ์แผ่นพับบทความเพื่อประชาสัมพันธ์
สวัสดิการต่างๆที่น่าสนใจ การจัดสัมมนาให้ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านกฎหมาย การจัดสอนภาษาอังกฤษและทักษะวิชาชีพแก่สมาชิก  
การจัดทําจดหมายข่าว การแปลเอกสารทางราชการ และการให้คําปรึกษา
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ปัญหาเป็นรายบุคคล เพื่อให้คําแนะนําและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาตั้งถิ่น
ฐานอย่างถาวรหรือมาอาศัยในประเทศออสเตรเลียช่ัวคราว และเพื่อช่วยให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในเครือรัฐ
ออสเตรเลียสามารถใช้บริการหน่วยงานของรัฐในประเทศออสเตรเลียตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังเป็น
ปากเป็นเสียงในการเรียกร้องให้ได้รับบริการที่เหมาะสมด้วย 
 เนื่องจากสวัสดิภาพสมาคมไทยต้ังอยู่ ณ นครซิดนีย์ ทําให้
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ 
อย่างไรก็ตาม สวัสดิภาพสมาคมไทยก็ยังให้ความช่วยเหลือคนไทย 
ในเมืองและรัฐอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจากการสํารวจในปีที่ผ่านมา ประชาชน 
ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลียมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณกว่า 
๔๐,๐๐๐ คน โดยอาศัยอยู่ตามรัฐและเมืองต่าง ๆ ดังนี้ 

- รัฐนิวเซาท์เวลส์   มีคนไทยอาศัยอยู่จํานวน ๑๗,๕๐๐ คน 
 - รัฐวิกตอเรีย   มีคนไทยอาศัยอยู่จํานวน ๑๐,๐๗๕ คน 
 - รัฐควีนส์แลนด์   มีคนไทยอาศัยอยู่จํานวน   ๗,๐๒๑ คน 
 - รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย  มีคนไทยอาศัยอยู่จํานวน   ๒,๓๑๐ คน 
 - รัฐเซาท์เทิร์นออสเตรเลีย มีคนไทยอาศัยอยู่จํานวน   ๒,๒๑๐ คน 
 - รัฐนอร์ทเทิร์นออสเตรเลีย มีคนไทยอาศัยอยู่จํานวน     ๗๙๕ คน 
 - รัฐแทสเมเนีย   มีคนไทยอาศัยอยู่จํานวน     ๔๗๔ คน 
 - เมืองแครนเบอร์ร่า   มีคนไทยอาศัยอยู่จํานวน   ๑,๐๔๖ คน 

 จากการดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของสวัสดิภาพสมาคมไทยที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ 
ที่พบเป็นปัญหาครอบครัว เช่น ปัญหาด้านสังคม เชื้อชาติ และวัฒนธรรมของคู่สามีภรรยาที่แตกต่างกัน 
รวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วย 
 จากการปฏิบัติงานของสวัสดิภาพสมาคมไทย ทําให้มีผู้เข้ามาขอใช้บริการเพิ่มมากขึ้นโดยเริ่มต้ังแต่
ปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ทําให้สมาคมจําเป็นต้องร่างระเบียบการดําเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์ดูแลสวัสดิภาพของ 
ผู้ประสบปัญหารายบุคคล โดยเน้นช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่คนไทยที่ด้อยโอกาสในสังคมเป็นอันดับแรก  

ซึ่งหลังจากให้คําปรึกษาแก่ผู้มาขอรับบริการแล้ว ก็จะส่งต่อไปตามหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบของรัฐ และให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ตามงบประมาณที่เหมาะสม
เท่าที่สวัสดิภาพสมาคมไทยจะสามารถให้การช่วยเหลือได้ ในกรณีที่ผู้ขอรับ
บริการไม่สามารถติดต่อขอใช้บริการของรัฐบาลออสเตรเลียหรือไม่
สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐได้ ทางสวัสดิภาพสมาคมไทย 

จะดําเนินการประสานงานและเรียกร้องขอให้รัฐบาลดําเนินการช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านั้นได้รับบริการจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยสวัสดิภาพสมาคมไทยจะให้ความช่วยเหลือจนถึงที่สุด  
 เนื่องจากสวัสดิภาพสมาคมไทยดําเนินงานโดยการใช้งบประมาณทางการเงินที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลออสเตรเลียบางส่วนและการบริจาคของประชาชนบางส่วน ดังนั้น สวัสดิภาพสมาคมไทยจึงต้อง
ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผยตรวจสอบได้ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้  
ทางสวัสดิภาพสมาคมไทยจะให้ความเข้มงวดเป็นพิเศษในการป้องกันมิให้มีการนําเงินงบประมาณไปใช้
นอกเหนือวัตถุประสงค์  
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 จากการทํางานอย่างมุ่งมั่นของสวัสดิภาพสมาคมไทยตลอดมา สวัสดิภาพสมาคมไทยจึงได้รับทุน 
อิมมิเกรช่ัน ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนจากกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย โดยก่อนหน้านี้สวัสดิภาพ
สมาคมไทยได้รับทุนสนับสนุมต่อเนื่องทุกปี แต่ในปี ๒๕๕๕ นี้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ กระทรวงตรวจ
คนเข้าเมืองออสเตรเลียได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
จํานวนจํากัด จึงได้ตัดงบประมาณการให้ทุนอิมมิเกรชั่น 
ออกไป แต่ได้ให้เงินสนับสนุนสวัสดิภาพสมาคมไทยเป็น
จํานวนเพียง ๓,๐๐๐ เหรียญออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม 
สวัสดิภาพสมาคมไทยได้ส่งคําร้องขอทุนสนับสนุนไปอีกครั้ง 
โดยหวังว่าจะได้รับทุนสนับสนุนเหมือนทุกปีที่ผ่านมา  
และหากสวัสดิภาพสมาคมไทยได้รับทุนเช่นเดิมก็จะยังคง
สามารถดําเนินการช่วยเหลือคนไทยต่อไปได้ แต่หากสวัสดิภาพสมาคมไทยไม่ได้รับการจัดสรรทุนเช่นเดิม
แล้วก็อาจต้องปรับเปลี่ยนแผนการทํางานในอนาคต ให้ดําเนินงานเพียงเท่าที่สามารถจะดําเนินการได้ตาม
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด และอาจจําเป็นจะต้องปรับลดจํานวนเจ้าหน้าที่ลง รวมท้ังคงไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงเหมือนในทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากข้อจํากัดทางงบประมาณและ
บุคลากร  
 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีผู้แสดงความจํานงบริจาคเงินและช่วยเหลือในการจัดหาทุนให้กับสวัสดิภาพ
สมาคมไทย ซึ่งทางสวัสดิภาพสมาคมไทยรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งเป็นอย่างมากในไมตรีจิตของคนไทย
ด้วยกัน และต้องขอขอบคุณกลุ่มนักเรียนไทยที่ได้รับทราบข่าวดังกล่าว แล้วเห็นในความมุ่งมั่นและปณิธาน
การทํางานของสวัสดิภาพสมาคมไทย จึงได้ช่วยกันจัดงานภาพยนตร์การกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้
สวัสดิภาพสมาคมไทยเป็นจํานวนกว่า ๒,๘๐๐ เหรียญออสเตรเลีย  
 หลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้ประสบปัญหา 
โดยหน่วยงานของรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแบบ MRC (migrant resort centre) คือการใช้ล่ามทางโทรศัพท์ 
เพื่อสามารถให้บริการกับผู้ขอรับบริการทุกเชื้อชาติ แต่เกิดปัญหาขึ้น ในทางปฏิบัติ เนื่องจากผู้ขอรับบริการ
ไม่สามารถสื่อสารกับล่ามให้เข้าใจตรงกันได้ เพราะมิได้พบปะพูดคุยแบบต่อหน้า ในที่สุดผู้ขอรับบริการซึ่ง
เป็นคนไทยจึงต้องเดินทางมายังสวัสดิภาพสมาคมไทยเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขอรับบริการ
แม่และเด็กซึ่งทางสวัสดิภาพสมาคมไทยให้ความสําคัญในลําดับต้น 
 สําหรับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ขอรับบริการ ในประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล 
ดังนั้น สวัสดิภาพสมาคมไทยต้องใช้ความระมัดระวังมิให้ข้อมูลของผู้ขอรับบริการถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ 
และถือเป็นความลับ ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมชาวไทยในออสเตรเลียเป็นสังคมเล็ก ๆ หากมีการแพร่กระจาย
ของข่าวเพียงเล็กน้อยก็จะทําให้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้ขอรับบริการได้  
 สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัครที่ทํางานด้วย 
จิตอาสา ก็เป็นเรื่องสําคัญทางสวัสดิภาพสมาคมไทยมีความประสงค์ที่จะดูแลบุคลากรเหล่านี้ให้ได้รับ
สวัสดิการที่ควรได้สมกับที่เสียสละทํางานเพื่อสังคม 
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 ประเด็นปัญหาการดําเนินงานของสวัสดิภาพสมาคมไทย 
 ๑.  ในมิติปัญหาของประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  ไม่ว่าจะเป็น
ความถี่ทางสถิติของปัญหาที่เกิดขึ้น ความรุนแรง ผลกระทบทางด้านจิตใจ ส่วนใหญ่มาจากปัญหาทางด้าน
ครอบครัว ถึงแม้ว่าทางสวัสดิภาพสมาคมไทยจะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของระเบียบกระทรวงการตรวจคน
เข้าเมืองที่ระบุว่าสวัสดิภาพสมาคมไทยควรให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในระยะ ๑ – ๕ ปี 
แต่ในความเป็นจริงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวถือเป็นช่วงระยะเวลาดื่มน้ําผึ้งพระจันทร์ กล่าวคือ เป็น
ครอบครัวที่เพิ่งแต่งงานและเป็นช่วงที่มีความรักและความเข้าใจอันดีต่อกัน ในระหว่างนี้จึงมักจะไม่พบ
ปัญหาเกิดขึ้น แต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านระยะเวลา ๕ ปีขึ้นไปแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาสวัสดิภาพสมาคม
ไทยได้ให้การช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบตามกําลังที่จะสามารถช่วยได้ โดยไม่คิดหวังกําไร 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด  
 ๒.  สําหรับแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น ก่อนอื่นจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือด้วยตนเอง ว่ามีปัญหาอะไร อะไรคือสาเหตุที่ทําให้ผู้ขอรับบริการไม่ได้รับความเป็นธรรม และต้อง
พิจารณาด้วยว่าบุคคลที่ขอรับบริการนี้เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ กล่าวคือ  
มีการตรวงลงตราเข้าเมืองและอยู่อาศัยภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่  หากเข้าเมืองถูกต้องตาม
กฎหมายและอยู่อาศัยภายในระยะเวลาที่กําหนด ทางสวัสดิภาพสมาคมไทยจะให้คําปรึกษาแนะนําช่องทาง
ให้เข้าถึงหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม และส่งต่อให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
แต่หากเป็นกรณีที่เข้าเมอืงโดยผิดกฎหมายแล้ว เป็นปัญหาที่สวัสดิภาพสมาคมไทยจะต้องให้ความช่วยเหลือ 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทุนทรัพย์ที่มีเพื่อช่วยเหลือผู้ขอรับบริการ ทั้งนี้ เพราะผู้ขอรับบริการมักจะไม่มีที่อยู่อาศัย 
ซึ่งสวัสดิภาพสมาคมไทยจะช่วยเหลือตามกําลังที่สามารถทําได้ กรณีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือ
ด้วยความราบรื่นตลอดมา เช่น การให้บริการช่วยเหลือคนไทยมากกว่า ๓๐๐ คนต่อปี การส่งต่อผู้ใช้บริการ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๖๕๐ คนต่อปี เป็นต้น 
 ๓.  ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่มีการศึกษาน้อยเท่านั้น จากประสบการณ์เห็นว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเกิดขึ้นเหมือนกันทุกระดับช้ันของสังคม ยกเว้นเป็นเฉพาะกรณี เช่น กรณีนักเรียน
นักศึกษาจะมีปัญหาด้านการทํางานควบคู่กับการเรียน หรือ การขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรซึ่งมีค่าปรับที่สูงมาก 
เป็นต้น 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. คณะกรรมาธิการได้ช่ืนชมสวัสดิภาพสมาคมไทย คณะกรรมการ
สมาคม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีจิตอาสาโดยให้การช่วยเหลือคนไทย 
ที่ประสบปัญหายากลําบากในการดําเนินชีวิตในต่างแดน การดําเนินงานของ
สวัสดิภาพสมาคมไทยถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้การส่งเสริมให้เกิดการทําความดี
และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และควรจะประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานของสมาคมให้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้รับทราบ
ข้อมูลและช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คนไทยในออสเตรเลียให้มาช่วยเหลือและทํากิจกรรมที่เป็น
ประโยชนร์่วมกัน 
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 ๒. กรณีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับคนไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ซึ่งอาจเกิด
จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ดี การมีรายได้น้อยเมื่ออยู่ในประเทศไทย
และถูกล่อลวงโดยการให้ความหวังว่าการแต่งงานกับชาวต่างชาติจะส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การแต่งงานหรือการเลือกคู่ครองนั้น เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคลที่สามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง การจะออกกฎเกณฑ์หรือข้อกําหนดใดมาควบคุมการแต่งงานหรือการเลือกคู่ครอง 
คงไม่สามารถกระทําได้ แต่ควรจะต้องหาแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิทธิต่าง ๆ  
ที่จะได้รับให้แก่คนไทยซึ่งจะแต่งงานกับชาวต่างชาติได้รับทราบก่อนแต่งงาน 
 

 



 
 

 
 
 

สรุปผลการพิจารณา 
คณะอนุกรรมาธิการ 

เตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคม 
สู่ประชาคมอาเซียน 

 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 
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พิจารณาเลือกตําแหน่งต่างๆ ในคณะอนกุรรมาธิการ และกําหนดกรอบการดําเนนิงาน 

…………………………………………………… 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้มีมติเลือกต้ังตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
๑. นายวีระพล  จติสัมฤทธ์ิ  เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ  เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
       คนที่หนึ่ง 
๓. นางกันตวรรณ  ตันเถียร  กุลจรรยาวิวัฒน์ เป็นรองประธาน 
       คณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นางใยอนงค์  ทิมสุวรรณ  เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
       คนที่สาม 
๕. นางสาวบุษฎี  สันติพิทักษ ์  เป็นอนุกรรมาธิการที่ปรกึษา 
๖. นายกิตติ  กรรภิรมย์  เป็นอนุกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๗. นายสมศักด์ิ  ศรีสมุทร  เป็นอนุกรรมาธิการ 
๘. นายศรัณย์กร  พงษ์รัตน์ภัชกุล เป็นอนุกรรมาธิการ 
๙. นายชินชัย  ช้ีเจริญ   เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

๑๐. นายสิริเชษฐ์  สมบัติศิรินันท  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมได้มีมติ
แต่งต้ังคณะอนุกรรมาธิการเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น คณะหนึ่ง  
โดยให้มีอํานาจในการพิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมในการจัดสวัสดิการสังคมก่อนการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และกิจการอื่นตามที่คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมมอบหมาย และเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจก่อนการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการได้สนทนาธรรมเกี่ยวกับขอบเขตงานด้านสวัสดิการสังคม
ที่ประเทศไทยน่าจะมีบทบาทในประชาคมอาเซียน 

โดยประชาคมอาเซียนซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นประกอบด้วย ๓ ประชาคมย่อย 
ซึ่งเปรียบเสมือนสามเสาหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้แก่ 

๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community หรือ ASC) 
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community หรือ AEC) และ 
๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) 
สําหรับประเด็นด้านสวัสดิการสังคมจะอยู่ในกรอบของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด

สังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความม่ันคงทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมสิทธิของ 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เช่น กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมผู้พิการอาเซียนให้มีการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างพลังใจให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  

 



สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
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กรอบยุทธศาสตร์ที่คาดว่าประเทศไทยจะเป็นผู้มีบทบาทในอนาคต และน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมคือการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายด้านสวัสดิการสังคมโดยจะมี
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในหลายประเทศมาร่วมพิจารณาถึงจุดเด่นจุดด้อยของกฎหมายด้านสวัสดิการ
สังคมในแต่ละประเทศเพื่อจัดให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ผ่านการพิจารณา
ของที่ประชุมอาเซียนแล้วแต่ยังรองบประมาณในการดําเนินการ 

สําหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขนั้นจะมีความเกี่ยวข้องทั้ง ๓ เสาหลักและได้
ดําเนินการจัดทําแผนการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว โดยได้จัดทํา
แผนการดําเนินงานหลักทั้งสิ้น จํานวน ๑๐ โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการเร่งด่วนที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณนี้ จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการบริการและแรงงานมีฝีมือ โครงการความ
ปลอดภัยด้านอาหาร และโครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  

ในเบื้องต้น คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่าการที่จะพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคม 
สู่ประชาคมอาเซียน คณะอนุกรรมาธิการควรจะทราบเสียก่อนว่าระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย
ขณะนี้เป็นอย่างไร สวัสดิการสังคมด้านใดที่เป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อน ทั้งนี้เพื่อมาพิจารณาหามาตรการใน
การป้องกัน หรือแก้ไขให้มีความทัดเทียมหรือมิให้เสียเปรียบประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน อย่างไรก็ตามระบบ
สวัสดิการสังคมของไทยนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกรอบลักษณะ
สวัสดิการไว้ ๔ กรอบ กล่าวคือ 

กรอบที่ ๑  การช่วยเหลือทางสังคม  หมายถึง  ประชาชนจะเข้าถึงได้ต่อเมื่อมีการตรวจสอบแล้ว
ว่าเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รบัการช่วยเหลืออย่างแท้จริง เพราะเหตุความยากไร้ หรือขาดแคลน 

กรอบที่ ๒  การประกันสังคม  หมายถึง  บุคคลท่ีจะเข้าถึงกรอบในลักษณะนี้ต้องมีส่วนร่วมในการ
จ่ายเงินเข้ากองทุน 

กรอบที่ ๓  เป็นสิทธิ หมายถงึ ทุกคนจะสามารถเข้าถึงโดยเสมอภาคกัน 
กรอบที่ ๔  เป็นหุ้นส่วนทางสังคม หมายถึง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกัน 
นอกจากนี้ ในปัจจุบันแต่ละประเทศมีการจัดทําเอกสารรายงานลักษณะระบบสวัสดิการสังคม

ของประเทศตัวเอง แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดนําเอกสารรายงานดังกล่าวมาเปรียบเทียบหาข้อดีข้อเสียกันหาก
คณะอนุกรรมาธิการจะได้นําประเด็นระบบสวัสดิการสังคมของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกันก็จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์  

ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจะได้พิจารณาระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทยให้แล้วเสร็จ
เสียก่อน จากนั้น จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านสวัสดิการสังคมมาร่วมประชุมกับคณะอนุ
กรรมาธิการ เพ่ือชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสวัสดิการของประเทศอื ่น ๆ ที ่อยู ่ในกลุ ่ม
ประชาคมอาเซียน เพื่อที่คณะอนุกรรมาธิการจะได้นําข้อมูลมาเปรียบเทียบกับระบบสวัสดิการสังคมของ
ไทยต่อไป 
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มติที่ประชุม 
ให้นางสาวบุษฎี  สันติพิทักษ์ อนุกรรมาธิการที่ปรึกษาและนายชินชัย  ชี้เจริญ เลขานุการ 

คณะอนุกรรมาธิการ เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อดําเนินการ
รวบรวมประเด็นการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสต่อไป 

  …………………………………………………… 
 

คณะอนุกรรมาธิการเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียน 
ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร  

ครั้งที่ ๑ เมื่ออังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับระบบสวสัดิการสังคมของประเทศไทย 

  …………………………………………………… 
 
รายชื่อผู้มาชี้แจง 

นายชินชัย  ช้ีเจริญ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ  
 
ผลการพิจารณา 

คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาสาระสําคัญที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย 
โดยเริ่มพิจารณาจากความหมายของ “สวัสดิการสังคม” หมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นระบบการ
จัดบริการทางสังคมเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริมความม่ันคงทางสังคม 
ตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน มีคุณภาพชีวิต และพึ่งตนเองได้ทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม 
ตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทํางานและการมีรายได้ นันทนาการ 
กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิประโยชน์ 
ที่ประชาชนจะต้องได้รับ และ มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ โดยมีหลักแนวความคิดในการ
พิจารณาระบบสวัสดิการสังคมที่สําคัญ ๔ หลัก ประกอบด้วย เสาหลักที่๑ หลักการช่วยเหลือทางสังคม  
เป็นมาตรการที่มีมายาวนานในสังคมไทย โดยให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ายากจนจริง 
เดือดร้อนจริงจึงให้การช่วยเหลือ เสาหลักที่ ๒ หลักการประกันสังคมเป็นมาตรการการประกันสังคม ซึ่งเป็น
การให้สวัสดิการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมจ่าย เสาหลักที่ ๓ หลักการบริการทางสังคม เป็นบริการในลักษณะ
สิทธิที่ประชาชนได้รับโดยเท่าเทียมกัน  และเสาหลักที่ ๔ หลักการสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม เป็นการ
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน อาสาสมัคร และการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม 

สาํหรับระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณารายละเอียดข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยค่อนข้างครอบคลุมในทุก ๆ ด้านที่ทําให้เกิด
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และมุ่งเน้นให้เป็นสวัสดิการถ้วนหน้าในอนาคต กล่าวคือ มีสวัสดิการขั้นตํ่า
ให้ชีวิตอยู่ได้สมกับความเป็นมนุษย์ เป็นสวัสดิการที่รัฐมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบทั้งการเงินและกําหนด
กฎระเบียบ เน้นการสร้างระบบคุ้มครองและป้องกัน เมื่อมีผู้ที่หลุดรอดจากระบบการคุ้มครองจึงหยิบย่ืน
การช่วยเหลือแบบให้เปล่าตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือจริง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทยแล้วพบว่า  
มีอยู่เป็นจํานวนมากถึง ๗๑ ฉบับ โดยสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น ๗ สาขาสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 
สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านการมีงาน
ทําและมีรายได้ สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านกระบวนการยุติธรรม และสวัสดิการด้านการ
บริการทางสังคมทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในบริบทของ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อีกด้วย เช่น เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

เมื่อคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมของประเทศ
ไทยเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ควรยึดหลักกลุ่ม ๗ สาขาสวัสดิการสังคม เป็นหัวข้อ
หลักในการพิจารณาระบบสวัสดิการสังคมของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน เพื่อที่จะได้เป็นแนวทาง 
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ในการพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาหามาตรการ 
ในการป้องกัน หรือแก้ไขให้ระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทยมีความทัดเทียมและมิให้เสียเปรียบ
ประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนต่อไป 
 

มติที่ประชุม  
คณะอนุกรรมาธิการได้มีมติให้สอบถามข้อมูลจาก ๙ ประเทศในประชาคมอาเซียนว่ามีนโยบายใด

หรือกฎหมายใดที่ เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อหลัก ๗ สาขาที่คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาไปแล้ว  
โดยได้มอบหมายให้นางสาวบุษฎี  สันติพิทักษ์ อนุกรรมาธิการที่ปรึกษา ดําเนินการประสานงานสอบถาม
และรวบรวมข้อมูลดังกล่าว จากสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน โดยจะเริ่มพิจารณา
ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของประเทศสิงค์โปร์ในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ดําเนินการขอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่ดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย 

  …………………………………………………… 
 

คณะอนุกรรมาธิการเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียน 
ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร  

ครั้งที่ ๒ เมื่ออังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเกี่ยวกับกองทุนที่มีบทบาทเกี่ยวขอ้งกับการดําเนนิงานด้านสวสัดิการสังคมของประเทศไทย 

  …………………………………………………… 
  
ผลการพิจารณา  

คณะอนุกรรมาธิการเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียน ได้มีการพิจารณา
กองทุนด้านสวัสดิการสังคมของสังคมไทยโดยแบ่งกองทุนเป็น ๒ ประเภทคือของภาคประชาชนอันได้แก่
มูลนิธิ กองทุนชุมชน กองทุนรวมใจสงเคราะห์ชุมชน และกองทุนสวัสดิการสังคมและกองทุนของภาครัฐ 
ที่ให้บริการเพื่อการกู้ยืม เพื่อการจําหน่ายและการผลิต เพื่อการบริการ เพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
เพื่อการสนับสนุนส่งเสริม ในรูปกองทุนหมุนเวียน ๑๐๘ กองทุน ใน ๑๒ กระทรวงหลัก เช่น 

กระทรวงเกษตรมีกองทุนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ๓ กองทุน ประกอบด้วยกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

กระทรวงแรงงาน มีกองทุนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ๘ กองทุน ประกอบด้วย 
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน กองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปทํางานในต่างประเทศ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  
และกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

กระทรวงการคลัง มีกองทุนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ๗ กองทุน ประกอบด้วยกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกติดรายได้ 
ในอนาคต กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กองทุนสิ่งแวดล้อม และกองทุน
การออมแห่งชาติ 

กระทรวงมหาดไทย มี ๑ กองทุน คือกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
กระทรวงยุติธรรม มี ๓ กองทุน คือ กองทุนหมุนเวียนฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ 

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกองทุนยุติธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม มี ๒ กองทุน คือ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และกองทุนส่งเสริม 

การเผยแพร่พุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มี ๒ กองทุน คือกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
กระทรวงสาธารณสุข มี ๒ กองทุน คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนการแพทย์

ฉุกเฉิน 
กระทรวงอุตสาหกรรมมี ๒ กองทุน คือกองทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม 

ในครอบครัวและหัตกรรมไทย และกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี ๕ กองทุน คือกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ กองทุนคุ้มครองเด็ก และกองทุนผู้สูงอายุ 
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สํานักนายกรัฐมนตรี มี ๓ กองทุน คือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีกองทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการกู้ยืมเพื่อชําระหนี้สิน 
เป็นต้น 

เป้าหมายการดําเนนิงานดา้นสวสัดกิารสังคม  
กฎบัตรอาเซียนได้กําหนดในเรื่องสังคมวัฒนธรรม กําหนดกรอบด้านสวัสดิการเป็นเป้าหมาย 

ในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในอาเซียน ในหลักสังคมวัฒนธรรม ๑๙ สาขา มีสาขาที่เกี่ยวข้องเพียง 
๓ สาขาคือ สาขาสังคมและพัฒนา สาขาแรงงาน และสาขาชนบทและความยากจน จากการประชุมโลก 
จี ๒๐ ที่กรุงเจนีวา ประเทศสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งต่างขานรับหลักการสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานในการ
คุ้มครองทางสังคมให้กับประชาชน (Social Protection Floor) โดยให้ประเทศสมาชิกให้ความสําคัญ
หลักประกันการคุ้มครองกับประชาชน และให้ความสําคัญกับรายได้หรือสวัสดิการขั้นพื้นฐานขั้น ซึ่งเทียบ
กับสวัสดิการของประเทศไทยในเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ เบ้ียผู้พิการเป็นต้น 

ในอาเซียนได้กําหนดการสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองทางสังคมให้กับประชาชน 
(Social Protection Floor)เป็นหลักในด้านการบูรณาการด้านสวัสดิการสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิก  
ในขั้นตอนปฏิบัติควรต้องมีการประสานกับสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น สาขาด้านแรงงาน สาขาความยากจนและ
ชนบทด้วย หากการปฏิบัติเป็นรูปธรรมจะทําให้ประเทศกลุ่มอาเซียนมีหลักประกันขั้นพื้นฐานมากขึ้น 
สําหรับประเทศไทยการเข้าสู่ระบบการสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองทางสังคมให้กับ
ประชาชน (Social Protection Floor)ภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนควรเข้าร่วมในระบบด้วย 

คณะอนุกรรมาธิการไ ด้มี การ พิจารณาระบบสวัส ดิการสั งคมของประเทศสิ งคโปร์ 
ซึ่งได้จําแนกสาขาสวัสดิการสังคมออกเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ สวัสดิการด้านการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ 
คณะอนุกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่าระดับมัธยมศึกษามีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนต่างจากประเทศไทยที่เรียน
ฟรีถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยมีนโยบายแผนการออมทรัพย์ทางการแพทย์ และแผน
ประกันการแพทย์ที่มีราคาตํ่าสําหรับมวลชนและอนุกรรมาธิการได้ต้ังข้อสังเกตประชาชนจะได้อะไรจาก
นโยบายดังกล่าว สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านการมีงานทําและรายได้สวัสดิการด้านนันทนาการ 
สวัสดิการด้านกระบวนการยุติธรรม และสวัสดิการด้านการบริการทางสังคมทั่วไป จากการพิจารณา 
ที่ประชุมเห็นว่าสวัสดิการทั้ง ๗ ด้านจะเป็นต้นแบบในการเปรียบเทียบข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของ  
๙ ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 

ข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ 
เห็นควรให้คณะอนุกรรมาธิการปรับขั้นตอนการดําเนินงานออกเป็น ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
๑. จัดทําข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน 
๒. เปรียบเทียบข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยสร้างรูปแบบเป็นตาราง  
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
๔. สรุปผลการพิจารณาจัดทําข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม  
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มติที่ประชุม  
ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําตารางข้อมูลเปรียบเทียบของประเทศ 

สิงคโปร์กับกลุ่มสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ด้านสวัสดิการสังคมทั้ง ๗ ด้าน และรวบรวมข้อมูลด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุขที่มีทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษาและสาธารณสุขของประเทศกลุ่มอาเซียน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม ด้านกองทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อนําเสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณา 

  …………………………………………………… 
 

คณะอนุกรรมาธิการเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียน 
ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร  

ครั้งที่ ๓ เมื่ออังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลการพจิารณา 

คณะอนุกรรมาธิการสวสัดกิารสงัคม

และพฒันาคุณภาพชีวิต 

ผูมี้รายไดน้อ้ยและดอ้ยโอกาส 
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พิจารณาเลือกตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะอนกุรรมาธิการ และกําหนดกรอบการดําเนนิงาน 

      

ผลการพิจารณา 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

ซึ่งที่ประชุมต้ังคณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสขึ้น 
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคมไม่น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน การสงเคราะห์ดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ยากไร้ในเมืองและชนบท 

โดยคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา
เลือกตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 
๑. นางมุกดา  พงษ์สมบัติ  เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
๒. นายธวัชชัย  สุทธิบงกช  เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
๓. นายสุทิน  นพขํา  เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
๔. นายเดชาวัต  คงคาน้อย  เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. นายยงยุทธ  อิทธิจุฑาเสถียร เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
๖. นางนาถยา  เบ็ญจศิริวรรณ เป็นอนุกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๗. นายวิมล  ไชยรัตน์  เป็นอนุกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๘. นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธ์ิ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
๙. นายธีระวุฒิ  สัมมาทรัพย ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนกุรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

๑๐. นางวรรณภา  ยงเจริญ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
๒. การกําหนดกรอบการดําเนนิงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
  ที่ประชุมได้มีการพิจารณากรอบการดําเนินงาน โดยที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีการออกแบบโครงสร้างของกระทรวง ฯ ที่มี
การแบ่งส่วนราชการออกเป็นหลายหน่วยงานโดยมีสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานที่พิจารณา
และกําหนดแผนงานในเชิงนโยบาย ซึ่งเมื่อมีการพิจารณาวางแผนนโยบายแล้วกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจะเป็นผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ โดยปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีหน่วยงานทั่วประเทศ 
จํานวน ๓๘๐ หน่วย เป็นหน่วยที่ดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจะมีปริมาณงานเป็นจํานวนมาก และในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้มีแนวทางที่จะปรับโครงสร้างของ
กระทรวง ฯ ใหม่ โดยแยกหน่วยงานออกตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา 
จะมีการแยกภารกิจออกจากกันให้ชัดเจน และมีการนํากรมประชาสงเคราะห์กลับมาดําเนินงานใหม่  
ซึ่งถ้างานที่นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวจะจัดอยู่ที่กรมประชาสงเคราะห์ ปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสังคมในจังหวัดต่าง ๆ จํานวน ๗๖ จังหวัด โดยมีพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทําหน้าที่เลขานุการด้านสังคมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการให้ความ
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ช่วยเหลือและดูแลบ้านพักเด็กและครอบครัว มีจํานวน ๗๖ จังหวัด และศูนย์พัฒนาสังคม สําหรับด้าน
งบประมาณนั้น กระทรวง ฯ ได้รับงบประมาณเพียงร้อยละ ๐.๘๙ ซึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 
เนื่องจากปัจจุบันปัญหาด้านสังคมของประเทศมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความซับซ้อนมากขึ้น  
เช่น ปัญหาสตรีต้ังครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขายบริการ เป็นต้น ดังนั้น กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงจําเป็นต้องดําเนินงานเป็นการตั้งรับมากกว่าการดําเนินงาน
เชิงรุกในการดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับทุกลุ่มในสังคม  
 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการมีมติมอบหมายให้ นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธ์ิ เลขานุการ 
คณะอนุกรรมาธิการ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รวมถึงข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจําคณะอนุกรรมาธิการ 
จัดเตรียมรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ชุดที่ผ่านมา เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการวางกรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในครั้งต่อไป 

 
       

  
คณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส 

ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณากรอบการดําเนนิงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

      

รายชื่อผู้มาร่วมชี้แจง 
 นางสาวฐาปนีย์  ศิรสิมบูรณ ์   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

 
ผลการพิจารณา 

พิจารณากรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
ที่ประชุมได้มีการพิจารณากรอบการดําเนินงาน โดยที่ประชุมมีแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

เช่น ควรพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันเรื่องสวัสดิการสังคม หรือเลือกประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง อาทิเช่น เรื่องการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้สูงอายุ โดยมีการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ว่าหน่วยงานดังกล่าว
ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรในการรองรับผู้สูงอายุในอนาคตที่มีจํานวนมากขึ้น จึงควรกําหนดเป็น
นโยบายหลักเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และให้เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือกรุงเทพ ฯ ดังนั้น 
คณะอนุกรรมาธิการ ฯ ต้องดําเนินการเป็นนโยบาย เพื่อติดตามข้อเท็จจริง และนําบทเรียนที่เกิดขึ้นจริง 
ไปแก้ปัญหาต่อไป โดยคณะอนุกรรมาธิการ ฯ จะต้องมีการทํางานเชิงรุก กล่าวคือ อาจมีการส่งตัวแทน 
อนุกรรมาธิการไปติดตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่จริง เพื่อรับทราบข้อมูลแล้วนําเสนอ
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเป็นการกระตุ้นเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้เกิดการต่ืนตัวในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว และให้มีการเชื่อมโยงระหว่าง
นโยบายรัฐบาลกับกระทรวง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังไม่สามารถดําเนินการได้
เต็มที่ เนื่องจากกระทรวงได้รับอนุมัติงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการ ฯ 
ควรมีแนวทางการดําเนินงานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละกรณีให้เกิดเป็นรูปธรรม และมีแผนงาน 
การดําเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงจะต้องทําอย่างไรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น
กระทรวงหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยตรงแต่ได้รับการอนุมัติงบประมาณน้อยกว่ากระทรวงอื่น ๆ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ในการ 
ให้ความช่วยเหลือด้านสังคม โดยมีการจัดต้ังศูนย์ประชาบดี เพื่อทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง 
ผู้ตกเป็นเหยื่อปัญหาทางสังคมในกรณีต่าง ๆ เมื่อประชาชนพบเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถโทรมาที่สายด่วน
ประชาบดี ๑๓๐๐ หลังจากรับเรื่องของศูนย์ประชาบดีแล้วจะมีการดําเนินการแจ้งไปยังบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวในแต่ละพื้นที่ที่เกิดเหตุ โดยแต่ละครั้งที่เกิดเหตุจะมีทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ  
ซึ่งประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม เป็นต้น  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ได้แสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ ซึ่ง นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ได้มีการทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในอนาคต” โดยได้ให้ความสนใจ
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เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ เนื่องจากประมาณ ๒๐ ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุจะมีจํานวน ๑ ใน ๔ ของประชากรทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕ และหลังจากนั้นอีก ๑๐ ปี ผู้สูงอายุจะมีจํานวนมากกว่าเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  
และผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานจะเป็นจํานวน ๑ ต่อ ๒ คน ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ ๘ ล้านคน ประเทศ
ไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น แต่เรื่องสวัสดิการที่จัดให้สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นสวัสดิการที่ไม่ย่ังยืน 
เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงอายุ จํานวน ๑๐ คน มีความคิดเห็น
ตรงกันว่าใน ๒๐ ปีข้างหน้า ปัญหาผู้สูงอายุที่ต้องมีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีจํานวนมากขึ้น 
เมื่อเทียบกับสดัส่วนของวัยแรงงานแล้วไม่สมดุล ทําให้รัฐบาลเสียเงินไม่คุ้มค่า การเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เช่น การสร้างรายได้ อาชีพ การออมต่าง ๆ และกองทุนต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น มีข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในเรื่องดังกล่าว คือ จัดต้ังกองทุนที่มีการออมตั้งแต่วัยแรงงาน หรือมีการแก้ไขกฎหมาย 
ในเรื่องการขยายการเกษียณอายุเป็น ๖๕ ปี เพื่อเป็นการช่วยลดการจ่ายเบ้ียยังชีพของรัฐบาลได้ และทําให้
อยู่ในวัยแรงงานนานขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความ
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทําให้ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันเป็นชมรม เพื่อทําประโยชน์ให้กับสังคม และกระทรวง
ได้มีการจัดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
ซึ่งมีการส่งเสริมเรื่องจิตอาสาในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนเพื่อลดภาระ 
จากรัฐบาลได้ เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เน้นเรื่องการสงเคราะห์แล้ว 
ปัจจุบันกระทรวง ฯ มีศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ จํานวน ๑๒ แห่งทั่วประเทศ และกําลังจะดําเนินการถ่ายโอนไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นผู้ทราบปัญหาของประชาชนและชุมชนได้ดีกว่ากระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 

๑. คณะอนุกรรมาธิการ ฯ ควรมีการทํางานร่วมกับศูนย์ประชาบดี ซึ่งจะเป็นการทํางานเชิงรุก 
ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป 

๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์การทํางานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ โดยการออกสื่อต่าง ๆ เพื่อให้
หน่วยงานและประชาชนได้รับทราบการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
มติที่ประชุม  

๑. ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินงาน จํานวน ๓ กรอบ ดังนี้ 
    กรอบที่ ๑  ศกึษาการเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
    กรอบที่  ๒  ศึกษาปญัหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    กรอบที่ ๓  ศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ 
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๒. ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ นางสาวฐาปนีย์  ศิริสมบูรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุในอนาคต” ของ นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ 

 
      

 
คณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส 

ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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การพิจารณาเพื่อรับทราบภารกิจ และผลการดําเนินงานของศูนยป์ระชาบดี รวมทัง้แนวทาง 
ในการแก้ไขปญัหา และเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคม  

      

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
ศูนย์ประชาบดี 

 นางสาวนภาพร  เมฆาผ่องอําไพ หัวหน้าศูนย์ประชาบดี 
 
ผลการพิจารณา 

ศูนย์ประชาบดี  
ศูนย์ประชาบดีเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีหน้าที่ในการรับเรื่องราว

ร้องทุกข์ และให้คําปรึกษาแนะนําปัญหาสังคมต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน ๑๓๐๐ โดยให้บริการ 
โทรฟรีตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่าง ๆ 
โดยมีนักสังคมสงเคราะห์จํานวน ๑๒ คน ทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนในต่างจังหวัดศูนย์ประชาบดีจะต้ังอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง ๗๖ จังหวัด 
ทั่วประเทศ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์เป็นหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
สอบถามข้อเท็จจริง และประสานส่งต่อในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา 

สําหรับปัญหาที่ศูนย์ประชาบดีได้รับแจ้งจะเป็นปัญหาสังคมที่มีความหลากหลายโดยแบ่งเป็น
ปัญหาจากเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ไม่เหมาะสม ปัญหาเด็กติดเกมส์ หนีเที่ยว การมั่วสุม 
ปัญหาเด็กถูกทําร้ายทั้งทางร่างกายและทางเพศ ทั้งจากบุคคลในครอบครัว บุคคลที่เด็กคุ้นเคยและให้ความ
ไว้วางใจ ปัญหาที่พบในกลุ่มสตรี ได้แก่ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยอยู่ในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 
๑๙ – ๓๐ ปี ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากหญิงที่อยู่กินกับสามีแล้วต้ังครรภ์ แต่ถูกสามีทอดทิ้งโดยปล่อยให้เผชิญ
ปัญหาเพียงลําพัง ปัญหาการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว เช่น ถูกสามีทําร้ายร่างกายและหนีออก
จากบ้านมาพักพิงที่ศูนย์ประชาบดี หรือบุคคลในชุมชนโทรแจ้งศูนย์ประชาบดีให้มาช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 

สําหรับปัญหาผู้สูงอายุจะแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีญาติดูแลแต่มีฐานะยากจน ไม่อยู่ 
ในสภาพที่จะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ ทําให้ผู้สูงอายุถูกท้ิงอยู่ตามลําพัง แต่มีบุคคลในชุมชนให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งในเรื่องอาหารและการช่วยทําความสะอาดร่างกาย หากเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแล
ตนเองได้จะส่งไปยังสถานสงเคราะห์เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่สองคือ  
กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติดูแล เนื่องจากเป็นคนโสด เมื่อทํางานจนเกษียณอายุแล้วต้องอยู่ตามลําพัง เมื่อเกิด
อาการเจ็บป่วยจนไม่สามารถดูแลตนเองได้ นายจ้างซึ่งผู้สูงอายุเคยทํางานหรือบุคคลในชุมชนก็จะแจ้ง 
ศูนย์ประชาบดีมาให้ความช่วยเหลือโดยการจัดสถานที่พักให้กับบุคคลดังกล่าว 

สําหรับปัญหาคนพิการท่ีศูนย์ประชาบดีได้รับแจ้งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้รับ 
ปัญหาการจดทะเบียนคนพิการที่ยังไม่ทั่วถึง และปัญหาคนพิการบางส่วนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ครอบครัวของคนพิการจะส่งคนพิการไปให้สถานสงเคราะห์ดูแล เช่น คนพิการที่มีแขนขาอ่อนแรง อัมพฤต 
อัมพาต นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องอื่น ๆ เช่น เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้ง 
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ปัญหาครอบครัวยากจน ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาคนขอทานต่างด้าว หากเป็นแม่ลูกศูนย์ประชาบดีจะนําตัว
ส่งเข้าสถานแรกรับ และส่งกลับประเทศ หากเป็นขอทานต่างด้าวทั่วไปจะผลักดันกลับประเทศโดยเร็ว 

 สําหรับปัญหาคนจรจัด คนวิกลจริต คนเร่ร่อนนั้น ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายให้อํานาจกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ซึ่งในทางปฏิบัติศูนย์ประชาบดีจะเข้าไปดูแลและช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว โดยใช้
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากนักสังคมสงเคราะห์เจอบุคคลในลักษณะดังกล่าว
สามารถเชิญตัวเพื่อมาสอบถาม และนําตัวไปยังสถานีตํารวจเพื่อออกหนังสือ และส่งตัวไปยังโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา แต่หากบุคคลดังกล่าวไม่มีอาการทางจิต และเมื่อมีการสอบถามแล้วหากบุคคลดังกล่าว
ประสงค์จะไปอยู่สถานแรกรับ นักสังคมสงเคราะห์ก็จะส่งตัวไปสถานแรกรับของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

การให้บริการของศูนย์ประชาบดีที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้แก่ การทําบันทึกข้อตกลงกับเด็กและ
สมาชิกในครอบครัว การทําหนังสือตักเตือน การประสานส่งตัวไปยังสถานรองรับของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ หรือสถานรองรับของภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี วัดสวนแก้ว 
นอกจากนี้ยังได้บริการให้ความช่วยเหลือโดยประสานงานกับเครือข่ายสํานักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 
ในเรื่องการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน การประสานโรงพยาบาลในการขอความอนุเคราะห์ 
ค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ที่เดือดร้อน และมีฐานะยากจน นอกจากนี้ยังช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีการเจ็บป่วยขึ้น  
ศูนย์ประชาบดีจะเป็นหน่วยงานในการประสานให้ความช่วยเหลือต่อไป 

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 

๑. คณะอนุกรรมาธิการได้มีการต้ังข้อสังเกตว่าในการดําเนินงานของศูนย์ประชาบดีนั้น ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์อํานาจ หน้าที่ของศูนย์ประชาบดี และผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทาง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่
จะรู้จักมูลนิธิตามที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซึ่งในการทํางานของมูลนิธินั้น  
เมื่อรับเรื่องร้องทุกข์แล้วจะประสานกับสื่อมลชนเพื่อเสนอข่าวการให้ความช่วยเหลือ และประสานงาน 
ส่งผู้ที่ประสบปัญหาสังคมมายังศูนย์ประชาบดีซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น เพื่อให้ 
ศูนย์ประชาบดีเป็นที่พ่ึงของประชาชนและเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

๒. คณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นว่า กรณีคนวิกลจริตซึ่งไม่มีกฎหมายให้อํานาจหน่วยงานใด
ดูแลรับผิดชอบ ควรมีแนวทางในการดูแลและให้ความช่วยเหลือบุคคลวิกลจริต เนื่องจากในปัจจุบันมี 
คนวิกลจริตอาศัยอยู่ในเมืองจํานวนมาก ทําให้บุคคลที่พบเห็นเกิดความหวาดกลัวได้ 

 
      

 
คณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส 

ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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พิจารณากรอบการดําเนนิงานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ เก่ียวกับแนวทางในการศึกษาปัญหา 
ของผูสู้งอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเปน็สังคมผูสู้งอายุของประเทศไทย  

      

ผลการพิจารณา 
คณะอนุกรรมาธิการ ฯ ได้พิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ โดยพิจารณา

จากเอกสารซึ่งรวบรวมโดย นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธ์ิ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ โดยมีความเห็น
ร่วมกันว่ากรอบในการศึกษาปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้น ต้องเริ่มจากการพิจารณาศึกษา
สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โครงสร้าง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย รวมไปถึงสถานการณ์และปัญหาของผู้สูงอายุ โดยพิจารณา
ศึกษาควบคู่ไปกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายต่าง ๆ นั้นจะขับเคลื่อนโดยหน่วยงาน 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรพัฒนา
ของภาคเอกชน สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบัญญัติเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานและการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไว้ ควบคู่ไปกับ
การพิจารณาศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) อันจะทําให้
เห็นถึงภาพรวมในการขับเคลื่อนของหน่วยงานต่าง ๆ ในการดําเนินการด้านผู้สูงอายุ ตามนโยบายที่รัฐบาล
กําหนดหรือตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้ อย่างไรก็ตาม หากคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ต้องการข้อมูลจาก
หน่วยงานใดเพิ่มเติมก็สามารถเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาช้ีแจงหรือให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการได้ 

จากนั้นคณะอนุกรรมาธิการจะต้องรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาวิเคราะห์ถึง
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทย ทั้งในด้านสุขภาวะ (กาย – ใจ – สังคม)  
ด้านความมั่นคงในชีวิต (รายได้ – ที่อยู่อาศัย – ผู้ดูแล) ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งเอื้ออํานวยต่อการ
ดํารงชีวิต รวมไปถึงด้านการเสริมสร้างคุณค่าและทําประโยชน์เพื่อสังคม โดยนําข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุในต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มและผลกระทบต่อสังคม
ผู้สูงอายุไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อได้ข้อสรุปที่มีความเป็นรูปธรรมแล้ว 
จึงจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ต่อไป 

จากการพิจารณากรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ เกี่ยวกับแนวทางในการศึกษา
ปัญหาของผู้สูงอายุนั้น ทําให้สะท้อนว่าปัญหาของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาศึกษาพบว่า 
การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานหลักที่ชัดเจน
ในการรับผิดชอบดูแลปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง แม้ว่าในปัจจุบันจะมีกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเหมือนหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลเรื่องสังคมรวมถึงเรื่อง
ผู้สูงอายุก็ตาม แต่หากพิจารณาการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์อย่างแท้จริงแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นเพียงการดําเนินงานในส่วนน้อยเท่านั้น กล่าวคือ กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเพียงหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ 
โดยภาพรวม ซึ่งมีสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ในการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย มีหน้าที่หลักในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนงาน
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ที่กําหนด รวมไปถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องของผู้สูงอายุ และมีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติซึ่งรับผิดชอบเฉพาะงานตามภารกิจของกระทรวงเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
งานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น ยังไม่มีความครอบคลุมในเรื่อง
ผู้สูงอายุทั้งหมด ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้คณะอนุกรรมาธิการมีความคิดเห็นว่า งานด้านผู้สูงอายุควรจะต้อง
มีหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลเรื่องสถานการณ์ของผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อความเป็นเอกภาพในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยต่อไป 

สําหรับในประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน ดังนั้นนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลควรที่จะมี
การส่งเสริมนโยบายด้านสังคมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นสังคม
ผู้สูงอายุและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคม อย่างไรก็ตามการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาสังคมมากนัก โดยจะเน้นในเรื่องการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเท่านั้น โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลจึงควรให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เช่น การดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่น ถือเป็น
โครงการที่ดี ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เกี่ยวกับการดําเนินการจัดต้ังกองทุนต่าง ๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งถือเป็นกองทุนใหม่จึงควรมีการส่งเสริมความรู้เรื่องการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุควบคู่ไปด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจและมี
การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยต่อไป 

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 

๑. ในการดําเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีเป้าหมายและตัวช้ีวัด 
ที่ชัดเจน รวมไปถึงมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มีการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ปัญหาของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ซึ่งในปัจจุบันการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุกระจาย
อยู่ตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ หากต้องการจะแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงนั้น จะต้องมี
หน่วยงานกลางในการรับผิดชอบดูแลรวมถึงบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุให้มีความเป็นรูปธรรมต่อไป 

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็น
กฎหมายที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุทั้งสิ้น โดยในส่วนนี้คณะอนุ
กรรมาธิการจะได้มีการผลักดันให้มีการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยเร็ว เพื่อที่จะได้
ประกาศใช้และเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป 
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มติที่ประชุม 
- ที่ประชุมมีมติขอข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับ 

ผลการดําเนินงานของท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 
 

      
 

คณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส 
ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร  

ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาแนวทางและผลการดําเนินงานในการจัดสวัสดิการและพัฒนาคณุภาพชีวิตให้กับผูสู้งอายุ 
ของท้องถิ่น (ชุมชน, หมู่บา้น, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 

ของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  
      

 
รายชื่อผู้มาชี้แจง 
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๑. นายนที  ขลิบทอง   ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ 
      ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๒. นายปฐมพงษ์  ศิริอังกานนท์  พนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นางสาวนงลักษณ์  ยะสูงเนนิ  นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
      ส่วนวิชาการและแผนงาน 

๒. นางสาวฐาปนีย์  ศิริสมบูรณ์    นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  
 
ผลการพิจารณา 

สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง

แหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อดูแลสังคมในชุมชน จัดหาแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน  
โดยการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เพื่อให้หมู่บ้านบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง เป็นการสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนในการ
ต่อสู้แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่ายและ 
สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน โครงการดังกล่าวเร่ิมดําเนินงานในปี ๒๕๔๔  โดยรัฐบาลเป็น
ผู้จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ เพื่อเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท  
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนต่อยอดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้าง
สวัสดิภาพ สวัสดิการ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้ประชาชนในหมู่บ้านกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนด ต่อมาในรัฐบาลชุดของ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการเพิ่มทุนให้กับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกกองทุนละ ๑ ล้านบาท ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ  
โดยให้แต่ละหมู่บ้านมีการกําหนดการบริหารจัดการ เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์การทําสัญญา การกําหนด
อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น กรณีที่หมู่บ้านได้รับดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินในแต่ละปีจะนํามาทํากิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้านและชุมชนต่อไป กล่าวคือ หมู่บ้านได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน  
๑ ล้านบาท และนําไปให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ จะได้รับดอกเบี้ย จํานวน 
๕๐ ,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่ งหมู่ บ้านสามารถนําดอกเบี้ยที่ ไ ด้นั้นจัดสรรเงินเป็นส่วน ๆ เพื่อนําไปใช้ 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้านและชุมชน และแบ่งเงินหนึ่งส่วนเก็บไว้เพื่อสมทบเข้ากองทุน
เป็นเงินประกันความเสี่ยง เพราะถ้าประชาชนกู้ยืมเงินไปแล้วไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้หรือเงินทุนหมุนเวียน



                                                                    สรุปผลงานคณะกรรมาธกิารการสวัสดิการสังคม  
                                                  นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

หน้า ๑๙๖ 
 

ไม่เพียงพอสามารถนําเงินส่วนนี้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปได้ ดังนั้น การจัดสวัสดิการ การจัด
สาธารณประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นหัวใจสําคัญ เพราะมีการจัดสรรเงินดังกล่าว 
ไปช่วยเหลือคนชรา และเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ยกตัวอย่าง กองทุนหมู่บ้าน
หนองดุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีการจัดทําโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยใช้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน 
ไปซื้อกล้าพันธ์ุไม้ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแล และในกรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้านการเคหะร่มเกล้า ในการ
ประชุมสามัญประจําปีมีการจัดสรรเงินดอกเบี้ยกองทุน โดยการใส่ซองให้ผู้สูงอายุเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล 
เป็นต้น  

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เริ่มดําเนินการในปี ๒๕๔๘ เป็นการ
จัดสรรงบประมาณเข้าหมู่บ้านและชุมชนโดยไม่ต้องเสนอโครงการ แต่ใช้งบประมาณตามกิจกรรมในแต่ละส่วน
ของหมู่บ้านและชุมชนนั้น ๆ ซึ่งต่อมามีรัฐประหารเกิดขึ้นในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ทําให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบยังไม่ได้มีการสรุปผลการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าว หลังจากนั้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 
(คมช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นโครงการอยู่ดีมีสุขและโครงการพอเพียง ซึ่งเน้น
ให้ประชาชนเสนอโครงการต่าง ๆ ที่หมู่บ้านและชุมชนต้องการจะดําเนินการเข้ามายังส่วนกลางเพื่อพิจารณา
อนุมัติงบประมาณต่อไป 

รัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการโอนงบประมาณของโครงการของหมู่บ้านและชุมชนที่ดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีการ 
แบ่งกรอบการดําเนินงานในการใช้งบประมาณ จํานวน ๘ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการที่แก้ไขปัญหาความยากจน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืน 
๓. โครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชนด้วยตนเอง 
๔. โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 
๕. โครงการเพื่อพัฒนาสินทรัพยข์องหมู่บ้านและชุมชน 
๖. โครงการเพื่อการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านและชุมชน 
๗. โครงการเพื่อการเชื่อมโยงทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น และจงัหวัด 
๘. โครงการเพื่อเสริมสร้างให้เกดิความเข้มแขง็ของชุมชน 
รัฐบาลให้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ในรอบที่สองต้องมีการ

วางกรอบการดําเนินงานอย่างชัดเจน เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็น 
ดังนั้น ควรมีกรอบการใช้งบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เพื่อเป็นการ
รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประเด็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน ดังนั้น การจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) ในรอบที่สองจึงต้องมีการให้คําแนะนําให้หมู่บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 

๑. สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ควรทําโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น โครงการของผู้สูงอายุซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 
ที่จะต้องร่วมกันดําเนินงานให้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้สูงอายุ รวมถึงควรมีโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
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                                                  นางนันทนา  ทิมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

หน้า ๑๙๗ 
 

เฉพาะไว้บริการโดยตรงและควรนําเงินรายได้จากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มา
เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้ 

๒. คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีทั้งหมด ๔ คณะ ควรเปิดโอกาสให้มีตัวแทนผู้สูงอายุ
เข้าไปอยู่ในแต่ละคณะ เพราะผู้สูงอายุบางคนมีความรู้ความสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชนได้ 

๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ โดยมีการยกย่องว่าชุมชนไหนมีการดําเนินงานแล้วประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านและโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เพื่อกระตุ้น 
ในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่อยู่ในชนบทและไม่ต้องพึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินในการดําเนินงาน 
 
มติที่ประชุม 

๑. ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ผ่านมาแล้ว ๑๑ ปี   
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหมู่บ้านหรือโครงการพัฒนา

ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั่วประเทศ 
 

      
 

คณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส 
ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร  

ครั้งที่ ๕ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 



 

สรุปผลการศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการ
สวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ 
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การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการสวสัดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้มีรายไดน้้อยและด้อยโอกาส ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร 

ณ สํานักงานแรงงานจงัหวดัขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
และบริษทั พานาโซนิค แมนูแฟรงเจอร์ริง่ (ประเทศไทย) จํากัด 

วันเสารท์ี่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

  
 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
สํานักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น 

๑. นายสุทธิ  สุโกศล   แรงงานจังหวัดขอนแก่น 
๒. นายธนกฤต  รักขนาม  ผู้แทนผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

      ภาค ๖ ขอนแก่น 
๓. นายแสวง  เชิดชัยภูมิ  ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟรงเจอร์ริง่ (ประเทศไทย) จาํกัด 
๑. นายสําราญ  เอี่ยมสมบัติ  ผู้บริหารระดับสูง 
๒. นางสาววีนา  วิลิมพชพรกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ 

         
ผลการพิจารณา 

๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีประชากรทั้งสิ้น ๑.๗ ล้านคน 

มาเป็นระยะเวลานาน ทําให้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน  
และปัญหาดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น 
มีผู้ใช้แรงงาน ๑ ล้านคน แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนถูกด้อง 
ตามกฎหมาย ๔,๘๕๘ คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่หลบหนีเข้าเมือง  
กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผัน จึงมีความ
จําเป็นต้องนําเข้าแรงงานจากสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีแรงงานต่างด้าวจากประเทศ
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งยังมีแนวคิดที่จะนําเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติบังกลาเทศด้วย 
เนื่องจากยังขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในสาขาการก่อสร้าง การประมง โดยมีการหารือกับรัฐบาล
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บังกลาเทศเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะจํากัดเฉพาะบางอาชีพเท่านั้น สําหรับการนําเข้าแรงงาน
อาจจะอยู่ในรูปแบบของบริษัทจัดหางาน หรือรัฐบาลเป็นผู้จัดส่งแรงงานเข้ามาทํางาน  

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับล่างหรือ
แรงงานที่ทํางานในโรงงาน ส่วนใหญ่ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาหรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการทํางานไม่ตรงกับ
วุฒิการศึกษาที่สําเร็จมา ปัญหาการผลิตแรงงานไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด จึงมีความจําเป็นต้องนําเข้าแรงงานต่างด้าว
บางส่วน โดยได้มีการประชุมเพื่อวางแผนบูรณาการร่วมกับจังหวัด

ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแรงงานต่างด้าว
ที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้เฉพาะตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และจดทะเบียนกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย โดยต้องผ่านการตรวจโรค และเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้ว จะได้รับใบอนุญาตทํางาน  

 ในส่วนของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมี
หน้าที่ในการตรวจ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เป็นไป
ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกําหนด โดยให้มีสภาพ 
การจ้าง และสภาพการทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับ
สวัสดิการ สําหรับปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดขอนแก่น จากการ
ตรวจแรงงานของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวน ๔๑ แห่ง มีสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา กิจการที่
จ้างแรงงานต่างด้าว คือ กิจการแหอวน ทํารองเท้า และมีกิจการอื่น ๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ขนสินค้า
เบ็ดเตล็ด โรงพิมพ์ น้ําด่ืม และวัสดุก่อสร้าง และในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สํานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้รับการประสานงานจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า 
ศูนย์ตรวจสอบปราบปรามจับกุมคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทํางาน (ศป.รต) ของกรมการจัดหางาน เข้าตรวจ
แรงงานต่างด้าวของห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงงานทออวนเดชาพานิช (โรงงาน ๒) ซึ่งต้ังอยู่เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๑ 
ถนนมิตรภาพ ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากการตรวจค้นได้จับกุมแรงงานต่างด้าว
ลักลอบทํางานในโรงงานดังกล่าว โดยเป็นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย จํานวน ๗๔๙ คน 
แบ่งเป็นเด็กจํานวน ๓๕ คน เด็กชาย ๒๓ คน เด็กหญิง ๑๒ คน อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๖ ปี จากการ
ตรวจสอบพบว่า นายจ้างไม่ได้แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงาน จึงได้แจ้งความ 
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น 
เพื่อดําเนินคดีต่อไป  

 สํานักงานประกันสังคม  เ ป็นหน่วยงานที่ ให้
หลักประกันและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับ
ประโยชน์ทดแทนเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ 
ตาย อันเนื่องจากการทํางานรวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์
บุตร ชราภาพ และว่างงาน รวมท้ังกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตาย 
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หรือสูญหายเนื่องจากการทํางานให้แก่นายจ้าง สํานักงานประกันสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแล 
สถานประกอบการ จํานวน ๕,๖๒๙ แห่ง มีผู้ประกันตนในความรับผิดชอบทั้งตามมาตรา ๓๓ ซึ่งอยู่ใน 
สถานประกอบการ จํานวน ๑๒๐,๕๑๑ คน ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยสมัครใจประกันตนหลังออก
จากงาน จํานวน ๑๑,๙๘๒ คน และผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จํานวน 
๑๘,๒๕๔ คน รวมผู้ประกันตนทั้งสิ้น จํานวน ๑๕๐,๗๔๗ คน นอกจากนี้สํานักงานประกันสังคมได้ดูแล
ผู้ประกันตนซึ่งเป็นคนต่างด้าว โดยคนต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการจะต้องขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตน แต่หากเป็นลูกจ้างในด้านการเกษตรกรรม ลูกจ้างในครัวเรือน เช่น คนรับใช้ กฎหมายได้มีบท
ยกเว้นไว้ ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน  

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
หลักในการฝึกอาชีพให้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ฝึก
เตรียมเข้าทํางาน ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ไม่ได้
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช . )  หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คุณสมบัติของผู้ที่จะฝึก
อาชีพจะต้องมีสัญชาติไทย จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยสาขาที่ เ ปิดฝึกอบรม ได้แก่  

ช่างยนต์ ช่างกล ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า โดยฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นระยะเวลา ๖ เดือน 
และฝึกงานกับสถานประกอบการเป็นระยะเวลา ๒ เดือน ซึ่งบางสถานประกอบการอาจจ่ายเบี้ยเลี้ยง  
โดยอาจจะเป็นค่าอาหาร หรือค่าพาหนะ เป็นต้น ทําให้ผู้ที่เข้า
รับการฝึกอบรมมีโอกาสได้เข้าทํางานในสถานประกอบการ
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สถาบัน ฯ ได้มีการฝึกอบรมในเรื่อง
ความประพฤติ  คุณธรรมจริยธรรม  ทํา ให้ ปัญหาเด็ก 
ด้อยโอกาสลดน้อยลง และประกอบกับในปัจจุบันมีกองทุน
เงินให้ กู้ ยืมเพื่อการศึกษา เด็กส่วนใหญ่จะศึกษาในสาย
อาชีวศึกษา ซึ่งในส่วนของสถาบัน ฯ จะสอนภาคทฤษฎี 
ร้อยละ ๒๐ และเน้นในภาคปฏิบัติร้อยละ ๘๐ เมื่อจบหลักสูตร
แล้วสามารถนําไปประกอบอาชีพหรือเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการได้ ส่วนใหญ่
ผู้ที่ผ่านการศึกอบรมจะไปทํางานต่างจังหวัด เช่น จังหวัด
ชลบุรี แต่หากประกอบอาชีพส่วนตัวก็จะประสบปัญหา
เนื่องจากไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งแต่เดิมนั้น
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจะให้เงินสนับสนุนรายละ 
๕,๐๐๐ บาท แต่ในปัจจุบันไม่มีงบประมาณดังกล่าวแล้ว 
สําหรับการฝึกอาชีพให้กับคนพิการนั้น สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ในการพิจารณา และ
คัดเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการในแต่ละประเภท  
โดยฝึกอบรมในหลายสาขาอาชีพ ซึ่งคนพิการสามารถฝึก
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และนําไปประกอบอาชีพได้ เช่น สาขาคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซด์ ช่างก่อสร้าง 
เป็นต้น  

๒. บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟรงเจอร์ริง่ (ประเทศไทย) จาํกัด 
 ความเป็นมาของพานาโซนิคในประเทศไทยนั้น เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จากการที่ มัตสุชิตะ  

อิเล็คทริค ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่นได้แต่งต้ังให้ บริษัท ซิว จํากัด เป็นผู้แทน
จําหน่ายสินค้าเนชั่นแนลในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพานาโซนิคในประเทศไทย  
ในปัจจุบัน บริษัทนี้นับเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกที่มัตสุชิตะอิเล็คทริคลงทุนในต่างประเทศหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ โดยในระยะแรกทําการผลิตถ่านไฟฉายและวิทยุ หลังจากนั้น จํานวน บริษัท พานาโซนิค  
ในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านการตลาดและการขายสินค้าคอนซูเมอร์ภายใต้แบรนด์ 
พานาโซนิค จะมี ๒ บริษัทรับผิดชอบอยู่ ได้แก่ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัท
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมวดภาพและเสียง และบริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
เป็นบริษัทจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย 
ปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๒ บริษัท แบ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต ๑๒ บริษัท บริษัทฝ่ายขาย ๕ บริษัท บริษัทวิจัยและ
พัฒนา ๑ บริษัท บริษัทผู้ถือหุ้นและอื่น ๆ อีก ๔ บริษัท ต้ังอยู่ที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึง
ขอนแก่นและอยุธยาโดยมีพนักงานประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน และมีสินค้าที่ร่วมกันผลิตมากกว่า ๖๐ ชนิด 

 สําหรับบริษัท พานาโซนิค แมนแฟรงเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาขอนแก่น ต้ังอยู่บน
พ้ืนที่ ๕๙ ไร่ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๙ ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นบริษัทที่มีการลงทุนจาก
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในนามยี่ห้อ Panasonic และมีสาขาในประเทศไทย ๒๐ 
บริษัท และได้ขยายการผลิตมาอยู่ที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น มีพนักงาน จํานวน ๑,๗๐๐ คน  
โดย บริษัท พานาโซนิค ฯ สาขาขอนแก่นนั้น ได้เปิดดําเนินการมาแล้ว ๙ ปี การผลิตส่วนใหญ่จะเป็น
จําพวกวัสดุอุปกรณ์ช้ินส่วนภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น รีเลย์ และสวิทซ์ไฟ เป็นต้น งานส่วนใหญ่จึงเป็น
ลักษณะสายการผลิต 

 การจัดสวสัดิการให้แก่พนักงาน 
 บริษัท พานาโซนิค ฯ สาขาขอนแก่น เป็น

บริ ษั ทที่ มี ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รที่ ดี ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น ด้ าน 
การบริหารงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน  
การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน จนได้รับรางวัลและการ
รับรองมาตรฐานด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ระบบบริษัทจัดการที่มีประสิทธิภาพนําไปสู่ความสุขของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ในส่วนของการจัดสวัสดิการให้แก่
พนักงานนั้น ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถมีรายได้ที่เหมาะสมและมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดําเนินชีวิต ซึ่งถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท พานาโซนิค ฯ ได้มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน การจ่ายโบนัส การจ่ายค่ารักษาพยาบาล  
รวมไปถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทํางานและการดําเนินชีวิตของพนักงานในบริษัท ทําให้พนักงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการทํางานที่มีความสุข 
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 อย่างไรก็ตามลักษณะการทํางานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค ฯ นั้น จะแบ่งออกเป็น ๒ ผลัด 
คือ เริ่มทํางานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา เลิกงานเวลา ๑๗.๐๐ 
นาฬิกา และมีการทํางานล่วงเวลา (OT) อีก ๓ ช่ัวโมง ซึ่งการทํางาน
นอกเวลานั้นจะเลิกงานเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยในแต่ละผลัดนั้น 
ก็จะมีเวลาพักถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด สําหรับการมา
ทํางานของพนักงานนั้นจะมีบริการรถรับส่งทุกวัน ซึ่งเป็นสวัสดิการ 
ในเบื้องต้นที่จัดไว้ให้แก่พนักงาน นอกจากนี้บริษัทพานาโซนิค ฯ ได้ให้
ความสําคัญเกี่ยวกับพนักงานที่เป็นสตรีมีครรภ์เป็นอย่างยิ่ง โดยจะ
กําหนดให้พนักงานที่เป็นสตรีมีครรภ์สามารถทํางานได้ ซึ่งงานที่ให้ทํานั้นจะเป็นงานที่ไม่หนัก ไม่เสี่ยง
อันตราย โดยเน้นความปลอดภัยเป็นสําคัญ และห้ามมิให้พนักงานหญิงที่ต้ังครรภ์ทํางานล่วงเวลา (OT) 
นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการเกี่ยวกับการลาคลอดบุตร ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

 สํ าหรั บส วัส ดิการ ด้ านการรั กษาพยาบาล  
โดยหลักแล้วจะใช้สวัสดิการของประกันสังคม แต่อย่างไรก็ตาม
หากไม่เพียงพอ บริษัทก็ให้สิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
จากบริษัทจํ านวน  ๒๐ ,๐๐๐  บาท  โดยสามารถใช้ ไ ด้ 
ทั้งครอบครัวของพนักงาน แต่จะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าว  
ส่วนในเรื่องของค่าเล่าเรียนบุตรนั้น บริษัทยังไม่ได้มีการ
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังมีปัญหาทางด้านกฎหมาย เช่น เด็กบางคนเป็นบุตรที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีแนวคิดที่จะให้การช่วยเหลือโดยเน้นในเรื่องของการ
ส่งเสริมให้มีสถานเลี้ยงดูบุตรของพนักงาน ซึ่งจะทําให้พนักงานที่มีลูกสามารถมาทํางานได้อย่างสบายใจ  
ถือเป็นการช่วยเหลือพนักงานในสิ่งที่ถูกต้องและตรงตามเป้าหมายมากกว่าการให้เงิน เพราะการใช้เงินไปนั้น
อาจจะมีการนําไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 

๑. ปัญหาการศึกษาของบุตรแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานและ
เอกสารสําคัญในการสมัครเข้าเรียน ทําให้เด็กดังกล่าวขาดโอกาสทางการศึกษา อาจทําให้เกิดปัญหา 
ในสังคมขึ้นได้ในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการควรอนุโลมให้เด็กดังกล่าวเข้าศึกษาได้แม้ไม่มีเอกสารหรือ
หลักฐานสําคัญ 

๒. จังหวัดขอนแก่นประสบทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาการว่างงาน การแก้ปัญหา
ดังกล่าวจะต้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาปัญหา และจัดทําแผนในการแก้ไขปัญหา
เพื่อเสนอกระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

๓. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานควรประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยผ่านทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพแต่ไม่ทราบข้อมูล 
ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
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๔. การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานที่เป็นสตรีเป็นเรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะสตรีที่มีการต้ังครรภ์ 
จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัย งดเว้นจากการทํางานหนัก เป็นต้น 

๕. เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะมีการจ่ายค่าแรงขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท ให้แก่ผู้ใช้แรงงานทุกคน
ในปี ๒๕๕๖ นั้น จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง กล่าวคือ ผู้มีสิทธิได้รับค่าแรง 
ขั้นตํ่า ๓๐๐ บาทน้ัน จะต้องเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่รวมถึงภาคเกษตรกรรมด้วย 

 
มติที่ประชุม 

๑. เนื่องจากในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จะมีการตรวจพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว  
คณะอนุกรรมาธิการมีความประสงค์จะขอทราบข้อมูลรายชื่อคนต่างด้าวที่ไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ   

๒. ขอทราบข้อมูลการเสวนา และข้อสรุปในเรื่องการจ่ายเงินสมทบเพื่อจะนําข้อมูลดังกล่าว 
เป็นแนวทางในการเสนอขอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้น ตามมาตรา ๔๐  

๓. ข้อมูลจํานวนคนพิการที่ทํางานในสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น 
 
 

 




